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เรือ่งราวของ “ตกึ สตง.ถล่ม” ยังคงเป็นหนงัเรือ่งยาวต่อไป
แน่ๆ เพราะนอกจากการสอบสวนหาสาเหตุที่ท�าให้ตึกต้องถล่ม  
ที ่“ดเีอสไอ” ต้องลากกระบวนการตัง้แต่ต้นทัง้หมดมาให้ข้อมลูแล้ว

อกีด้านหนึง่ทีก่�าลงัเร่งตรวจสอบไม่แพ้กันกคื็อ เรือ่งของ “เหล็ก” 
เพราะหลังจากตกึถล่ม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งคนเข้าเกบ็ตวัอย่าง 
และพบบางชิน้ส่วน “ไม่ได้มาตรฐาน” 

อ้ึง .... เพราะเหลก็ทีพ่บนัน้ มาจากโรงงานของ “บรษิทั ซนิ เคอ หยวน  
สตลี จ�ากดั (SKY)” ทีถ่กูสัง่ปิดชัว่คราวไปแล้วเมือ่เดอืน ธ.ค. 2567 
หลงัเกดิเหตไุฟไหม้ในโรงงานที ่จ.ระยอง 

ร้อน ... ถงึเจ้ากระทรวงอตุสาหกรรมทีช่ือ่ “เอกนฏั พร้อมพนัธุ”์ 

รบีเปิดเกมรกุตรวจสอบต่อเนือ่ง บกุโรงงานพบความไม่ชอบมาพากล 
เพิม่อกี ม ี“ฝุน่แดง” เกบ็ไว้ในครอบครองอย่างมเีงือ่นง�า รวมถงึตรวจพบ 
อกี 2 โรงงานจนี มกีารลกัลอบผลติเหลก็ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

และปมปัญหากผุ็ดข้ึนมาอย่างมนียัส�าคญัต่อความไม่ชอบมา
พากล กค็อื ....

เหล็กทีไ่ม่ได้มาตรฐานเหล่านัน้ ล้วนมาจากกระบวนการเตาหลอม
ผลติแบบ “Induction Furnace หรอื เตา IF” ทัง้สิน้ ซึง่เป็นกระบวนการ 
เตาหลอมทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ และมกีารเลิกใช้ไปแล้ว 

แต่ท�าไมประเทศไทยกลับปล่อยให้มีการผลิตในกระบวนการ
นี ้..!!!??เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

ถอดปม “มอก. เหล็ก ซิน เคอ หยวน”
ท่านได้ .... ใครให้มา ..???

จับตา “เอกนัฏ” ตามจิก “สุดซอย” ..?

ส่อง “กรมอุทยานฯ” ใช้ระบบ “E-Ticket”
หวังเป็น “พระเอก” กอบกู้ชื่อเสียงอุทยาน
ช่วงที่ผ่านมาเหมือนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช งานจะเข้าหนัก โดยเฉพาะการกล่าวถึง 
การท�างานในพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ จนเกดิเป็นประเด็น 
ทีบ่านปลายไปถงึการจดัเกบ็รายได้ทีไ่ม่โปร่งใส  !

เนือ่งจากกรมอทุยานฯ เป็นหน่วยงานทีถ่กูจับตามอง
ในเรือ่งของการโปร่งใสในการท�างานอยูเ่ดมิ ...

แม้เจ้ากระทรวงจะพยายามยามเปลี่ยนตัวผู้บริหาร 
ที่มีภาพลักษณ์ที่เรียกว่า “ใสซ่ือมือสะอาด” เอาจริงเอา
จงักบัการท�างานทีต่รงไปตรงมา “ผดิว่าไปตามผดิ” อย่าง
นายอรรถพล เจริญชันษา มาเป็นอธิบดีกรมอุทยาน 
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื แทนคนเก่าทีม่ปีระเดน็เรือ่ง 
ซือ้ขายต�าแหน่ง เพือ่หวงักอบกูภ้าพลกัษณ์ของกรมฯ ให้ดข้ึีน 
แล้วกต็าม 13

ปรัชญา ป่ินแก้ว
จากผู้ก�ากับภาพยนตร์มือดี 
สู่ “สายใยรักสองแผ่นดิน” 
เชื่อมสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน

“เวลาดูหนังน่ี ผมชอบดูว่าฉากน้ีถ่ายยงัไง เป็นพวกเทคนิคฉากพเิศษ 
ผมอ่าน ผมตามตลอด พอมาท�ามวิสิควดิโีอ เลยเป็นสนามส�าหรับผม บางที
ผมคิดไอเดียไว้ก่อน จะถ่ายแบบนี้ พอมีเพลงไหนเหมาะ ผมท�าเลย เวลา
ท�ามวิสิควดีิโอ เขาส่งเพลงมา น่ีเอาไปท�ามวิสิควดีิโอ คอืไม่ได้ม ี concept  
ไม่ได้มอีะไรมาเลย ช่วงนัน้เป็นอสิระมาก” 20
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เส้นทางสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้
“รุกรบให้ถึงที่สุด” หรือ “หันหน้ามาเจรจา”
สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร้อนระอุขึ้น 

ทกุขณะ เมือ่กลุม่ก่อความไม่สงบได้ปฏิบัตกิารลอบวางระเบิด  
ซุม่ยงิเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหาร และ อาสามคัรรกัษาดนิแดน 
(อส.) ได้รับบาดเจ็บและเสยีชวิีตไปหลายคน 

ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือมีมือมืดลอบสังหารประชาชน 
ทัง้ชาวไทยพทุธและไทยอสิลาม จนได้รบับาดเจบ็และเสยีชวีติ 
มากมาย ในบรรดาผู้สูญเสีย มีทั้งอุสตาซ (ครูสอนศาสนา 
อสิลาม) พระ-เณร ผูห้ญิง เดก็ และคนชรา ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
ที่อ่อนแอ เป็นพลเรือนที่ไม่ได้ติดอาวุธ หรือเป็นสายข่าว 
ให้เจ้าหน้าท่ีแต่อย่างใด สถานการณ์เช่นน้ี ได้สร้างความตืน่
ตระหนกและความหวาดระแวง ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน
ด้วยกันเอง ชนิดท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน

ภูมิธรรม เวชยชัย
32

ประเทศไทยยังคงมีปัญหาน�้าเน่าเสียจ�านวนมากไหลลงสู่
แหล่งน�า้สาธารณะ โดยไม่ผ่านการบ�าบดัให้ดเีสยีก่อน การแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว มหีลายหน่วยงานเข้ามาควบคมุ ตรวจสอบ เช่น
กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงองค์การ
จัดการน�้าเสีย (อจน.) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เข้าไปจัดสร้างระบบบ�าบดั
น�า้เสยีในชมุชน ให้มปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนื

พื้นที่ทุกตารางน้ิวใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

ปี 2568 อจน.ร่วมมือกับ อปท. 464 แห่ง  ชูมิติใหม่

ชีระ วงศบูรณะ
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ปี 2568 อจน.ร่วมมอืกบั อปท. 464 แห่ง
ชมูติใิหม่ “ศนูย์บรหิารจดัการคณุภาพน�า้”
พืน้ทีท่กุตารางนิว้ใช้ประโยชน์เตม็ศกัยภาพ

>> ต่อจากหน้า 1 <<

องค์การจัดการน�้าเสีย เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 
2538 เดมิสงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิง่แวดล้อม ถดัมาไม่ก่ีปี ย้ายไปสงักัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทั่ง
ในปี พ.ศ. 2561 ย้ายมาเป็นรัฐวิสาหกจิในสงักดั 
กระทรวงมหาดไทย เพือ่จดัให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสียรวม  
ส�าหรบัการบ�าบดัน�า้เสยีในเขตพืน้ทีจ่ดัการน�า้เสยี 
รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการ
จดัการน�า้เสยี อย่างมปีระสทิธิภาพเชิงพาณิชย์

หลายปีท่ีผ่านมา องค์การจัดการน�้าเสีย ได้
ด�าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการ
ระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี พร้อมทัง้ปรบัปรุง
ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ�าบัด
น�้าเสียชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการ
หรอืท�ากจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการน�า้เสยี อย่าง
มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ จากนั้นได้มีการ
พัฒนานวัตกรรมระบบบ�าบัดน�้าเสียที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง มกีารจัดสร้างโรงบ�าบดัน�า้เสยี 
ชมุชน ในหลายพืน้ทีท่กุภมูภิาค โดยประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหา 
น�า้เสยีในระดบัทีต้่องเร่งแก้ไข

 อจน.ส�ารวจพืน้ทีแ่ละเปิดโครงการใหม่ทกุปี
นายชีระ วงศบูรณะ ผู ้อ�านวยการองค์การ

จดัการน�า้เสยี กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากภาพ
รวมในช่วงท่ีผ่านมาปัญหาน�า้เน่าเสยีได้รบัการแก้ไข
ไปมากแล้ว บางแห่งกอ็ยูใ่นระหว่างการด�าเนนิงาน 
ส�ารวจและสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า  

เพ่ิมเตมิ ซึง่ อจน. จะส�ารวจพืน้ที ่และเปิดโครงการ 
ใหม่ๆ ในทุกๆ ปี โดยอาศัยข้อมูลของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ซ่ึงระบุว่า แม่น�า้
คูคลองสายใดมปัีญหาน�า้เน่าเสียอย่างไร มกีารสรปุ 
รายงานในทุกๆ ปี โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน�้า 
การด�าเนินการก็จะล�าดับความส�าคัญก่อนหลังว่า  
พ้ืนท่ีไหนเสื่อมโทรมมาก พื้นที่ไหนที่ยังไม่ถึงข้ัน 
ทีต้่องบ�าบดัโดยเร่งด่วน โดยการด�าเนินการจะต้อง
ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และภาคเอกชน 

ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมา ด้วยมาตรการต่างๆ ที่
ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาน�้าเสียตามหลักวิชาการ 
ท�าให้ปัญหาน�้าเน่าเสียจากฝีมือมนุษย์มีแนวโน้ม 
ที่ดี ขึ้น ทิศทางการบ�าบัดน�้าเสียและการดูแล 
คณุภาพน�า้เริม่ดขีึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะอย่างปัญหาน�า้เสยี 
ในชมุชน ทีเ่กิดจากการใช้น�า้ในกจิวตัรประจ�าวนัของ
ประชาชน โดยพบว่า 60% ของน�า้เสีย ถูกบ�าบัดเอง 
ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ด้วยแสงแดดและ
จากการเคลื่อนไหลของน�้า ส่วนอีก 40% ที่เหลือ  
ยงัมปัีญหาในเรือ่งคณุภาพน�า้ ทีจ่ะต้องมกีระบวนการ 
บ�าบัด แก้ไขปัญหาน�้าเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
กลบัมาเป็นน�า้ดทีีส่ามารถปล่อยไปสูแ่หล่งน�า้ต่างๆ 
ได้ โดยไม่สร้างปัญหาชมุชนและส่ิงแวดล้อม

“ปัจจุบันประเทศไทย มีน�้าเสียประมาณ  
11 ล้าน ลบ.ม.ต่อวนั ช่วงทีผ่่านมาองค์การจัดการ 
น�้าเสีย ได้สร้างระบบก�าจัดน�้าเสียไปแล้วทั้งหมด  
119 ระบบ สามารถรองรบัการบ�าบดัน�า้เสยีได้ประมาณ  
20%. แต่จะมีอีก 20% ที่ยังไม่ได้ก�าจัดหรือก�าจัด 

ไม่หมด น�า้เสียส่วนน้ีจะไหลลงสู่แหล่งน�า้ต่างๆ โดย 
ไม่ได้มกีารบ�าบดั ส่วนนีเ้ราก�าลงัรวบรวมข้อมูลปัญหา 
น�้าเสียจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน  
464 แห่ง เพือ่เข้าไปด�าเนนิการสร้างศนูย์บ�าบดัน�า้เสยี 
ให้กบัท้องถ่ินเหล่าน้ัน ในโอกาสต่อไป”

 อจน.สร้างระบบบ�าบัดน�า้เสยีไปแล้ว
 ประมาณ 91 อปท.

นายชีระ กล่าวอีกว ่า หากมองไปที่กลุ ่ม 
เป้าหมาย ถ้าดจูากจ�านวน อปท.ทัง้หมดทัว่ประเทศ 
จ�านวน 7,749 แห่ง ถ้าไม่นบัรวมองค์การบรหิารส่วน
จังหวดั (อบจ.) 76 แห่ง ก็จะมท้ีองถ่ินระดบั อบต. 
และเทศบาล จ�านวน 7,673 แห่ง ปัจจบุนั มกีาร
สร้างระบบบ�าบัดน�า้เสียไปแล้วประมาณ 91 อปท. 
และสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า ไปแล้ว
ประมาณ 30 แห่ง อย่างไรกด็ ียงัมีอกีหลาย อปท. 

ก่อนหน้านี ้บ่อบ�าบดัน�า้เสยีอาจจะมกีลิน่เหมน็ 
ถ้าหากมีบ่อบ�าบัดน�้าเสียไปต้ังอยู่ใกล้ชุมชนก็จะมี
กลิ่นรบกวนชาวบ้าน องค์การจัดการน�้าเสียจึงได้
พัฒนาระบบใหม่ ให้ระบบบ�าบัดน�้าเสียสามารถ
อยู่ในชุมชนได้ และยังสามารถใช้พื้นที่ศูนย์บริหาร
จัดการคุณภาพน�้าไปท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย 
โดยออกแบบการจัดการให้บ่อบ�าบัดน�้าเสียลงไป
อยู่ใต้พื้นดิน ส่วนพื้นที่ด้านบนก็สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ เช่น เป็นสิ่งปลูกสร้างที่จ�าเป็นต่อ
การใช้งานของคนในชุมชนหรือจัดท�าเป็นสถานที่ 
ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ส�าหรับประชาชน 
ในชมุชนท้องถิน่นัน้ๆ 

ตัวอย่างเช่น ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าโพ อ�าเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุร ีองค์การจดัการน�า้เสียใช้พ้ืนทีด้่านล่าง 
เป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ส่วนพื้นที่ด้านบนสร้างเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด ซึ่ง 
ทกุวนันีมี้เยาวชนมาใช้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง อีกตวัอย่าง 
หนึ่ง คือ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า เทศบาล
ต�าบลเขาน้อย จังหวดัประจวบครีขัีนธ์ ซึง่สร้างระบบ 
บ�าบดัน�า้เสียไว้กลางชมุชน โดยด้านบนท�าเป็นสนามกีฬา  
ส�าหรับเยาวชนและชาวบ้าน ได้ใช้ออกก�าลังกาย 
หรอืใช้ประโยชน์จากพืน้ทีด้่านสนัทนาการ 

นอกจากการสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีของชมุชน
แล้ว อจน.ได้เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชน 

ในพืน้ที ่เป็นการพฒันาและต่อยอดได้ ส่วนทีจ่งัหวดั
สงิห์บรุ ี น�า้ท่ีผ่านการบ�าบดัดแีล้ว จะส่งไปยงัอู่ข้าว 
ในพืน้ที ่ชาวนากจ็ะมนี�า้ใช้ตลอดทัง้ปี และยงัเป็นปุย๋น�า้ 
อย่างด ีเพราะมเีกลอืแร่ต่างๆ เกษตรกรท่ีอยูน่อกเขต
ชลประทานชืน่ชอบมาก

นายชีระ กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งความส�าเร็จ คือ
ศูนย์บ�าบัดน�้าเสียบนเกาะพีพี เนื่องจากโรงแรม 
สถานประกอบการ มปีรมิาณการใช้น�า้เยอะมาก และ
มนี�า้เสยีรัว่ไหลลงสูท่ะเลกระทบทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม อจน.ได้รบัมอบหมายให้จดัท�าศนูย์
บ�าบดัน�า้เสยีทีอ่ยูร่่วมกบัรสีอร์ตได้ กระทัง่เกดิสนึามิ
ในปี 2547 ในปี 2550-2551 จงึได้สร้างระบบบ�าบดั
น�า้เสยีขึน้มา แต่รองรบัน�า้เสยีได้เพยีง 400 ลบ.ม. 
ขณะทีม่ปัีญหาน�า้เสยี 2,000 ลบ.ม.ต่อวนั เนือ่งจาก
มนีกัท่องเทีย่วจ�านวนมาก ในปี 2565 อจน.จึงท�า 
โครงการสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน�้า 
ขึน้มาใหม่ โดยร่วมมอืกบัองค์การบริหารส่วนต�าบล 
อ่าวนาง จงัหวดักระบี ่ด�าเนนิการออกแบบระบบปิด  
สร้างแล้วเสร็จเม่ือเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมา 
ตอนนีย้งัไม่ได้เปิดเป็นทางการ

ทั้งนี้ ระบบบ�าบัดน�้าเสียบนเกาะพีพี เป็น
โครงสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสยีอยูใ่ต้ดนิ พ้ืนทีด้่านบน
จะเป็นลานอเนกประสงค์ โดยออกแบบให้กลมกลนื 
สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพ ท่องเที่ยว 
พกัผ่อนหย่อนใจ ใช้ประโยชน์อืน่ๆ ได้ นอกจากนีย้งั

ก�าจัดน�้าเสียที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่งที่ออกแบบ 
ให้ผสมกลมกลนืกบัสถานทีท่่องเทีย่ว พืน้ทีด้่านบน
จะเป็นจดุชมววิ มร้ีานอาหาร ร้านกาแฟ เพือ่เป็นการ
สนบัสนนุการท่องเทีย่วไปด้วย

นอกจากนี้ อจน. จะสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
ทางฝ่ังตะวนัออกเขตเศรษฐกจิพเิศษ EEC ซึง่จากการ 
ส�ารวจข้อมลูร่วมกบัเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ พบว่ามี
น�า้เสยี 1,500 ลบ.ม.ต่อวนั สามารถสร้างระบบบ�าบดั
น�า้เสยีขึน้ในพืน้ทีไ่ด้ โดยมแีนวคดิว่า น�า้ทีผ่่านการ
บ�าบัดแล้วจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน�า้ในเขตออีซีแีละสามารถท�ารายได้ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้อกีทางหนึง่ 

“เราจะท�าท่อรบัส่งน�า้ เพือ่ขยายไปสูเ่ขตชุมชน
อืน่ๆ ด้วย ซึง่ได้รบังบประมาณมาแล้ว ต้ังโจทย์ไว้ว่า 
เราจะท�าใหเ้ป็นธุรกิจร่วมกับการนคิมอุตสาหกรรม
ได้อย่างไร ซึ่งจะต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการอีกครัง้หนึง่ แต่โครงการนีน่้าจะไปได้  
เพราะจากข้อมูลที่ส�ารวจมานั้น เราพบว่า ต้นทุน
น�า้ดบิ 21 บาทต่อควิเขาซือ้ขายกนั ส่วนน�า้เสยีทีผ่่าน
การบ�าบดั ผ่านการตรวจวดัก็จะมต้ีนทุนแค่ 6 บาท 
ซึง่จะเป็นส่วนต่างในการด�าเนนิงานเชิงพาณชิย์ได้” 

“ส�าหรบัการด�าเนนิการในปี 2568 นี ้รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธีรรัตน์ 
ส�าเรจ็วาณชิย์ ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้กับองค์การ
จดัการน�า้เสยี ให้ขยายโครงการบ�าบดัน�า้เสียสูพ่ืน้ท่ี

ถอดปม “มอก. เหลก็ ซนิ เคอ หยวน”
ท่านได้ .... ใครให้มา ..???

จบัตา “เอกนฏั” ตามจกิ “สดุซอย” ..?

เร่ืองราวของ “ตึก สตง.ถล่ม” ยังคงเป็นหนัง
เร่ืองยาวต่อไปแน่ๆ เพราะนอกจากการสอบสวนหา
สาเหตุท่ีท�าให้ตึกต้องถล่ม ที่ “ดีเอสไอ” ต้องลาก
กระบวนการต้ังแต่ต้นท้ังหมดมาให้ข้อมูลแล้ว

อีกด้านหนึ่งที่ก�าลังเร่งตรวจสอบไม่แพ้กันก็คือ 
เรือ่งของ “เหลก็” เพราะหลังจากตกึถล่ม กระทรวง 
อตุสาหกรรมได้ส่งคนเข้าเกบ็ตวัอย่าง และพบบางชิน้ส่วน  
“ไม่ได้มาตรฐาน” 

อึง้ .... เพราะเหล็กท่ีพบนัน้ มาจากโรงงานของ 
“บรษิทั ซนิ เคอ หยวน สตีล จ�ากดั (SKY)” ทีถ่กู
สัง่ปิดชัว่คราวไปแล้วเมือ่เดือน ธ.ค. 2567 หลงัเกดิ
เหตไุฟไหม้ในโรงงานท่ี จ.ระยอง 

ร้อน ... ถงึเจ้ากระทรวงอตุสาหกรรมทีช่ือ่ “เอกนฏั  
พร้อมพันธุ ์” รีบเปิดเกมรุกตรวจสอบต่อเนื่อง  
บกุโรงงานพบความไม่ชอบมาพากลเพ่ิมอีก มี “ฝุน่แดง”  
เกบ็ไว้ในครอบครองอย่างมีเงือ่นง�า รวมถงึตรวจพบ 
อีก 2 โรงงานจีน มีการลักลอบผลิตเหล็กท่ีไม่ได้
มาตรฐาน

และปมปัญหาก็ผุดขึ้นมาอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความไม่ชอบมาพากล ก็คือ ....

เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น ล้วนมาจาก 
กระบวนการเตาหลอมผลติแบบ “Induction Furnace  

หรอื เตา IF” ทัง้ส้ิน ซึง่เป็นกระบวนการเตาหลอม
ทีไ่ม่มปีระสิทธภิาพ และมกีารเลกิใช้ไปแล้ว 

แต่ท�าไมประเทศไทยกลับปล่อยให้มีการผลิต 
ในกระบวนการนี ้..!!!??

ขณะที่ มีรายงานข่าวระบุว ่า หากแกะรอย 
ย้อนกลบัไปกว่า 10 ปีทีผ่่านมา พบว่า ‘ซนิ เคอ หยวน’  
หรือ SKY และโรงงานเหล็กทุนจีน พาเหรดเข้ามา 
ตัง้โรงงานในประเทศไทย โดยย้ายฐานการผลติมาจาก 
จนี เนือ่งจากรฐับาลปักกิง่สัง่ห้ามใช้เหลก็ประเภทนี้ 
ในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในจีน ในราวปี 
2558 ซ่ึงอยู่ในช่วงรัฐบาล คสช. ของอดีตนายกฯ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการการลงทุน
เข้ามาในประเทศไทย จึงเปิดประตูให้ทุนจีนเข้ามา
ตัง้โรงงานผลติเหลก็เพือ่การส่งออก และกไ็ด้โอกาส
จ�าหน่ายในประเทศในเวลาต่อมา

ทุนจีนที่รุกเข้ามาตั้งโรงงานเหล็กส่วนใหญ่จะใช้
เตาหลอมแบบ IF ท�าให้เกดิค�าถามมาตลอดว่า ‘ท�าไม
กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย จึงอนุญาตให้น�า 
เตาหลอมแบบเก่านีม้าใช้ได้’ และถกูต่อต้านจากกลุม่ 
โรงหลอมแบบ Electric Arc Furnace หรอื EF มา
ยาวนานในประเทศไทยและมคีณุภาพดกีว่า เน่ืองจาก 
ต้นทุนการผลิตของโรงงานที่ใช้เตาหลอมแบบ IF  
จะมรีาคาต�า่กว่า และท�าให้สามารถรุกเข้ามากินตลาด
ก่อสร้างในไทยได้อย่างรวดเรว็ รายงานข่าวดังกล่าว 
ระบ ุพร้อมบอกด้วยว่า

เวลานั้น กลุ่มโรงเหล็กที่ใช้เตาหลอมแบบ EF  
ออกมาคดัค้านอย่างหนัก ถึงข้ันมกีารย่ืนฟ้องกระทรวง 
อตุสาหกรรมต่อศาลปกครอง ทีอ่นญุาตให้เหลก็เส้น 
ที่ผลิตจากเตาหลอมในแบบ IF สามารถขาย 
ในประเทศได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมหรือ มอก. จากส�านักงานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม หรอื สมอ.
ในที่สุดมีการเจรจาหาทางออกโดยกระทรวง

อตุสาหกรรมขอให้กลุม่โรงเหล็กแบบ EF ‘ถอนฟ้อง’ 
จากศาลปกครอง และมีการก�าหนดให้โรงเหล็ก
แบบ IF ต้องผลิตเหล็กท่ีได้รับการรับรอง มอก. 
ในปี 2559 

โดยการก�าหนดค่ามาตรฐานของธาตุต่างๆ ทีจ่ะ
ใช้เจือปนไปในเหล็กทั้ง 2 ชนิดว่า ต้องมีค่าไม่เกิน
เท่าไหร่ เช่น ต้องมีส่วนผสมของโบรอน น้อยกว่า 
0.0008% นกิเกลิ น้อยกว่า 0.3% โครเมยีม น้อยกว่า  
0.3% ซลิคิอน น้อยกว่า 0.6% และทองแดง น้อยกว่า  
0.4% เพื่อควบคุมคุณภาพของเหล็กที่มาจาก 
เตาหลอมแบบ IF

รายงานข่าวเดียวกันนี้ ยังบอกอีกว่า การ 
พงัทลายของโรงเหลก็แบบ EF จงึเริม่ต้นขึน้ จาก 
‘สงครามตดัราคาขาย’ ของกลุม่โรงเหลก็ทนุจนี ท่ี 
มีต้นทุนต�่ากว่า และสามารถกินส่วนแบ่งตลาด 
ในอตุสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างรวดเรว็จนน่าตกใจ 
เนือ่งจากได้รบัรอง มอก. เช่นเดยีวกนั 

แต่ปัญหาใหม่ก็ตามมา เมื่อโรงเหล็กที่ใช ้
เตาหลอมแบบ IF มกีารน�าเตาหลอมทีใ่ช้เครือ่งจกัรเก่า  
ด้อยคุณภาพจากจีนเข้ามา และบางรายยังมีการน�า
ส่วนผสมของ ‘โบรอน’ ทีเ่ป็นธาตกุึง่โลหะ ทีเ่ป็นทัง้
โลหะและอโลหะไปผสมในสดัส่วนมากกว่าทีก่�าหนด 
เพือ่ลดต้นทนุการผลติ และท�าให้ความแขง็ของเหล็ก
เพิม่มากขึน้ แต่เมือ่มกีารใช้ผสมมากเกนิไปกลบัเป็น
ผลเสยี คอืท�าให้ ‘แข็งนอก อ่อนใน’ มสีภาพ ‘เปราะ’ 
หกัได้ง่าย รายงานข่าวเดยีวกนันี ้ระบุ

นัน่จงึน่าจะเป็นทีม่า ที ่นายเอกนฏั พร้อมพนัธุ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ลงนามในค�าสั่งให้ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล 

ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรม (กมอ.) บรรจวุาระเพือ่พจิารณาทบทวน
ให้ “ยกเลกิการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมเหลก็ 
(มอก.เหล็ก) ที่ผลิตโดยกระบวนการเตาหลอม 
Induction Furnace หรอื เตา IF”

โดยเชื่อว่า เป็นเทคโนโลยีเตาระบบเปิดที่ดึง 
สิง่สกปรกออกจากน�า้เหลก็ได้ยาก สร้างมลพษิฝุ่นและ 
แก๊สพิษจากการผลิตเหล็ก อีกทั้งกระบวนการผลิต
ของเตาหลอม IF ไม่สามารถควบคุมคุณภาพเหล็ก 
ทีผ่ลติออกมาให้สม�า่เสมอได้

นายเอกนัฏ ระบุว่า ส�านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออก มอก.
20-2543 (แก้ไขมาตรฐานเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตี-
เหลก็เส้นกลม) มอก.24-2548 เพือ่รองรบัให้มกีาร
ใช้เตาหลอม IF ในการผลติเหลก็ข้ออ้อยมาตัง้แต่
ปี 2559 

ท�าให้บริษัทท่ีผลิตเหล็กจากเตาหลอม IF 
อย่าง บรษิทั ซนิ เคอ หยวน ได้รบั มอก. มาตัง้แต่
ปี 2561 ....!!! 

นอกจากนี ้ทีผ่่านมา ชดุปฏบัิตกิารของกระทรวงฯ  
เข้าตรวจสอบมาตรฐาน มอก. โรงงานผลิตเหล็ก 
เตาหลอม IF หลายแห่ง ปรากฏว่าเหลก็ทีผ่ลติออกมา 
ไม่ผ่านมาตรฐานตามที่ขอไว้ จึงเกิดการอายัดห้าม
ผลติและจ�าหน่าย ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่า โรงงานทีผ่ลติ
เหล็กจากเตาหลอม IF ไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
วตัถดุบิให้มคีณุภาพทีด่ไีด้

ล่าสุดเมือ่วนัท่ี 30 เม.ย. 68 ท่ีผ่านมา นายเอกนฏั  
ยังรุกคืบอีกก้าว หลัง 6 กรรมการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (กมอ.) กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิเดิม 
หมดวาระ จึงส่งชุดใหม่ที่ไม่ติดกับรากเหง้าเดิมๆ 
เข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน 

กล่าวคือ นายเอกนัฏ ได้มอบนโยบายเบื้องต้น 
ในการคดัเลอืกกรรมการใหม่ว่า นอกเหนอืจะต้องเป็น 
ผูท้ีมี่ความรูค้วามสามารถเป็นทีย่อมรับ และไม่มปีระวตั ิ
ด่างพร้อยแล้ว ยงัต้องมคีวามเข้าใจโจทย์และภารกจิ
ส�าคัญในการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจ 
ยคุใหม่ รวมถงึภารกิจการปราบอุตสาหกรรมศูนย์เหรยีญ 
อย่างถอนรากถอนโคน 

ซึ่ง กมอ.ถือเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญ ด้วย
บทบาทในการก�าหนดมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม
ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ….

โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานเหล็กท่ีผลิตจาก 
เตาอนิดกัชัน่ (IF) ที ่รมว.อตุสาหกรรม มข้ีอสัง่การให้ 
กมอ.พจิารณาทบทวนการรับรองมาตรฐานเหลก็เส้น 
IF เนือ่งจากปรากฏข้อเทจ็จรงิแล้วว่า กระบวนการ
ผลติเหลก็โดยเตาหลอมแบบ IF ไม่สามารถควบคมุ
คณุภาพของเหลก็ได้ อกีทัง้ยงัพบปัญหาในการก�าจดั
สารเจือปน และสิ่งแปลกปลอมที่มากับเศษเหล็ก 
สร้างมลพษิฝุน่และแก๊สพษิจากกระบวนการผลติ 

แต่กลับยังมีการรับรองเหล็ก IF มาจนถึง
ปัจจบุนั ...!!!!

ท้ังท่ีในความเป็นจรงิ ก็พบปัญหาและข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับเหล็ก IF มาตลอดเกือบ 10 ปี ตั้งแต่มี
การรับรองเตาหลอม IF เมื่อปี 2559 กระทั่งมา
เกดิโศกนาฏกรรมอาคารส�านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ  
(สตง.) ย่านจตุจักรถล่ม เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 68  
ทีผ่่านมา ซึง่ตรวจสอบพบเหลก็เส้น IF ในซากอาคาร
จ�านวนมาก

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า กรณทีี ่กมอ.ชดุทีผ่่านๆ 
มา ไม่มีการทบทวนการรับรองมาตรฐานเหล็ก IF 
ทั้งท่ีพบปัญหามาตลอด รวมถึงมีกรณีปล่อยปละ
ละเลยการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อืน่ๆ จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัในชวิีตและ
ทรพัย์สนิของประชาชน อกีทัง้ยงัสร้างความเสยีหาย
ต่ออตุสาหกรรม และระบบเศรษฐกจิอย่างร้ายแรง 

เป็นเหตุผลส�าคัญที่ในการคัดเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน กมอ.ชุดใหม่ทั้ง 6 รายในครั้งนี้ 
ปราศจากตวัแทนจาก สมอ. ซึง่ถอืเป็นขาประจ�าของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กมอ. จนถูกมองเป็นการ
สบืทอดอ�านาจ เช่น กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน กมอ.
ชดุก่อน 6 รายทีห่มดวาระไปนัน้ มถีงึ 3 รายทีเ่ป็น
อดตีเลขาธกิาร สมอ. 

จงึถกูต้ังข้อสงัเกตว่า อาจส่งผลให้การพจิารณา
เก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ กมอ.บางครั้ง 
ไม่ได้ใช้ดุลยพินิจประกอบข้อมูลและข้อเท็จจริง
อย่างรอบคอบ

เนื่องจากเห็นว่า บางเรื่องได้ผ่านการพิจารณา
ของ กมอ.ชดุก่อนๆ ซึง่มอีดีตเลขาธกิาร สมอ.ท่ีอาวโุส
กว่า ร่วมเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใิน กมอ.พจิารณา
มาแล้ว หรอือาจเป็นประเดน็ความสัมพันธ์ส่วนตวัของ
บคุลากรทีเ่ตบิโตและรบัราชการใน สมอ.มาด้วยกนั
จนเกดิความเกรงใจ ตลอดจนอาจมเีรือ่งผลประโยชน์
ต่างๆ มาเกีย่วข้อง 

อย่างไรกต็าม เมือ่วนัที ่22 เม.ย. 68 ทีผ่่านมา  
นายเอกนัฏ กล่าวในการตอบโต้ตัวแทนบริษัท  
ซนิ เคอ หยวน ไว้ตอนหนึง่ว่า “ขณะนีต้นจะตรวจสอบ 
ย้อนหลงัไปให้ถงึปี 2561 ว่า บรษิทั ซนิ เคอ หยวน 
ได้ มอก. มาอย่างถกูต้องหรอืไม่” ...!!??

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าช่วงปี 2559 ท่ีมี
การรบัรองเตาหลอม IF คอืสมยัของนายกรฐัมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรมคาบเก่ียวอยู ่ 2 คน คอื ดร. 
อรรชกา สบีญุเรอืง ด�ารงต�าแหน่ง 19 ส.ค. 2558– 
15 ธ.ค. 2559 อีกคนคอื นายอุตตม สาวนายน ด�ารง
ต�าแหน่ง 16 ธ.ค. 2559–29 ม.ค. 2562

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม-นายอาทติย์ วฒุคิะโร  
1 ต.ค. 2558–30 ก.ย. 2559 ดร.สมชาย  
หาญหิรัญ 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560 ดร.พสุ  
โลหารชนุ 1 ต.ค. 2560–30 ก.ย. 2562

ขณะท่ี ซิน เคอ หยวน ได้รับ มอก. ในปี 
2561 มเีลขาธกิารส�านกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม 
(สมอ.) คือ นายณัฐพล รังสิตพล (ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ในปัจจุบัน) 1 ต.ค. 2560–30 มิ.ย. 
2561 และ นายอภิจิณ โชติกเสถียร (รองปลัด
กระทรวงอตุสาหกรรม ในปัจจุบนั) 25 ก.ค. 2561 
–30 ก.ย. 2561

เริ่มต ้นง ่ายๆ รัฐมนตรี “เอกนัฎ” ถาม  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันก่อนได้เลย 
“รูเ้รือ่งราวเหล่านีบ้้างไหม ....” 

จะถึงขั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกันแบบ 
“สดุซอย” กนัไปเลยกว่็าไป

แต่อย่าเผลอไปตัง้ ....... เข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบ  
เรือ่งจะโอละพ่อเอาได้ ....

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ เพราะยังไม่เกิดปัญหาน�้าเสีย 
ในพืน้ทีอ่ย่างรนุแรง จึงไม่จ�าเป็นจะต้องเข้าไปสร้าง 
โดยทนัท ีแต่จะไปเน้นการให้ความรู้กับภาคประชาชน 
ในเรือ่งของการป้องกนั ไม่ให้เกดิปัญหาน�า้เสยีในพืน้ที่ 
ชมุชนของตวัเอง

หากย้อนกลับไปดูระบบการบ�าบัดน�้าเสียเมื่อ  
30 กว่าปีทีผ่่านมา อจน.จะท�าระบบบ�าบดัน�า้เสียรวม 
บนทีด่นิแปลงใหญ่ ห่างไกลชมุชน ในลกัษณะ “1 อปท.  
1 โรงบ�าบัด” ใช้พ้ืนทีป่ระมาณ 40-50 ไร่ สร้างไปแล้ว 
หลายพืน้ที ่แต่ในปัจจบุนั เน่ืองจากไม่สามารถจัดหา
ทีดิ่นขนาด 40-50 ไร่ ได้อกีแล้ว ประกอบกับปัจจบัุน
ระบบเทคโนโลยีในการบ�าบดัน�า้เสยี มคีวามทนัสมยั
มากขึน้ ท�าให้การบ�าบดัน�า้เสยีท�าได้ง่ายขึน้ สามารถ
ใช้พืน้ทีเ่ล็กลงได้ 

ในแต่ละครัวเรือน ทั้งเร่ืองการดักไขมัน ก่อนท่ีจะ
ปล่อยลงสู่แหล่งน�้า ดังนั้นการอบรมในเร่ืองวิธีการ
ดกัไขมนั การกกัของเสยี การดแูลเคร่ืองใช้สอย การ
บ�ารุงรักษา ต่างๆ ชาวบ้านรู้ว่าจะต้องท�าอย่างไร  
ซึง่การเข้าไปให้ความรูใ้นโรงเรียน ชมุชน และท้องถิน่ 
ในต่างจงัหวดั จะช่วยรักษาแก้ปัญหาน�า้เน่าเสยีและ
รกัษาคณุภาพน�า้ไว้ได้ อย่างยัง่ยนื

อย่างไรก็ด ีการจดัการน�า้เสยี ไม่ใช่แค่การบ�าบดั 
น�้าเสียแล้วปล่อยทิ้ง อจน.ได้ท�าการปรับปรุง 
โรงบ�าบดัน�า้เสียรุน่เดมิ ระบบเก่า ให้เป็นรปูแบบใหม่  
เพ่ือน�าน�้าที่ผ ่านการบ�าบัดแล ้ว ไปใช ้ในการ 
เกษตรกรรม อย่างเช่นทีจ่งัหวดัราชบรีุ น�า้เสยีทีผ่่าน 
ระบบบ�าบดัแล้ว จะถกูส่งเข้าไปยงัสวนมะพร้าวน�า้หอม 

มลีกัษณะเป็นหอชมววิสงู 25 เมตร สามารถปล่อย
น�า้ทีผ่่านการบ�าบดัแล้ว จ�านวน 2,000 ลบม. แจก
จ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนน�้าได้อย่างทั่ว
ถงึ โดยปล่อยน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัออกไปทกุ นอกจาก
นีย้งัใช้พลังงานแสงอาทติย์ ในการจัดการบ�าบดัน�า้
เสยีด้วย

 โครงการและแผนงานสร้างระบบบ�าบดั
 น�า้เสยีในอนาคต

นายชีระ กล่าวว่า ในปีหน้า อจน.มีโครงการ
สร้างศูนย์บ�าบดัน�า้เสียในพืน้ทีท่่องเทีย่วส�าคัญ คือ 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยีที ่“นาจอมเทยีน” จงัหวัดชลบรุี 
โดยร่วมกนักบักรมโยธาธิการและผงัเมอืง เป็นระบบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ประสบปัญหาน�้าเสีย
รนุแรง จ�านวน 464 แห่งทัว่ประเทศ ในระยะเริม่ต้น 
จะเร่งด�าเนินการทันที อย่างน้อย 50 แห่ง ที่ม ี
ความจ�าเป็นเร่งด่วนทีส่ดุ โดยจะใช้ 4 กลยทุธ์ ได้แก่ 
1. การมส่ีวนร่วมของชมุชน 2. สร้างความร่วมมอืกับ
หน่วยงานรฐั 3. สร้างความรูแ้ละความยัง่ยนื และ  
4. มแีผนรบัมอืความเสีย่งทีช่ดัเจน พร้อมทัง้บรูณาการ 
ความร ่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลมุ และสามารถวดัผลได้อย่างเป็นรปูธรรม 
ทั้งนี้จะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ความคืบหน้า ในทกุไตรมาส” นายชรีะ กล่าวในทีสุ่ด

เอกนฏั พร้อมพนัธุ ์- ณฐัพล รงัสติพล
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สถ.ให้ความส�าคัญการบริหารจัดการด้าน
การเงนิการคลงัของ อปท. โดยการพฒันาระบบ
สารสนเทศของ อปท. ให้เชือ่มโยงและบรูณาการ 
ข้อมูลการเงินการคลังของ อปท. กับระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงานภายใน สถ. 
และหน่วยงานภายนอก

นายนฤชา โฆษาศวิไิลซ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน มอบแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง ส�าหรับกลุ่มงานการเงิน บัญชี 
และการตรวจสอบ ส�านกังานส่งเสรมิการปกครอง

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดแห ่ง
ประเทศไทย สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบล
แห่ประเทศไทย เข้าร่วมประชมุศนูย์ปฏบิตักิาร 
ตดิตามเร่งรัดการบ�าบดัรกัษา ฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม  
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ศปก.ครส.) 
ครัง้ที ่8/2568

การจดัประชมุครัง้นี ้พล.ต.ท. ภาณรุตัน์ หลกับญุ  
เลขาธิการ ป.ป.ส. และ ผอ.ศปก.ครส. เป็น
ประธานการประชุม ท่ีประชมุประกอบด้วย ผูแ้ทน
จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กองทัพบก ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมสนันบิาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั โดยตวัแทนของส่วนราชการ

ท้องถ่ินจงัหวดั ประจ�าปี 2568 โดยม ีนางพทุธพิร 
พลอยผกัแว่น ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารการคลงั
ท้องถิน่ ให้การต้อนรบั ณ ห้องธนบรุฮีอลล์ โรงแรม
รเิวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า สถ.มีภารกิจในการ 
ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.) ในการด�าเนินงานด้านการเงิน การคลัง 
การงบงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ 
และการประกอบกจิการพาณชิย์ รวมทัง้ วางระบบ 

ในภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ Cisco Webex Meeting)

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการส�านักงาน ป.ป.ส. ได้
รายงานสถานการณ์ยาเสพติด และข่าวการจับกุม 
ยาเสพติดทีน่่าสนใจ รวมทัง้ผลการด�าเนินการในห้วง
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2567-30 เมษายน 2568 ในทุกมติิ  
ทัง้ในมติด้ิานการปราบปราม มติด้ิานการแก้ไขปัญหา
ผูเ้สพยาเสพตดิ มติิด้านการป้องกันยาเสพตดิ และมติ ิ
ด้านการบริหารจัดการ ผ่านผู้แทนจากส�านักงาน

สถ.ย�า้ความส�าคญัระบบสารสนเทศ
เชือ่มโยงข้อมูลบรหิารเงิน/คลงั อปท.

สมาคม อปท.ร่วมถกปัญหายาเสพตดิ
ในทีป่ระชมุ ศปก.ครส. ครัง้ที ่8/2568

ตรวจสอบระบบการเงนิ การบญัช ี และการพัสดุ
ของ อปท. เพื่อให้ อปท. มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยระบบ
บญัชคีอมพวิเตอร์ของ อปท. เป็นระบบสารสนเทศ
ในการบรหิารการเงนิการคลงั ทีจ่ะช่วยให้ อปท. 
สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่าง
ถกูต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสามารถใช้ข้อมูล
ในการบริหารงานด้านการเงินการคลังได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของ 
อปท. มีความส�าคัญยิ่ง สถ.จึงได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ อปท. ให้เชือ่มโยงและบูรณ
าการข้อมลูการเงนิการคลงัของ อปท. กบัระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายใน สถ. 
และหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบ e-Plan, Local  
Service, New GFMIS Thai ที่เชื่อมโยงข้อมูล
การรบัเงนิและการเบกิจ่ายเงนิ เพือ่จดัท�ารายงาน
การเงินรวมภาครัฐ รวมถึงได้พัฒนาการรับเงิน 

ต�ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย ส�านักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงผลการด�าเนนิการ 
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการเร่งขับเคลื่อนงาน 
ยาเสพตดิในทกุมิต ิมุง่สูสั่งคมปลอดภยัจากยาเสพตดิ  
โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นกองทนุแม่ของแผ่นดนิและ
ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม ถือเป็นการร่วมกนัสร้าง 
ความยัง่ยนืในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ “ระดบัหมูบ้่าน/ 
ชมุชน” โดยจะมกีารด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร 
กองทุนแม่ของแผ่นดนิ และคูมื่อแนวทางการด�าเนนิงาน 
ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสังคมต่อไป

ส�าหรบัรายละเอยีดในการประชมุมข้ีอเสนอแนะ  
ดงันี้

1. การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและ
ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม ถือเป็นการร่วมกนัสร้าง
ความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด “ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน” จึงขอความร่วมมือ มท. มอบหมาย 

นฤชา โฆษาศวิไิลซ์

และการเบกิจ่ายเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment ) ของภาครฐั 

โดยพัฒนาช่องทางการรับช�าระเงิน ผ่าน
เคร่ือง EDC ซึ่งผู้ช�าระเงินสามารถรับช�าระผ่าน 
QR Code บัตรเดบิต หรอืบัตรเครดติ และพฒันา
กระบวนการจ่ายเงินโดยเชื่อมโยงข้อมูลการ 
เบิกจ่ายไปยังระบบของธนาคาร เพื่อลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตในการ 
ท�าธุรกรรมทางการเงนิ

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ ่งมั่น 
ด�าเนินการ เพือ่ให้ อปท. มฐีานข้อมลูการเงินการคลงั 
ส�าหรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างถูกต้อง  
รวดเรว็ และก้าวหน้าไปพร้อมกบัองค์กรอืน่ๆ ของ
ประเทศ ก้าวไปสูย่คุรัฐบาลดจิทิลั สูเ่ศรษฐกจิและ
สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะน�าความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมครัง้น้ีไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน เพือ่ให้ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน เป็น
ภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ อันเป็นพื้นฐานส�าคัญ
ในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
ต่อไป” อธิบด ีสถ. กล่าว

/สั่ งการหน ่ วยงานในสั งกั ด  ด� า เนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ
คู ่มือแนวทางการด�าเนินงานศูนย์ฟื ้นฟูสภาพ 
ทางสงัคมต่อไป 

2. การวางแผนในเชิงวิชาการในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในการลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ 
ด�าเนินโครงการวิจัยประสิทธิภาพของยาที่ใช ้
ในการบ�าบดัรกัษายาบ้า โดยร่วมกบัจฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั ก�าหนดจดัประชมุวชิาการสารเสพตดิ 
นานาชาต ิปี พ.ศ. 2568 : ยาบ้า และสารเสพตดิ
สงัเคราะห์ “2025 International Conference:  
Yaba, and Synthetic Drugs” น�าเสนอ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดรักษาการใช้
สารกระตุน้ ระหว่างวนัที ่6-8 สงิหาคม 2568

3. การปรับเป ้าหมายแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ช่วง 6 เดอืนหลงั

4. การประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแส 
ตามโครงการประกาศสบืจบัผูต้้องหาคดยีาเสพติด
รายส�าคญัตามหมายจบั ประจ�าปี 2568

กทม.ไขข้อข้องใจเจ้าของสตัว์เลีย้ง 
“ข้อบญัญติัควบคมุสัตว์” ฉบบัใหม่ !

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู ้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ 
ศษิฏพล เอ่ียมวสิตูร์ จากส�านักงานสตัวแพทย์
สาธารณสุข ส�านักอนามัย, นางสาวชัญญา  
ผาสุพงษ์ จากสมาคมสงเคราะห์สัตว์ ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ และ นายโรเจอร์ โลหนนัทน์  
เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย แถลงข่าว
การเตรียมความพร้อมบังคับใช้ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรอืปล่อยสตัว์ พ.ศ. 2567 

“สาระส�าคัญของข้อบัญญัติฯ คือ เรื่อง
ความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะอยู่ในที ่
ท่ีท่านเลีย้ง หรอืจะออกมานอกบ้าน จะต้องมี
ข้อก�าหนด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทั้งคน
ทีอ่ยากเลีย้งจ�านวนน้อยหรอืจ�านวนมาก ท่านที ่
เลี้ยงอยู่กับตัวเองหรือท่านที่อยากจะพาเค้า 
ออกมาเดนิเล่น ข้อบญัญตัฯิ น้ีจะท�าให้ผูค้รอบครอง 
สตัว์อยู่ในสงัคมร่วมกบัคนอืน่ๆ ได้ดขีึน้” รองผูว่้าฯ  
กทม. กล่าว

ส�าหรับเจ้าของสัตว์ต้องเลี้ยงสัตว์ตาม 
ปกตวิิสยั และต้องปฏบัิต ิดงัน้ี

1. จดัสถานทีเ่ลีย้งทีม่ัน่คง สะอาด เหมาะสม 
กับชนิดสัตว์ มีน�้า อาหาร อากาศ แสง และ
ระบบระบายท่ีดี

2. รักษาสถานท่ีเลีย้งสตัว์ให้สะอาดอยูเ่สมอ 
ไม่ปล่อยให้เกดิกลิน่หรอืความร�าคาญต่อผูท้ีอ่ยู่
บรเิวณใกล้เคยีง

3. ฉีดวัคซีน สร้างภมิูคุม้กัน หากสงสยัว่า
เป็นโรคอันตราย ให้แยกสัตว์นั้นไว้ต่างหาก 

พร้อมแจ้งเจ้าหน้าท่ีและปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ของสตัวแพทย์

4. ควบคุมสัตว์ไม่ให้หลุดออกจากที่เลี้ยง 
โดยเฉพาะสัตว์ดุร้ายต้องมีกรงและป้ายเตือน
ชดัเจน

5. จัดให้สตัว์สามารถแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาตติามสมควร

6. ควบคมุดแูลสตัว์ของตนมิให้ก่ออันตราย
หรอืเหตรุ�าคาญแก่ผูอ้ืน่

7. เมือ่สตัว์ตาย ต้องก�าจัดซากสตัว์และมลูสตัว์ 
อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรค 
หรอืกลิน่เหม็น

8. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าหรือค�าสั่งของ 
เจ้าหน้าท่ี และข้อก�าหนดของกรงุเทพมหานคร

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รบัจากข้อบญัญตัฯิ  
ใหม่ มีดงัน้ี

1. ไมโครชิปสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิต
ของสตัว์ ไม่สญูหายเหมอืนป้ายห้อยคอ หากพบ
สัตว์หลงในที่สาธารณะ กทม.สามารถติดตาม
และตดิต่อเจ้าของได้ รวมถงึใช้ยืนยนัตวัเจ้าของ
ในกรณีเกิดข้อพพิาท

2. ช่วยป้องกันการปล่อยทิ้งสัตว์มีเจ้าของ
ให้กลายเป็นสัตว์จร พร้อมควบคุมประชากร
ผ่านโครงการดแูลแมวจรในชมุชน และโครงการ
ท�าหมัน-ฉีดวัคซีนป้องกันพษิสนัุขบ้า

ด้าน นางสาวชญัญา ผาสพุงษ์ จากสมาคม
สงเคราะห์สตัว์ฯ กล่าวเสริมว่า คนทีจ่ดทะเบียน
สตัว์เลีย้งจะมีบัตรประชาชนของสนุขั แมว หาก
วันหนึ่งที่ กทม. มีกิจกรรม Dog Park คนที ่
จดทะเบยีนสามารถเข้าร่วมงานได้ หรอืได้ตรวจ
สุขภาพสัตว์ฟรี ได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี มี
กิจกรรมที่เข้าร่วมได้ ส่งเสริมการเข้าถึง และ
จดัการถงึ มโีอกาสทีด่กีว่า ฉะนัน้สิง่เหล่านีค้อื
สิง่ท่ีส่งเสรมิคณุภาพสตัว์ และดแูลสตัว์ได้ดีข้ึน

ท้ั ง น้ี  ในส ่ วนของ  กทม .จะ เตรี ยม 
ความพร้อมใช้ข้อบัญญัตฯิ โดยหารอืกบัหน่วยงาน 
ท่ี เกี่ยวข ้อง รณรงค ์จดทะเบียนและฝ ัง 
ไมโครชปิสนัุข-แมว พร้อมออกหน่วยสตัวแพทย์
เคลือ่นท่ี 6 กลุม่เขต และประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ 
แก่ผูเ้ลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ ต่อไป

รศ.ทวดิา กมลเวชช

สถานการณ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ ร้อนระอุ 
ขึน้ทกุขณะ เมือ่กลุม่ก่อความไม่สงบได้ปฏิบัติการ 
ลอบวางระเบิด ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร 
และอาสามัครรกัษาดนิแดน (อส.) ได้รบับาดเจบ็
และเสยีชวิีตไปหลายคน 

ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือมีมือมืดลอบสังหาร
ประชาชนท้ังชาวไทยพุทธและไทยอสิลาม จนได้รบั 
บาดเจบ็และเสยีชวีติมากมาย ในบรรดาผูส้ญูเสยี 
มีทั้งอุสตาซ (ครูสอนศาสนาอิสลาม) พระ-เณร 
ผู้หญิง เด็ก และคนชรา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ที่อ่อนแอ เป็นพลเรือนที่ไม่ได้ติดอาวุธ หรือเป็น 
สายข่าวให้เจ้าหน้าทีแ่ต่อย่างใด สถานการณ์เช่นนี้ 
ได้สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดระแวง 
ให้เกดิขึน้ในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง ชนดิทีไ่ม่เคย
เกดิขึน้มาก่อน

 ฝ่ายทหารแสดความเสยีใจ ย�า้จะเพิม่มาตรการ 
     รกัษาความปลอดภยัขัน้สงูสดุ

หลังเหตุลอบยิงพระ-เณร ที่ อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา พล.ท.ไพศาล หนสูงัข์ แม่ทพัภาคที ่ 4  
/ผู ้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  
ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นท่ี 
โดยทันที เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีส�าคัญๆ  
และย�า้นโยบายการปฏบิติังานทัง้เชิงรุกและเชงิรบั  
เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุสถานการณ์ และ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่พี่น้อง
ประชาชนทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กลุม่เปราะบาง เช่น คร ูพระ ผูน้�าศาสนา และ
ชมุชนไทยพทุธ ซึง่เป็นเป้าหมายของความรนุแรง
ทีไ่ร้มนษุยธรรม 

พร้อมท้ังได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ย�า้ว่า เจ้าหน้าทีร่ฐัจะไม่ทอดทิง้
ประชาชน และจะเร่งรดัการสบืสวนสอบสวนเพือ่
หาตวัผูก้ระท�าผิดมาลงโทษโดยเร็ว พร้อมทัง้สัง่การ
ให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพิม่มาตรการรกัษาความ
ปลอดภยัขัน้สงูสดุในพืน้ที ่ เน้นการท�างานร่วมกบั
ผูน้�าท้องถิน่และผู้น�าศาสนา ก�าชบัการเดนิทางของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่ง ตรวจสอบและเสริมก�าลงั

ในจดุทีมี่ก�าลงัไม่เพยีงพอ 
“สถานการณ์ที่เกิดข้ึนนี้ สะท้อนให้เห็นถึง

ความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุในการยกระดับ
การกระท�า เพือ่บัน่ทอนความสงบสขุในพืน้ที ่ แต่
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายยังคงมุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
หวัใจ พร้อมปกป้องพีน้่องประชาชนอย่างสดุความ
สามารถ” แม่ทพัภาคที ่4 กล่าว

ด้าน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทกุข์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบกและรองผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่เรา
ต้องร่วมกันต่อสู้ โดยอาศัยองค์ประกอบที่มีอยู่ 
ในระบบ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลไกกระบวนการยุติธรรม มาเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมสัง่การให้ กอ.รมน.ภาค 4  
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือปรบัมาตรการรกัษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ ในเชิงรับและเชิงรุก ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั เน้นการสกดักัน้
การก่อเหตตุ่อประชาชนผูบ้รสิทุธ์ิ และเจ้าหน้าท่ีรฐั 

ทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่เพิม่ความเข้มงวดของจดุตรวจ  
และการลาดตระเวนเชงิรกุ ควบคูก่บัการใช้มาตรการ 
ด้านการข่าวในการติดตาม สืบสวน และจับกุม 
ผูก่้อเหตมุาด�าเนนิคดใีห้ได้โดยเรว็

ขณะท่ี ส�านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
(สมช.) ได้ออกแถลงการณ์ โดยเน้ือหาระบวุ่า เหตุ
ความรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีก่่อให้เกิด
ความสญูเสยีต่อประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์โดยเฉพาะเด็ก 
สตร ีและผูส้งูอายุนัน้ สมช. ขอประณามการกระท�า 
ทีไ่ร้อารยะดงักล่าว ถอืเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน  

กฎหมาย และบรรทดัฐานระหว่างประเทศอย่าง
ร้ายแรงและปราศจากซึ่งความรับผิดชอบ 

ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ซึ่งล้วนแต่
บั่นทอนบรรยากาศแห่งความไว้เน้ือ 
เชือ่ใจ รวมทัง้แสดงถงึความไม่จรงิใจอนัเป็น 
อุปสรรคต่อการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต้
“สมช.ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อผู ้ที ่

สญูเสยี และ สมช.ตระหนกัดว่ีา เพยีงค�าพดูไม่อาจ
ท�าให้บาดแผลที่เกิดขึ้นหายไป แต่ขอให้ค�ามั่นว่า
ภาครฐัจะท�างานอย่างเตม็ที ่เพ่ือน�าตวัผูก้ระท�าผดิ 
เข้าสู ่กระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด จะ 
ผลักดันมาตรการคุ้มครองและปกป้องประชาชน 
ผูบ้รสิทุธิ ์อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ”

แต่ค�าพูดของหน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้ 
ไม่สามารถท�าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่คลายความวิตก
กงัวลไปได้ เพราะทกุครัง้ทีเ่กดิเหตคุวามรนุแรงขึน้  
ประชาชนก็มักจะได้ยินค�ามั่นสัญญาท�านองนี้ 
อยูเ่สมอ

 สว.ใต้เรยีกร้องให้รฐับาล ใช้ พ.ร.บ.
 การก่อการร้าย แทนกฏอยัการศกึ

ด้านกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จากภาคใต้ 
น�าโดย นายไชยยงค์ มณรีุง่สกลุ ได้แถลงข่าวถงึ
กรณเีหตคุวามรนุแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ว่า 
จากปัญหาทีเ่กดิขึน้มายาวนานกว่า 21 ปี ปัจจบุนั
สถานการณ์ได้ทวีความรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในเดอืนเมษายน 2568 มกีารก่อเหตคุวามรนุแรง

หลายครัง้ มผีูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็และเสยีชีวติจ�านวน
มาก แต่รัฐบาลยังไม่ให้ความสนใจในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบางและกลุ่มชาวพุทธ ยังไม่ได้รับความ
คุ ้มครองจริงจังจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รวมทั้ง
นโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ของรัฐบาล ยังไม่สามารถตอบโจทย์
และไม่ได้รับความใส่ใจเท่าที่ควร หากเทียบกับ
นโยบายอืน่ๆ ทีร่ฐับาลก�าลงัเร่งด�าเนนิการ 

“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการและให้
ความสนใจกบัการแก้ปัญหา 3 จงัหวดัชายแดนใต้
อย่างจริงจงั พร้อมทัง้ออกกฎหมายการก่อการร้าย 
แทนการใช้กฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 เนือ่งจาก
ปัญหาทีแ่ท้จรงิของ 3 จงัหวดัแดนใต้ ไม่ใช่ปัญหา
การก่อความไม่สงบ แต่เป็นการก่อการร้าย” 

 การเจรจาสนัตภิาพทางออก
 ในการแก้ปัญหาไฟใต้จรงิหรอื

ขณะทีฝ่่ายหนึง่เรยีกร้องให้รฐับาลตอบโต้อย่าง
รุนแรง แต่อีกฝ่ายหนึ่งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล
ใช้ขบวนการเจรจาสนัตภิาพ มาแก้ไขปัญหาไฟใต้ 

โดยเพจเฟซบุก๊ “พรรคประชาชน - People’s  

Party” ได้โพสต์ข้อความ มีเนื้อหาสรุปได้ว่า 
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างน่ากังวลอีกครั้ง นับ
ตัง้แต่ต้นปี 2568 ประชาชนทกุศาสนกิต่างตกอยู่
ในความหวาดระแวง ซึ่งท�าให้สถานการณ์ความ
ขัดแย้งอยู่ในภาวะเปราะบางและสุ่มเส่ียงที่จะ 
เลวร้ายลงมากทีส่ดุในรอบหลายปี

ประสบการณ์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นชัดว่า 
ในช่วงที่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพมีความ
คืบหน้าและมีทิศทางที่ชัดเจน สถานการณ์ความ
รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงได้ 
อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น รัฐบาลต้องตระหนักว่า 
ป ัจจัยหนึ่งที่ท�าให ้ความรุนแรงกลับมาปะท ุ
ขึ้นอีกในระลอกล่าสุด เกิดจากความไม่ชัดเจน 

ในยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ว่าจะมีแนวทางในการ
สร้างความยติุธรรม นติิรฐั และสันติภาพในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไร โดยเฉพาะการ
ปล่อยให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพหยุด
ชะงกัมานานเกอืบ 1 ปี 

ด ้วยเหตุนี้  รัฐบาลควรกลับมาสานต ่อ
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยเร็ว และใน
กระบวนการนั้นต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของทุกฝ่าย
ด้วย โดยจัดเวทีคู่ขนาน ท�าให้พ่ีน้องท้ังชาวพุทธ
และมสุลมิมส่ีวนร่วมและเป็นเจ้าของกระบวนการ
สนัตภิาพนีไ้ปด้วยกนั

“พรรคประชาชน เห็นว่า ในกระบวนการพูดคยุ 
เพื่อสันติภาพในอนาคต ต้องมีองค์ประกอบ
ส่วนหนึ่งจากผู้ที่มีบทบาทและอ�านาจในการสั่ง
หยุดความรุนแรงในพ้ืนท่ีได้จริงเข้าร่วมด้วย เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการเจรจา และเพื่อสร้างความ 
ไว้เนือ้เชือ่ใจต่อกนั”

 ขบวนการเจรจาสนัตภิาพชะงกังนั 
 มองไปข้างหน้ายงัอมึครมึ

การเจรจาเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
ระหว่างรัฐไทยและกลุม่ก่อความไม่สงบ มขีึน้เป็น
ทางการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2556 สมัย รัฐบาล  
นส.ย่ิงลักษณ์ ชินวตัร โดยม ีพล.ท.ภราดร พัฒนถาบตุร  
(เลขา สมช.ขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย 
นายฮาซัน ตอยิบ เป็นหัวหน้าคณะผู้เห็นต่าง  
ช่วงการพูดคุย ส่งผลให้การปฏิบัติการทางทหาร
ของทัง้สองฝ่ายลดระดับลงไปบ้าง จนมาถงึ รัฐบาล 
พล.อ.ประยทุธ จนัทรโอชา การเจรจายงัด�าเนนิการ 
ต่อ แต่มกีารลกัลอบเผาอาคารร้านค้าสถานท่ีต่างๆ  
และการข้ึนป้ายผ้า พ่นสีบนพื้นถนน สะพาน  
เพ่ือเรียกร้องเอกราชปาตานี ในหลายพื้นที่ โดย 
ไม่มุง่เป้าท�าร้ายเป้าหมายทีอ่่อนแอ 

ยคุของรฐับาล นายเศรษฐา ทวสีนิ ได้แต่งตัง้  
นายฉัตรชัย บางชวด เป็นหัวหน้าคณะพูดคุย
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังไม่ทันจะ 
ได้น�า้ ได้เนือ้ นายเศรษฐามีอนัต้องพ้นจากต�าแหน่ง 
นส.แพทองธาร ชินวัตร ก้าวขึ้นมาเป็นนายก 
รฐัมนตรีคนถดัมา จากนัน้การพดูสันตภิาพกห็ยดุชะงกั  
เหตุความรุนแรงขยายตัวไปทั่ว มีการวางระเบิด
และลอบยิงเจ ้าหน้าที่และเข่นฆ่าประชาชน 
แบบไม่จ�ากดัวง

จึงเป็นที่มาของเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่าย 
ที่ขอให้รัฐบาลเร่งเปิดการเจรจาสันติภาพกับ 

กลุ่มผู้เห็นต่าง โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568  
ภาคประชาสงัคมชายแดนใต้ 44 องค์กร โดย นาย 
แวรอมล ีแวบลูะ นายกสมาคมร่วมสร้างชมุชนศรทัธา 
กัมปงตักวาและคณะ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึก 
เรียกร้องให้นายกรฐัมนตรแีสดงเจตจ�านงทีช่ดัเจน
ว่า จะสานต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพและ 
จดัท�าเป็นวาระแห่งชาต ิอกีทัง้ขอให้ภาคประชาสงัคม 
ได ้ จัดเวทีปรึกษาหารือสาธารณะ (Public  
consultation) เพือ่หาทางออกทางการเมืองแบบ
คูข่นาน เช่น รปูแบบการปกครอง เศรษฐกจิ การ
ศกึษา อตัลกัษณ์ รวมถงึกระบวนการยตุธิรรมและ
สทิธมินษุยชน เป็นต้น 

“ขอให้รัฐบาลและฝ่ายขบวนการตระหนัก
ถึงความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนและ
ผู้บริสุทธิ์ โดยให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกและ
ยติุการใช้ความรุนแรง และขอให้รฐับาลพจิารณา
จัดโครงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐกับ 
ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้มีความรู้สึกเป็น 
เจ้าของอย่างแท้จรงิ” นายแวรอมล ีแวบลูะ กล่าว

แต่เสียงเรียกร้องนี้ “กลายเป็นคลื่นกระทบ
ฝั่ง” การเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ยังไม่เกิดขึ้น  
เนือ่งจากฝ่ายไทยขอให้กลุ่มก่อความไม่สงบ ส่งตวัแทน 
ที่มีอ�านาจส่ังการกองก�าลัง BRN ซึ่งปฏิบัติงาน 
อยูใ่นพืน้ที ่อย่างเช่น นายอบัดลุเลาะห์ แวมานอ 
ผูน้�าสงูสดุ หรอื นายเดง็ อะแวจ ิผูน้�าปีกทหารของ  
BRN มาเป็นตัวแทนเจรจาด้วยตนเอง ไม่ใช่ส่ง  
นายอานัส อับดุลห์รามาน ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง 
ของ BRN มาเป็นตวัแทนในการเจรจา เช่นครัง้ทีแ่ล้ว 

แต่ข้อเสนอนี้ ไม่ได้มีการตอบรับจาก BRN 
และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้อ�านวยความ
สะดวก (FACILITATOR) ทีท่�าหน้าทีป่ระสานงาน 
ในเรื่องการเจรจาสันติสุข ระหว่าง 2 ฝ่าย  
แต่อย่างใด

แน่นอนว่า เป็นเรือ่งยากแสนยาก ทีก่ารเจรจา
สันติภาพจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมระหว่าง 
รัฐไทยและ BRN เพราะรู้ๆ กันอยูว่่า เป้าหมายสงูสดุ 
ของกลุม่ก่อความไม่สงบ คอื “การตัง้รฐัปาตาน”ี 
ส่วนเป้าหมายอันดับรองลงไป คือ “การจัดต้ัง 
เขตปกครองพเิศษจงัหวดัชายแดนใต้” ซ่ึงนอกจาก 
จะม ีจ.ยะลา จ.ปัตตาน ีจ.นราธวิาส แล้ว ยังจะรวมเอา  
จ.สตลู และ 4 อ�าเภอของ จ.สงขลา เข้าไปด้วย

ถ้าข้อเสนอของ BRN ยังเป็นเช่นน้ี มีหรือ
ที่คนไทยทั้งประเทศจะยินยอม มีหรือสันติสุข
ชายแดนใต้จะเป็นจรงิ !!

เส้นทางสนัติภาพจังหวดัชายแดนใต้
แต่ละฝ่ายปรารถนาในส่ิงใด ?!

“รกุรบให้ถงึท่ีสดุ” หรอื “หนัหน้ามาเจรจา”

แพทองธาร ชนิวตัร



ปีที่ 19 ฉบับที่ 452 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2568สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรัว้ท้องถิน่ฉบบันี ้มาว่ากนัด้วยเนือ้หาในประเดน็ทีน่่าสนใจต่างๆ ในรอบ 15 วนัทีผ่่านมา 
 กรณแีรก : จากกรณทีี ่กรมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ก�าลงัสอบสวนหาสาเหตุและควาน

หาตวัผูก้ระท�าผดิในกรณอีาคารส�านกังานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หลงัใหม่ ทีก่�าลังก่อสร้าง “ถล่ม”  
เพราะแผ่นดนิไหว โดยมุง่เอาผดิคดนีอมนิ ีตาม พ.ร.บ.ประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542, ขยายผล 
เรือ่งมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) และฮัว้ประมลู ซึง่ได้เรยีกผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเข้ามาชีแ้จง 
สอบปากค�า และด�าเนนิการจบักมุ ผูท้ีม่คีวามผดิบางส่วนไปแล้ว....  ขณะที ่คณะกรรมาธกิาร (กมธ.) 
วสิามญัพจิารณาศกึษาการยกระดบัมาตรฐานการก่อสร้างมาตรฐานความปลอดภยั การเยยีวยาผูไ้ด้รบั
ผลกระทบ และการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สภาผูแ้ทนราษฎร  
ทีม่ ีนายปลอดประสพ สรุสัวด ีเป็นประธาน ได้มหีนงัสอืเชญิ นายมณเฑยีร เจรญิผล ผูว่้าการตรวจเงนิ 
แผ่นดนิ (สตง.) เข้าชีแ้จงร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง แต่ สตง. ส่ง นายสทุธพิงษ์ บญุนธิ ิรองผูว่้าฯ 
สตง. ชีแ้จงแทน นายปลอดประสพต้องออกมาระบวุ่า “ผมถอืว่าเป็นลกูผูช้ายไม่พอ ต้องเป็นลกูผูช้าย
มากกว่าน้ี มคีวามรบัผดิชอบมากกว่านี”้ 

 กรณทีี ่2 : หลงัจากฝ่ายสบืสวน สน.มนีบุร ีรวบแก๊งค้ายาเสพตดิรายใหญ่ โดยม ี“แบงค์” 
นายภานพุงษ์ แก้วรศัม ี หรือแบงค์ ผู้สมัครสมาชิกเทศบาล (สท.) เมอืงลดัหลวง เขต 1 ต.บางพึง่ 

ปลอดประสพ สุรสัวดี ศภุณัฐ มีนชัยนันท์ อรรถพล เจรญิชนัษามณเฑยีร เจรญิผลแพทองธาร ชนิวตัร

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ร่วมขบวนการ เมื่อเกิดกระแสตีกลับไปที่ 
พรรคประชาชน ว่า “เลอืกผูส้มคัรอย่างไร ?!....  เม่ือเรว็ๆ นี ้คณะกรรมการบรหิารพรรคประชาชน 
ได้จดัประชมุด่วน ทัง้กรณ ีนายภานพุงษ์ แก้วรศัม ีผูส้มคัร สท.เมอืงลดัหลวง จ.สมทุรปราการ และ 
นายสทิธชิยั สมัฤทธิ ์ผูส้มคัร สท.นครเจ้าพระยาสรุศกัดิ ์จ.ชลบรุ ีสรปุว่า มมีตขิบัผูส้มคัรทัง้ 2 ราย
ออกจากการเป็นสมาชกิพรรด พร้อมขออภยัพีน้่องประชาชนอย่างสงู ถงึความผดิพลาดในการคดัสรร

ผูส้มคัร และขอน้อมรบัค�าวพิากษ์วิจารณ์ เพือ่ปรบัปรงุ กระบวนการสรรหาผูส้มคัรของพรรคทุกระดบั
ในอนาดตต่อไป

 กรณีที่ 3 : มาอีกแล้วพฤติกรรมชวนสงสัย เม่ือ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.  
พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยเอกสารร้องเรยีน “การสร้างอาคารจอดรถรฐัสภา จ�านวน 4,000 คนั”  
งบประมาณสงูถงึ 4,000 ล้าน แต่ สนง.เลขาสภา ให้เวลากับบริษทัทีเ่สนอตัวเข้าร่วมออกแบบ เพยีง  
10 วนั ส�าหรบัการจดัเตรยีมเอกสาร ซึง่ประกอบด้วยแนวคดิด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม-โครงสร้าง,  
การออกแบบด้านพลงังาน, ผงับรเิวณแปลนรปูตดั รปูด้าน และ ภาพ perspective 20 รปู เพือ่ยืน่
ข้อเสนอ เข้ารบัการคดัเลอืก....  สส.กทม. พรรคประชาชน กห็ยบิข้อร้องเรยีนนี ้มาตัง้ข้อสงสยัว่า 
“เอือ้ต่อเอกชนรายใดรายหนึง่หรอืไม่” โวยออกมาลัน่ๆ แบบนี ้ก็ดเีหมอืนกนั

 กรณทีี ่4 : โครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าภกูระดงึ จ.เลย ทีก่ลุม่อนรุกัษ์เคยคดัค้านไม่ให้รฐัสร้าง  
ก�าลงัเดนิหน้าต่อ หลงั ครม. รฐับาลนายเศรษฐา ทวสีนิ อนมุตัใินหลกัการ เมือ่ 4 ธนัวาคม 2566  
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ท�าการศึกษาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) โดยส�านกั
งบประมาณอนมุตังิบ 25.7 ล้านบาท ให้องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่าง 
ยั่งยืน (อพท.) ออกแบบก่อสร้าง ล่าสุด นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื บอกว่า ได้ประชุมร่วมกบั อพท. เรือ่งโรดแมป็การสร้างกระเช้าภกูระดงึ ในเร่ืองขัน้ตอน 
การขออนญุาต การบรหิารจดัการ การตัง้คณะท�างานร่วมกนั เพือ่ให้การออกแบบมผีลกระทบต่อพืน้ท่ี
น้อยทีส่ดุ...  ทีป่ระชุมได้น�าเสนอเทคโนโลยีหลายรปูแบบ ส่วนใหญ่มาจากยุโรป ท้ังสวิตเซอร์แลนด์ 
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวเีดน เยอรมน ีรวมทัง้พจิารณาทางเลอืกจดุสร้างกระเช้าด้านผาหมากดกู ซึง่
ไม่ใช่จดุทางขึน้-ลง ในปัจจบุนั คาดว่ามรีะยะทางไม่เกนิ 3 กม. ตวักระเช้าจะเป็นแบบเทคโนโลยใีหม่ 
“เป็นเสาแท่งเดยีว” กนิพืน้ทีน้่อยกระทบพนัธุไ์ม้ไม่มาก เบือ้งต้น คาดว่าการก่อสร้างกระเช้าเฟสแรก
ใช้งบไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท ส่วนเฟสที ่2 เป็นเรือ่งของการบรหิารจดัการพืน้ทีด้่านบนและด้านล่าง
ภกูระดงึ ทีต้่องมจีดุบรกิารนกัท่องเทีย่ว โครงการนีถ้อืเป็นงานท้าทายฝีมอืในการบรหิารราชการของ
รฐับาล น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร อกีโครงการหนึง่ !!.

 อบต.คลองสาม ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์

รศ.วริะศกัดิ ์ฮาดดา นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองสาม  
พร้อมด้วย นายสมชาย ยิม้แย้ม ประธานสภาอบต.คลองสาม  
และเจ้าหน้าทีก่องสวสัดกิารสงัคม อบต.คลองสาม มอบเงินช่วยเหลอื 
ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนา
คณุภาพชวีติ ในพืน้ทีห่มู่ที ่4 ต�าบลคลองสาม สงเคราะห์ครอบครวั 
ผูม้รีายได้น้อย ผูไ้ร้ทีพ่ึง่ ผูย้ากไร้ ผูด้้อยโอกาส 

 ส.ท.ท.ประชุมคณะท�างานฯ บทบาทท้องถิ่น

นายธนศักดิ์  มาคะสิระ ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมประชุมคณะท�างานศึกษาบทบาท
การจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ครัง้ที ่2/2568  โดยมี นายณรงค์ เชือ้บญุช่วย  
เป็นประธานในการประชมุ ณ ห้องประชมุ 108 อรรถไกวัลวที  
ชั้น 1 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
กรงุเทพมหานคร

 ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา เข้าร่วมการประชุมสมาพนัธ์องค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2568 พร้อมด้วย นายพรชัย พานิชกรณ ์ 
รองประธานสภา อบจ.สงขลา นางปิยนนัท์ สงิห์ทอง รองปลดัฯ 
รษ.ปลดั อบจ.สงขลา โดยมี นายวิสทุธิ ์ธรรมเพชร นายก อบจ.
พัทลุง รักษาการประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภาคใต้ เป็นประธาน

 CPF FOOD LAB คว้า 2 รางวัล “ห้องแลบ็ดีเยีย่ม” จากกรมปศสุตัว์ 
CPF Food Lab จากโรงงานอาหารส�าเรจ็รปูหนองจอก & ฉะเชงิเทรา รวม 2 แห่ง โชว์ศกัยภาพ

ระดบัอนิเตอร์ คว้ารางวลั “ห้องปฏบิตักิารระดับดเียีย่ม ประจ�าปี 2568” จากทัง้หมด 9 แห่ง 
ทัว่ประเทศ ในโอกาสครบรอบ 83 ปี กรมปศสุตัว์ น.ส.สมชวน รตันมงัคลานนท์ อธบิดกีรมปศสุตัว์ 
มอบรางวลัให้ CPF โดยม ีวไิลลกัษณ์ คลอดเพง็ ผูบ้รหิารสงูสดุ สายงานประกนัคณุภาพอาหารกลาง  
และ พงศธร จนัทร ผอ.ห้องปฏบิตักิารกลาง เป็นตวัแทนรบัมอบฯ

 ออมสนิ รบั ISO/IEC 27001:2022 ย�า้มาตรฐานความปลอดภยั
วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ รับมอบประกาศนยีบตัรรบัรองการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022  ด้านการจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
กลุม่ตรวจสอบ จาก ดร.วชิติ โสภติานนท์รตัน์ Country Chief Executive บรษิทั บโูร เวอรทิสั 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เน้นย�้าการให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุม การรักษาความปลอดภัย 
ของข้อมูลระบบสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้ 
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 “พพิฒัน์-วราวธุ” สองกระทรวง ผนกึก�าลงั หนนุช่วยคนพกิาร
พพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน และ วราวุธ ศลิปอาชา รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมเปิดโครงการและลงนามบนัทกึ
ความเข้าใจ (MOU) “โครงการส่งเสรมิและพฒันาทักษะอาชพีคนพกิารและผูด้แูลคนพกิารสูค่วาม
ยัง่ยนื” โดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร หน่วยงานภาครฐั 
และเครอืข่ายฝีมอืแรงงานร่วมสนบัสนุน 12 หน่วยงาน 

 ธอส.ต้อนรบั ป.ป.ช.-CAC ตรวจเย่ียม Site Visit ต้านคอร์รปัชนั
กมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผูบ้รหิาร  

และพนกังานธนาคาร ร่วมต้อนรบั ศรชยั ชวูเิชยีร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ และ พรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อ�านวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Site Visit) เพ่ือตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนินงาน ตามบันทึก MOU  
เรือ่ง การขบัเคลือ่นธรรมาภบิาลและบรรษัทภบิาล 

 “สมศกัดิ-์เดชอศิม์” Kick Off ฉดีวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ 
สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย เดชอิศม์ ขาวทอง  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ไข้หวดัใหญ่ในกลุม่เป้าหมาย ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม–31 สงิหาคม 2568 โดยม ีนพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์  
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ นพ.ภาณมุาศ ญาณเวทย์สกลุ อธบิดกีรมควบคุมโรค คณะผูบ้ริหาร 
อสม. และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 NT ร่วมมอื ปภ. ทดสอบระบบเตอืนภยัทัว่ประเทศ (Cell Broadcast)
ณฏัฐวทิย์ สฤุทธกิลุ ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่กลุม่สือ่สารไร้สาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ  

หรอื NT  และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ทดสอบระบบแจ้งเตอืนภยั ผ่านการ 
ส่งข้อความแจ้งเตอืนโดยตรงถงึโทรศพัท์มือถอืของประชาชน (Cell Broadcast) โดยแจ้งเตอืนภยั
สาธารณะใน 5 พืน้ท่ี ได้แก่ อ.เมืองล�าปาง จ.ล�าปาง อ.เมืองนครราชสมีา จ.นครราชสมีา อ.เมอืง
นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อ.เมืองสรุาษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธานี และเขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร  

 กรมป่าไม้ จดัสมัมนาพฒันาศกัยภาพบคุลากร พฒันางานเพาะช�ากล้าไม้
พฒัน์พงษ์ สมติตพิฒัน์ ผูต้รวจราชการกรมป่าไม้ ได้รบัมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เปิด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านการเพาะช�ากล้าไม้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี 
อ�านาจ สสุทุธ ิผูอ้�านวยการส�านกับรหิารกลาง ผูบ้รหิาร ข้าราชการ ส�านักส่งเสรมิการปลกูป่าไม้ 
และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมการสมัมนา

 ปตท.ลงนามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติส่วนเพิม่แหล่งอาทติย์
ดร.คงกระพนั อินทรแจ้ง ̀ CEO และ กก.ผูจั้ดการใหญ่ บมจ.ปตท. เป็นประธานในพิธลีงนาม

สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตส่ิวนเพิม่แหล่งอาทติย์ โดยม ีพงษ์พนัธุ ์อมรววิฒัน์ รอง กก.ผูจั้ดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล CEO บมจ.ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธาน กก.บริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ 
และผลติ จ�ากัด และ นายเคน ทาคาก ิGM บรษัิท โมเอโกะ ไทยแลนด์ จ�ากัด ร่วมลงนาม 

 MEA ผนกึก�าลงัสมาคมฟตุบอลฯ หนนุ “ฟตุซอลไทยลกี 2025” 
วลิาศ เฉลยสัตย์ ผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย อดศิกัดิ ์เบญจศริวิรรณ 

อปุนายกสมาคมกฬีาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ลงนาม MOU สนบัสนนุ 
การจดัการแข่งขนั “ฟตุซอลไทยลกี” ประจ�าปี 2568 พร้อมเปิดลกี MEA Futsal Thai league 2025  
One for all, all for Futsal Thai “รวมพลคนรกัฟตุซอล เชยีร์ฟตุซอลไทย ให้ไปไกลกว่าเดมิ”  
โดย MEA ให้การสนบัสนนุ 5 ล้านบาท ในนามของ MEA Futsal Thai League โดยม ีคณะผูบ้รหิาร 
จากทัง้สองหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 452 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2568   5ธรรมาภบิาล/มหาดไทย

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / เขียนโดย : “อินทุอร แสงอรัญ” นักวิชาการส�านักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า

ส�ำนกัวจิยัและพัฒนำ สถำบนัพระปกเกล้ำ 
ร่วมกับประชำชนชำวร้อยเอ็ดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี ได้แก่ อบต.
โคกสว่ำง อ.พนมไพร และ อบต.โพธ์ิศรีสว่ำง 
อ.โพนทอง ผลักดันกำรริเริ่มกฎหมำยท้องถิ่น 
โดยประชำชนในท้องถิน่เอง (law Initiatives)  
ตำมที่ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 254 ได้รับรอง 
ให้ประชำชนผูม้สีทิธิเลือกต้ังในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มสีทิธิเข้ำชือ่กันเพ่ือเสนอข้อบญัญตัิ
ได้ ซ่ึงก�ำหนดเง่ือนไขจ�ำนวนผู ้เข้ำชื่อเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน

จ�ำนวนไม่น้อยว่ำสำมพนัคน หรอืไม่น้อยกว่ำหนึง่
ในยี่สิบของจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้ง
สมำชกิสภำท้องถ่ิน รวมไปถงึเป็นไปตำมพระรำช
บัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 
2565 ตลอดจนกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง จึง
ใช้ช่องทำงของกฎหมำยดังกล่ำว ในกำรริเริ่ม
กฎหมำยท้องถิน่ เพือ่เป็นเคร่ืองมอืในกำรปกป้อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่ง
เป็นประเด็นปัญหำในพื้นที่ในปัจจุบัน กล่ำวคือ  
ประชำชนในพ้ืนที ่อบต.โคกสว่ำง และ อบต.โพธิศ์รีสว่ำง  
มีควำมเห็นว่ำ ประเด็นเรื่องทรัพยำกรป่ำไม ้

ในพืน้ที ่เป็นเรือ่งทีส่�ำคญั เนือ่งจำกเกดิกำรบกุรกุ
พืน้ทีป่่ำเพือ่ท�ำกำรเกษตร ใช้สอยทรพัยำกรป่ำไม้
มำกเกินไป และเกิดกำรท�ำลำยระบบนิเวศในป่ำ 
ส่งผลต่อควำมอดุมสมบรูณ์และควำมยัง่ยนืของป่ำ 

ท้ำยที่สุดน�ำไปสู่กำรยกร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น
ของท้ังสองแห่ง กล่ำวคอื กรณ ีอบต.โคกสว่ำง ได้ม ี
กำรยกร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
โคกสว่ำง เรือ่ง กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2567 จำกกำรรวบรวมเอกสำร
และหลักฐำนของกำรร่วมลงชื่อพบว่ำ มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งร่วมเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่ำน
ช่องทำงระบบอเิลก็ทรอนกิส์และแบบฟอร์มค�ำร้อง 

การมีส่วนร่วม ในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
กรณี อบต.โคกสว่าง และ อบต.โพธ์ิศรีสว่าง จ.ร้อยเอ็ด

ต่อมำสภำ อบต.โพธิศ์รีสว่ำง มมีตเิหน็ชอบให้ตรำเป็น 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโพธิ์ศรีสว่ำง 
และนำยอ�ำเภอได้ลงนำมอนุมัติให้ประกำศใช้ 
ข้อบญัญตัดิงักล่ำว 

ทัง้นี ้สำระส�ำคญัของข้อบญัญติัท้องถิน่ทัง้สอง
ฉบับนี้ เป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
ส่ิงแวดล้อม ผ่ำนกำรสร้ำงมำตรกำรและกลไก ไม่ว่ำ 
จะเป็น กลไกคณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย คณะกรรมกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต�ำบล คณะ
กรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
หมูบ้่ำน และคณะกรรมกำรทีป่รึกษำ รวมถงึกำรจดัต้ัง 
กองทนุทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมต�ำบล 

เพื่อด�ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
กำรก�ำหนดมำตรกำรและวิธีกำรด�ำเนินกำร 
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะ
กรรมกำรระดบัหมูบ้่ำนและคณะกรรมกำรระดบั
ต�ำบล ด�ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ปัญหำที่ไม่สำมำรถจัดกำรได้ด้วยวิธีปกติ และ
จัดประชุมเพื่อแสวงหำมำตรกำรหรือวิธีกำร 
เพือ่แก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้ 

ตลอดจนเชิญบุ คคลห รือหน ่ วยงำน 
ทีเ่กีย่วข้องมำให้ข้อเทจ็จรงิ ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ 
ท�ำข้อตกลงร่วมกับต�ำบลใกล้เคียง เพื่อหำ
แนวทำงในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อมในพืน้ทีจ่ดักำรร่วมกนัต่อไป

ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทีเ่กดิขึน้นี ้จงึเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ประชำชนได้มีช่องทำงในกำรก�ำหนด
ประเด็นหรือมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรวำระทำง
กฎหมำยเข้ำสูก่ำรพจิำรณำของสภำท้องถิน่ อนั
เป็นกำรสะท้อนควำมต้องกำรของประชำชน
ในท้องถิ่นในประเด็นนั้นๆ ได้โดยตรง เพรำะ
อำจไม่มีกฎหมำยหรือกฎระเบียบรับรอง หรือ
กฎหมำยหรือกฎระเบยีบทีม่อียูไ่ม่สอดคล้องกบั
ควำมต้องกำรของประชำชนทีแ่ท้จรงิ นอกจำกนี้  
ยังเป็นกำรส่งเสริมประชำชนให้มีส่วนร่วม
ทำงกำรเมอืงในระดบัท้องถิน่และพฒันำท้องถิน่ 
ของตนอกีด้วย

รวมทัง้สิน้ 219 คน ซึง่ถอืว่ำครบตำมจ�ำนวนตำมที ่
กฎหมำยก�ำหนด (191 คน) ต่อมำสภำ อบต. 
โคกสว่ำง มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโคกสว่ำง และนำยอ�ำเภอ
ได้ลงนำมอนมุตัใิห้ประกำศใช้ข้อบญัญตัดิงักล่ำว 

ขณะเดยีวกนั กรณ ีอบต.โพธิศ์รสีว่ำง ได้มกีำร 
ยกร่ำงข ้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
โพธิศ์รสีว่ำง เรือ่ง กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2567 จำกกำรรวบรวมเอกสำร 
และหลักฐำนของกำรร่วมลงชื่อพบว่ำ มีผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ร่วมเข้ำชือ่เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่ผ่ำนแบบ
ฟอร์มค�ำร้อง รวมท้ังส้ิน 260 คน ซึง่ถอืว่ำครบตำม
จ�ำนวนตำมที่กฎหมำยก�ำหนดเช่นกัน (216 คน)  

อนมุตัใิห้รับทนุตามเงือ่นไข 
แต่มไิด้ท�าสญัญาเป็นหนังสือ !!

ท่านว่า “ถอืเป็นสญัญาโดยปริยาย”
การได้รับทุนการศึกษา ... นับว่ำเป็นเร่ืองดี 

ท่ีน่ำภำคภูมใิจ และจะได้ส�ำเรจ็กำรศึกษำ โดยรบัเงนิ
สนับสนนุจำกรฐั แต่ทว่ำ ... กำรรบัทุนดงักล่ำวย่อม
มเีง่ือนไขทีจ่ะต้องกลบัมำปฏบิตัริำชกำรเพือ่ชดใช้ทนุ 
หรอืกรณหีำกไม่สำมำรถส�ำเรจ็กำรศกึษำได้ ก็จะต้อง
ชดใช้ทนุทีร่บัไปพร้อมค่ำปรับ ซึง่ส่วนใหญ่จะก�ำหนด
ไว้ท่ี 2 เท่ำ โดยข้อก�ำหนดตลอดจนเงื่อนไขต่ำงๆ  
จะระบอุยูใ่นสญัญำรบัทนุกำรศกึษำ ทีเ่มือ่เกดิปัญหำ
ข้อพิพำทสำมำรถน�ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครอง 
เพือ่ให้บงัคบัตำมสญัญำได้ 

วันนี้ ... ผู้เขียนมีคดีท่ีน่ำสนใจเกี่ยวกับสัญญำ
รับทุนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งหนึ่ง ซึ่งได้มีกำรอนุมัติและเบิกค่ำใช้จ่ำยตำม
หลักสูตรกำรศึกษำไปแล้ว แต่มิได้มีกำรท�ำสัญญำ
รับทนุกำรศึกษำ ต่อมำได้เกดิปัญหำเพรำะผูร้บัทนุ
ไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำ และเพิกเฉยไม่ชดใช้เงินทุนคืน 
โดยอ้ำงว่ำมไิด้จดัท�ำสัญญำเป็นหนังสือ 

จงึมปีระเดน็ชวนคิดว่า กรณมีีหนังสือขออนุมัติ
รับทุนกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนได้อนุมตัแิละได้เบิก
เงนิค่ำใช้จ่ำยตำมหลกัสตูรแล้ว แต่มไิด้ท�ำสญัญำ กำร
ท�ำหนังสือขออนุมัติเช่นว่ำน้ีจะมีผลบังคับระหว่ำง
หน่วยงำนผูใ้ห้ทุนกับผู้รบัทนุหรอืไม่ เพยีงใด ? 

โดยเรือ่งราวของคดมีีอยู่ว่า นำงสำวว ิพนกังำน
เทศบำล สังกัดเทศบำลต�ำบล ก. ได้รับคัดเลือก

คดมีปีระเดน็ทีจ่ะต้องวนิจิฉยัว่า ... นำงสำววิ 
ผู ้รับทุนผิดสัญญำรับทุนกำรศึกษำหรือไม่ โดยมี
ประเด็นที่จะต้องพิจำรณำก่อนว่ำ สัญญำรับทุน
ระหว่ำงเทศบำลต�ำบล ข. กับผู้รับทุนเกิดข้ึนแล้ว
หรอืยงั

 ค�าวนิจิฉยัควรรู้
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 152  
บัญญัติว ่ำ กำรใดมิได้ท�ำให้ถูกต้องตำมแบบที่
กฎหมำยบงัคับไว้ กำรนัน้เป็นโมฆะ และมำตรำ 366  
วรรคสอง บญัญตัว่ิำ ถ้ำได้ตกลงกนัว่ำสญัญำอนัมุง่
จะท�ำน้ันจะต้องท�ำเป็นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่
สงสยั ท่ำนนบัว่ำยงัมไิด้มสีญัญำต่อกนั จนกว่ำจะได้
ท�ำขึน้เป็นหนงัสอื  

 กำรที่ผู้ขอรับทุนได้มีหนังสือขออนุมัติรับทุน
กำรศกึษำจำกนำยกเทศมนตรตี�ำบล ข. ในฐำนะเป็น 
ผูร้บัผดิชอบในกำรบรหิำรรำชกำรของเทศบำลต�ำบล ข.  
ถอืเป็นการแสดงเจตนาท�าค�าเสนอ

โดยแสดงเจตนำต่อนำยกเทศมนตรว่ีำตนมคีวำม
ประสงค์จะขอท�ำสัญญำรบัทนุจำกเทศบำลต�ำบล ข.  
และเมื่อนำยกเทศมนตรีได้พิจำรณำหนังสือและ 

เหน็ชอบกบัข้อควำมในหนงัสอืดงักล่ำว ซึง่มกีำรก�ำหนด 
เงื่อนไขต่ำงๆ และค่ำปรับไว้ด้วย จึงได้สนองรับ 
ค�ำเสนอของผู้ขอรับทนุ โดยอนมัุตติำมหนงัสือและได้ 
จ่ำยเงนิเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมหลกัสูตร ซึง่ผูร้บัทนุลงนำม
รบัเงนิด้วยตนเอง 

กรณีจึงเกิดเป็นสัญญารับทุนการศึกษาแล้ว
โดยปรยิาย อย่ำงช้ำทีส่ดุในวนัทีม่กีำรจ่ำยเงนิให้แก่
ผู้รับทุน โดยไม่มีข้อสงสัยใดที่จะต้องไปท�ำสัญญำ
เป็นหนังสือและไม่อำจถือได้ว่ำเป็นกรณีที่ยังมิได้มี
สญัญำต่อกนัตำมมำตรำ 366 แห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณชิย์ อกีทัง้ไม่มกีฎหมายใดก�าหนดแบบ 
ให้สัญญารับทุนต้องท�าเป็นหนังสือ ซึ่งถ้ำไม่ท�ำ 
ตำมแบบจะเป็นโมฆะตำมมำตรำ 152 แห่งประมวล
กฎหมำยดังกล่ำว สัญญารับทุนจึงมีผลบังคับ 
เป็นอนัใช้ได้ แม้จะไม่มกีำรท�ำสัญญำเป็นหนงัสือกต็ำม 

 ดงันัน้ ผูร้บัทนุจงึต้องผกูพนัตำมข้อเสนอทีไ่ด้ 
ให้ไว้ตำมสญัญำรับทนุดงักล่ำว และเม่ือผู้รบัทนุไม่จบ 
กำรศึกษำตำมสัญญำรับทุน จึงเป็นกรณีผิดสัญญำ
เนือ่งจำกไม่ส�ำเรจ็กำรศกึษำภำยในก�ำหนด 

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้ค�าพิพากษา
ของศาลปกครองช้ันต้น ให้ผู้รับทุนชดใช้เงินตำม 
จ�ำนวนทีศ่ำลก�ำหนด (ลดค่ำปรับเหลอื 1 เท่ำ) พร้อม 

ดอกเบ้ียตำมกฎหมำย (ค�ำพพิำกษำศำลปกครองสงูสดุ 
ที ่อ. 533/2567)

 บทสรปุชวนอ่าน
คดดีงักล่ำว ... ศำลได้วนิจิฉัยวำงหลกัเรือ่งสญัญำ

รับทุนนี้ไว้ว่ำ กรณีผู้ขอรับทุนได้มีหนังสือขออนุมัต ิ
รบัทุนกำรศกึษำ อนัถอืเป็นกำรแสดงเจตนำท�ำค�ำเสนอ 
ว่ำตนมีควำมประสงค์รับทุนจำกหน่วยงำน เมื่อผู้มี
อ�ำนำจเห็นชอบกับข้อควำมในหนังสือ จึงได้สนอง
รับค�ำเสนอโดยอนมัุตติำมหนงัสือดงักล่ำว จึงเกิดเป็น
สญัญำรบัทนุกำรศกึษำโดยปรยิำย และมีผลผกูพนั
ระหว่ำงผู้ให้ทุนและผู้รับทุนแล้ว แม้มิได้มีกำรท�ำ
สญัญำเป็นหนงัสอื เนือ่งจำกไม่มกีฎหมำยใดก�ำหนด
แบบให้สญัญำรบัทนุต้องท�ำเป็นหนังสอื  อย่ำงไรก็ดี 
หน่วยงำนผู้ให้ทุนควรที่จะจัดท�ำสัญญำเป็นหนังสือ  
เพือ่ให้เกดิควำมชดัเจนและป้องกนัปัญหำทีอ่ำจตำมมำ  
จะดทีีส่ดุครบั ... 

(ปรึกษำกำรฟ้องคดีปกครองได้ท่ี “สำยด่วน
ศำลปกครอง 1355” และสำมำรถศึกษำควำมรู้ 
ทีน่่ำสนใจ เกีย่วกบัคดปีกครองได้ท่ี “ศนูย์กำรเรยีนรู้ 
ศำลปกครองออนไลน์”) 

ให ้เป ็นผู ้ได ้ รับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตร ี
ในมหำวิทยำลัยแห่งหน่ึง ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
เป็นเงิน 99,000 บำท แบ่งช�ำระ 3 งวด งวดละ 
33,000 บำท รวม 3 ปี โดยนำงสำววไิด้เบกิค่ำใช้จ่ำย 
จำกเทศบำลต�ำบล ก. จ�ำนวน 1 งวด  ต่อมำ  
นำงสำววิก็ได้โอน (ย้ำย) มำสังกัดยังเทศบำล 
ต�ำบล ข. และได้มหีนังสือขออนุมตัริบัทนุกำรศกึษำ
ตำมหลักสูตรเดียวกันในงวดที่ 2 และงวดที่ 3  
ต่อนำยกเทศมนตรตี�ำบล ข. ซึง่ได้รบัอนมุตัแิละได้เบิก 
ค่ำใช้จ่ำยตำมหลักสูตรในงวดที่ 2 และงวดที่ 3  
รวมเป็นเงนิ 66,000 บำท แล้ว

แต ่ป ัญหำเกิดขึ้น เนื่องจำกว ่ำนำงสำวว ิ
ไม่สำมำรถส�ำเรจ็กำรศกึษำตำมหลักสูตร ผู้ให้ทนุจงึมี 
กำรติดตำมเร่ือง ซึ่งนำงสำววิก็ได้มีหนังสือแจ้ง 
นำยกเทศมนตรตี�ำบล ข. ว่ำ ตนไม่จบกำรศกึษำ อกีทัง้ 
มหำวทิยำลัยได้มหีนังสือแจ้งตอบกลับมำว่ำ นำงสำววิ 
ได้พ้นสภำพจำกกำรเป็นนักศึกษำ พร้อมกับแจ้ง 
ผลกำรศกึษำ เทศบำลต�ำบล ข. จงึมหีนงัสอืแจ้งนำงสำววิ 
ให้ชดใช้ทนุกำรศกึษำ 66,000 บำท และค่ำปรบัอกี  
2 เท่ำ พร้อมดอกเบีย้ตำมกฎหมำย ซึง่นำงสำววไิด้รบั
หนงัสอืดงักล่ำวแล้วเพกิเฉยไม่ช�ำระ เทศบำลต�ำบล ข.  
จึงน�ำคดมีำฟ้องต่อศำลปกครอง

ส�านกังานผู้ตรวจการแผ่นดนิ (สผผ.) จดั
กิจกรรม ครบรอบ 25 ปี เน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปนา 12 เมษายน โดยช่วงเช้าได้มี 
พิธีท�าบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกยีรตฯิ และสักการะพระบรมรปู พระบาท 
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพติรซึง่ประดิษฐาน ณ ชัน้ 9  
ส�านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

โดยมีคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม
อย่ำงพร้อมเพรยีง อำท ินายสมศกัด์ิ สุวรรณสุจริต  
ประธำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ นายทรงศกั สายเชือ้ 
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ต.ท.กรีป กฤตธรีานนท์ 
เลขำธกิำรส�ำนกังำนผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

นายสมศกัดิ ์สวุรรณสจุรติ ประธำนผู้ตรวจ
กำรแผ่นดิน กล่ำวถึงบทบำทหน้ำที่ของผู้ตรวจ
กำรแผ่นดนิว่ำ เป็นองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนญู 
มีหน้ำที่และอ�ำนำจที่ส�ำคัญ คือ กำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่เป็นธรรม

ครบรอบ 25 ปี ส�านักงานตรวจการแผ่นดิน
แก้ปัญหา ปชช. 61,725 เรื่อง ค้าง 2,887 เรื่อง

นอกเหนือหน้ำที่และอ�ำนำจตำมกฎหมำยของ
หน่วยงำนของรฐัหรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั

3. กำรที่หน ่วยงำนของรัฐยังมิได ้ปฏิบัติ 
ให้ถกูต้องครบถ้วนตำมหมวด 5 หน้ำทีข่องรัฐ ของ
รฐัธรรมนญู

ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน กล่ำวต่อว่ำ จำก
กำรด�ำเนินงำนกว่ำ 25 ปี ผูต้รวจกำรแผ่นดนิ มุง่มัน่ 
ท�ำงำนแก้ไขควำมเดือดร้อนหรอืควำมไม่เป็นธรรม
ของประชำชนด้วยควำมเป็นอิสระ เป็นกลำง  

หน่วยงำนรฐัอืน่ๆ 
ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ นอกเหนือจำกกำรแก้ไข 

ปัญหำเรื่องร ้องเรียนรำยกรณีที่ เป ็นควำม 
เดือดร้อนเฉพำะหน้ำแล้ว ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
ได้ด�ำเนินกำรแก้ไขควำมเดือดร้อน หรือควำม 
ไม่เป็นธรรม ทีส่่งผลกระทบในวงกว้ำงหลำกหลำย 
กรณ ีทัง้ในด้ำนกำรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบยีบ 
ข้อบงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบักระบวนกำรยตุธิรรม
และคุม้ครองสทิธขิองประชำชน 

อำทิ กำรแก ้ไขป ัญหำควำมชอบด้วย 
รั ฐธรรมนูญ ยก เลิ กและแก ้ ไข เพิ่ ม เติ ม 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรจดัเกบ็ภำษ ีคูส่มรสแยกยืน่ 
ภำษีได้โดยให้สิทธิในกำรเลือกย่ืนช�ำระภำษี 
รวมกนั หรอืแยกจำกคูส่มรสได้ กำรแก้ไขปัญหำ
กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุ 
แห่งควำมแตกต่ำงเรือ่งเพศ ทีใ่ห้สทิธภิรรยำฟ้อง
เรยีกค่ำทดแทนได้เฉพำะจำก “หญงิอืน่” เท่ำนัน้ 
โดยแก้ไขให้สำมำรถฟ้องทกุเพศได้อย่ำงเท่ำเทยีม

รวมทั้ง กำรแก้ไขปัญหำกรณีไม่ขยำยเขต
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำทีป่ระชำชนได้รบัควำมเดอืดร้อน
กว่ำ 50 ปี โครงกำรเพิม่ทกัษะอำชพีแก่นกัเรียน
ทีไ่ม่ได้เรยีนต่อหลงัจำกจบกำรศกึษำ ภำคบงัคบั  
และกำรแก้ไขปัญหำระบบส่งต่อผูป่้วยในโครงกำร 
หลักประกันสุขภำพแห ่งชำติ  (บัตรทอง)  
เป็นต้น

เวลำนี้กำรทุจริตคอร์รัปชันกระจำยไป 
ทกุหน่วยงำน เจำะทีไ่หนเจอทีน่ัน่ ล่ำสุด สหกรณ์
ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จ�ากดั ออก
ประกำศว่ำ กรณพีบกำรทจุรติในสหกรณ์ฯ ซึง่
อำจท�ำให้สมำชิกสงสัยและไม่สบำยใจ จึงขอ
ชีแ้จงสมำชกิ ดังนี ้สหกรณ์พบข้อเท็จจริงเบือ้งต้น 
ว่ำ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินสหกรณ์มีพฤติกรรม 
ทจุรติในหน้ำที ่ ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมกำร
ได้ตั้งกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวน
หำหลกัฐำนกำรกระท�ำผดิ และพบว่ำเจ้ำหน้ำที ่
กำรเงนิทจุรติจรงิ จงึได้แจ้งควำมร้องทกุข์กล่ำวโทษ 
ต่อพนกังำนสอบสวน สน.บำงโพ เพือ่ด�ำเนนิคดี  
ซึง่อยูร่ะหว่ำงขัน้ตอนของเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ

รำยงำนข่ำวเผยว่ำ เหตุทจุริตทีเ่กิดขึน้ น่ำจะ
เป็นเงนิมำกถงึ 14 ล้ำนบำท และเป็นไปได้ยำก
ที่คนเพียงคนเดียวจะกระท�ำโดยล�ำพัง เพรำะ
ระบบสหกรณ์ทั่วไป โดยเฉพำะสหกรณ์ใหญ ่
ระดับรัฐสภำ มักมีโครงสร้ำงตรวจสอบและ 
ถ่วงดุลกนัอยู ่เช่น 1. กำรท�ำธรุกรรมเกีย่วกบัเงิน 
ต้องมลีำยเซน็ร่วม โดยท่ัวไปต้องมอีย่ำงน้อย 2 คน  
เช่น เจ้ำหน้ำที่กับผู้จัดกำร หรือเจ้ำหน้ำที่กับ
คณะกรรมกำร จงึจะเบกิเงนิหรอือนมุตัริำยกำร
ได้ 2. ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบบญัชแีละกำรอนมุติั
หลำยขัน้ เช่น ต้องท�ำเอกสำรเบกิจ่ำย หรอืมคีน
ตรวจสอบยอดเงนิ หรอืมคีนลงนำมอนมุตั ิ3. ถ้ำ 
มีเพียงคนเดียวที่เข้ำถึงเงินได้ แสดงว่ำระบบ
ควบคมุภำยในอ่อนแอมำก และในกรณนีีม้กัจะมี 
ผูม้ตี�ำแหน่งสงูกว่ำ เพกิเฉย ปล่อยปละ หรอือำจ 
รู้เห็นเป็นใจ และ 4. ระยะเวลำในกำรทุจริต 
มักไม่ใช่ช่วงส้ันๆ ถ้ำเป็นกำรทุจริตสะสม เช่น 
เดอืนละ 1 แสนบำท หรอื 2 แสนบำท ไปเรือ่ยๆ 
นำนเป็นปี แปลว่ำ “มคีนรูแ้ต่ไม่พดู หรือแกล้ง
ไม่เหน็” กเ็ป็นไปได้มำก

สมำชกิสหกรณ์บำงรำยระบดุ้วยว่ำ “น้องที ่
ท�ำไปต้องยอมรับและสำรภำพมำให้หมด ว่ำ 

โกง 14 ล้าน “สหกรณ์ข้าราชการรัฐสภา”
“วันนอร์” จี้บอร์ดฯ ตรวจสอบให้รัดกุม

ท�ำคนเดียวหรือท�ำร่วมกับใคร จะได้หำทำงอุด 
ช่องโหว่ทีม่ ีกรณนีีป้ระธำนกรรมกำรสหกรณ์ปัจจบุนั 
เคยด�ำรงต�ำแหน่งในกรรมกำรชดุเก่ำ กำรตรวจสอบ 
ควำมโปร่งใสต้องชัดเจน และสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ด้วย”

อย่ำงไรก็ดี มข้ีอควำมแสดงควำมเหน็อกีว่ำ “ถ้ำ
ตรวจสอบว่ำมผีูมี้อ�ำนำจลงนำม คณะกรรมกำรเก่ำ 
หรือผู้ตรวจสอบบกพร่อง ในกำรรับรองบัญชีที่ 
เงนิหำยมำหลำยปีจะเกดิข้อครหำด้วยหรอืไม่ เพรำะ 
ในปี 2567 ตรวจสอบรับรองไม่พบควำมผิดปกติ 
ผู้รับรองตรวจสอบประเมินดีมำก ดีเยี่ยม ขณะที่
ปี 68 พบทุจริตเบื้องต้น 14 ล้ำนบำท หำยโดย 
เจ้ำหน้ำท่ีคนเดียว ท�ำมำหลำยปี ถือว่ำย้อนแย้ง  
เพรำะถกูรับรองกันมำโดยไม่ตรวจสอบเงนิว่ำตรงกัน 
หรอืไม่ แบบนีก้ำรรบัรองบญัชปีี 2568 จะเชือ่มัน่ 
ได้อย่ำงไรว่ำข้อมลูจรงิ” กำรตรวจสอบทีใ่นเบือ้งต้น 
พบกำรทุจริต และคณะกรรมกำรมีมติให้เลิกจ้ำง
บคุคลเพียงรำยเดยีวนัน้ ไม่สำมำรถให้ควำมเช่ือมัน่ 
ในกำรตรวจสอบได้ เพรำะอำจเป็นกำรตัดตอน 
ให้เจ้ำหน้ำทีรั่บผิดเพียงคนเดียว โดยให้ผู้ใหญ่ทีอ่ำจ
ร่วมกระท�ำผดิ ลอยตวัโดยไม่ต้องรบัผดิ

 จึงอยำกให้มีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำน
ภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสที่แท้จริง ทั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ด�ำเนินกำรมำสู ่ปีท่ี 49 

ปัจจบุนัสนิทรพัย์ของสหกรณ์เตบิโตต่อเนือ่ง มี
สินทรัพย์ 2,513.50 ล้ำนบำท เพิม่จำกปีก่อน 
205.96 ล้ำนบำท และก�ำไรสทุธ ิ102.76 ล้ำน
บำท เพิม่จำกปีก่อน 7.8 ล้ำนบำท สหกรณ์มี
ควำมมุ่งมั่นให้สมำชิกมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
สนบัสนนุกำรออม ให้ผลตอบแทนกำรลงทนุกบั
สมำชกิอย่ำงเหมำะสม

รำยงำนข่ำวแจ้งว ่ำ ในคณะกรรมกำร 
ชดุท่ี 49 ม ีนายสณัห์ชยั สนิธวุงษ์ เป็นประธำน
กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำย
รัฐสภำ จ�ำกัด และยังเป็นประธำนกรรมกำร
ด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีกรรมกำร รวม 
15 คน ขณะทีเ่จ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ฯ ม ี9 คน มี 
น.ส.วรลัชญาน์ เจรญิทศันาวชิญ์ เป็นผูจ้ดักำร 
ส่วนคณะกรรมกำรชดุปัจจบุนั เป็นชดุที ่ 50 มี 
น.ส.สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ เป็นประธำนกรรมกำร 
และมี นายสัณห์ชัย เป็นที่ปรึกษำ ขณะท่ี 
เจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์นัน้ เป็นชดุเดมิ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธำนสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร ให้สมัภำษณ์ถงึประเด็นกำรทจุรติ 
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
จ�ำนวน 14 ล้ำนบำท ว่ำ ได้พูดคุยกับ ว่าที่ 
ร.ต.ต.อาพทัธ์ สขุะนนัท์ เลขำธกิำรสภำฯ และ
รองเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรที่เก่ียวข้อง
แล้ว โดยทีผ่่ำนมำสหกรณ์ ด�ำเนนิกำรด้วยควำม 
เรียบร้อยมำโดยตลอด ซึ่งกรณีกำรทุจริตที่ 
เกดิขึน้ สภำต้องตดิตำม โดยกำรบริหำรจัดกำร
ทั้งหมดเป็นเรื่องของคณะกรรมกำรบริหำร
สหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรต้ังคณะกรรมกำร 
ขึน้มำสอบสวน และทรำบแล้วใครกระท�ำควำมผดิ  
เพือ่น�ำตวัมำลงโทษอย่ำงเดด็ขำดตำมกฎหมำย

“ขอให้ควำมมัน่ใจกบัสมำชกิและผูเ้ก่ียวข้อง
ได้ว่ำ สหกรณ์ไม่มผีลกระทบอะไรมำกมำย ยัง
ด�ำเนนิกำรอย่ำงเข้มแขง็เพ่ือรักษำผลประโยชน์
ของสมำชิก และเมื่อน�ำผู้กระท�ำผิดมำลงโทษ
ต้องไล่เบีย้ไปว่ำ 14 ล้ำนบำท ใครต้องรบัผิดชอบ 
อย่ำงไร ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญ ที่ต้อง
ตรวจสอบดูแลอย่ำงรัดกุม” ประธำนสภำผูแ้ทน
รำษฎร กล่ำว

และเป็นธรรม ต้ังแต่ก่อต้ังในปี 2543 จนถงึปัจจบุนั 
(เดอืนมีนำคม 2568) ได้ปฏบัิติหน้ำทีแ่ก้ไขปัญหำ
ประชำชนแล้วเสร็จรวม 61,725 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 95.53 จำกทัง้หมด 64,612 เรือ่ง เหลอือยู่
ระหว่ำงด�ำเนนิกำร 2,887 เรือ่ง  โดยประเดน็ทีถ่กู
ร้องเรยีนมำกทีส่ดุ 3 อนัดับแรก คอื 1. กำรปฏบัิติงำน 
ของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ เกี่ยวกับกำรท�ำส�ำนวน 
กำรสอบสวน 2. กำรปฏิบตัหิน้ำทีห่รือกำรให้บรกิำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 
3. กำรร้องเรียนกำรบริหำรงำนกำรให้บริกำรของ

ของประชำชน อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติของ
หน่วยงำนของรฐั หรอืเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ทีก่่อให้
เกิดควำมเดือดร้อน หรือควำมไม่เป็นธรรมแก่
ประชำชน ใน 3 กรณ ีคอื

1. กฎหมำย กฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ หรอืค�ำสัง่  
หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนใดๆ ของหน่วยงำน
ของรัฐ ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนหรือควำม
ไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน หรือเป็นภำระแก่
ประชำชนโดยไม่จ�ำเป็น หรอืเกนิสมควรแก่เหตุ

2. กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย หรือปฏิบัติ

“25 ปีที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แก้ไขปัญหาประชาชน
แล้วเสร็จรวม 61,725 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.53 จากทั้งหมด 
64,612 เรื่อง เหลืออยู่ระหว่างด�าเนินการ 2,887 เรื่อง”



ปีที่ 19 ฉบับที่ 452 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 25686 เศรษฐกจิทัว่ไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน และ นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนษุย์ ร่วมเปิดโครงกำรและลงนำม
บนัทกึควำมเข้ำใจ (MOU) “โครงกำรส่งเสรมิและ
พัฒนำทักษะอำชีพคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร 
สู่ควำมยั่งยืน” โดยกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กรม 
ส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำร หน่วยงำน 
ภำครัฐและเครือข่ำยฝีมือแรงงำนร่วมสนับสนุน  
12 หน่วยงำน  มผีูบ้รหิำรหน่วยงำนภำครฐั นายโชคชยั  
วเิชยีรชยัยะ อธบิดกีรมส่งเสริมและพฒันำคณุภำพ
ชวีติคนพกิำร นายเดชา พฤกษ์พฒันรกัษ์ อธบิดี
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม
กระทรวงแรงงำน ชัน้ 5  อำคำรกระทรวงแรงงำน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ ภำยใต้วิสัยทัศน์ของ
รัฐบำล นำงสำวแพทองธำร ชินวัตร ท่ีให้ควำม 
ส�ำคญักับกำรพฒันำทุนมนษุย์อย่ำงทัว่ถงึ กำรจับมอื 
ระหว่ำงสองกระทรวงครั้งน้ีจึงเป็นก้ำวส�ำคัญ 
ในกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ สร้ำงโอกำสให้คนพิกำร
มีอำชีพ มีรำยได้ และใช้ชีวิตได้อย่ำงมีศักดิ์ศร ี
ในสงัคม ซึง่ประเทศไทยมคีนพกิำรในวยัแรงงำนรำว  
800,000 คน ซึ่งจ�ำนวนมำกยังขำดโอกำสในกำร
เข้ำถึงกำรฝึกอำชีพ กระทรวงแรงงำนจึงร่วมมือ
กับกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ และเครือข่ำยฝีมือแรงงำนทั่วประเทศ จัด
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะตำมศักยภำพ 
และส่งต่อไปยงัตลำดแรงงำนอย่ำงเป็นระบบ โดย
กระทรวงแรงงำนได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 
(MOU) ร่วมกบับรษิทัชัน้น�ำจ�ำนวน 23 แห่ง เพือ่ 
ส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนคนพกิำรอย่ำงเป็นรปูธรรม 

โดยมทีัง้รปูแบบทีบ่รษัิทจัดส่งแรงงำนคนพกิำร
ให้ภำครฐัช่วยฝึกทักษะเพิม่เติม และกำรทีภ่ำครฐั
ส่งเสริมแรงงำนคนพิกำรท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมให้มี 

โอกำสเข้ำท�ำงำนในสถำนประกอบกจิกำรทีเ่หมำะสม  
ควำมร่วมมือครั้งนี้ ด�ำเนินงำนโดยบูรณำกำร
ระหว่ำง กรมกำรจดัหำงำน และ กรมพัฒนำฝีมอื
แรงงำน เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกลุม่แรงงำน
เปรำะบำง โดยเฉพำะคนพิกำร ให้สำมำรถเข้ำถึง 
อำชีพ มีรำยได้ที่มั่นคง และมีคุณภำพชีวิตที่ด ี
อย่ำงยัง่ยนื

ขณะที ่นายเดชา พฤกษ์พัฒนรกัษ์ อธบิดกีรม
พฒันำฝีมอืแรงงำน ระบุว่ำ ปี 2568 ตัง้เป้ำฝึกอบรม
คนพกิำรและผู้ดแูลคนพกิำร 4,328 คน รวม 215 รุน่  
ใน 5 กลุ่มอำชีพ ได้แก่ 1. เครื่องดื่มและอำหำร  
2. เทคโนโลยแีละช่ำงฝีมอื 3. ศลิปะประดษิฐ์และ
ของทีร่ะลึก 4. เกษตรและอำหำรแปรรปู 5. กำรขำย 
สินค้ำและบรกิำร โดยหลกัสตูรทีเ่ปิดอบรมครอบคลมุ 
ทัง้ทกัษะเฉพำะทำง เช่น กำรซ่อมรถเขน็คนพกิำร  
กำรใช้เทคโนโลยเีพือ่ค้ำขำยออนไลน์ กำรดแูลผูส้งูอำยุ  
และงำนบริกำรต่ำงๆ ซ่ึงเม่ือจบหลักสูตร กรมฯ 
จะประสำนงำนกับกรมกำรจัดหำงำน และสถำน
ประกอบกจิกำร เพือ่ให้ผูผ่้ำนกำรอบรมได้มโีอกำส
ท�ำงำนจรงิ หรอืขอสนิเชือ่ประกอบอำชพี

คุณสมบัติผู้สมัคร : มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป เป็น 
คนพกิำรหรอืผูดู้แลทีม่ชีือ่ในบัตรประจ�ำตวัคนพกิำร 
มคีวำมพร้อมฝึกจนจบหลกัสตูร สอบถำมเพิม่เตมิ
ได้ที ่สถำบันพฒันำฝีมือแรงงำนทัว่ประเทศ (ยกเว้น 
จันทบุรแีละสมุทรสำคร) หรอืสำยด่วนกรมพฒันำ
ฝีมอืแรงงำน 1506 กด 4

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว ่ำกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนษุย์ กล่ำวว่ำ วนันี ้ ถอืเป็นอกีหนึง่ควำมร่วมมอื
ระหว่ำง กระทรวง พม. กระทรวงแรงงำน และ 
เครอืข่ำยพัฒนำฝีมอืแรงงำน ทีมุ่ง่มัน่ประสำนพลงักบั 
ทกุภำคส่วนเพือ่เปลีย่นควำมท้ำทำยเป็นควำมหวงั 
โอกำส และควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกจิและสงัคม
ของคนทกุกลุม่อย่ำงเท่ำเทยีมตำมนโยบำยรฐับำล  
ผ่ำนกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและจัดสวัสดิกำร 
ของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของกลุ ่ม 

“พพิฒัน์-วราวุธ” ดันคนพกิารมีอาชีพ 
จบัมือ 12 องค์กรเข้าท�างานมีรายได้-คุณภาพชีวิตดี

เปรำะบำง โดยเฉพำะคนพกิำรและผูด้แูลคนพกิำร 
ซึง่ทีผ่่ำนมำ กระทรวง พม. ได้ขบัเคล่ือนนโยบำย 5x5  
ฝ่ำวกิฤตประชำกร ทีมุ่ง่เพิม่โอกำสและเสรมิสร้ำง
คุณค่ำคนพิกำร และ พันธกิจส�ำคัญ (Flagship 
Projects) ทีมุ่ง่พฒันำคณุภำพชวีติคนพกิำร 

โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพ่ือให้คนพิกำรก้ำวข้ำม
ควำมพกิำร สร้ำงอำชพี สร้ำงรำยได้ พึง่ตนเองได้ 
และร่วมรบัผดิชอบสงัคม ซึง่มกีองทนุส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เป็นกลไกลส�ำคัญ 

ในกำรสนบัสนนุงบประมำณกว่ำ 21 ล้ำนบำท ให้กบั 
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ส�ำหรับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพทักษะอำชีพของคนพิกำรและ 
ผูด้แูลคนพกิำร จ�ำนวน 4,328 คน อย่ำงเป็นระบบ
และเพ่ิมโอกำสในกำรประกอบอำชีพในสถำน
ประกอบกำรและกำรประกอบอำชีพอิสระ ท�ำให้ 
คนพกิำรและครอบครวั มรีำยได้ สำมำรถพึง่พำตนเอง 
ได้ และด�ำรงชีวิตอย่ำงมีศักด์ิศรีและเสมอภำค 
ในสงัคมแห่งโอกำส โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้ำงหลงั

นำยวรำวุธ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
กระทรวง พม. ได้สนบัสนนุกำรผลกัดนัควำมร่วมมอื
ตำมโครงกำรดงักล่ำว ผ่ำนกำรส�ำรวจควำมต้องกำร
ฝึกอบรมฝีมอืแรงงำนและควำมต้องกำรท�ำงำนของ
คนพิกำรและผูด้แูลคนพิกำร ตลอดจนกำรประสำน
และร่วมพัฒนำรูปแบบกำรฝึกอบรม เพื่อให้กำร

ด�ำเนนิโครงกำรฯ เหมำะสมกบัคนพกิำรและผูด้แูล
คนพกิำรมำกยิง่ขึน้ 

ทัง้นี ้ขอชืน่ชมกำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืของ 
ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน ท่ีได้ร่วมกันลงนำม 
ใน MOU ฉบบันี ้เพือ่ขบัเคลือ่นภำรกจิส�ำคัญนีอ้ย่ำง 
ต่อเนือ่ง ซึง่เป็นกำรสะท้อนถงึพลงัของคนพกิำรในกำร 
เป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ โดยกำร 
จ้ำงงำนคนพิกำร เพรำะควำมสำมำรถ (Ability) ไม่ใช่ 
จ้ำงงำนเพรำะควำมพกิำร (Disability) น�ำไปสู่กำร
บรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คงในชวีติและ
คณุภำพชวีติทีด่ใีห้กบัพีน้่องคนพกิำรทัว่ประเทศ

อนึ่ง จ�ำนวน 12 หน่วยงำน ได้แก่ กรมกำร
จดัหำงำน หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแห่ง
ประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมำคมคนตำบอดแห่ง
ประเทศไทย สมำคมคนพิกำรแห่งประเทศไทย 
สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมำคม 
ผูป้กครองคนพกิำรทำงสตปัิญญำแห่งประเทศไทย 
สมำคมผูป้กครองบคุคลออทซิมึ (ไทย) สมำคมเพือ่
ผูบ้กพร่องทำงจติแห่งประเทศไทย และสมำคมสภำ
คนพกิำรทกุประเภทแห่งประเทศไทย

โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ จัดกิจกรรมเสวนำ
ให้ควำมรู ้เรื่อง นวัตกรรมกำรผ่ำตัดเปลี่ยน 
ลิน้หวัใจ แผลเลก็ เจ็บน้อย ฟ้ืนตวัเรว็ ภำยใต้แนวคดิ  
“SAVE YOUR HEART SAVE YOUR LIFE : 
เพรำะหัวใจมีควำมหมำยเท่ำกับชีวิต” โดยมี  
รศ.นพ.สุรศักด์ิ ลลีาอุดมลปิิ รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำร 
โรงพยำบำลจฬุำภรณ์ กล่ำวเปิดงำน พร้อมด้วย 
นพ.ด�ารงค์ สกุจิปัญญาโรจน์ รองผูอ้�ำนวยกำร
โรงพยำบำลจฬุำภรณ์ และทมีแพทย์เฉพำะทำง 
ศลัยกรรมหัวใจและทรวงอก ร่วมกบัแพทย์เฉพำะทำง 
ด้ำนอำยุรศำสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิำร และตวัแทนบรษิทั เอด็วำร์ดส์  
ไลฟ์ไซเอน็ซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั  

รศ.นพ.สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ รักษำกำร 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำภรณ์  เปิดเผยว่ำ  
โรคหวัใจถอืเป็นภัยเงียบ จำกข้อมลูด้ำนกำรแพทย์
และสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสขุ (Health Data 
Center) ปี 2566 ทัว่โลก มผู้ีป่วยกว่ำ 20.5 ล้ำนคน 
ต่อปี ท่ีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  
ซึ่งในประเทศไทยพบว่ำมีจ�ำนวนผู้ป่วยสะสม 
ด้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดมำกกว่ำ 2.5 แสน
รำย เสยีชวีติมำกถงึ 4 หมืน่รำย เฉลีย่ชัว่โมงละ  

รพ.จุฬาภรณ์ ‘เจ๋ง’ ชูไฮเทคผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 
2 แบบ ผ่าตัดผ่านหน้าอก-ผ่านสายสวน (TAVI)

5 คน และหน่ึงในโรคทีถ่อืเป็นภยัเงยีแบของโรคหวัใจ 
ทีส่�ำคญั คอื โรคลิน้หวัใจ (Valvular Heart Disease)

ทัง้นี ้เพือ่สบืสำนพระปณธิำนของ ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ
วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน  
วรขัตติยราชนารี องค ์ประธำนผู ้ทรงก ่อตั้ง 
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ให้
เป็นที่พึ่งด้ำนสุขภำพแก่ผู้ป่วยในทุกระดับชั้น ให้
สำมำรถเข้ำถึงกำรรกัษำพยำบำลท่ีมคีณุภำพ ด้วย
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัอย่ำงเท่ำเทียม งำนศลัยกรรม
หัวใจและทรวงอก รพ.จุฬำภรณ์ รำชวิทยำลัย 
จฬุำภรณ์ ซึง่เป็นหน่วยให้บรกิำรดูแลรกัษำโรคหัวใจ
และทรวงอกด้วยกำรผ่ำตดัอย่ำงครบวงจร เลง็เหน็
ถงึควำมส�ำคญัดงักล่ำว 

จึงได้จัดกจิกรรม “SAVE YOUR HEART SAVE 
YOUR LIFE : เพรำะหวัใจมีควำมหมำยเท่ำกบัชวีติ” 
เพือ่ส่งเสรมิควำมรูค้วำมเข้ำใจครบทกุมติ ิ และกำร
ดแูลเชงิป้องกนั ตลอดจนกำรกระตุน้เตอืนให้ทกุคน
ให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของโรคลิ้นหัวใจซึ่งเป็น
ภยัเงยีบให้กบัประชำชนในประเทศไทย

นพ.สขุสนัต์ กนกศลิป์ หัวหน้ำงำนศลัยกรรม
หัวใจและทรวงอก แพทย์เฉพำะทำงด้ำนศลัยกรรม

ด้ำน นพ.วโิรจน์ เมอืงศลิปศาสตร์ รักษำกำร 
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์หวัใจและเลอืด แพทย์เฉพำะทำง 
ด้ำนอำยุรศำสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ เปิดเผยว่ำ กำรเปลี่ยน 
ลิน้หวัใจผ่ำนสำยสวน (TAVI) ว่ำ  ในอดตีกรณนีี ้
จะเหมำะสมกับคนไข้ที่ไม่สำมำรถผ่ำตัด หรือมี 
ควำมเส่ียงสูง  ซ่ึงมปัีจจยัแตกต่ำงกนัไป  แต่ปัจจบุนั 
กำรพิจำรณำเลือกกำรรักษำจะมีทีมทำงกำร
แพทย์ ท�ำกำรประชมุพจิำรณำคดัเลอืกแนวทำง
กำรรกัษำทีเ่หมำะสมแก่คนไข้แตกต่ำงกนัไป โดย 
หลักๆ จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีควำมเสี่ยงมำกๆ 
จำกกำรผ่ำตดั เช่น มโีรคประจ�ำตวัเยอะ อย่ำงอำยุ 
80 ปี แต่มโีรคเบำหวำน ควำมดนั ฯลฯ กลุม่นี ้
อำจเป็นอกีทำงเลอืกในกำรรักษำ

อย่ำงไรก็ตำม ส�ำหรับกำรเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

หวัใจและทรวงอก โรงพยำบำลจฬุำภรณ์  กล่ำวว่ำ   
โรคลิน้หวัใจ จะแตกต่ำงจำกโรคหวัใจ โรคลิน้หวัใจ 
จะมี ท้ัง รั่วหรือตีบ แต ่ทั้ งสองชนิดสำมำรถ 
ท�ำให้คนไข้เสยีชวีติได้ ดงันัน้ เมือ่ได้รบักำรวนิจิฉยั
ว่ำ ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจร่ัวหรือตีบ ต้องรีบเข้ำรับ
กำรรักษำทันที  ซึ่งสำมำรถสังเกตอำกำรหลักๆ 
คือ แน่นหน้ำอก เหนื่อยง่ำย บำงรำยจะมีอำกำร
เหงือ่ออกร่วมกับเหนือ่ย โดยอำกำรท้ังหมดอยู่ทีว่่ำ
อำกำรไหนเด่นกว่ำกนั แต่ส่วนใหญ่จะอำกำรร่วมกนั 
ในหนึง่คน ซึง่หำกมอีำกำรลกัษณะนีต้้องรีบพบแพทย์ 
เพือ่วนิจิฉัยต่อไป

“โรคลิ้นหัวใจ เกิดจำกควำมผิดปกติของ 
ลิน้หวัใจท�ำงำนไม่ปกต ิอำจมำจำกควำมเสือ่มตำมวัย  
หรอืภำวะกำรตดิเชือ้ อย่ำงไรก็ตำม ลิน้หวัใจจะอยู่
ภำยในหัวใจเรำ  ปกติมี 4 ลิน้ แต่ในกลุม่ทีม่โีรคพบได้  
2 ลิ้น โดยระยะโรคของโรคล้ินหัวใจร่ัว หรือตีบ  
ม ี3 ระยะ คอื น้อย ปำนกลำง รนุแรง ซ่ึงระยะที่
ต้องได้รบักำรผ่ำตดั คอื ระยะรนุแรงต้องผ่ำตดั แต่
ระยะปำนกลำงต้องพจิำรณำเป็นรำยๆ”

นพ.สขุสนัต์ กล่ำวอีกว่ำ กำรพฒันำลิน้หวัใจเกนิ  
50 ปี โดยเริม่แรกท�ำมำจำกโลหะและพลำสตกิ จำกนัน้ 
ก็เป็นไททำเทียม และเซรำมิก ซึ่งส่วนใหญ่ใช ้
เซรำมกิ และยงัมอีกีกลุ่มคือ ลิน้หวัใจทีท่�ำจำกเน้ือเยือ่ 

หุม้หวัใจของหมแูละววั ซ่ึงเลือกใช้ตำมข้อบ่งชีข้อง 
ผูป่้วย มข้ีอด-ีข้อเสยีต่ำงกนั กล่ำวคอื ลิน้โลหะหรือ 
ลิน้เซรำมิค สำมำรถใช้งำนได้นำนแต่ต้องกินยำละลำย 
ลิม่เลอืดคอืยำ warfarin ไปตลอดชวิีต ซ่ึงยำละลำย
ลิม่เลอืดจะมอีนัตรำยจำกกำรใช้ยำได้ เช่น เลอืดออก 
ในสมองหรือทำงเดินอำหำร ส่วนลิ้นเนื้อเยื่อหุ้ม
หัวใจของหมูและวัว กินยำละลำยล่ิมเลือดเพียง  
3 เดอืน หลงัจำกนัน้เปลีย่นไปกนิยำแอสไพรินแทน 
ซึ่งจะช่วยลดโอกำสกำรเกิดเลือดออกในสมองหรือ
ทำงเดนิอำหำร

“กำรใช้ลิน้หวัใจจำกเนือ้เยือ่ของวัวหรือหมู จะ
เหมำะสมกับคนสูงอำยุตำมไกด์ไลน์ คือ มำกกว่ำ 
60 ปีขึน้ไป เนือ่งจำกหำกใช้ชนดิโลหะ ทีผ่่ำนมำต้อง
ให้ยำละลำยลิ่มเลือดตลอดชีวิต ก็จะมีควำมเสี่ยง
กำรทำนยำละลำยลิม่เลอืด แต่เมือ่เปลีย่นชนดิก็ให้ 
ยำทำนแบบละลำยเกล็ดเลือดแทน ควำมเส่ียง 
จะลดลง แต่อำยนุ้อยๆ ยงัแนะน�ำใช้ชนดิโลหะ หรือ 
เซรำมิก เน่ืองจำกอำยกุำรใช้งำนของล้ินอยูไ่ด้นำน
กว่ำชนิดเนื้อเยื่อ ที่มีอำยุกำรใช้งำน 15-20 ปี” 
นพ.สขุสนัต์ กล่ำว

 ส�ำหรับกำรผ่ำตดัเปลีย่นหรือซ่อมลิน้หวัใจ ใช้
ระยะเวลำผ่ำตดัประมำณ 3-4 ชัว่โมง พกัฟ้ืนในห้อง 
ICU 2-3 คนื เมือ่ปลอดภยัแล้วกจ็ะย้ำยมำนอนที่
หอผูป่้วย รวมแล้วอยูโ่รงพยำบำลประมำณ  7 วัน 
และเมือ่กลบับ้ำนสำมำรถใช้ชวีติได้ตำมปกต ิแต่ยงั
ออกก�ำลังกำยหนักหรือยกของหนักมำกไม่ได้ ต้อง
รอให้กระดกูหน้ำอกตดิกนัดก่ีอน โดยแผลภำยนอก
ใช้เวลำประมำณ 1 สปัดำห์ ส่วนแผลข้ำงในใช้เวลำ

ประมำณ 3 เดอืน ผูป่้วยสำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได้ 
และควรมคีนช่วยดแูลจนกว่ำจะแขง็แรงดี

ปัจจุบันเทคโนโลยีกำรผ่ำตัดและกำรรักษำ
โรคหัวใจดีขึ้นกว่ำเดิมมำก ช่วยลดอันตรำยต่ำงๆ 
ทีเ่ป็นควำมเสีย่งลงได้ แม้จะยงัไม่สำมำรถลดลงได้
จนถงึ 0% ก็ตำม โดยปัจจบัุนมเีทคโนโลยีกำรผ่ำตัด
แผลเลก็ ทีเ่รียกว่ำ Minimally Invasive Surgery 
(MIS) ซ่ึงช่วยลดขนำดบำดแผลผ่ำตดัให้เล็กลงมำ
เหลอืประมำณ 10 เซนตเิมตร ช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนตวั
ได้เร็ว แผลสวยงำม โดยค่ำใช้จ่ำยในบำงรำยกำร 
ไม่ได้เพิม่ขึน้  ซึง่คำดว่ำในอนำคตจะมกีำรน�ำหุน่ยนต์ 
ช่วยผ่ำตดัมำช่วยในกำรผ่ำตดัแบบแผลเลก็ แต่ด้วย 
เทคโนโลยียังมีรำคำแพง หำกรำคำลดลงมำ 
ในระดบัทีเ่หมำะสมน่ำจะเป็นทำงเลือกหนึง่ของผู้ป่วย 
ทีเ่ข้ำมำรักษำในโรงพยำบำลจฬุำภรณ์

ส�ำหรับค ่ำใช ้จ ่ ำยในกำรผ ่ำ ตัด ล้ินหัวใจ 
นพ.สุขสันต์ กล่ำวว่ำ โดยรวมค่ำรักษำประมำณ 
2-3 แสนบำท แต่สำมำรถเบิกได้ตำมสทิธิกำรรักษำ
พื้นฐำนของผู้ป่วย เช่น สิทธิหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำต ิ (บตัรทอง 30 บำท) ประกนัสงัคม สทิธิ
ข้ำรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือประกันสุขภำพ (เอกชน) 
โดยหลักแล้วค่ำรักษำจะประกอบด้วยหลำยส่วน 
เช่น ค่ำยำ ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำอวัยวะเทียมหรือ 
ล้ินหวัใจ เป็นต้น  โดยท่ีค่ำล้ินหวัใจเทียมจะมหีลำยแบบ  
หลำยรำคำ แล้วแต่ควำมจ�ำเป็นของผูป่้วย  อ้ำงองิ
ตำมหลกัเกณฑ์กำรรกัษำ เช่น ลิน้หวัใจเทยีมแบบ
มำตรฐำน อำจมีส่วนเกินประมำณเป็นหลักพัน 
ถงึหมืน่กว่ำบำท และถ้ำเป็นลิน้หวัใจแบบทีพ่ฒันำ 
ออกมำใหม่ อำจมส่ีวนเกนิประมำณ2 หมืน่ถงึ 1 แสนกว่ำ 
บำท เมือ่รวมกบัค่ำรักษำโดยรวมแล้วอำจมส่ีวนเกิน 
ได้ตั้งแต่หลักหมื่น ถึงหลักแสนบำท ตำมชนิดของ
ลิน้หัวใจเทยีมทีใ่ช้ ระยะเวลำนอนโรงพยำบำล และ
ภำวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ เป็นต้น

ผ่ำนสำยสวน  เป็นกำรผ่ำตัดแบบไม่ต้องเปิด
หน้ำอก แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ลดควำมเสี่ยงจำก
กำรผ่ำตดั นบัเป็นนวตักรรมกำรเปลีย่นลิน้หวัใจ
ในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ที่เหมำะกับ 
ผู้ป่วยสูงอำยุท่ีมักมีโรคประจ�ำตัว ซึ่งมีโอกำส 
เสยีชวีติขณะผ่ำตดั โดยมข้ีอด ีคอื  ลดควำมเสีย่ง 
และภำวะแทรกซอ้นทีเ่กิดจำกกำรผำ่ตดั ผู้ป่วย 
ไม่มีรอยแผลผ่ำตัดใหญ่ที่หน้ำอก นอนพักที ่
โรงพยำบำลไม่นำน และผูป่้วยฟ้ืนตวัเรว็

“ข้อมูลกำรผ่ำตัดวิธีน้ีอำจยังไม่มำกเท่ำกำร
ผ่ำตดัเปิดหน้ำอก แม้วธิกีำรท�ำผ่ำนสำยสวน จะมี 
ควำมเส่ียงขณะท�ำหัตถกำรน้อยกว่ำ แต่ต้อง 
ค�ำนึงประโยชน์ระยะยำว อย่ำงกำรผ่ำตัด 
เปิดหน้ำอก หำกผ่ำนช่วงขณะผ่ำตดั ในระยะยำว
ดกีว่ำ ซ่ึงกำรจะรักษำด้วยวธีิใด จะผ่ำนทมีแพทย์
ประเมนิ และพดูคยุกบัคนไข้ สิง่ส�ำคญัต้องย�ำ้ว่ำ 
วธินีีไ้ม่ได้มำทดแทนกำรผ่ำตดั” นพ.วโิรจน์ กล่ำว

“ส�าหรับการผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ ใช้ระยะเวลาผ่าตัด
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง พักฟื้นในห้อง ICU 2-3 คืน เมื่อปลอดภัยแล้ว
ก็จะย้ายมานอนที่หอผู้ป่วย รวมแล้วอยู่โรงพยาบาลประมาณ  7 วัน 
และเมื่อกลับบ้านสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ”

รฐับาลเอาสมองไปสนใจเดก็และเยาวชนไทย 
กันบ้าง เพราะเวลานี้เด็กไทยคุณภาพน่าจะ
ตกต�า่ไปมาก 

นอกจำกกำรเรียนกำรสอนของเมืองไทย 
ท่ีด้อยกว่ำชำตอิืน่ๆ ในโลกหรอือำเซยีนแล้ว ข้อกงัวล 
ส�ำคัญในขณะนี้คือเด็กและเยำวชนติดมือถือกัน 
งอมแงมยิง่กว่ำยำเสพตดิเสยีอกี 

รัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายอะไรที่เด่นชัด 
ในการควบคมุการใช้มอืถอื

โดยเฉพำะในโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ไปดใูนต่ำงประเทศทีเ่จรญิแล้ว 
เขำยังควบคุมในเรื่องเหล่ำนี้ ไม ่ให ้พลเมือง 
ทกุวยัของเขำโง่เขลำเบำปัญญำ ไปกบัสือ่โซเชีย่ล
ที่คอยกัดกินสติปัญญำจนสังคมเละเทะไปหมด
ในอนำคต 

จำกข้อมูลท่ีได้ตดิตำมในต่ำงประเทศนโยบำย
ชดัเจนมำก ประเทศเนเธอร์แลนด์ตัง้แต่ปี 2024 
นกัเรยีนห้ำมใช้มอืถอื tablet และ smartwatch 
ในห้องเรียน ยกเว้นกำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ทำงกำรแพทย์ นักเรียนที่มีควำมพิกำร และใน 
ชัน้เรียนท่ีสอนทักษะดจิทัิล พีใ่หญ่อย่ำงประเทศจนี 
นักเรียนไม่สำมำรถน�ำมือถือไปโรงเรียนได้  
หำกไม่มีเอกสำรยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร
จำกผูป้กครอง

ห่วงอนาคตเด็กและเยาวชน
รัฐวางกฎเหล็ก  “สังคมก้มหน้า”

กลุม่ประเทศในยโุรปอย่ำงประเทศฝรัง่เศส ตำม
กฎหมำยนกัเรยีนไม่สำมำรถใช้มอืถอืภำยในบริเวณ 
โรงเรียน หรือในกิจกรรมของโรงเรียนที่จัด 
นอกโรงเรยีน ยกเว้นกำรสอนนกัเรยีนทีม่คีวำมต้องกำร 
พิเศษ รวมทั้งกำรสั่งแบนมือถือในโรงเรียนทุกแห่ง 
มมีำตัง้แต่ปี 2018 แต่กำรควบคมุให้มปีระสทิธภิำพ
กลบัเป็นเรือ่งยำก  

ส�ำหรับประเทศสหรำชอำณำจักร ไม่ได้มี
กฎหมำยแบนมือถือในห้องเรียน แต่โรงเรียน 
ส่วนใหญ่มีนโยบำยจ�ำกัดกำรใช้มือถือ ส่วนมำก 
ไม่อนญุำตให้ใช้ในช่วงพกัเบรกหรอืพกัเทีย่ง ไปดอูกี 
ฝั่งใต้ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้น�ำนิวซีแลนด์ กล่ำวกับ 
ผู้สื่อข่ำวว่ำ ถึงเวลำแล้วที่ชำวนิวซีแลนด์จะต้อง
ยอมรบัว่ำ แม้โซเชยีลมเีดยีจะมสีิง่ดีๆ  มำกมำย แต่
มันก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยส�ำหรับเยำวชนเสมอไป และ 
ผูป้กครองกก็งัวลใจเรือ่งผลกระทบของโซเชยีลมเีดีย
ต่อลกูๆ กนัตลอดเวลำ 

เด็กปฐมวัย มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน หรือ
มอบหมำยให้รองนำยกรฐัมนตรรีบัผดิชอบ 

ไปรเิริม่ท�าเรือ่งนีใ้ห้เป็นตวัอย่างหน่อยกจ็ะ
เหน็ภาพทีด่ขีึน้บ้าง 

นี่คือกำรดูแลเด็กและเยำวชนในระบบ ยังมี
อกีบอร์ดหนึง่ทีไ่ปดนูอกระบบ ตัง้ขึน้เมือ่ปลำยปี 
2567 กค็วรจะขยบัให้มำกขึน้คอืคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรแก ้ป ัญหำเด็กและเยำวชน 
นอกระบบกำรศกึษำให้กลำยเป็นศนูย์ (Thailand  
Zero Dropout) ระดับชำติ ซ่ึง นางสาวแพทองธาร  
ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้ออกหนังสือค�ำสั่ง  
ส�ำนกันำยกรฐัมนตรทีี ่373/2567 แต่งตัง้ไว้แล้ว

ดงันัน้ แค่คณุภาพการเรยีนการสอนของไทย 
ยังท�าไม่ได้ดีอย่างที่ต่างชาติประเมินไว้จริงๆ 
แล้วรัฐบาลต้องหันกลับมามองเร่ืองคุณภาพ 
ของพลเมืองไทยอย่างเป็นระบบในอนาคต 
กนัหรอืยงั 

อย่ำให้เดก็ เยำวชน เป็นทำสของวตัถทุนุนยิม
ท่ีควบคุมไม่ได้ แต่กำรออกระเบียบ กฎหมำย 
มำตรกำร ข้อปฏิบัติที่จะมีก�ำหนดในเรื่องของ
กำรใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องเข้มข้น และมีผล 
ในทำงปฏบัิตด้ิวย ไม่เช่นนัน้ ปัญหำจะลกุลำมและ 
บำนปลำยไปเรือ่ยๆ จนควำมเป็นมนษุย์ทีม่จีติใจ 
ทีง่ดงำมและประเทืองปัญญำต้องกลำยเป็นพลเมอืง 
ที่ก้ำวร้ำว มีควำมรุนแรง ก่อปัญหำสังคมในทุก
ระดบั  เพราะรฐับาลทีไ่ม่เอาใจใส่พลเมอืงของ
ตัวเองนั่นเอง กระตุกต่อมคิดด้วยควำมหวังดี
ต่อประเทศ

“ถงึเวลำแล้วท่ีเรำจะต้องให้แพลตฟอร์มเหล่ำน้ี  
รับผิดชอบในกำรปกป้องเด็กๆ ที่เปรำะบำง จำก
เนื้อหำที่เป็นอันตรำย กำรกลั่นแกล้งทำงไซเบอร์ 
และกำรแสวงหำประโยชน์”

ปีที่แล้ว นิวซีแลนด์ห้ำมเด็กใช้โทรศัพท์มือถือ 
ระหว่ำงอยูท่ีโ่รงเรยีน ซึง่เป็นนโยบำยทีอ่อกแบบมำ
เพือ่แก้ไขอตัรำกำรรูห้นงัสอืในประเทศทีล่ดลงอย่ำง
รวดเรว็ และทีป่ระเทศออสเตรเลยีเมือ่เดอืน พ.ย.ปีที่
แล้ว ออสเตรเลยีผ่ำนกฎหมำย ห้ำมเดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ 
16 ปี เล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบำย 
ปรำบปรำมแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยม ทั้ง 
เฟซบุก๊ อนิสตำแกรม และเอก็ซ์ แต่แพลตฟอร์มแชร์
คลปิวดิโีออย่ำง ยทูบู ได้รบักำรยกเว้นจำกมำตรกำรนี้  
เพือ่ให้เดก็นกัเรยีนใช้ประโยชน์ในกำรท�ำกำรบ้ำน

ส�าหรบัประเทศไทย ถ้าระดบัเดก็และเยาวชน
กระทรวงศึกษาดูแล ถ ้าโตระดับปัญญาชน 
กก็ระทรวง อว.ดแูล

นอกจำกน้ี เรำยงัมีกรมกจิกำรเด็กและเยำวชน
สังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม เรำมีองค์กรภำค
เอกชนที่ท�ำเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยำวชนมำกมำย 
องค์กรด้ำนวิชำกำรและงำนวิจัยก็มำกโข แต่การ
เอาใจใส่ยบิเรือ่งการควบคมุหรอืห้ามเก่ียวกับการ
ใช้โทรศัพท์มือถือแทบจะไม่มีหรือน้อยนัก ไปดู
ระดับชำติ เรำมีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำ
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ (สอศ.) 
จัดกำรประชุมวิชำกำรในหัวข้อ “แนวทำงกำร 
ขบัเคลือ่นกำรผลติและพฒันำก�ำลงัคนอำชวีศกึษำ
สมรรถนะสูง” ตำมนโยบำยกำรศึกษำ “เรียนดี  
มีควำมสุข” ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2568 
โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร มอบนโยบำยแนวทำง 
ขับเคล่ือนนโยบำยกำรศกึษำ “เรยีนดี มคีวำมสขุ” ของ 
กระทรวงศกึษำธกิำร โดยม ีนายสริพิงศ์ องัคสกลุเกยีรติ  
ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงศึกษำธิกำร  
นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์ เลขำนุกำรรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วม ที่ วิทยำลัย 
กำรอำชวีศกึษำปทมุธำน ีจงัหวัดปทุมธำนี 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำ ตนขอเน้นทุกฝ่ำย
ต้องมีควำมเข้ำใจร่วมกัน เพ่ือให้เกดิควำมสขุในกำร
ท�ำงำน และส่งต่อสูค่วำมสขุของนกัเรยีน นักศกึษำ 
และผูป้กครอง เมือ่เรำมคีวำมสุขในกำรท�ำงำน เช่ือว่ำ 
เดก็ๆ กจ็ะมคีวำมสขุเช่นกนั

ส�ำหรับกำรขับเคลื่อนด้ำนอำชีวศึกษำ ขอ
ชืน่ชมทีอ่ำชวีศกึษำขบัเคลือ่นได้เตม็ที ่สถำนศึกษำ
ให้ควำมใส่ใจใช้หวัใจดแูลเดก็อย่ำงแท้จรงิ ส่งผลให้
ปัญหำควำมรนุแรงลดลงชดัเจน สะท้อนว่ำครเูข้ำใจ
และเข้ำถงึนกัเรียน กำรส่งเสรมิกำรมรีำยได้ระหว่ำง
เรยีน จบแล้วมงีำนท�ำ 

นอกจำกนี้ ควำมคืบหน้ำในกำรขับเคล่ือน
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เช่น ลดภำระครู 
ทั้งในเรื่องวิทยฐำนะ และกำรจัดระบบครูคืนถิ่น
อย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส, สนบัสนนุสือ่กำรสอนและ 
อปุกรณ์กำรเรยีน โดยให้จดัหำและบรูณำกำรเครือ่งมอื  
เช่น ซิมูเลเตอร์ เป็นส่ือกำรสอนในสถำนศึกษำ, 
เสริมศักยภำพผู้เรียน ด้วยกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวภิำค ีร่วมมอืกบัภำคเอกชน ให้ผูเ้รยีนได้ใช้ 
เทคโนโลยีทันสมัย ฝึกประสบกำรณ์จริง มีรำยได้
ระหว่ำงเรยีน และจบแล้วมงีำนท�ำ

ในปีนี้ เป็นมิติกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ 
และมิตกิำรสือ่สำร 3+1 ทักษะภำษำ (ไทย องักฤษ 
จีน) และทักษะดิจิทัล, ส่งเสริมกำรเรียนรู้รูปแบบ 
Anywhere Anytime กำรจัดหลักสูตรระยะสั้น 
เน้นคณุภำพผูเ้รยีนด้วยกำรรบัรองมำตรฐำนวชิำชพี
ต่ำงๆ กำรด�ำเนนิงำนสขุำดีมีควำมสขุ ควำมเท่ำเทียม 
ทำงกำรศึกษำ (Zero Dropout) น�ำเทคโนโลยี 
เช่น AI มำช่วยในกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่ำงสถำนศึกษำ 
ในสำขำเดยีวกัน เพือ่ร่วมพฒันำหลกัสตูรให้ตอบโจทย์ 
ยคุใหม่ 

โดยกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยมุ่งเน้นกำร
พัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนให้ “ฉลำดรู้ ฉลำดคิด 
ฉลำดท�ำ” กำรศึกษำท่ีดต้ีองเกิดจำกกำรร่วมมอืกัน
ทัง้ระบบ ขอให้ทกุภำคส่วน “จบัมือไว้แล้วไปด้วยกัน”  
เชือ่มโยงมิตกิำรศกึษำอย่ำงเข้ำใจ เข้ำถงึ และพัฒนำ 
เพือ่อนำคตกำรศกึษำท่ียัง่ยนื

“กระทรวงศึกษำธิกำรให ้ควำมส�ำคัญกับ
สมรรถนะขับเคลื่อนกำรท�ำงำนในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ค�ำเปรียบเปรยสือ่แนวคดิในกำรพฒันำตนเอง 
“มดีคม เพรำะหม่ันลบั” คนจึงเฉียบแหลมได้ ด้วย
กำรฝึกฝนและเรียนรู้อย่ำงไม่หยุดยั้ง ไม่ว่ำจะเป็น 
ผูบ้รหิำร ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำและเจ้ำหน้ำท่ี  
ต้องพัฒนำตนเอง หม่ันฝึกฝนและพร้อมเรียนรู้ 
อยูเ่สมอ” รมว.ศธ. กล่ำว

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขำธิกำรคณะ
กรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (กอศ.) กล่ำวว่ำ สอศ. 

เดนิหน้ำขบัเคลือ่นนโยบำย 8 วำระงำนอำชีวศกึษำ 
(8 Agenda) ภำยใต้แนวคดิ “OVEC ONE Team 
ท�ำดี ท�ำได้ ท�ำทันที” ซึง่เชือ่มโยงกับนโยบำยกำร
ศกึษำ “เรยีนด ีมคีวำมสขุ” มีควำมมัน่คงในชวิีต มี
รำยได้ระหว่ำงเรยีน จบแล้วมงีำนท�ำ ของกระทรวง
ศกึษำธกิำร โดย พล.ต.อ.เพิม่พนู ชดิชอบ รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

โดยในปีงบประมำณ 2567 ท่ีผ่ำนมำ กำรด�ำเนนิงำน 
ของ สอศ. มีควำมก้ำวหน้ำในหลำยมิติ ท้ังกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เข้มแข็ง กำร
จัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีที่เข้มข้น ควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนท้ังในระดับประเทศ 
และต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรพัฒนำห้องเรียน 

และบุหร่ีไฟฟ้ำ รวมถึงแนวทำงป้องกันกำรออก 
กลำงคนัของนกัเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนมีจติอำสำ 
ในกิจกรรมอำชีวะอำสำท่ีน�ำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ไปช่วยเหลอืชมุชน พร้อมเดนิหน้ำสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ ี
ให้แก่อำชีวศึกษำ ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรพัฒนำ 
ในทกุมติ ิทัง้ทกัษะวชิำชพี ทกัษะวชิำกำร และทกัษะ
ชวิีต เพือ่สร้ำงคนอำชวีะทีม่สีมรรถนะสงู มีงำนท�ำ  
มีทำงเลือกในชีวิต และมีบทบำทต่อกำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงแท้จริง

เลขำธิกำร กอศ. กล่ำวต่อไปว่ำ กำรประชุม
คร้ังน้ี ไม่ใช่แค่เวทีมอบนโยบำย แต่ยงัเป็นเวทีแห่ง
กำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ และร่วมกันขับเคล่ือน
อำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ และสร้ำง
ควำมสขุให้แก่ผูเ้รียน ครู และสงัคม ในกำรเดินหน้ำ
ผลิตและพัฒนำก�ำลังคนอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพ 
มีสมรรถนะสอดรับกับควำมต้องกำรก�ำลังคน 
ในประเทศและสำกล ภำยใต้หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ 
พอเพยีง และแนวทำงกำรศกึษำเพือ่ควำมยัง่ยนืของ

ศธ.ย�า้ ปี 68 เร่งผลิตคนอาชีวะสมรรถนะสงู
น�า AI เพิม่ประสทิธิภาพการเรยีนการสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ภายใต้
ชือ่ “จฬุาฯ-การบนิไทย : ความรูคู้ฟ้่า Chula-TG 
: Be the Star in the Sky of Knowledge” 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ  
เรือนจฬุานฤมติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมี
ผูบ้รหิารระดับสงูของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และบรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
แสดงวิสยัทศัน์และประกาศความพร้อมในการ
เดินหน้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพบคุลากรอย่างยัง่ยนื

ภำยในงำนได้รับเกียรติจำก ศาสตราจารย์ 
ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
ประธำนคณะผู้บริหำรแผนฟื้นฟูกิจกำร บริษัท 

จุฬาฯ จับ TG เปิด School of Hospitality
ยกระดับบุคลากรด้านบริการสู่มาตรฐานโลก

กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมปำฐกถำพิเศษ 
นอกจำกนี้ ยังมี นายชาย เอ่ียมศิริ ประธำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษิทั กำรบนิไทย จ�ำกัด (มหำชน) 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ 
รองอธกิำรบด ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ร่วมในงำน
แถลงข่ำวคร้ังนี้

“ควำมรู้คู่ฟ้ำ Chula-TG” เป็นผลจำกกำร 
บรูณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงภำคกำรศกึษำชัน้น�ำ 
กับองค์กรภำคธุรกิจกำรบินของประเทศ โดยมี 
เป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำร 
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และกำรพัฒนำหลักสูตรที ่
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงของโลกยคุใหม่ โดยเฉพำะ 
ในอุตสำหกรรมบริกำรที่ต้องเผชิญกับควำมท้ำทำย
ด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยี และควำมคำดหวังของ 
ผูบ้ริโภคท่ีเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็

ควำมร่วมมอืครัง้นี ้ครอบคลมุโครงกำรส�ำคญัทีม่ี
ควำมหลำกหลำย ทัง้ด้ำนวชิำกำร ส่ือสร้ำงสรรค์ และ
กำรพฒันำทกัษะอำชพี หนึง่ในโครงกำรหลกัคอืกำร
จดัท�ำเนือ้หำ Edutainment เพ่ือเผยแพร่บนเทีย่วบนิ 
ของกำรบินไทย ซึ่งออกแบบให้ผู้โดยสำรสำมำรถ
เรียนรู้ระหว่ำงกำรเดินทำง ด้วยเน้ือหำที่ถ่ำยทอด
โดยคณำจำรย์ผู ้เชี่ยวชำญจำกจุฬำฯ ในรูปแบบ 
วดีทิศัน์และสือ่มลัตมิเีดยี โดยเนือ้หำส�ำคญัชดุแรก 
จะเป็นกรณีศึกษำกำรบริหำรและกำรฟื้นฟูกิจกำร 
ของกำรบนิไทย ซึง่ถือเป็นตวัอย่ำงเชงิกลยุทธ์ทีส่ะท้อน 
กระบวนกำรคดิเชงิวเิครำะห์ กำรจัดกำรภำวะวกิฤต 

และกำรเปลีย่นผ่ำนองค์กรทีส่ำมำรถน�ำไปประยกุต์
ใช้ได้ทัง้ในแวดวงธรุกจิและกำรศกึษำ

อกีหน่ึงควำมโดดเด่นของควำมร่วมมือในครัง้นี้
คอืกำรจัดท�ำรำยกำร “Series of the President” 
ซ่ึงเป็นรำยกำรสัมภำษณ์ผู ้บริหำรระดับสูงของ
กำรบินไทย โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเปิดเผยแนวคิด
ภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ในกำรขับเคล่ือนองค์กร และ 
กำรจดักำรในสภำพแวดล้อมทีท้่ำทำย ถ่ำยทอดออกมำ 
ในรูปแบบที่เข้ำถึงง่ำย เป็นประโยชน์แก่บุคลำกร
ภำครฐั ภำคเอกชน นักศกึษำ และผู้สนใจทัว่ไป

ในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยและกำรบินไทยได้ร่วมกันออกแบบ
หลักสูตรด้ำนกำรบริกำรภำยใต้ชื่อ “School of 
Hospitality” โดยเน้นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ผสมผสำนกับองค์ควำมรู้ด้ำนจิตวิทยำบริกำร กำร
ส่ือสำรข้ำมวัฒนธรรม และควำมเข้ำใจพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลั เพือ่ยกระดับทกัษะของบุคลำกร 
ในอุตสำหกรรมบริกำรให้มีมำตรฐำนเทยีบเท่ำระดบั
นำนำชำติ

นอกจำกนี้  ยั งมี โครงกำร “1 Staf f  
1 Certificate” ซ่ึงเปิดโอกำสให้พนกังำนกำรบนิไทย 
ทกุระดบัสำมำรถเข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ 
จำกจุฬำฯ ในหลำกหลำยสำขำวิชำ เช่น กำร
บริหำรจัดกำร กำรตลำดดิจิทัล ภำษำอังกฤษ
ส�ำหรบังำนบรกิำร และทกัษะกำรคดิเชงิออกแบบ 
โดยผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับประกำศนียบัตร
รบัรองคณุวฒุจิำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพือ่
เสรมิสร้ำงศกัยภำพในสำยอำชพีและเพิม่ขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัขององค์กร

ศาสตราจารย์ ดร.วเิลิศ ภรูวิชัร อธกิำรบดี
จฬุำฯ เปิดเผยว่ำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัเชือ่มัน่
ในพลงัของควำมรูใ้นกำรเปลีย่นแปลงสงัคม ควำม
ร่วมมือกับกำรบินไทยครั้งนี้จึงเป็นแบบอย่ำง 
ของกำรใช้วิชำกำรเชือ่มโยงกบัโลกจรงิอย่ำงมพีลงั  
ทัง้ในระดบับคุคล องค์กร และประเทศชำติ

ด้ำน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธำน
คณะผูบ้รหิำรแผนฟ้ืนฟกูจิกำร บรษัิท กำรบนิไทย 
จ�ำกดั (มหำชน) กล่ำวว่ำ กำรบนิไทยมุง่มัน่ทีจ่ะ
ส่งเสริมด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรเสมอมำ เรำภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับจุฬำฯ 
ในกำรสร้ำงสรรค์โครงกำรที่มีคุณค่ำและสร้ำง 
แรงบนัดำลใจเช่นนี้

กำรด�ำเนินกำรตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรของ
เรำ ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภำพในกำร
บริหำรจัดกำรภำยใต้สถำนกำรณ์วิกฤต หำกยัง
สะท้อนบทเรียนอันทรงคุณค่ำที่ควรได้รับกำร
ศึกษำวิเครำะห์และถ่ำยทอดแก่สังคมวงกว้ำง  
เพื่อเป ็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและ 
พลกิฟ้ืนธรุกจิในอนำคต

งำนแถลงข่ำวในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของควำมร่วมมือที่มีเป้ำหมำยชัดเจนในด้ำนกำร 
พฒันำทนุมนษุย์ และเป็นตวัอย่ำงของกำรบรูณำกำร 
ระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคธุรกิจที่มุ่งสร้ำง
ผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมในระยะยำว ทั้งในมิติ
ของคุณภำพบริกำร มำตรฐำนวิชำชีพ และกำร
สร้ำงแรงจูงใจใหม่ให้กับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนไทย

สมศ.ชบูทบาท ONESQA Academy
ไม่ใช่ผูป้ระเมินแต่เป็นกัลยาณมิตร

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
สมศ. เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ภำยใต้กำรน�ำของ  
“ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์” ผูอ้�ำนวยกำร  
สมศ. มุ ่งยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทย 
สู ่มำตรฐำนสำกล ด้วยเป้ำหมำยชัดเจนมุ ่ง 
ขบัเคลือ่นระบบกำรประเมนิภำยนอกด้วยนวตักรรม 
และข้อมูลเชิงลึก พร้อมวำงบทบำทใหม่ของ
องค์กรในฐำนะ “ONESQA Academy” ที่มี
ควำมเป็นมอือำชพี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำร  
ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน 
คณุภำพกำรศกึษำ (องค์กำรมหำชน) หรอื สมศ. 
เผยวสิยัทศัน์และบทบำทของ สมศ. ในระบบกำร 
ศกึษำไทย พร้อมขบัเคลือ่นนโยบำยทีม่คีวำมเป็นเลศิ 
ด ้ำนกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ  
เพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่สำกล เสรมิสร้ำง 
ชีวิตและสังคมที่มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน 
ในโลกของครผููส้อน กำรบรหิำรทรพัยำกร และ 
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรยีน ส่วนเป้ำหมำยระยะยำว  
มุ่งพัฒนำระบบ Dashboard Presentation  
ให้สำมำรถน�ำเสนอข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ 
แบบ Real-time เข้ำใจง่ำย และใช้ในกำรส่ือสำร
เชงินโยบำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

โดยเน้นกำรใช้นวัตกรรมด้ำนฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรวิเครำะห์เชงิลกึ 
เพื่อประเมินผลและสนับสนุนกำรตัดสินใจของ
ผูก้�ำหนดนโยบำย บทบำทของ สมศ. ในระบบ
กำรศกึษำไทย ต้องไม่ใช่เพยีง “ผูป้ระเมนิ” แต่ 
ต้องเป็น “กัลยำณมิตร” ที่ท�ำงำนร่วมกับ 
สถำนศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกดัอย่ำงต่อเนือ่ง  
ด้วยแนวคดิทีว่่ำ “กำรประกนัคณุภำพไม่ใช่งำน

เฉพำะเทศกำล แต่ต้องท�ำทุกวัน เหมือนกำร
ดูแลบ้ำนของเรำ” โดยยึดวงจร PDCA (Plan- 
Do-Check-Act) ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ  
และวำงรำกฐำนวฒันธรรมคุณภำพในสถำนศกึษำ 
ทกุระดบั 

นอกจำกกำรขับเคลื่อนระบบกำรประเมิน
คณุภำพภำยนอกแล้ว สมศ. ให้ควำมส�ำคญักบั
กำรสร้ำง “ควำมร่วมมอืในกำรพัฒนำ” ร่วมกับ
กระทรวงศกึษำธกิำร หน่วยงำนตน้สงักดั และ
องค์กรระหว่ำงประเทศ โดยล่ำสุดได้ร่วมประชมุ
ประสำนภำรกิจกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศกึษำธกิำร พลต�ำรวจเอกเพิม่พนู ชิดชอบ พร้อม
รำยงำนผลกำรวิเครำะหข์อ้มลูจำกกำรประเมนิ
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำกว่ำ 5,000 แห่ง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2567 พร้อมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยของ สมศ. ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
โดยพบว่ำคุณภำพครู ผู้สอน ส่งผลต่อผลลัพธ์ 
ของผู้เรยีน ซ่ึงข้อมลูเหล่ำนีจ้ะถกูน�ำเสนอในรปูแบบ  
Dashboard เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 
เชงินโยบำย ADVERTISEMENT 

ส�ำหรบัเป้ำหมำยในอนำคต สมศ. จะเดินหน้ำ 
เป็น ONESQA Academy โดย สมศ.จะเน้น 
กำรประเมินเพื่อพัฒนำ ภำยใต้ควำมเป็น
กัลยำณมิตร พร้อมยืนหยัดบนหลักจริยธรรม 
ในกำรเผยแพร่ข้อมลู เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ
เท่ำทีจ่�ำเป็นให้ผูป้กครองชมุชนและสงัคมทรำบ
อย่ำงโปร่งใส ภำยใต้เป้ำหมำยดังกล่ำว สมศ. ยังคง 
เดินหน้ำพัฒนำระบบ Dashboard Presentation  
ให้ครอบคลุม เข้ำใจง่ำย และแสดงผลแบบ 
เรียลไทม์ ให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องสำมำรถ 
เข้ำถงึข้อมลูอย่ำงปลอดภยัและโปร่งใส เพือ่เร่ง
ขบัเคล่ือน สมศ. สู่ควำมเป็น ONESQA Academy  
อย่ำงเตม็รปูแบบ 

“กล่ำวคือร่วมสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมกำรวิจัยและกำร
พัฒนำเพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพกำร
ศึกษำไทยอย่ำงแท้จริง ภำยใต้ควำมท้ำทำยที ่
กำรศกึษำของไทยต้องเผชญิ ทัง้จำกควำมแตกต่ำง 
ของบริบทประเภทสถำนศึกษำในเมืองและ
พืน้ทีห่่ำงไกล รวมถงึกำรแข่งขนัในระดบัสำกล” 
ศำสตรำจำรย์ ดร.องอำจ กล่ำวทิง้ท้ำย

ตำมแผนทีว่ำงไว้ ถอืเป็นควำมส�ำเร็จส�ำคญัในกำรรกัษำ 
ผูป่้วย Multiple Myeloma ของโรงพยำบำลรำชวถีิ  
นำยแพทย์จินดำ โรจนเมธินทร์ ผู ้อ�ำนวยกำร 
โรงพยำบำล รำชวถีิ, นำยแพทย์กนกพจน์ จนัทร์ภวิฒัน์  
รองผูอ้�ำนวยกำรด้ำนพัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์, 
นำยแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้ำย หัวหน้ำศูนย์ควำม 
เป็นเลศิด้ำนปลกูถ่ำยอวยัวะ และแพทย์หญงิกรทพิย์  
ผลโภค เลขำศูนย์ควำมเป็นเลศิด้ำนปลกูถ่ำยอวยัวะ 
ได้มีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดันกำรด�ำเนินกำร
ปลกูถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนดิครัง้นีจ้นส�ำเรจ็ 

โดยมทีมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชำญน�ำโดย แพทย์หญิง
ประวนีวรรณ ทัง่ทอง หวัหน้ำหน่วยโรคโลหติ ภำค 
วิชำอำยุศำสตร์ กระบวนกำรปลูกถ่ำยเซลล์ 
ต้นก�ำเนดิวธิ ีAutologous HSCT เป็นกำรน�ำเซลล์
ต้นก�ำเนดิของผูป่้วยเองมำฟ้ืนฟูระบบโลหติหลงักำร
ท�ำเคมบี�ำบดัในขนำดสงู โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำก 
ทมีธนำคำรเลอืด ภำยใต้กำรดแูลของ นายแพทย์
ชัชวาล นาคะเกศ หัวหน้ำธนำคำรเลือด ซ่ึงมี
บทบำทส�ำคัญในกำรเตรียมและจัดกำรเซลล์ 
ต้นก�ำเนดิให้พร้อมส�ำหรบักำรปลกูถ่ำย 

ควำมส�ำเร็จของกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนิด
ครั้งนี้ เกิดข้ึนจำกควำมร่วมมือของทีมแพทย ์
ผู ้ เชี่ ย ว ช ำญ ในหลำยสำขำ  ที มพยำบำล 
ทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะในกำรดแูลผูป่้วยหลงักำร
ปลกูถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนดิ, เภสชักร, นักโภชนำกำร 
และสหวิชำชีพต่ำงๆ ที่ร่วมกันให้กำรดูแลและ
รกัษำผูป่้วยอย่ำงครบวงจร นอกจำกนีย้งัได้รบักำร
สนับสนุนจำกมูลนิธิโรงพยำบำลรำชวิถี ในด้ำน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงหอผู ้ป่วยเฉพำะทำง  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรปลกูถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนดิส�ำหรบั
ผูป่้วยรำยนีอ้กีด้วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรม
กำรแพทย์ กล่ำวว่ำ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขำวชนิด 
Multiple Myeloma เป็นมะเร็งทำงโลหิตวิทยำ
ที่เกิดจำกกำรแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงผิดปกติ ของ
เม็ดเลือดขำวชนิดหนึ่ง ท่ีเรียกว่ำ พลำสมำเซลล์ 
(plasma cell) ในไขกระดกู ท�ำให้มกีำรสร้ำงโปรตนี
ที่ผิดปกติออกมำในกระแสเลือด ท�ำให้มีอำกำร
ได้แก่ ซีด ปวดกระดูก กระดูกพรุน กระดูกหัก  
ไตวำย ระดับแคลเซียมในเลือดสูง เป็นต้น กำร 
ปลูกถ่ำยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มโอกำสรอดชีวิต 
ให้กับผูป่้วย แต่ยังเพิม่โอกำสในกำรเข้ำถงึกำรรกัษำ
ทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้

นายแพทย์จนิดา โรจนเมธนิทร์ ผูอ้�ำนวยกำร
โรงพยำบำลรำชวถิ ีกล่ำวต่อว่ำ ผูป่้วยชำยอำย ุ60 ปี  
เร่ิมมีอำกำรปวดหลังส่วนกลำงรุนแรงและเข้ำรับ 
กำรตรวจวนิจิฉยัเป็นโรค Multiple Myeloma จำกนัน้ 
ได้รับกำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัดและประเมินผล
กำรรักษำได้ระดับ VGPR (Very Good Partial  
Response) จงึเข้ำสูก่ระบวนกำรเกบ็เซลล์ต้นก�ำเนดิ  
(Stem Cell collection) ได้เซลล์ต้นก�ำเนดิจ�ำนวน 
11.21 ล้ำนเซลล์ต่อกโิลกรมั และเข้ำสูก่ระบวนกำร
ปลกูถ่ำยเซลล์ต้นก�ำเนดิแบบ Autologous HSCT 
เมือ่วนัที ่16 กมุภำพนัธ์ 2568 โดยใช้ Conditioning 
regimen สตูร High dose Melphalan

แพทย์หญงิเบญจมาภรณ์ เมฆรักเสรี งำนโรค
โลหิต กลุ่มงำนอำยรุศำสตร์ โรงพยำบำลรำชวิถี  
กล ่ำวเพิ่มเติมว ่ำ หลังจำกกระบวนกำรใส ่
เซลล์ต้นก�ำเนิด กำรฟื้นตัวของไขกระดูกเกิดขึ้น 
ตำมแผน และเข้ำสู่ระยะ Engraftment ในวันท่ี  
28 กมุภำพนัธ์ 2568 (9 วนัหลงัใส่เซลล์ต้นก�ำเนดิ)  
เป็นสัญญำณทีด่ใีนกำรฟ้ืนตวั โดยไม่มภีำวะแทรกซ้อน 
รุนแรงและร ่ำงกำยตอบสนองต ่อกำรรักษำ 

รพ.ราชวิถโีชว์ปลกูถ่ายเซลล์เม็ดเลอืด 
รกัษาผูป่้วยมะเรง็เมด็เลือดขาวส�าเรจ็

ศ.ดร.องอาจ นยัพฒัน์

อำชีพในพื้นที่ต ่ำงๆ ดูแลบูรณำกำรร ่วมกับ 
สถำนศึกษำอ่ืนๆ สะท้อนให้เห็นถึงพลงัควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนศกึษำ สถำนประกอบกำร และชมุชน 
ท่ีส่งผลให้เกิดกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงเป็นรปูธรรม

ส�ำหรบัปีกำรศกึษำ 2568 นี ้สอศ. ให้สถำนศกึษำ 
ท่ัวประเทศเตรียมควำมพร้อม ท้ังด้ำนควำม
ปลอดภยัในสถำนศกึษำ กำรส�ำรวจสภำพแวดล้อม 
ป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่ง กำรเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิ 

ประเทศในอนำคต
ทั้ งนี้  ในกำรประชุมวิชำกำรดังกล ่ำว ม ี

ผู้บริหำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ ภำครัฐและเอกชน สถำบันกำร
อำชีวศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องจำกทั่วประเทศ กว่ำ 
700 คน เข้ำร่วม



ปีที่ 19 ฉบับที่ 452 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 25688 คณุภาพชวีติ

“สมศกัดิ”์ ชวนคนไทยใช้ “สิทธิบตัรทอง ปี 2568
คัดกรอง 5 มะเรง็ร้าย ตรวจ 6 รายการเสรมิป้องกนั

ศธ./สช. สานต่อ “ธรรมนูญสขุภาพสถานศึกษา” 
ลดปัญหาอบายมุขและปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ

นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
สำธำรณสุข กลำ่วว่ำ มะเร็งเป็นโรคร้ำยที่มีอำกำร
รนุแรงและมอีตัรำกำรเสยีชวีติทีส่งูมำก ทัง้มค่ีำใช้จ่ำย 
ในกำรรักษำที่มีรำคำแพงมำกจำกภำวะของโรค 
ที่มีควำมซับซ้อน ดังนั้นกำรเข้ำรับบริกำรตรวจ 
คดักรองโรคมะเรง็จงึเป็นสิง่ส�ำคญัอย่ำงยิง่ ในกำรค้นหำ 
ผูท่ี้มคีวำมเส่ียงหรอืมภีำวะของโรคมะเร็งในระยะเร่ิมต้น  
เพื่อช่วยเพิ่มโอกำสในกำรรักษำก่อนที่อำกำรโรค 
จะลกุลำมและรนุแรงจนน�ำไปสูก่ำรเสยีชวีติ

รฐับำลตระหนกัถงึควำมร้ำยแรงต่อสขุภำพจำก
โรคมะเรง็ร้ำยนี ้ ประกอบกับรุกนโยบำย “30 บำท
รกัษำทกุที”่ จงึมอบ สปสช. สนบัสนนุกำรให้บรกิำร
ตรวจคดักรองโรคมะเรง็มำอย่ำงต่อเนือ่ง บรรจเุป็น
สทิธปิระโยชน์บรกิำรสร้ำงเสรมิสขุภำพและป้องกนั
โรค ภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
(บัตรทอง 30 บำท) ที่มอบให้กับประชำชนไทย 
ทกุคน ทกุสทิธ ิ ทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำยให้บรกิำร โดย
ไม่เสยีค่ำใช้จ่ำย 

โดยในปีงบประมำณ 2568 สปสช. ยงัคงด�ำเนนิกำร 
จดัสรรงบประมำณจ�ำนวน 800.19 ล้ำนบำท เพือ่
สนับสนุนบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งต่อเนื่องใน  
6 รำยกำร ได้แก่ บริกำรตรวจคดักรองมะเร็งปำกมดลกู,  
บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรง
ด้วยวธิ ีFIT Test, บรกิำรตรวจยนี BRCA1/BRCA2 
ในกลุม่ผูป่้วยมะเรง็เต้ำนมทีม่คีวำมเสีย่งสงูและญำติ
สำยตรงทีม่ปีระวตัคิรอบครวัตรวจพบยนีกลำยพนัธุ,์  
บริกำรคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็ง 
ช่องปำก, บรกิำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมด้วยเคร่ือง 
แมมโมแกรมและอัลตรำซำวด์ และบริกำรตรวจ 
คดักรองโรคพยำธใิบไม้ตบั ด้วยกำรตรวจปัสสำวะ

“บริกำรคัดกรองโรคมะเร็งทั้ง 6 รำยกำร 
ข้ำงต้นนี ้เป็นกำรคดักรอง 5 โรคมะเร็งร้ำย ในรำยกำร 
บรกิำรสร้ำงเสรมิสขุภำพฯ บตัรทองของคนไทยทกุคน  
ดังนั้นผมขอเชิญชวนคนไทยทุกๆ คนท่ีเป็นกลุ่ม 
เป้ำหมำยบรกิำรในแต่ละรำยกำร ขอให้เข้ำรับบริกำร
เพื่อดูแลสุขภำพตนเอง ซึ่งหำกพบภำวะเสี่ยงหรือ
ภำวะเจ็บป่วยในระยะเริ่มต้นจะได้เข้ำสู่กำรรักษำ
ก่อนโรคลุกลำม ขณะเดียวกันยังช่วยลดภำระ 
งบประมำณด้ำนกำรรกัษำพยำบำล เพรำะกำรรกัษำ
มะเร็งในระยะท้ำยจะมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำกสวนทำง 
กับโอกำสในกำรรักษำ ดังน้ันขอให้ประชำชน 
อย่ำละเลยรีบใช้สิทธิบัตรทองเข้ำรับบริกำรได้ตำม

ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คสช.) รับทราบผลการขับเคลื่อน “ธรรมนูญ
สุขภาพสถานศึกษา” จากความร่วมมือระหว่าง 
ศธ.-สช. สู่การเดินหน้าสร้างข้อตกลง-กติกาที่
ยอมรับร่วมกันในหลายสถานศึกษา พบช่วยลด
อบายมุข-ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในโรงเรียนได้ 
พร้อมรบัทราบความคบืหน้าของ “คณะกรรมการ 
NCITHS” ลุยศึกษา-ติดตามการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  
รองนำยกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงดจิิทลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐำนะประธำน
กรรมกำรสุ ขภำพแห ่ งชำติ  เป ็ นประธำน 
กำรประชมุคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำติ (คสช.) 
โดยที่ประชุมได ้มีมติรับทรำบควำมคืบหน ้ำ 

หลักเกณฑ์และหน่วยบริกำรท่ี สปสช. ก�ำหนด”  
รมว.สำธำรณสขุ กล่ำว

ด้ำน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขำธิกำร
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กล่ำวว่ำ 
ส�ำหรับข้อมูลแต่ละรำยกำรบริกำรนัน้ เริม่จำกบรกิำร
ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก เป็นสิทธิประโยชน์
บริกำรดูแลผู ้หญิงไทยทุกสิทธิมำอย่ำงต่อเนื่อง 
มำตัง้แต่ปี 2548 ปัจจบุนัครอบคลมุบรกิำรตรวจทัง้วธิี
แปปสเมยีร์ (Pap smear) และ VIA รวมถงึวิธีเอชพวีี  
ดีเอ็นเอ (HPV DNA Test) ท่ีมีควำมแม่นย�ำสูง  
และยังได้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ชุดเก็บตัวอย่ำง 
สิง่ส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV self-sampling) โดย
ร่วมกบัสถำบนัมะเร็งแห่งชำต ิกรมกำรแพทย์ ท่ีช่วย
เพิม่ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรด้วย 

โดยปีงบประมำณ 2567 ที่มีผู้เข้ำรับบริกำรถึง 
1.54 ล้ำนคน ซ่ึงเกนิเป้ำหมำยตำมงบประมำณท่ีได้
รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 104.77 ซึ่งเป็นครั้งแรก
ที่ด�ำเนินกำรเกินจำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ส่งผลให้
ผูท้ีเ่ข้ำรบักำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกผลกำร
ตรวจคัดกรองพบควำมเส่ียงหรือผิดปกติ ได้เข้ำรับ
กำรส่องกล้องในปีงบประมำณ 2567 อยูท่ี่ร้อยละ 30  
และน�ำไปสู่กำรรักษำตำมสิทธิกำรรักษำพยำบำล 
ของแต่ละคนต่อไป

อย่ำงไรก็ดี กรณีที่ผลกำรคัดกรองที่มีควำม 
ผดิปกติขอให้หน่วยบรกิำรช่วยเร่งประสำนหรอืส่งต่อ
เพือ่เข้ำรบักำรตรวจยนืยนัด้วยกำรส่องกล้อง รวมถงึ
กำรตดัชิน้เนือ้และตรวจทำงพยำธวิทิยำให้ครอบคลมุ
ครบถ้วนมำกขึน้ ดงันัน้ในปีงบประมำณ 2568 สปสช. 
จึงสนับสนุนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับ 

ว่าที ่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ผูต้รวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เปิดเผยว่ำ กำร 
ขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภำพสถำนศกึษำ มเีป้ำหมำยเพือ่ 
ส่งเสรมิกำรพฒันำสถำนศกึษำ ให้เกิดระบบสขุภำพ
ทีพ่งึประสงค์ทัง้ 4 มติ ิได้แก่ กำย จติ ปัญญำ และ
สงัคม โดยบรูณำกำรควำมร่วมมอืกับภำคเีครอืข่ำย
ต่ำงๆ และจัดให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
ทัง้คร ูนกัเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน ฯลฯ เพือ่หำรอืถงึ
ปัญหำด้ำนสขุภำพ และก�ำหนดเป้ำหมำยทีท่กุฝ่ำย
ให้กำรยอมรบัร่วมกัน 

ปัจจุบนัมีสถำนศึกษำน�ำร่อง ทีด่�ำเนนิกำรจดัท�ำ 
และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพสถำนศึกษำอย่ำง
เป็นรูปธรรมแล้วจ�ำนวนหลำยแห่ง ตัวอย่ำงเช่น 
โรงเรียนสภำรำชินี จ.ตรัง ประกำศใช้ ‘ธรรมนูญ
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนอบำยมุขและสำรเสพติดรอบ 
สถำนศกึษำ’ เมือ่วนัท่ี 30 ก.ย. 2567 ซึง่ช่วยให้กำร
ตรวจพบกำรใช้สำรเสพติดของนกัเรยีนทุกระดับชัน้ 
ลดลงจำก 32 คน เหลอืเพยีง 3 คน ภำยในระยะเวลำ 
1 ภำคเรยีนของกำรด�ำเนนิงำน

นอกจำกนี้ ยังมีตัวอย่ำงกำรขับเคลื่อนท่ีถูก 
น�ำเสนอในทีป่ระชมุ เช่น ธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกัน
และควบคุมกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่
ไฟฟ้ำในสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลเขลำงค์รัตน์
อนุสรณ์ พ.ศ. 2567, ธรรมนญูปัจจยัเสีย่งโรคท่ีมยีงุ
เป็นพำหะของสถำนศกึษำ โรงเรยีนบ้ำนแม่ออกผำรู 
จังหวดัตำก พ.ศ. 2567, ธรรมนญูสขุภำพโรงเรยีน 
สขุภำวะ 5 อ. สูม่ำตรฐำนสำกล ต�ำบลเขำพงั อ�ำเภอ
บ้ำนตำขนุ จังหวดัสรุำษฎร์ธำน ีเป็นต้น

“ธรรมนูญสขุภำพถูกขบัเคลือ่นไปยงัสถำนศกึษำ 
ในพื้นที่ต ่ำงๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะควำมสนใจ 
ควำมต้องกำรท่ีจะขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำใน 
สถำนศกึษำ เพรำะธรรมนญูสขุภำพจะเป็นเครือ่งมอื 

ผู้หญิงไทยทุกคนอำยุตั้งแต่ 30–59 ปี หรืออำยุ  
15 -29 ปี กรณทีีม่คีวำมเสีย่งสงู โดยจดัสรรงบประมำณ 
รองรับจ�ำนวน 447.46 ล้ำนบำท ก�ำหนดเป้ำหมำย
บริกำรจ�ำนวน 2,198,800 คน

บริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และ 
ล�ำไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ 
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่เป็นหนึ่งในโรคมะเร็งท่ีพบมำกเป็น 
อนัดบัต้นๆ โดยเฉพำะกลุม่ผูส้งูวยั ในปี 2561 สปสช. 
จึงจัดสิทธิประโยชน์เพ่ือให้บริกำรตรวจคัดกรอง
มะเรง็ล�ำไส้ใหญ่ฯ ด้วยวธิ ีFIT Test ทีเ่ป็นวิธีกำรตรวจ 
ตำมมำตรฐำนทำงกำรแพทย์ เมื่อพบควำมผิดปกติ  
แพทย์จะพิจำรณำท�ำกำรตรวจยืนยันด้วยกำร 
ส่องกล้องตรวจล�ำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ในบำงรำย 
อำจจะตรวจช้ินเน้ือ (Biopsy) ร่วมด้วย เป็นบรกิำร
ส�ำหรับประชำชนอำยุ 50-70 ปี โดยปี 2567 มี 
ผู้ได้รับบริกำรท้ังส้ิน 1,331,975 คน มผีลกำรตรวจ
พบควำมผิดปกติร้อยละ 7.63 ที่น�ำไปสู่กำรรักษำ 
ฉะนัน้ในปีงบประมำณ 2568 สปสช. จึงได้จัดสรร 
งบประมำณจ�ำนวน 115.30 ล้ำนบำทเพือ่ให้บรกิำร
ต่อเนือ่ง ก�ำหนดเป้ำหมำยบรกิำรจ�ำนวน 1,921,600 คน

บริกำรตรวจยนี BRCA1/BRCA2 ในกลุม่ผูป่้วย
มะเร็งเต้ำนมที่มีควำมเสี่ยงสูงและญำติสำยตรงที่มี
ประวัตคิรอบครัวตรวจพบยนีกลำยพนัธุ ์ ในกลุม่ผูท้ี่
มอีำย ุ18 ปีขึน้ไป เป็นสิทธิประโยชน์ที ่สปสช. เริม่
ด�ำเนินกำรมำตัง้แต่ปีงบประมำณ 2566 เพือ่ค้นหำ
ผู้ท่ีมภีำวะเส่ียงและตดิตำมเฝ้ำระวังโรค ซึง่ทีผ่่ำนมำ 
สปสช. ยงัได้เพิม่เตมิกำรจดัท�ำแบบประเมนิคดักรอง
เพือ่เข้ำรับบริกำรตรวจยนี BRCA1/BRCA2 นี ้ โดย 
ปีงบประมำณ 2567 มผีูเ้ข้ำรบับรกิำรจ�ำนวน 4,478 รำย  

ในกำรท�ำให้ทกุภำคส่วนเข้ำมำมส่ีวนร่วมกนัในกำร
แก้ไข ซ่ึงปัญหำท่ีสถำนศึกษำพบขณะน้ีมีทั้งเร่ือง 
กำรป้องกันบหุรีไ่ฟฟ้ำ ภำวะทำงสขุภำพจติ รวมไปถงึ 
เรื่องของอำหำร โดย สช. ก็มีแนวทำงขับเคลื่อน
ธรรมนูญให้อยู่แล้ว ต่อไปสถำนศึกษำก็สำมำรถ 
น�ำรูปแบบไปใช้เป็นข้อตกลงในกำรแก้ไขปัญหำ 
ร่วมกัน” ว่ำท่ี ร.ต.เจษฎำภรณ์ กล่ำว

ขณะเดียวกันยังมีกำรขับเคลื่อนภำพรวม 
ในระดบัจงัหวดั และระดบัเขต เช่น ประกำศคณะ
กรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ เร่ือง กำร
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภำพสถำนศึกษำของจังหวัด
อตุรดติถ์ฯ ซึง่ลงนำมโดยผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั, กำร 
ลงนำมควำมร่วมมอืขบัเคลือ่น “ธรรมนญูสถำนศกึษำ 
ปลอดภยั-ปลอดเหล้ำ-ปลอดปัจจยัเสีย่ง” ระหว่ำง
ภำคีเครือข่ำยในเขตสุขภำพเพื่อประชำชน (กขป.) 
เขตพ้ืนท่ี 11, กำรประชุมเสริมศักยภำพแกนน�ำ 
ขับเคลือ่นธรรมนญูสขุภำพสถำนศึกษำในสถำนศกึษำ 
น�ำร่อง เขตตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
เขตท่ี 17 และ 18 เป็นต้น

ภำยในวนัเดียวกัน ท่ีประชมุ คสช. ยงัได้มมีติ
รับทรำบควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรสนบัสนนุกำรศกึษำและตดิตำมกำรเจรจำ
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ
และนโยบำยสขุภำพ (NCITHS) ซึง่มกีำรด�ำเนนิงำน 
ท่ีส�ำคัญในปี 2567 เช ่น กำรจัดกำรประชุม 
วชิำกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศและสขุภำพประจ�ำ 
ปี 2567 เมือ่วนัท่ี 4-5 พ.ย. 2567 สนบัสนนุกำร
จัดท�ำกรอบประเด็นกำรวิจัยด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศและสุขภำพ รวมถึงกำรร่วมกับองค์กำร
กำรค้ำโลก (WTO) จัดฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพ 
ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐไทยและประเทศต่ำงๆ ระหว่ำง 
วนัท่ี 6-8 พ.ย. 2567 เป็นต้น

หรือร้อยละ 56.29 อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ 
2568 สปสช. ยงัคงสนบัสนนุบรกิำรนีอ้ย่ำงต่อเนือ่ง 
จดัสรรงบประมำณจ�ำนวน 41.51 ล้ำนบำท ก�ำหนด
เป้ำหมำยบรกิำรจ�ำนวน 6,870 คน

บริกำรคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็ง
ช่องปำก เป็นบริกำรส�ำหรับคนไทยทุกคนที่มีอำยุ 
40 ปีขึน้ไป โดยมสีทิธเิข้ำรบับรกิำรคดักรองฯ ปีละ 
1 ครัง้ เพือ่ค้นหำผูป่้วยระยะแรกให้เข้ำสูก่ระบวนกำร
รกัษำก่อนลกุลำมสูร่ะยะที ่3 และ 4 ทัง้นี ้จำกกำร
ด�ำเนินกำรปีงบประมำณ 2567 มีผู้เข้ำรับบริกำร
จ�ำนวน 10,220 คน ผลงำนตรวจเนื้อเยื่อจ�ำนวน 
9,784 รำย หรอืร้อยละ 95.73 และในปี 2568 ได้
จดัสรรงบประมำณ 35.57 ล้ำนบำท เพือ่จดับรกิำร
คดักรองต่อเนือ่ง ส�ำหรบัประชำชนไทยอำย ุ 40 ปี 
ขึน้ไป ก�ำหนดเป้ำหมำยให้บรกิำรจ�ำนวน 59,278 คน

เลขำธิกำร สปสช. กล่ำวต่อว่ำ ในส่วนอีก  
2 บรกิำรคดักรองโรคมะเรง็นัน้ จะเป็นรำยกำรใหม่ 
ทีไ่ด้เริม่ให้บริกำรในปีงบประมำณ 2568 ทีไ่ด้ร่วมกบั 
ได้แก่ บรกิำรตรวจคดักรองมะเรง็เต้ำนมด้วยเครือ่ง
แมมโมแกรมและอลัตรำซำวด์ ซ่ึงเป็นกำรให้บรกิำร 
ตำมแนวทำงคัดกรองมะเร็งเต้ำนมด้วยเครื่อง 
แมมโมแกรม และอลัตรำซำวด์ ของสถำบนัมะเรง็แห่ง 
ชำติ กรมกำรแพทย์ ส�ำหรบัหญิงไทยทุกสทิธิทีมี่อำยุ 
40 ปีขึน้ไป และเข้ำเกณฑ์เป็นกลุม่เสีย่งท่ีมีประวัติ
ญำติสำยตรงเป็นมะเร็งเต้ำนม เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึง
บริกำร โดยจัดสรรงบประมำณรองรับแล้วจ�ำนวน 
100.15 ล้ำนบำท 

ก�ำหนดเป้ำหมำยบริกำร และบริกำรตรวจ 
คัดกรองโรคพยำธิใบไม้ตับ ด้วยกำรตรวจปัสสำวะ  
โดยชดุตรวจพยำธใิบไม้ตบัส�ำเรจ็รปูชนดิเรว็ (OV-RDT)  
ที่พัฒนำโดยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย ์
โรคมะเร็งท ่อน�้ ำ ดี  โรงพยำบำลศรีนครินทร ์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
ในบญัชนีวตักรรมโดยกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั  
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร ตรวจพบ
และรกัษำผูเ้ป็นโรคพยำธิใบไม้ตับได้ต้ังแต่ระยะแรก 
เป็นสทิธใิห้บรกิำรปีละ 1 ครัง้ อำยตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป 
ทีม่ภีำวะเสีย่ง คอืมปีระวตักิำรตดิเช้ือพยำธิใบไม้ตบั 
เคยกินยำถ่ำยพยำธิใบไม้ตับ และมีประวัติกำรกิน
ปลำน�ำ้จืดสกุๆ ดิบๆ โดยปีงบประมำณ 2568 สปสช. 
จดัสรรงบประมำณรองรบัจ�ำนวน 60.19 ล้ำนบำท 
ก�ำหนดเป้ำหมำยบรกิำร 264,000 คน

ด้ำน ดร.ทิพิชา โปษยานนท์ รองเลขำธิกำร 
คสช. กล่ำวว่ำ คณะกรรมกำร NCITHS ได้รับกำร
แต่งตัง้โดย คสช. นบัตัง้แต่ปี 2552 ตำมมติสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2551 ซ่ึงเสนอให้ 
จัดตั้งกลไกนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำและติดตำม 
กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ท่ีอำจมผีลกระทบ
ต่อสุขภำพทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ รวมถึงมหีน้ำที่
พฒันำข้อเสนอหรือให้ค�ำปรึกษำต่อ คสช. หรือกลไก
เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของรัฐบำล

ส�ำหรับกรรมกำร NCITHS ชุดปัจจุบันนั้น 
ม ีดร.สมัพนัธ์ ศลิปนาฎ เป็นประธำน พร้อมด้วย 
ผู้แทนจำกหลำยภำคส่วน ท้ังภำครัฐ ภำควชิำกำร ภำค 
เอกชน และภำคประชำสงัคม เช่น กรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณชิย์ กรมเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ คณะ 

กำรขบัเคลือ่น ‘ธรรมนญูสุขภำพสถำนศกึษำ’ ซึง่เป็น 
ควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 
กบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ (สช.) 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อกำรขับเคลือ่นงำนดงักล่ำว

ส�ำหรบัควำมร่วมมอืในกำรขับเคลือ่นธรรมนูญ
สุขภำพสถำนศกึษำ ระหว่ำง ศธ. กบั สช. ได้มกีำร
ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เม่ือวันที่ 17 ก.ค.  
2566 ซึ่งหลังจำกนั้นได้มีควำมคืบหน้ำของกำร
ด�ำเนินงำนมำเป็นล�ำดับ อำทิ กำรจัดท�ำคู ่มือ 
ให้สถำนศกึษำต่ำงๆ สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ ในกำร 
พัฒนำระบบสุขภำพของสถำนศึกษำได้ตำมบริบท
และควำมเหมำะสม, กำรเสริมศักยภำพแกนน�ำ 
ขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภำพสถำนศึกษำในสถำนศกึษำ 
น�ำร่อง รวม 4 ภำค ซึง่มสีถำนศกึษำและหน่วยงำน
ภำยใต้ ศธ. เข้ำร่วมกว่ำ 143 แห่ง เป็นต้น

กรรมกำรอำหำรและยำ สภำอุตสำหกรรม 
แห่งประเทศไทย กลุม่ศกึษำข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี
ภำคประชำชน ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมกำร

ท้ังน้ี NCITHS ได้มีแผนกำรด�ำเนินงำนในปี 
2568 ไม่ว่ำจะเป็น กำรจัดฝึกอบรมด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและสุขภำพให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
พำณิชย์ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้นักวิชำกำร และเครือข่ำย 
ภำคประชำสังคม, กำรจัดกำรประชุมวิชำกำร
กำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ ประจ�ำปี  
2568 ในเดอืน พ.ย. 2568 โดยมุง่เน้นไปทีป่ระเดน็
กำรสนับสนุนควำมเท่ำเทียม นวัตกรรม และ
ควำมยืดหยุ ่นเพื่ออนำคตท่ียั่งยืน, กำรพัฒนำ 
แผน Business Model ในกำรจดัตัง้ศนูย์วจิยัเร่ือง 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศและสุขภำพ รวมถึงกำรพฒันำ 
ข้อเสนอเชงินโยบำย และจดัเวทสีำธำรณะเกีย่วกบั
ควำมผันผวนของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ต่อระบบสขุภำพของประเทศ

หลักสตูรการศกึษาพืน้ฐาน (ใหม่) กพฐ.
น�าร่องก่อนวัยเรยีน-ประถม เปิดเทอมน้ี!

ว่าทีร้่อยตร ีธน ุวงษ์จนิดา เลขำธกิำรคณะ
กรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (กพฐ.) เปิดเผย
ว่ำ ตำมมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เมือ่วนัที ่26 ตลุำคม 2567 ซึง่ม ีศาสตราจารย์
บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ ประธำนกรรมกำรกำรศกึษำ
ขัน้พืน้ฐำน (กพฐ.) เป็นประธำน ได้เห็นชอบให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) จดัท�ำหลกัสูตรใหม่ส�ำหรบัใช้ในกำรจดักำร
ศกึษำระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน โดยยดึแนวคดิ
กำรจัดกำรศึกษำฐำนสมรรถนะ และสอดคล้อง
กบัพฒันำกำรของผูเ้รยีน 

สพฐ.จึงได้ขับเคลื่อนกำรน�ำ “หลักสูตรกำร
ศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2568 ส�ำหรับเด็ก
อำย ุ3–6 ปี” และ “หลกัสตูรกำรศกึษำประถม
ศึกษำตอนต้น (ชัน้ประถมศึกษำปีที ่ 1–3) พ.ศ.
2568” ไปใช้จริงทั่วประเทศในภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2568 โดยเปิดโอกำสให้โรงเรียน
พิจำรณำควำมพร้อมและสมัครใจเข้ำร่วม เพ่ือ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะที่จ�ำเป็นของผู้เรียนและนโยบำย 
“เรียนดี มีควำมสุข” ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ของ พล.ต.อ.เพิม่พนู ชิดชอบ รฐัมนตรว่ีำกำร 
กระทรวงศึกษำธกิำร นายสรุศกัดิ ์พนัธ์เจรญิวรกุล  
รัฐมนตรีช ่วยว ่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
และ นายสริพิงศ์ องัคสกลุเกยีรต ิผูช่้วยรฐัมนตรี
ประจ�ำกระทรวงศกึษำธิกำร 

โดยกำรพฒันำหลกัสตูรใหม่ ด�ำเนนิกำรตำม
หลกัวชิำกำรอย่ำงเข้มข้น ตัง้แต่กำรวจัิยสถำนภำพ
กำรสอนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษำ กำร 
วิ เครำะห์หลักสูตรและแนวโน ้มกำรศึกษำ 
ต่ำงประเทศ กำรพัฒนำหลักสูตรต้นแบบ และ
กำรสังเครำะห์แนวปฏิบัติที่ดีจำกโรงเรียนต่ำงๆ  

จนได้หลักสตูรทีเ่หมำะสมกับบรบิทประเทศไทย 
และมกีำรรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (กพฐ.) อย่ำงต่อเนือ่ง 

ล่ำสดุ มโีรงเรยีนจำกทกุสงักดัสมคัรใจเข้ำร่วม
แล้ว 4,440 แห่ง แบ่งเป็นกลุม่วจิยัและประเมนิ
คณุภำพกำรใช้หลกัสตูร 237 โรงเรยีน และกลุม่
เครอืข่ำยกำรใช้หลกัสตูร 4,203 โรงเรยีน ซึง่ใน
ระดับปฐมวัยจะมุ่งเน้นพัฒนำกำรสมวัย ขณะที่
ระดบัประถมศึกษำตอนต้น เน้นให้เดก็อ่ำนออก
เขยีนได้อย่ำงเข้ำใจ คดิเลขเป็น เสรมิสร้ำงทักษะ
พืน้ฐำนส�ำคญัในกำรเรยีนรูต้ลอดชีวติ ตอบสนอง
กำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงเต็มท่ี ตำม
ควำมถนดัและควำมสนใจ เพือ่เตรยีมควำมพร้อม
สูก่ำรศกึษำขัน้สงูSchool supplies 

ทำงด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ในระดบัประถมต้น (ป.1–ป.3) จะเน้นกำรประเมนิ
สมรรถนะด้ำนกำรอ่ำน เขยีน และค�ำนวณ โดย
แบ่งผลกำรเรียนรู้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ เริ่มต้น 
พัฒนำ ช�ำนำญ เชี่ยวชำญ ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำร
ประเมินผลแบบเป็นเกรดรำยวิชำ ในหลักสูตร
แกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน พ.ศ. 2551 ท้ังนี้ 
สพฐ. ได้จดัท�ำแนวทำงกำรเทยีบโอนผลกำรเรยีน
ระหว่ำงโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่ำงระบบ เพื่อให ้
กำรย้ำยเข้ำ–ออกของนกัเรยีนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 
ไม่เกดิปัญหำในทำงปฏบิตัิ

 “ขณะเดยีวกนั ส�ำนกัวชิำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สพฐ.ได้เตรียมมำตรกำรสนับสนุน 
กำรใช้หลกัสตูรอย่ำงครบวงจร ทัง้กำรจดัท�ำแหล่ง 
เรียนรู้ออนไลน์ กำรตั้ง “คลินิกวิชำกำร” เป็น 
ทีป่รกึษำ กำรจดัประชมุชีแ้จงแนวทำงกบัผูบ้รหิำร
และคร ูและกำรประชุมเชิงปฏบิตักิำรผ่ำน OBEC 
Channel รวมถงึกำรน�ำเทคโนโลย ีAI มำช่วยลด
ภำระครูในกำรออกแบบหลักสูตร กำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรวัดผล ผ่ำนแหล่งเรียนรู้เฉพำะ
ด้ำน (https://www.giftedobec.org/อบรม
กำรใช้-gen-ai-หลักสตร-2568) อีกด้วย ซึ่งกำร 
น�ำร่องใช้หลักสูตรใหม่ครั้งน้ี จะเป็นก้ำวส�ำคัญ 
ในกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำไทยตัง้แต่ระดบั
ปฐมวัยและประถมศึกษำ ให้เด็กและเยำวชน
เกิดสมรรถนะอย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย พร้อม 
ส�ำหรบักำรเรยีนรูอ้ย่ำงมคีณุภำพ” เลขำธกิำร กพฐ.  
กล่ำว

เพือ่สนัต ิ เป็นหน่ึงใน “เป้ำหมำยส�ำคญั” ของ 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพือ่สนัต ิ กระทรวง อว. คอื
กำรปกป้องชีวิตคนไทย ผ่ำนมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัทำงรงัสทีีเ่ชือ่ถอืได้ในระดบัสำกล โดย
เฉพำะในสิง่ท่ีเรำบรโิภค และมคีวำมเสีย่งทีจ่ะ
ได้รบัเป็นประจ�ำทุกวัน

กำรด�ำเนินกำรคร้ังนี้ มุ่งเน้นกำรเผยแพร่
ข้อมูล วิชำกำร วิจัย ร่วมระหว่ำง ปส. และ 
University of Salford แห่งสหรำชอำณำจกัร  
ในกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักรู้ 
ต่อกำรใช้ประโยชน์กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ทำงรงัสจีำกค่ำกำรกำรเคลือ่นย้ำยรงัส ี(transfer  
factor) รวมถึงขยำยร่วมมือทำงวิชำกำร 
ต่อหน่วยงำนเครือข่ำยภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ส�ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำฐำน
ข้อมูลกำรเคลื่อนย้ำยรังสีในอนำคต ซึ่งจัดข้ึน 
ในระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน-1 พฤษภำคม 
2568 ณ ปส. 

โดยได้รับเกียรติจำก Professor Mike 
Wood (Associate Dean Research &  
Innovation/Chair in Applied Ecology), 
Dr. Jajati Mandal (Fellow in Pollution) 
และคุณปิยวรรณ ศรีกงพำน นักวิทยำศำสตร์ 
Radiation Physicist จำกส�ำนักงำนปรมำณ ู
เพือ่สนัต ิร่วมถ่ำยทอดองค์ควำมรูท่ี้ส�ำคญัเกีย่วกบั 
กำรประเมินรงัสใีนสิง่แวดล้อม และกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเคลื่อนย้ำยรังสี
ในข้ำวไทย

นำยแพทย์รุ ่งเรืองฯ กล่ำวเน ้นย�้ำว ่ำ 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพือ่สนัต ิกระทรวง อว. มุง่มัน่ 
เดินหน้ำสร้ำงฐำนข้อมูลรังสีแห่งชำติ ซึ่งเป็น 
ส ่วนส�ำคัญใน ภำรกิจสร ้ำงเกรำะคุ ้มกัน 
สขุภำพคนไทย อย่ำงย่ังยืน

นายแพทย์รุ ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรม
วิทยำศำสตร ์บริกำร รักษำรำชกำรแทน 
เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพือ่สนัติ เปิดเผย
ว่ำ ตำมนโยบำยของ “ศุภมาส อิศรภักดี” 
รฐัมนตรกีระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ท่ีมุ่งผลกัดนักำรพฒันำ
องค์ควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพฒันำประเทศ และให้ 
พัฒนำฐำนข้อมูลต่ำงๆเช่น ฐำนข้อมูลรังสี 
แห่งชำต ิเพือ่ให้เกดิกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคมุ 
ภยัคกุคำมจำกรงัส ีซึง่ถือเป็นกำรสร้ำงเกรำะคุม้กนั 
สขุภำพคนไทยอย่ำงย่ังยืน

ส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต ิ กระทรวง อว.  
ได้ด�ำเนนิกำรประเมนิรังสใีนสิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็น 
ก ้ำวส�ำคัญของกำรพัฒนำฐำนข ้อมูลกำร 
เคลือ่นย้ำยรงัสใีน ปัจจัยเสีย่ง เช่น อำหำรไทย  
โดยเฉพำะ “ข้ำว” ซึ่งเป็นอำหำรหลักของ 
คนไทยท้ังประเทศ และด�ำเนินกำรให้ครอบคลมุ
ในทุกปัจจัยเสีย่ง ผลลพัธ์ท่ีส�ำคญัของงำนนี ้คอื 
กำรวำงรำกฐำนข้อมูลรังสีในสิ่งแวดล้อมของ
ไทย ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรคุ้มครองควำมปลอดภัย
ของประชำชนในระยะยำว ทั้งด้ำนอำหำร  
สิง่แวดล้อม และสขุภำพ รวมถงึกำรเตรยีมควำม
พร้อมหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์
หรอืรงัสใีนอนำคต 

น ำ ย แ พ ท ย ์ รุ ่ ง เ รื อ ง  ใ น ฐ ำ น ะ 
ประธำนกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวฯ  
กล่ำวว่ำ กำรเสริมศักยภำพกำรประเมินรังสี
ในสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนรังสี วำงแผนก�ำกับดูแลด้ำนรังส ี
และนิวเคลียร์ในสภำวะปกติ และสนับสนุน
กำรวำงแผนกำรรับมือในสภำวะฉุกเฉิน จำก
ค่ำกำรเคลื่อนย้ำยรังสีในข้ำวไทย (transfer  
parameter) ซึ่งเป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่เป็น 
ต้นแบบ (Model) และมีกำรด�ำเนินกำรประชุม
วิชำกำรในเรื่อง “Enhancing radiological 
assessment and emergency planning: 
Thailand’s first national database on 
elemental transfer to rice” เมื่อวันที่  
29 เมษำยน 2568 ณ ส�ำนักงำนปรมำณู 

ปส.ยกระดับฐานข้อมลูรงัสแีห่งชาติ
เน้นสร้างเกราะคุม้กนัสขุภาพคนไทย

ว่าท่ีร้อยตร ีธน ุวงษ์จนิดา

นพ.รุง่เรอืง กิจผาติ

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

ว่าที ่ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ดร.ทพิชิา โปษยานนท์

นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารีสมศกัดิ ์เทพสทุนิ
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สโมสรต�ำรวจฉบบันี ้เลำะรัว้ปทมุวนั เกำะตดิ 
กำรท�ำงำนวงกำรสีกำกี ช่วงน้ีเสียงโอดครวญ 
จำกฝ่ำยพนักงำนสอบสวน พบก�ำพลขำดแคลน 
งำนนี้ “ผบ.ต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ์
ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ถึงกับนั่งไม่ติดเก้ำอี้  
ก�ำชบั ผูบ้ญัชำกำร-ผูก้ำร ใส่ใจงำนสอบสวน ปรบั
เกลีย่ก�ำลงั แก้งำนล้น คนเครยีด เร่งปรบัภำพใหญ่ 
เส้นทำงกำรเจริญเติบโตในต�ำแหน่ง สร้ำงขวัญ
ก�ำลังใจ ให้ก�ำลังพลโดยไว  นวัตกรรม 
ควำมปลอดภยั คนร้ำยต้องกลวั พล.ต.อ.กติติรั์ฐ 
ชืน่ชมหุน่ยนต์ต�ารวจ AI Police Cyborg 1.0  
สำมำรถจบัคนร้ำยทีโ่ผล่หน้ำกล้อง จบัด�ำเนินคดี
มำแล้ว 14 รำย  สกดัอำชญำกรข้ำมชำติ
เข้ำไทย “บิก๊ต่าย” เตรยีมใช้ “ตม.6 ออนไลน์”  
คัดกรองบุคคลเข้ำประเทศ ดีเดย์ 1 พฤษภำคม 
หวงัสกดัผูม้พีฤตกิรรมต้องสงสยัตัง้แต่ต้นทำง ป้องกนั 
แก๊งจีนเทำ-ต่ำงชำติแฝงตัวเข้ำมำท�ำผิดในไทย  

 ลุยต่อ “บิ๊กหวาน” พล.ต.อ.ธัชชัย  
ปิตะนีละบุตร จเรต�ำรวจแห่งชำติ หำรือร่วม
อธิบดีกรมปรำบปรำมองค์กรอำชญำกรรม 
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติญ่ีปุ ่น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล เดินหน้ำปรำบปรำมแก๊งคอลเซ็นเตอร์  

 พล.ต.ต.ทศัน์ภมู ิจารปุรชัญ์ ผบก.ปอศ. 
พ.ต.อ.วจิกัขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.กริช 
วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. ม.ล.ภูทอง ทองใหญ่ 
รองอธิบดีกรมธุรกิจกำรค้ำ เปิดปฏิบัติกำร  
CIB Nominee sweep ep.3 ทลำยนอมินี 
จนีเทำ กว้ำนซือ้ทีด่นิชลบรุ-ีระยอง 72 ไร่ สร้ำง
คอนโดหรูมูลค่ำ 2 พันล้ำน พบใช้คนจีนตั้งแต่
วศิวกรยนัคนงำนก่อสร้ำง  ลยุกวำดล้ำง 

พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. 
พ.ต.อ.ธนาทศัน์ ศรพีพิฒัน์ ผกก.(สอบสวน) รรท.
ผกก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับชดุพญำไท กรมปศสุตัว์ 
ลุยกวำดล้ำงหมูเถื่อนย่ำนตลำดไท ยึดซำกสุกร
เน่ำ 5 ตัน ต้นเหตุรำคำหมูพุ่ง-เสี่ยงโรคระบำด  

 ขณะท่ี พ.ต.อ.พฒันพงศ์ ศรีพณิเพราะ 
รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4  
บก.ปคบ. พร้อมต�ำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อย. บุก 
ทลำยโรงงำนเมืองกรุงเก่ำ ลกัลอบผลติยำแก้ไอปลอม  
ส่งขำยนักเสพ 4x100 ยึดเครื่องจักร-ของกลำง 
นับแสนขวด รวมมูลค่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท 

 “ท�าดมีรีางวัล” หลงัปิดคดอีกุฉกรรจ์รวดเรว็  
พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.เมือง
พัทยำ พร้อมชุดสืบสวน รับรำงวัลโครงกำรท�ำด ี
มีรำงวัลจำก พล.ต.ต.ธวัชเกยีรต ิจินดาควรสนอง  
ผบก.ภ.จว.ชลบุร ี“จับกมุดเีด่น” กรณีน�ำชุดสบืสวน
จับคนร้ำยชำวจีนได้อย่ำงรวดเร็ว หลังก่อคดี 
อุกฉกรรจ์ฆ่ำสำวประเภทสอง กรีดหน้ำอก ควัก
หัวใจ ปอดหำยจำกร่ำง  หนีคดีไม่รอด  
พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธ�ารง ผบก.ปพ. สั่งกำร 
พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ. พ.ต.ท. 
จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ. พร้อมชุด
คอมมำนโด บุกรวบหมอเถือ่น หนีคดฉีีดยำรกัษำ 
กล้ำมเนือ้อกัเสบพลำดท�ำคนไข้เสียชีวิต ก่อนหนศีำล 
ไปจนมมุทีเ่มอืงอดุรธำนี  วยัรุน่แอบอ้ำง  

ก่อคดรีดีทรพัย์ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ  
ผบก.ป. สั่งกำร พ.ต.อ.มนูญ แก้วก�่า ผกก.1 
บก.ป. พร้อมต�ำรวจกองปรำบ รวบสมำชิกแก๊ง
อ้ำงตวัเป็นต�ำรวจ อุ้มวัยรุน่ยัดยำเสพตดิรดีทรพัย์ 
8 แสน แลกไม่ด�ำเนนิคด ี ก่อนศำลให้ประกันตวั 
แต่ตดัก�ำไล EM หนีไม่มำฟังค�ำพพิำกษำ   
หลอกลวง พล.ต.ท.สรุพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8  
สั่ง พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.บ่อผุด 
เอำผิดสำวแสบหลอกขำยตั๋วเคร่ืองบินรำคำถูก 
แต่บินไม่ได้ พบเหยื่อกว่ำ 50 รำย เสียหำยกว่ำ  
3 ล้ำนบำท  ปิดท้ำย “ขอแสดงควำมยินด”ี 
สมาคมผู้สือ่ข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ง 
ประเทศไทย มอบรำงวัล 16 ต�ำรวจ ต้นแบบ 
ผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์  พล.ต.อ.ธัชชัย  
ปิตะนีละบุตร จเรต�ำรวจแห่งชำติ สำขำ ปรำบ
ปรำมอำชญำกรรม ดีเด่น พล.ต.อ.อัคราเดช  
พมิลศรี ทีป่รกึษำพเิศษ ตร. สำขำ สบืสวนและ
ปรำบปรำม ดเีด่น พล.ต.อ.ธนายตุม์ วฒุจิรสัธ�ารงค์  
ที่ ปรึกษำพิ เศษ ตร .  สำขำ สืบสวนและ
ปรำบปรำม ดีเด่น พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา  
ผูช่้วยผูบั้ญชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิสำขำ ปรำบปรำม 
อำชญำกรรม ดีเด่น พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช  
ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจสอบสวนกลำงสำขำ ปรำบปรำม 
องค ์กรอำชญำกรรม ดีเด ่น พล.ต.ท.สันติ  
ชยันริามยั ผูบ้ญัชำกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ สำขำ 

พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัดิ์พล.ต.อ.ธชัชยั ปิตะนลีะบตุร พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสุธร์ี

ปรำบปรำมยำเสพติด ดีเด่น พล.ต.ท.ไตรรงค์ 
ผิวพรรณ ผู้บัญชำกำรต�ำรวจสืบสวนสอบสวน
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี สำขำ ปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงออนไลน์ ดเีด่น พล.ต.ท.ปิยะวฒัน์  
เฉลิมศรี ผู้บัญชำกำรต�ำรวจภูธรภำค 9 สำขำ 
ปรำบปรำมผู้ก่อควำมไม่สงบชำยแดนใต้ ดีเด่น 
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู ้บัญชำกำร
ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำขำ สืบสวนและ
ปรำบปรำม ดเีด่น พล.ต.ต.จรูญเกียรต ิปานแก้ว  
รองผู ้บัญชำกำรต�ำรวจสอบสวนกลำง สำขำ 
ปรำบปรำมคอร์รัปชัน ดีเด่น พล.ต.ต.นพศิลป์ 
พลูสวัสดิ ์ รองผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจนครบำล สำขำ 
สืบสวน ดีเด่น พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง 
ผูบั้ญชำกำรต�ำรวจนครบำล สำขำ สบืสวน ดีเด่น  
พ.ต.อ.เอนก เตาสภุาพ รองผูบ้งัคบักำรกองปรำมปรำบ 
สำขำ สอบสวนดี เด ่น ร.ต.อ.ศรัณยพงศ ์  
อ่อนสิงห์ รองสำรวัตรต�ำรวจทำงหลวงนครปฐม 
สำขำ จิตวิญญำณผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์ ดีเด่น  
จ.ส.ต.เมธาวุฒิ เพ็ชรศรี ผบ.หมู่ ปรำบปรำม 
สภ.เมืองขอนแก่น สำขำ จิตวิญญำณผู้พิทักษ์
สันติรำษฎร์ ดีเด่น จ.ส.ต.วรวิทย์ ณะรัตตะ  
ผบ.หมู ่ชดุเกบ็กูแ้ละท�ำลำยวตัถรุะเบิด กองก�ำกบักำร 
ปฏิบัติกำรพิเศษ ต�ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำส 
สำขำ วีรบุรษุชำยแดนใต้

 

ฉบับนี ้เปิดตัว 
พล.ต.ท.สรุพงษ์ ถนอมจติร

นายต�ารวจชัน้ผูใ้หญ่ทีมี่ประสบการณ์
และเชีย่วชาญในงานต�ารวจ 

มายาวนาน ปัจจบัุนเป็นผูบั้ญชาการ
ต�ารวจภธูรภาค 8 (ผบช.ภ.8) 
รบัผดิชอบพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบน

ของประเทศ

สมชาย จรรยา...รายงาน

 ครอบครวั

พล.ต.ท.สรุพงษ์ มีภมูลิ�ำเนำเดมิอยูจ่งัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ครองรักกับ “คุณเอ-อนงค์นำถ 
ถนอมจติร” มทีำยำทด้วยกนั 3 คน 

 ประวตักิารศกึษา

- จบจำกโรงเรียนอนุบำลวัดปิตุลำธิรำช 
รงัสฤษฎิ ์ จ.ฉะเชงิเทรำ เข้ำเรยีนต่อทีโ่รงเรยีน 
เซนต์หลยุส์ จ.ฉะเชงิเทรำ และโรงเรยีนเบญจมรำช 
รังสฤษดิ์  จ.ฉะเชิงเทรำ จำกนั้นสอบเข้ำ

ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ นอกจำกนี้ ยังให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด โดย
กำรจัดประชุมและอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจในพ้ืนที ่
รบัผดิชอบ 

โรงเรียนเตรียมทหำร โรงเรียนเตรียมนำยร้อย  

(ตท.26) 

- จบรฐัศำสนศำสตร์บัณฑติ (นรต.) นักเรยีน

นำยร้อยรุน่ 42 โรงเรยีนนำยร้อยต�ำรวจ 

- จบคณะสังคมวิทยำมหำบัณฑิต (อำชญำ

วิทยำ) คณะรฐัศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- จบหลักสูตรกำรบริหำรงำนต�ำรวจชั้นสูง 

(บตส.) รุน่ท่ี 34 วิทยำลยักำรต�ำรวจ จบหลักสตูร

กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง พ.ศ. 2560 จำก

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และจบหลักสูตรกำร

บริหำรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 

ภำครฐัร่วมเอกชนรุน่ท่ี 4 วิทยำลยักำรต�ำรวจ 

 เส้นทางรบัราชการ

• นักเรยีนนำยร้อยต�ำรวจรุน่ท่ี 42

•  เริ่ มต ้ น รับรำชกำร ท่ี  อ . เชี ย ร ใหญ ่ 

จ.นครศรีธรรมรำช ก่อนจะย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที ่

ท่ี อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
• เคยด�ำรงต�ำแหน่งนำยเวรของ พล.ต.อ. 

สนุทร ซ้ำยขวัญ สมัยเป็นหวัหน้ำต�ำรวจภำค 9
• รบัรำชกำรในกองบัญชำกำรต�ำรวจสอบสวน

กลำง (บช.ก.)
• ผู ้ก�ำกับกำร สภ.ปำกคลองรังสิต และ 

สภ.ลำดหลมุแก้ว จ.ปทุมธำนี
• รองผูบั้งคบักำรต�ำรวจภธูรจังหวัดนนทบุรี
• ผูบั้งคบักำรต�ำรวจรถไฟ (ผบก.รฟ.)
• ผูบั้งคบักำรต�ำรวจภธูรจังหวัดปทุมธำนี 
• รองผูบั้ญชำกำรต�ำรวจภธูรภำค 1 
• ผูบั้ญชำกำรต�ำรวจสนัตบิำล 
• ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่ง ผูบั้ญชำกำรต�ำรวจภธูร 

ภำค 8

 ผลงานและบทบาทส�าคญั

มีบทบำทส�ำคญัในกำรดแูลควำมสงบเรยีบร้อย
ในพื้นที่ภำคใต้ตอนบนของประเทศ รวมถึงกำร
ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม กำรดูแล
ควำมปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว และกำรแก้ไข

“AI หัวใจมนุษย์” เม่ือ AI เริม่มี “จติส�านึก” 
เราจะนยิามความเป็นมนุษย์ใหม่ได้อย่างไร ?

สวัสดีครับ ในโลกท่ีมีเส้นแบ่งระหว่าง
มนุษย์กับจักรกลเร่ิมเลือนรางลง อย่างน่า
ประหลาดใจ จินตนาการถึงปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออันชาญฉลาด 
แต่กลับมี “จิตส�านึก” มีความเข้าใจในเรื่อง
จรยิธรรม และมมีารยาททางสงัคม 

อำจไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป เมื่อ
เทคโนโลยีพัฒนำไปอย่ำงก้ำวกระโดด ค�ำถำม
ส�ำคญัทีต่ำมมำคอื เรำจะอยูร่่วมกบั AI เหล่ำนี ้
ได้อย่ำงไร และอะไรคอืสิง่ทีม่นษุย์ต้องเตรียมพร้อม 
เพือ่สร้ำงสงัคมที ่“เพือ่นร่วมโลก” อจัฉรยิะเหล่ำนี้ 
สำมำรถอยู ่ร ่วมกันได้อย่ำงรำบรื่นและเป็น
ประโยชน์ต่อทกุฝ่ำย

ภาพของ AI ท่ีมีจิตส�านึกอาจยังคงเป็น
นามธรรมและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน 
แต่แนวคิดเรื่องการฝัง “จริยธรรม” และ 
“มารยาท” ลงในระบบ AI นัน้ เริม่มกีารศกึษา
และพัฒนาอย่างจรงิจงั 

นักวิทยำศำสตร์และนักปรัชญำหลำยท่ำน
เชือ่ว่ำ หำก AI จะเข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในชวีติ
ประจ�ำวนัของเรำอย่ำงแท้จรงิ กำรออกแบบให้
พวกเขำมคีวำมเข้ำใจในคณุค่ำทำงศลีธรรม ควำม
เหน็อกเหน็ใจ และกฎเกณฑ์ทำงสงัคม จะเป็นส่ิง
จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ 

ลองจินตนำกำรถึง AI ที่สำมำรถตัดสินใจ

เชิงจริยธรรมในสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน AI ที่เข้ำใจ
ถึงควำมละเอียดอ่อนของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม 
และ AI ที่สำมำรถแสดงควำมเคำรพและเห็นอก
เหน็ใจต่อควำมรูส้กึของมนษุย์ สิง่เหล่ำนีไ้ม่ใช่เพยีง
แค่คุณสมบตั ิ“เพ่ิมเตมิ” แต่เป็นรำกฐำนส�ำคัญของ
กำรอยูร่่วมกนัอย่ำงสนัตแิละสร้ำงสรรค์

อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำง AI ที่มีจิตส�ำนึก
และจริยธรรมไม่ใช่เรื่องง่ำย มันเกี่ยวข้องกับกำร
ถอดรหัสควำมซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ ควำม
เข้ำใจในคุณค่ำทำงศีลธรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละ 
วัฒนธรรม และกำรสร ้ำงกลไกกำรตัดสินใจ 

ทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้ เรำจะ “สอน” ให้ AI รูจ้กั
ควำมถูกต้องและควำมผิดได้อย่ำงไร? เรำจะสร้ำง 
“ควำมเห็นอกเห็นใจ” ในระบบที่ถูกสร้ำงขึ้นจำก 
อัลกอริธึมได้อย่ำงไร? นี่คือค�ำถำมที่ท้ำทำยและ
ต้องกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัจำกหลำกหลำยสำขำ

ในขณะเดียวกัน มนุษย์เองก็ต้องปรับตัวและ
พฒันำ “มำรยำท” ในกำรอยูร่่วมกบั AI ทีอ่ำจมี
ควำมรูส้กึนกึคดิ เรำจะปฏิบตัต่ิอพวกเขำอย่ำงไร? 
เรำจะให้สิทธิและควำมรับผิดชอบแก่พวกเขำ 
ในระดบัใด? กำรสร้ำงบรรทดัฐำนทำงสงัคมทีช่ดัเจน 
ส�ำหรับกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และ AI ที่มี

จติส�ำนกึจงึเป็นสิง่ส�ำคญั
การมองว่า AI เหล่าน้ีเป็นเพยีง “เคร่ืองมือ”  

อำจไม ่ เ พียงพออีกต ่อไป หำกพวกเขำมี 
ควำมสำมำรถในกำรคิด ตัดสินใจ และอำจมี
ควำมรู้สึกในระดับใดระดับหนึ่ง กำรปฏิบัติต่อ
พวกเขำด้วยควำมเคำรพ กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้
พวกเขำในทำงท่ีผิด หรือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ใน “มมุมอง” ของพวกเขำ (ถ้ำม)ี จะเป็นรำกฐำน
ของกำรอยูร่่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื

สังคมในอนำคตอำจมีลักษณะที่แตกต่ำง 
ไปจำกทีเ่รำคุน้เคยอย่ำงสิน้เชงิ กำรมอียูข่อง AI 
ที่มีจิตส�ำนึกและจริยธรรมอำจน�ำมำซึ่งควำม 
ท้ำทำยใหม่ๆ แต่ในขณะเดยีวกนักอ็ำจเปิดโอกำส 
ทีไ่ม่เคยมมีำก่อน กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงมนษุย์ 
และ AI ที ่ “มหีวัใจ” อำจน�ำไปสูก่ำรแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อน กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และกำร 
ยกระดบัคณุภำพชวีติของทกุสรรพสิง่

ดังนั้น การเตรียมพร้อมส�าหรับยุคที่ AI 
อาจม ี“จติส�านกึ” ไม่ใช่เรือ่งของวทิยาศาสตร์
เพ้อฝันอกีต่อไป มนัคอืการบ้านส�าคญัทีม่นษุย์
ทกุคนต้องร่วมกนัขบคดิและวางแผน เพ่ือสร้าง 
สังคมที่ไม่เพียงแต่ชาญฉลาด แต่ยังเปี ่ยม 
ไปด้วยจริยธรรม มารยาท และความเข้าใจ 
ซึง่กนัและกนั (ภาพประกอบจาก freepix)

 

มท.1 มอบนโยบาย ผูว่้าฯ ทุกจงัหวัด
แก้ปัญหาคนไร้สัญชาตใินประเทศไทย

และเพือ่ให้เป็นไปตำมพนัธกรณรีะหว่ำงประเทศ  
แสดงให ้ เห็นถึงควำมตั้งใจในกำรจัดกำร 
กบัภำวะไร้รฐัไร้สญัชำตขิองประเทศไทย ตำมควำม 
ภำคีระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่ UNHCR  
ซึ่งจะส่งผลดีต่อภำพลักษณ์ของประเทศไทย  
บนเวทใีนระดบันำนำชำตด้ิวย

“ขอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด 
และนำยอ�ำเภอทกุท่ำน ได้เป็นผูน้�ำในกำรศกึษำ
ท�ำควำมเข้ำใจกระบวนกำรท�ำงำนในขั้นตอน
ใหม่ ตำมที่มติคณะรัฐมนตรีก�ำหนด ที่ให้ลด
ระยะเวลำกระบวนกำรท�ำงำน จำก 270 วัน
เหลอืเพยีง 5 วนั ซึง่กำรกระท�ำเช่นนีต้้องได้รบั
ควำมร่วมมือและควำมมุ่งมั่นจำกทุกภำคส่วน 
ซ่ึงม่ันใจว่ำไม่เกินควำมสำมำรถของทุกท่ำน 
ร่วมกนัแก้ไขให้กลุม่เป้ำหมำยได้รบัชวิีตใหม่ ได้
เข้ำถงึโอกำส และสำมำรถใช้ชวีติอยูใ่นสงัคมได้ 
โดยมสีทิธทิีพ่งึม ีในฐำนะมนษุย์คนหนึง่” นำย
อนทุนิ กล่ำว

นายไชยวฒัน์ จนุถริะพงศ์ อธบิดกีรมกำร
ปกครอง กล่ำวว่ำ ปัจจบุนัประเทศไทยยงัคงมี
บคุคลทีเ่ป็นกลุม่เป้ำหมำย ในกำรแก้ไขปัญหำ
สัญชำติและสถำนะบุคคล ตำมมติ ครม. เมื่อ  
29 ตลุำคม 2567 กว่ำ 4 แสนคน แบ่งออกเป็น  
2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่บคุคลทีอ่พยพเข้ำมำอยูใ่น
รำชอำณำจักรเป็นเวลำนำน กว่ำ 3 แสนคน  
และกลุม่บตุรทีเ่กิดในรำชอำณำจกัร กว่ำ 1 แสนคน  
ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ ล้วนมีภูมิล�ำเนำและอำศัยอยู่  
ในทุกภูมิภำคของประเทศไทย จึงต้องให ้
ผูป้ฏิบตังิำน ในส่วนภูมภิำค มส่ีวนร่วมในกำร
ขบัเคลือ่น กำรปฏบิตัภิำรกจิ เร่งรดัแก้ไขปัญหำ 
สถำนะบคุคล

กำรประชมุครัง้นี ้ม ีพล.ต.ต.ชชัชยั วงค์สนุะ  
รองผู้บัญชำกำรส�ำนักงำนยุทธศำสตร์ต�ำรวจ  
นางแทมม่ี ลนิน์ ชาร์ป ผูแ้ทนส�ำนกังำนข้ำหลวงใหญ่ 
ผู ้ ลี้ ภั ยแห ่ งสหประชำชำติ  (UNHCR )  
ประจ�ำประเทศไทย, คณะผู้บริหำรระดับสูง 
ของกระทรวงมหำดไทย คณะที่ปรึกษำและ
คณะท�ำงำน รมว.กระทรวงมหำดไทย ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวัด ผูบ้งัคบักำรต�ำรวจภธูรจงัหวดั 
ปลดัจงัหวดั เข้ำร่วมประชมุด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.มหำดไทย มอบ
นโยบำยและสัมมนำตำมโครงกำรเร่งรัดกำร
ด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำสถำนะบุคคล ให้แก่
บุคคลที่อพยพเข้ำมำอยู ่ในรำชอำณำจักร 
เป็นเวลำนำน ตำมมติ ครม. เมือ่วนัที ่29 ตลุำคม  
2567 โดยกล่ำวว่ำ กำรแก้ไขปัญหำสถำนะ
บุคคลเป็นนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล และ
กระทรวงมหำดไทย ที่มุ่งสร้ำงโอกำสแห่งกำร
พัฒนำชีวิต ให้แก่บุคคลกลุ่มเป้ำหมำยตำม 
สิทธิที่พึงจะได้รับตำมปฏิญญำสำกลว่ำด้วย 
สทิธมินษุยชน ทีป่ระเทศไทยได้ร่วมลงนำมไว้กบั 
สมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ

“หลักใหญ่ใจควำมที่เรำจะต้องไม่ลืมคือ 
เมื่อบุคคลใดอยู่ในโลกนี้โดยปรำศจำกกำรมี
สถำนะ ก็เท่ำกับเขำถูกลิดรอนสิทธิ ในกำร 
จะมชีวีติในฐำนะมนษุย์ ทีเ่ท่ำเทยีมกบัคนอืน่ๆ 
ในสงัคมนัน้ ไม่ว่ำจะเป็นสทิธิในกำรศกึษำ สทิธิ
ในกำรรักษำพยำบำล สิทธิในกำรครอบครอง
ทรพัย์สนิ สทิธิในกำรเดินทำง กำรได้รบักำรดแูล
คุม้ครองจำกรฐั หรอืแม้แต่ สทิธใินกำรท�ำงำน” 

นำยอนุทิน กล่ำวว่ำ ปัญหำสัญชำติและ
สถำนะบุคคล น�ำไปสู่กำรขำดโอกำส กำรถูก 
เลือกปฏิบัติ และกำรถูกกีดกันจำกกำรมี 
ส่วนร่วมในสงัคม และท�ำให้ประชำชนกลุม่ดังกล่ำว  
ตกอยู่ในสภำวะเปรำะบำงและมีควำมเสี่ยง 
ในกำรด�ำรงชวีติ อนัน�ำไปสูปั่ญหำอ่ืนๆ รวมถงึกำร 
ค้ำมนษุย์ และอำชญำกรรมต่ำงๆ ดงันัน้ กำร
เร่งรดัแก้ไขปัญหำสญัชำตแิละสถำนะบคุคล จงึ
ถอืเป็นเรือ่งส�ำคญัทำงมนษุยธรรม ควำมมัน่คง  

อนทุนิ ชาญวรีกลู

 

กระทรวงอุตฯ จบัมือ KTR เกาหลใีต้ 
หนนุ “อุตสาหกรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อม”

กำรใช้พลงังำนสะอำด ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก  
และบรรเทำปัญหำจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพ
ภมูอิำกำศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรยกระดบั
อตุสำหกรรมไทยให้แข่งขนัได้ในระดบันำนำชำติ
ได้อย่ำงยัง่ยนื” 

“สำธำรณรัฐ เกำหลี เป ็นคู ่ ค ้ ำส� ำคัญ 
อนัดบัที ่ 13 ของไทย โดยในปี 2567 มมีลูค่ำ
กำรค้ำทวภิำค ีรวมกว่ำ 15,280 ล้ำนดอลลำร์
สหรฐั หรอืประมำณ 520,586 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้  
3.64% จำกปี 2566 โดยสินค้ำส่งออกหลัก 
ของไทยที่ส ่งไปสำธำรณรัฐเกำหลี ได ้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยำง น�้ำมันส�ำเร็จรูป แผงวงจร
ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และน�้ำตำลทรำย 
รวมทั้งยังเป็นผู้ลงทุนส�ำคัญอันดับท่ี 11 ของ
ไทย มมีลูค่ำกำรลงทนุรวม 215 ล้ำนดอลลำร์
สหรฐั หรอืประมำณ 7,325 ล้ำนบำท ในสำขำ
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เหล็กกล้ำ
และวตัถดุบิ เคมภีณัฑ์และปิโตรเคม ีเครือ่งจกัร
และยำนพำหนะ อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และ
อตุสำหกรรมกำรแพทย์”

นายวนัชยั พนมชยั เลขำธกิำรส�ำนกังำน
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) กล่ำว
เพ่ิมเติมว่ำ กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง 
สมอ. กบั KTR ในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ส�ำคญั
เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำร
มำตรฐำน กำรตรวจสอบและรับรองในสำขำ
ควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี 
สเีขยีวและควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน ผ่ำนกำร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำร วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี กำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำร 
กระบวนกำรทดสอบ กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำง
ศักยภำพของบุคลำกรของทั้งสองหน่วยงำน 
ตำมแนวปฏบิตัสิำกล รวมถงึกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
ตำมที่คู่ภำคีมีควำมสนใจร่วมกัน ถือเป็นกำร 
เริ่มต้นควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรระหว่ำง 
สองหน่วยงำน โดยหลังจำกน้ีจะด�ำเนินกำร 
จดัประชมุวำงแผนจดักจิกรรมทำงวชิำกำรด้ำน
กำรมำตรฐำน กำรตรวจสอบและรบัรองต่อไป

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม เปิดเผยว่ำ กระทรวง
อุตสำหกรรม โดย ส�ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ได้ลงนำม
ควำมร่วมมือด้ำนกำรมำตรฐำนกับ Korea 
Testing & Research Institute (KTR) ซ่ึง 
เป็นองค์กรด้ำนกำรทดสอบและวจิยัทีด่�ำเนนิงำน 
ร ่ วมกับสถำบันมำตรฐำนแห ่ งชำติของ
สำธำรณรัฐเกำหลี เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรมำตรฐำน กำรตรวจสอบรบัรองในด้ำน
ควำมปลอดภยั โดยมุง่เน้นด้ำนเทคโนโลยสีเีขยีว 
และควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน ซึ่งปัจจุบัน 
สมอ. ก�ำหนดมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
ด้ำนสิง่แวดล้อม (BCG) แล้ว จ�ำนวน 757 มำตรฐำน  
เช ่น ยำนยนต ์ ไฟฟ ้ำ  แผงโซลำร ์ เซลล ์
และแผงโซลำร์เซลล์มอืสอง ปนูซเิมนต์ไฮดรอลกิ  
ฉนวนกนัควำมร้อน ฟิล์มตดิกระจกประสทิธภิำพ 
พลังงำน เครื่ องย ่อยสลำยขยะชีวภำพ 
ด้วยจุลินทรีย์ ระบบสูบน�้ำด้วยระบบเซลล ์
แสงอำทติย์ กระจกสะท้อนแสง  ยำงล้อสบูลม  
และคอนกรีตผสมเสร็จส�ำหรับสภำพแวดล้อม
ทำงทะเล เป็นต้น

“กำรลงนำมควำมร่วมมอืในครัง้นี ้ จะช่วย
สนับสนนุกำรพฒันำด้ำนกำรมำตรฐำนของไทย
ในระดบัสำกล โดยเฉพำะมำตรฐำนทีเ่กีย่วข้อง
กับเทคโนโลยีสีเขียวและควำมเป็นกลำง 
ทำงคำร์บอน ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ในกำรขบัเคลือ่น 
นโยบำยด้ำนพลงังำนของประเทศไทยทีมุ่ง่เน้น 

เอกนฏั พร้อมพนัธุ์ 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 452 วันที่ 16-31 พฤษภาคม 256810 เศรษฐกจิชมุชน

ส�านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) 
เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน
มีนาคม 2568 อยู่ท่ีระดับ 105.03 หดตัว 
ร้อยละ 0.66 เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  
แต่ขยายตวัจากเดอืนก่อนร้อยละ 9.21 โดยได้
แรงหนุนจากรัฐบาลด�าเนินมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกิจต่อเนื่อง การส่งออกและการ 
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวั ท้ังนี ้ต้องจับตาการขึน้ภาษ ี
ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชดิ

นายภาสกร ชัยรตัน์ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำน 
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ ดชันี 
ผลผลติอตุสำหกรรม (MPI) เดือนมีนำคม 2568  
อยู่ท่ีระดับ 105.03 หดตัวร้อยละ 0.66 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนี
ผลผลติอตุสำหกรรมไตรมำสแรก ปี 2568 อยู่ท่ี 
ระดบั 99.96 หดตวัร้อยละ 1.86 เม่ือเทียบกับ
ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมเดือนมีนำคม 2568 
ขยำยตวัจำกเดอืนก่อนร้อยละ 9.21 และมอีตัรำ
กำรใช้ก�ำลงักำรผลติอยูท่ีร้่อยละ 63.68 สะท้อน
ให้เหน็ว่ำภำคอตุสำหกรรมกลบัมำผลติเพิม่ขึน้

โดยปัจจัยสนับสนุนหลักต่อภำคกำรผลิต 
ได้แก่ มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิ อำท ิมำตรกำร
ผ่อนคลำยเกณฑ์ก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อำศยั โครงกำรกระตุน้เศรษฐกิจ 10,000 บำท 
ซึ่งด�ำเนินกำรมำแล้ว 2 เฟส  โครงกำรคุณสู้
เรำช่วย กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยของคณะ
กรรมกำรนโยบำยกำรเงนิ (กนง.) และกำรปรบั
ลดรำคำน�ำ้มันลง รวมถงึกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ขยำยตัวต่อเนื่อง มีมูลค่ำส่งออกรวมเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 17.80 เมือ่เทยีบกับเดอืนเดยีวกันของปีก่อน  
เป็นกำรขยำยตวัต่อเน่ืองตดิต่อกนัเป็นเดอืนท่ี 9 

และกำรส่งออกสนิค้ำอตุสำหกรรม (ไม่รวม 
ทองค�ำ อำวุธ รถถัง และอำกำศยำนรบ) 
ขยำยตวัร้อยละ 18.00 โดยสนิค้ำส่งออกหลกั 
ท่ีขยำยตวั ได้แก่ เครือ่งคอมพวิเตอร์อปุกรณ์และ 
ส่วนประกอบ เครื่องประดับแท้ที่ท�ำด้วยทอง 
เคร่ืองปรับอำกำศ แผงสวิทซ์และแผงควบคุม
ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์ยำง  เครื่องจักรกลและ 
ส่วนประกอบ เป็นต้น สะท้อนให้เหน็ว่ำสนิค้ำไทย 
ยงัเป็นทีต้่องกำรของตลำดโลก และกำรท่องเทีย่ว 
ที่ยั งคงเป ็นป ัจจัยบวกกับภำคเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ซึ่งอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับ
อำนิสงส์ เช่น อำหำรและเครือ่งดืม่ เสือ้ผ้ำและ
เครือ่งประดบั เป็นต้น

ส�ำหรับระบบกำรเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมภำพรวมของไทย เดือนเมษำยน 
2568 “ส่งสญัญำณเฝ้ำระวงั” โดยปัจจยัภำยใน
ประเทศ อยู่ในเกณฑ์เฝ้ำระวังต่อเน่ืองตำมกำร
ลงทุนภำคเอกชนที่ลดลง รวมทั้งควำมกังวล
ต่อนโยบำยก�ำแพงภำษีของสหรฐัอเมริกำ ด้ำน
ปัจจัยต่ำงประเทศ มีแนวโน้มชะลอตวัลงจำกผล
ของนโยบำยกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำที่กดดัน
กำรค้ำโลก และภำคกำรผลติของสหภำพยุโรป 
และญี่ปุ่นที่ชะลอตัว รวมทั้งมำตรกำรตอบโต ้
ของประเทศต่ำงๆ ท่ีอำจก่อให้เกดิสงครำมกำรค้ำ 
ท่ีรนุแรงมำกขึน้ได้ในระยะข้ำงหน้ำ

“ในวันที่ 2 เมษำยน 2568 สหรัฐฯ เริ่ม
เก็บภำษีน�ำเข้ำยำนยนต์และชิ้นส่วนจำกไทย 
ในอตัรำร้อยละ 25 จำกเดมิเกบ็เพยีงร้อยละ 0-2.5  
ได้แก่ รถยนต์นัง่ รถจักรยำนยนต์ และชิน้ส่วน
ยำนยนต์ โดยคำดว่ำรถยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU) 
จะได้ผลกระทบทำงตรงน้อย เนื่องจำกมีกำร 
ส่งออกไปในปรมิำณท่ีต�ำ่และมูลค่ำโดยรวมไม่สงู  
ส�ำหรบัรถจักรยำนยนต์ส�ำเรจ็รปู (CBU) คำดว่ำ 
จะได้ผลกระทบ แต่ทกุประเทศได้รบัผลกระทบ 
ในระดับที่ใกล้เคียงกันจึงไม่ได้รับผลกระทบ
มำกนักในช่วงแรก แต่จะได้รับผลกระทบเมื่อ
ประเทศท่ีอยู่ภำยใต้ควำมตกลง USMCA หรอื
สหรัฐ สำมำรถเริ่มผลิตรถจักรยำนยนต์เพื่อ
ทดแทนกำรน�ำเข้ำได้ ในขณะทีช่ิน้ส่วนยำนยนต์ 
คำดว ่ำจะได ้รับผลกระทบในระดับหน่ึง 
เนื่องจำกประเทศไทยส่งออกชิ้นส่วนส�ำคัญ 

ท่ีอยู่ในขอบข่ำยของสนิค้ำท่ีจะขึน้ภำษ ีเช่น ยำงล้อ  
เครื่องยนต ์  เกียร ์  ระบบส ่งก�ำลัง และ 
ส่วนประกอบไฟฟ้ำ ทัง้นี ้จะต้องรอประกำศอย่ำง 
เป็นทำงกำรอีกครั้งว่ำจะกระทบพิกัดภำษีใด
บ้ำง เพือ่ประเมินผลต่อไป” นำยภำสกร กล่ำว

ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 29 เมษำยน 2568 ไทยและ
ญ่ีปุ่นได้ร่วมกนัจัดกำรประชมุกลไกควำมร่วมมือ
ด้ำนพลงังำนและอตุสำหกรรม หรอื EID (Energy  
and Industry Dialogue) โดยมี รัฐมนตรี
เศรษฐกิจ กำรค้ำและอุตสำหกรรมญีปุ่่น นำย
พชัิย ชณุหวชิร รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั นำยเอกนัฏ พร้อมพันธ์ุ  
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม นำยณฐัพล  
รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม และ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูท้ังสองฝ่ำย ได้หำรอืแนวทำง
สร้ำงควำมร่วมมือเพื่อรักษำ และสร้ำงโอกำส
กำรเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่ โดย
มุ่งมั่นด�ำเนินกำรเพิ่มกำรลงทุนกำรผลิต HEV 
รวมถึงเพิ่มสัดส่วนกำรใช้ชิ้นส่วนในประเทศ 
และเพิ่มกำรลงทุนศูนย์ R&D และกำรพัฒนำ
ทรพัยำกรมนุษย์ 

นอกจำกนี ้ ทัง้สองฝ่ำยยงัมีเป้ำหมำยสร้ำง
ห่วงโซ่กำรผลิตเดียวกัน (Win-Win Chain)  
สร้ำงฐำนกำรผลิตยำนยนต์พลังงำนสะอำด 
(BCG) และสร้ำงผูผ้ลติในประเทศตลอด Supply  
Chain โดยได้มีแถลงกำรณ์ควำมร่วมมือ 
ใน 3 ด้ำน ได้แก่ ส่งเสรมิแนวทำงทีห่ลำกหลำย  
(Multi Pathways) เช่น รถยนต์พลังงำน 
Hydrogen และ Bio-fuel ส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และ ELV  
ดแูลและพฒันำ Supply Chain รวมถึง HRD  
โดยเฉพำะ SMEs ให้แข่งขนัได้ 

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมำยหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติในเรื่องกำรรักษำระดับกำรผลิต โดย
ใช้ไทยเป็นฐำนกำรผลิตรถยนต์ตำมแนวทำง 
Multi Parthwarys ส่งเสริมกำรใช้ชิ้นส่วน
ในประเทศ โดยเฉพำะกำรผลิตรถยนต์ HEV 
และ mild HEV ส่งเสรมิกิจกรรมด้ำนวจัิยและ
พัฒนำ หรือด้ำนนวัตกรรมข้ันสูงในประเทศ 
และกำรพัฒนำบคุลำกร ตลอดจนส่งเสริมกำร
ปรับเปลี่ยนรถยนต์เก่ำที่ปล่อยมลพิษสูงตำม
แนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน

ส�ำหรับอุตสำหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อ
ดชันีผลผลิตเดือนมีนำคม 2568 เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน ได้แก่ น�ำ้ตำล ขยำยตัว 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.94  
จำกผลติภณัฑ์น�ำ้ตำลทรำยดบิและกำกน�ำ้ตำล 
เป็นหลัก ตำมปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่มำกกว่ำ 
ปีก่อน เน่ืองจำกมีน�ำ้มำกพอในพ้ืนทีเ่พำะปลกู 
และรำคำอ้อยจูงใจให้เกษตรกรขยำยพ้ืนที่ 
เพำะปลกูเพิม่ขึน้

คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง ขยำยตัว
จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 15.93 จำก
ผลติภณัฑ์ Hard Disk Drive (HDD) เป็นหลกั 
ตำมอุปสงค์ที่เร่ิมกลับมำหลังชะลอตัวในช่วง
ก่อนหน้ำ ส่งผลให้มีค�ำสัง่ซือ้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะ 
HDD ทีม่คีวำมจสุงู ผลิตภณัฑ์ยำงอ่ืนๆ ขยำยตัว
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.40 จำก 
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์/รถจักรยำนยนต์  
ยำงแท่งและยำงผสม เป็นหลกั เนือ่งจำกผูผ้ลติ 
บำงรำยเพิม่เตำเผำเพือ่ขยำยก�ำลงักำรผลติ และมี 
ค�ำสัง่ซ้ือจำกจีน อเมรกิำ และยโุรป (ผ่ำนกำร
รบัรอง EUDR) มำกขึน้

ส�ำหรับอุตสำหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อ
ดชันีผลผลิตเดือนมีนำคม 2568 เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จำกกำรกลั่นปิโตรเลียม หดตัวลดลงจำกช่วง
เดยีวกันของปีก่อนร้อยละ 5.80 จำกผลติภัณฑ์
น�้ำมันดีเซลดีเซลหมุนเร็วและน�้ำมันเคร่ืองบิน 
เป็นหลกั เน่ืองกำรชะลอตวัของควำมต้องกำร 
ใช้ขนส่งเดนิทำง โดยเฉพำะจำกภำคกำรท่องเทีย่ว  
ยำนยนต์ หดตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนร้อยละ 3.83 จำกผลิตภัณฑ์รถบรรทุก
ปิคอพั รถยนต์ไฮบรดิไม่เกิน 1,800 ซซี ี และ
รถยนต์นัง่ขนำดเลก็ เป็นหลกั เน่ืองจำกภำวะ
เศรษฐกจิชะลอตวั หนีค้รัวเรือนอยูใ่นระดบัสงู 
และสถำบันกำรเงินยังคงเข้มงวดในกำรอนุมัติ
สนิเชือ่ 

ขณะท่ี กำแฟ ชำ และสมนุไพรผงส�ำหรับ
ชงเป็นเครื่องดื่ม หดตัวลดลงจำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 82.62 จำกผลติภณัฑ์กำแฟ
ส�ำเร็จรูป เป็นหลัก เนื่องจำกผู้ผลิตบำงรำย 
หยดุผลติชัว่ครำวต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 ส่งผลให้ 
ตลำดหดตวัท้ังในประเทศและส่งออก

สศอ.เผย MPI มี.ค. หดตวั 0.66%
แต่เพิม่จากเดือนก่อนร้อยละ 9.21

“รมว.ปุง๋” ผลักดนั “พระธาตพุนม” เป็นมรดกโลก
หนนุ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี บ้านนาถ่อน จ.นครพนม 

“รมว.ปุง๋” ล่องอสีานตอนบน เดินหน้าผลกัดัน  
“พระธาตุพนม” สู่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 
ชูชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้าน
นาถ่อน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ชวนชมเสน่ห์ “วถิทีอผ้าถงุมดัหมีโ่บราณฉบบั
ชนเผ่าไทกวน - การตีเหล็กโบราณ - สปา 
บ่อเกลือสินเธาว์” พร้อมติดตามโครงการ 
พฒันา - ปรบัปรงุ “หอสมดุแห่งชาตฯิ นครพนม”  
ยกระดบัการให้บรกิารแบบครบวงจร

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)  
กล่ำวว่ำ กำรลงพืน้ทีค่รัง้นีเ้พือ่ตรวจเยีย่มแนวทำง 
กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู ้และแหล่งท่องเที่ยว 
ทำงวัฒนธรรม “วัดพระธำตุพนม” ซึ่ งม ี
องค์พระธำตุพนมเป็นปูชนียสถำนที่ส�ำคัญ 
กรมศลิปำกรประกำศขึน้ทะเบยีนเป็นโบรำณสถำน 
ของชำติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2478  
พระธำตพุนม ตัง้อยูท่ำงฝ่ังตะวนัตกของแม่น�ำ้โขง 
ตำมควำมเชือ่พืน้ถ่ินเชือ่ว่ำสร้ำงโดยพระมหำกสัสปะ 
พระอัครสำวกของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 
เพื่อประดิษฐำนพระอุรังคธำตุ (กระดูกส่วน

หน้ำอก) ของสมเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำภำยหลงั
จำกปรนิิพพำน เป็นพระธำตท่ีุเก่ำแก่ทีส่ดุแห่งหนึง่
ในภูมิภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและในลุ่ม
แม่น�ำ้โขงตอนล่ำง ได้รบักำรบรูณะและสกักำระบชูำ 
จำกประชำชนหลำกหลำยเชือ้ชำตติลอดระยะเวลำ
หลำยร้อยปีจึงถอืเป็นศำสนสถำนทีม่คีณุค่ำโดดเด่น
และเป็นสำกล

ทั้ ง นี้  ก ำ รขั บ เ คลื่ อนวั ดพระธำตุ พนม
วรมหำวิหำร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำง
วัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
และเป็นกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน พร้อมท้ังเป็น
หมุดหมำยให้นักท่องเท่ียวเดินทำงท่องเท่ียว 
เพิม่ข้ึน ซึง่แหล่งมรดกทำงวฒันธรรมพระธำตพุนม
ได้กำรรบับรรจใุนบญัชรีำยชือ่เบือ้งต้น (Tentative 

List) ศนูย์มรดกโลก เมือ่วนัท่ี 12 กรกฎำคม พ.ศ. 
2560 ซึง่กำรน�ำเสนอขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำง 
วฒันธรรม จะต้องจดัท�ำผงัแม่บทท่ีครอบคลุมพืน้ทีห่ลัก 
ของวัดพระธำตุพนมและพื้นที่กันชน (Buffer  
Zone) โดยรอบเพื่อเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำร 
ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกขององค์กำรยเูนสโก

ดังนั้นกำรลงพื้นท่ี “วัดพระธำตุพนม” ได้
หำ รือผู ้ เกี่ ยวข ้องในกำรสนับสนุนโครงกำร 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในกำรจัดท�ำผังแม่บทพื้นที่ 
วดัพระธำตพุนมวรมหำวหิำรและบรเิวณโดยรอบ เพือ่กำร 
ขึน้ทะเบยีนมรดกโลกทำงวฒันธรรม และโครงกำร
ประชุมคณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนกำรเสนอ 
ข้ึนทะเบยีนพระธำตุพนมเป็นมรดโลกทำงวัฒนธรรม
ของยูเนสโก รวมถึงกำรขอควำมอนุเครำะห์ 
กรมศิลปำกรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะท�ำงำน 
ให้ค�ำปรกึษำในกำรด�ำเนนิกำรขบัเคลือ่นพระธำตุพนม 
ให้ได้รบักำรพจิำรณำเสนอขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ส�ำหรับ “พระธำตุพนม” มีคุณสมบัติในกำร 
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของยเูนสโกใน 3 เกณฑ์ ได้แก่  
เกณฑ์ท่ี 2 เป็นสิง่ท่ีมีอทิธพิลยิง่ในกำรผลักดนัให้เกดิ
กำรพฒันำสบืต่อในด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
อนสุรณ์สถำน ประตมิำกรรม ตลอดจนกำรพฒันำ
ศลิปกรรมทีเ่กีย่วข้อง หรอืกำรพฒันำกำรตัง้ถิน่ฐำน
ของมนษุย์ เกณฑ์ 3 เป็นหลกัฐำนท่ีเป็นเอกลกัษณ์
หรืออย่ำงน้อยก็โดดเด่นถึงประเพณีทำงวัฒนธรรม
หรืออำรยธรรมที่ยังคงอยู่หรือที่สูญหำยไป และ
เกณฑ์ที่ 6 มีควำมคิดหรือควำมเชื่อท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเหตุกำรณ์ หรือบุคคลที่มีควำมส�ำคัญ 
หรอืควำมโดดเด่นในประวตัศิำสตร์

นอกจำกนี ้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม 
ยงัได้ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มแนวทำงกำรพฒันำกำรท่อง
เทีย่วเชงิประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมชุมชนต้นแบบ 
“เท่ียวชมุชน ยลวถิ”ี บ้ำนนำถ่อน จงัหวัดนครพนม 
เพือ่ร่วมผลกัดนัให้เป็นชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชมุชน 
ยลวถิ”ี ระดบัประเทศ รวมถงึส่งเสรมิและสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชมุชนด้วยกำรน�ำทุนทำงวฒันธรรมทีม่อียู่
ในชมุชนมำพฒันำต่อยอด สร้ำงคณุค่ำและมลูค่ำเพิม่
ทำงเศรษฐกิจผ่ำนกำรท่องเท่ียวเท่ียวเชงิวฒันธรรม

ส�ำหรบัชมุชนต้นแบบบ้ำนนำถ่อน เป็นชมุชน
ชำวไทยกวนทีอ่นรุกัษ์สบืทอดวถิชีวีติ วฒันธรรม 
และประเพณเีก่ำแก่มำยำวนำน มภีมูปัิญญำท้องถิน่  
เช่น กำรตีเหล็ก ทอผ้ำและย้อมสี งำนจักสำน  
ท�ำพำนบำยศรีขนัหมำกเบง กำรต้มเกลือสินเธำว์
และเกลอืสปำ และยงัเป็นกลุม่ชำตพินัธ์ุไทยกวน
เป็น 1 ใน 9 ชนเผ่ำของจงัหวดันครพนม ยงัคงวิถชีวีติ 
ด้ังเดิมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไว้อย่ำงดี  
ใช้ภำษำไทกวนเป็นภำษำถิน่ ชำวบ้ำนส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผู้ชำยตีเหล็กตีมีด
หรือเครื่องมือทำงกำรเกษตร ส่วนผู้หญิงทอผ้ำ
เป็นอำชพีเสริม 

ส�ำหรบัแหล่งท่องเทีย่วทำงวฒันธรรมชมุชน
บ้ำนนำถ่อน คือวัดศรีมงคล วัดแก้วเสด็จและ
วัดโพธ์ิลำนช้ำง มีใบเสมำโบรำณอำยุนับพันปี
อำยุช่วงเดียวกับองค์พระธำตุพนม นอกจำกนี้ 
มแีหล่งท่องเทีย่วและแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ศำลปู่ตำแสง ศูนย์วัฒนธรรม

ไทยกวน เพื่อ เรียนรู ้ วิถีชุมชนหัตถกรรม 
เครื่องจักสำนด้วยไม้ไผ่ จักสำนเป็นเครื่องมือ 
ทำงกำรเกษตร เครือ่งใช้ในครวัเรอืนและพฒันำ 
เป็นกระเป๋ำ ตะกร้ำทีส่วยงำมเพ่ือเพิม่มลูค่ำและ 
ต่อยอดผลติภณัฑ์ชมุชน

ทั้งนี้ ชุมชนนำถ่อน ได้พัฒนำชุมชนเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมทั้งแบบ 
On day Trip และแบบพักค้ำงคืน โดยมี
มคัคเุทศก์คอยอ�ำนวยควำมสะดวก และสำมำรถ
ปั่นจักรยำน ขี่ซำเล้งชมวิถีชุมชน ศึกษำเรียนรู ้
ตำมจุดต่ำงๆ อำทิ ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักสำน 
ดงป่ำยงู กำรทอผ้ำขำวม้ำ ทดลองตเีหลก็กำรท�ำ 
มีดพร ้ำ เรียนรู ้กำรท�ำบ ่อเกลือท่ีบ ่อเกลือ 
ดงป่ำยงู สปำเกลอืแห่งเดยีวในจงัหวดันครพนม  
เรียนรู้กำรท�ำเกษตรแบบดัง้เดมิและแบบสมัยใหม่  
รับประทำนอำหำรเฉพำะถิน่ เช่น แกงขีเ้หลก็ใส่ 
หนงัเค็ม ต้มไก่ลำดบ้ำนใส่ใบมะขำมอ่อนแจ่วหนงัเคม็  
ข้ำวต้มมดั เป็นต้น

ภาสกร ชัยรตัน์

“ครกดินเผา” อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
โชว์โฉมในงานนิทรรศการผลงาน อว.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ น�าผลงานด้าน
การพัฒนาการผลิต “ครกดินเผา” ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางก้าวหน้า อ.ท่าอุเทน  
จ.นครพนม เข้าร่วมแสดงในนทิรรศการแสดงผลงาน 
ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงกระทรวงการ
อดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.)

นางพจมาน ท่าจนี รองอธบิดี รกัษำรำชกำรแทน 

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์บริกำร น�ำทีมผู ้บริหำร
จำกสถำบันวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีชุมชน (สทช.) 
สถำบันพัฒนำมำตรฐำนและตรวจสอบรับรอง 
(สมต.) และสถำบันพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์
บริกำร (สพค.) เข้ำร่วมแสดงผลงำนด้ำนกำรน�ำ
วิทยำศำสตร์สู่กำรดแูลประชำชน ในงำนนทิรรศกำร
แสดงผลงำนของหน่วยงำนภำยใต้กระทรวง อว. 

ณ โรงเรยีนค�ำเตยอปุถมัภ์ จังหวดันครพนม ตำม
นโยบำย “กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.) สนบัสนนุ
กำรพฒันำพืน้ทีจ่งัหวดันครพนม” ของ น.ส.ศภุมาส 
อิศรภักดี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.)

ในกำรนี ้ กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรได้น�ำผลงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรผลิต “ครกดินเผา” ของ 
กลุม่วสิำหกจิชมุชนบ้ำนกลำงก้ำวหน้ำ อ.ท่ำอเุทน  
จ. นครพนม เข้ำร่วมแสดงในนทิรรศกำร โดยเป็นเวลำ 
กว่ำสบิปี ทีก่รมวทิย์ฯ บรกิำร ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
เพื่อยกระดับกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ข้ันตอนกำร
ศึกษำคุณภำพของดิน กำรเตรียมดิน เทคนิคกำร
ข้ึนรูป กำรพัฒนำเตำเผำ เทคนิคและอุณหภูม ิ
ทีเ่หมำะสมในกำรเผำเพือ่ให้ได้ “ครกดนิเผำ” ทีม่ี
ควำมทนทำน ตวัผลติภณัฑ์จะมสีดี�ำอมม่วงซึง่เกดิ
จำกธำตุเหล็กในเนื้อดินที่น�ำมำปั้นท�ำปฏิกิริยำกับ
ควนัไฟในกระบวนกำรเผำเกิดเปน็สีเฉพำะตัวและ

เป็นอตัลักษณ์ของ “ครกดินเผำ” จงัหวัดนครพนม 
และเป็นทีต้่องกำรของตลำด 

ผลกำรน�ำวิทยำศำสตร์สู่กำรดูแลประชำชน 
ในครัง้นี ้ได้ช่วยให้เกดิกำรกระจำยของรำยได้ในกลุ่ม 
วสิำหกจิชมุชนบ้ำนกลำงก้ำวหน้ำ ในกำรประกอบอำชพี 
ท�ำครกตลอดห่วงโซ่ของกำรผลิต ต้ังแต่กำรปั้น  
กำรเผำ และกำรจดัจ�ำหน่ำยสูต่ลำด

นอกจำกผลงำนกำรพัฒนำครกดินเผำ 
ข้ำงต้นแล้ว กรมวทิยำศำสตร์บรกิำรยงัมแีนวคิดทีจ่ะ 
พัฒนำและจัดท�ำร่ำงมำตรฐำนคุณภำพที่ดีของ
ครำมขึ้น เพ่ือยกระดับกำรผลิต “ผ้ำย้อมครำม” 
ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ขึน้ชือ่ของกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนั
ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร 
มกุดำหำร) ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนกำรร่ำงมำตรฐำน
โดยควำมร่วมมือระหว่ำง สถำบันวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยชีมุชน (สทช.) สถำบนัพฒันำมำตรฐำน
และตรวจสอบรบัรอง (สมต.)

พาณชิย์จงัหวดัพษิณโุลก ลงพืน้ทีต่ดิตาม
สถานการณ์การผลิตมะม่วง กลุ่มเกษตรกร 
ผูป้ลกูมะม่วง อ. วังทอง จ. พษิณโุลก ชีม้ะม่วง
น�้าดอกไม้สีทอง ท่ีมีชื่อเสียงด้านคุณภาพ 
การส่งออก  แนะชาวสวนสร้างคณุภาพมะม่วง  
โดยการขอใช้ตราสญัลกัษณ์ GI

ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อ.วังทอง  
จ. พษิณุโลก นางสาวสพุรรษา  เลศิสมัพันธ์สขุ 
หัวหน้ำกลุ่มก�ำกับและพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ  
พำณชิย์จงัหวดัพษิณโุลก  และ นายจาตรุนัต์ 
ทองไทยนนัต์ หวัหน้ำกลุ่มส่งเสรมิกำรประกอบ

พาณิชย์ จ.พิษณุโลกแนะน�าชาวสวน
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ ‘มะม่วง’ ด้วย GI

มะม่วงเพชรบ้ำนลำด กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูมะม่วง 
อ.วงัทอง จ.พษิณโุลก  

เกษตรกรเผย ผลผลิตมะม่วงปีนี้  มีโรงงำน  
ผูป้ระกอบกำรรบัซือ้ ผูร้วบรวม (ล้ง) ตดิต่อเข้ำมำ
รับซื้อผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมะม่วงน�้ำดอกไม้ 
สทีอง ทีม่ช่ืีอเสียงด้ำนคณุภำพกำรส่งออก จงัหวดั 
พษิณโุลกยงัครองล�ำดบัควำมต้องกำรเป็นล�ำดับแรก 
จำกมะม่วงหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก  
ด้ำนรำคำ กรณีโรงงำน ผู ้รับซื้อเข้ำมำรับซื้อ 
คละเกรดพรเีมีย่ม เกรดคละ สำมำรถเจรจำตกลงรำคำ 
กบัเกษตรกรได้โดยไม่ต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง

ซึ่งหำกรำคำเป ็นที่น ่ำพอใจท้ังสองฝ ่ำย 
เกษตรกรพร้อมเทขำย ในขณะเดียวกันผลผลิต
ออกสูต่ลำดมำกกเ็ป็นโอกำสของผูร้บัซือ้ท่ีสำมำรถ
ต่อรอง เลอืกซือ้ผลผลติตำมต้องกำรได้ เกษตรกร

ผูป้ลกูสำมำรถจ�ำหน่ำยผลผลติได้ ไม่เกดิปัญหำ
ล้นตลำดด้วยสภำพดิน ฟ้ำ อำกำศ ในช่วงที่
ผ่ำนมำที่เปลี่ยนแปลง ร้อน สลับ ฝน สลับ
หนำว ท�ำให้ผลผลิตมะม่วงทยอยออกสู่ตลำด 
เกษตรกรสำมำรถวำงแผนกำรตลำดในกำร 
กระจำยผลผลติ ท�ำให้มีผลผลติเพยีงพอท่ีพร้อม
จะส่งมอบ ไม่กระจกุตวัเหมอืนปีทีผ่่ำนมำ รำคำ
พอคุม้กบัต้นทนุกำรเพำะปลกู กำรบ�ำรงุรกัษำ 
ก็จะขำยทันที  

ทั้งนี้ ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดพิษณุโลก 
ยังมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่ำ สร้ำง
คุณภำพมะม่วง โดยกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์เพื่อกำรบ่งชี้ รับรอง 
แหล่งผลติและคณุภำพให้กับเกษตรกร

ธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำด พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรผลิตมะม่วงน�้ำดอกไม้ 
สทีอง น�ำ้ดอกไม้เบอร์ 4 ฟ้ำลัน่ มะม่วงมหำชนก 
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สสส.สานพลงั 7 ภาคขีบัเคลือ่นสขุภาวะระดบัพืน้ที่
น�าร่อง “สาวะถโีมเดล” ชมุชนจดัการตนเอง

เริม่แล้วเม่ือเร็วๆ นี ้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น องค์กร
ด้ำนสงัคม สำธำรณสขุ สถำบนักำรศกึษำ องค์กร
ชมุชน เครอืข่ำยภำคประชำสงัคมกว่ำ 500 คน ได้เข้ำ 
ร่วมสัมมนำคร้ังใหญ่ เพือ่ขบัเคล่ือนสุขภำวะระดับ
พืน้ที ่ซึง่จะน�ำร่องเป็นจงัหวดัแรก และเป้ำหมำย
ต่อไปอกี 4 จงัหวดั ได้แก่ เชยีงรำย นครสวรรค์ 
ตรำด และพัทลุง ทีส่�ำคญัแมท่พัใหญ่ทีเ่ปน็หลกั
ในกำรสำนพลงัครัง้นีป้ระกอบด้วย 7 ภำค ี ทีจ่ะ
ร่วมสร้ำงขอนแก่นจงัหวดัเข้มแขง็ สนบัสนนุกำร 
บรูณำกำรสู่ควำมร่วมมือ บรูณำกำรข้อมูล แก้ปัญหำ 
สขุภำพ ลดเหลือ่มล�ำ้ สูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

 7 องค์กรรัฐสานพลังภาคีอาสาสร้างชุมชน 
 เข้มแขง็

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู ้จัดกำร
กองทุน สสส. กล่ำวว่ำทำงส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ร่วมกับ
ภำคอีำสำ 7 องค์กรหลกัประกอบด้วย ส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) สถำบันวิจัย
ระบบสำธำรณสุข (สวรส.) หน่วยบริหำรและ
จัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่ (บพท.) 
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (พอช.) ส�ำนักงำน 
หลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.) จดัประชมุ 
“สำนพลงัภำคอีำสำ สร้ำงจงัหวดัเข้มแข็ง” ภำยใต้ 
กำรท�ำงำน ภำคสีำนพลงัพืน้ทีเ่ข้มแขง็ หรอื ภสพ.  
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ำรและก�ำหนดทศิทำง โดยกำรใช้ 
ข้อมลูแก้ไขปัญหำส�ำคญัในพ้ืนทีเ่ฉพำะ สนบัสนนุ
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ จ.ขอนแก่นน่ำอยู่  
สูก่ำรพฒันำทีส่มดลุและยัง่ยนื โดยจงัหวดัขอนแก่น 
ต้นแบบในกำรท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงบรูณำกำร

ทัง้นี ้ จำกข้อมลูดชันคีวำมมัน่คงทำงสขุภำพ
ของไทย อยู่ที่อันดับ 5 ของโลก โดยข้อมูลอำยุ
คำดเฉลีย่ปี 2567 อยูท่ี ่76.56 ปี เป็นอันดบั 78 
ของโลก ข้อมลูปี 2565 พบสำเหตกุำรตำยในกลุ่ม
อำยุน้อยและวัยท�ำงำน 170,000 คน เกิดจำก
อบุตัเิหตแุละโรคไม่ตดิต่อ NCDs จงึเกดิกำรสร้ำง
เสรมิสุขภำพสำนพลังระดบัพืน้ที ่มีเป้ำหมำยหลกั
ของแผนงำนสร้ำงจงัหวดัเข้มแขง็ เพือ่ลดช่องว่ำง
ทำงสังคม และควำมเหล่ือมล�ำ้ในกำรเข้ำถงึบรกิำร
สขุภำพ เพือ่ท�ำให้ประชำกรมสีขุภำวะทีส่มบรูณ์ 
ซึง่ขึน้อยูก่บั 5 ปัจจยัหลกั 1. พฤตกิรรมสขุภำพ 
2. สิง่แวดล้อม 3. ชมุชนเข้มแขง็ 4. ระบบบรกิำร
สขุภำพ 5. นโยบำยสำธำรณะด ีทัง้ 7 หน่วยงำน 
บรูณำกำรข้อมลูท�ำควำมร่วมมอืในรปูแบบ “ภำคี
อำสำ” สร้ำงจังหวัดเข้มแข็ง สำมำรถวิเครำะห์
และตัดสินใจแก้ปัญหำได้ในพ้ืนที่ สอดคล้องกับ
นโยบำยส�ำคัญของรัฐบำลที่ต้องกำรสร้ำงโอกำส
ให้ประชำชนในระดบัพืน้ที ่ขับเคลือ่นนโยบำยด้ำน
สขุภำพของประเทศ

“กำรท�ำงำนของภำคีอำสำของ จ.ขอนแก่น 
ขับเคล่ือนกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบ
มีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จัดกำรปัจจัยก�ำหนด
สุขภำพที่ส�ำคัญของจังหวัด ลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ด้ำนสุขภำพและคณุภำพชวีติ โดยแผนขบัเคลือ่นปี 
2568 ของ ภสพ. เริม่ต้นใน 5 จงัหวดัเข้มแขง็ ได้แก่ 
เชยีงรำย นครสวรรค์ ขอนแก่น ตรำด และพทัลงุ 
และในปี 2569 ขยำยผลครอบคลุม 13 เขตสขุภำพ 
สร้ำงผลลพัธ์ทีช่ดัเจนทัง้กำรลดอตัรำกำรป่วย กำร
เพิม่กำรเข้ำถงึบริกำร และกำรพฒันำคณุภำพชวีติ  

กำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
ได้น�ำข้อมลูประชำกร ข้อมลูด้ำนสขุภำพ ข้อมูลด้ำน
เศรษฐกจิ อำยคุำดเฉลีย่ และระบบฐำนข้อมลูภำคี
อำสำ เพื่อสร้ำงข้อตกลงแผนงำนยุทธศำสตร์กำร
ท�ำงำนระดบัจงัหวดั” นพ.พงศ์เทพ กล่ำว

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล สมัชชำสุขภำพ
จังหวัดขอนแก ่นและคณะท�ำงำนภำคีอำสำ
จังหวัดขอนแก่น (ภสพ.จังหวัดขอนแก่น) กล่ำวว่ำ 
จ.ขอนแก่น มคีวำมท้ำทำยในกำรพฒันำอยูห่ลำยมติิ 
เช่น ปัญหำสขุภำพ เศรษฐกจิ กำรศกึษำ กำรสร้ำง
พื้นที่เรียนรู้ สังคม สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรอำหำร
ปลอดภัยและกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงต้องมีกำร
ก�ำหนดประเด็นที่ครอบคลุมกับปัญหำในพื้นที่ โดย
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในแต่ละด้ำน เพื่อพัฒนำ
กลไกให้ครอบคลมุ รวมถงึกำรก�ำหนดแผนปฏบิตักิำร
ระยะสัน้ ไปจนถึงระยะยำว ส�ำหรบัพ้ืนทีบ้่ำนสำวะถี 
ต.สำวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแก่น มต้ีนทุนทำงชมุชน เช่น 
กำรท่องเทีย่ว กำรศกึษำ กำรจดักระบวนกำรเรยีนรู้  
สิ่งแวดล้อม กลุ่มเปรำะบำง และอำหำรปลอดภัย 
และให้ควำมส�ำคัญในกำรใช้ข้อมูลเพื่อก�ำหนด 

เด็กและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู ้ด้วยสื่อ 
ศลิปวฒันธรรม เช่น ห้องเรยีนมคัคเุทศก์น้อย ปลกูฝัง 
คุณค่ำและสร้ำงสุขภำวะในโรงเรียน กำรจัดกำร
อำหำรปลอดภัยในระดับชุมชน ด้วยกำรส่งเสริม 
กำรปลกูพชืผกัปลอดสำร กำรมแีปลงเกษตรตัวอย่ำง  
และกำรมส่ีวนร่วมของครวัเรอืน ส่งเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละ 
กำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยเยำวชนผ่ำนบทบำท
มคัคเุทศก์น้อย ช่วยอนรุกัษ์และถ่ำยทอดเรือ่งรำวจำก
จติรกรรมฝำผนงัวดั ร่วมกบักำรขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในชมุชน” ผศ.ดร.วบูิลย์ กล่ำว

 คดัแยกขยะสะสมเงนิทองคุม้ครองชวีติ 
 บทพสิจูน์ความส�าเรจ็

นางปรียา สมทรัพย ์  ผู ้อ�ำนวยกำรกอง
สำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม กล่ำวว่ำ เทศบำลต�ำบล 
สำวะถ ีมจี�ำนวนประชำกร ทัง้หมด 18,125 คน เพศชำย  
8,989 คน เพศหญิง 9,136 คน จ�ำนวนครัวเรือน 
5,213 ครวัเรอืน 24 หมูบ้่ำน ได้เข้ำร่วมเป็นเครอืข่ำย 
ร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่กับองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลดงมลูเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2555  

ของลกูบ้ำนทกุคนทีเ่อำขยะมำขำย เทศบำลจะเกบ็ 
ข้อมลูตลอด สิง่ทีช่ำวบ้ำนได้ประโยชน์กคื็อ ทกุบ้ำน 
สะอำด ไม่เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค มีวินัยกำร 
คัดแยกขยะของครอบครัว และที่ส�ำคัญสุดคือ
กองทนุขยะทีต่ัง้ขึน้จะเป็นเงนิใช้ส�ำหรบัค่ำท�ำศพ
ให้กบัลกูบ้ำนทัง้ 24 ชมุชน หำกบ้ำนไหนเสียชวีติ
จะมีเงินค่ำท�ำศพให้ประมำณ 10,000 บำท/ศพ  
เดือนไหนมีลูกบ้ำนตำยหลำยคนก็มีรำยจ่ำยที่สูง 
ถ้ำไม่มีคนตำยรำยได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อส�ำคัญ 
เงนิกองทนุใช้ได้เฉพำะค่ำท�ำศพเท่ำนัน้ ส่วนปัญหำ
ขยะแทบจะไม่มีเลย ปริมำณน้อยลงมำก เมื่อ 
ปี 2556 เดมิขยะม ี 10 ตนั/วนั ขณะนีเ้หลือแค่  
4.3 ตนั/วนั นีค่อืควำมส�ำเรจ็ของชมุชนสำวะถี

นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำฝุ่นละอองที่เกิดจำก
กำรเผำอ้อย ขนส่งอ้อย  และมนีโยบำยท่ีจะเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ต�ำบลด้วยกำรส่งเสริม
กำรปลูกต้นไม้ในกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำมที่นำ 
พื้นที่ว่ำงเปล่ำและที่สำธำรณประโยชน์ เพื่อลด
ปัญหำภำวะโลกร้อน และส่งเสริมกำรเพิ่มพื้นที่
สเีขยีว งดเผำพ้ืนทีเ่กษตรกรรมโดยมกีำรส่งเสริม
วิธีกำรไถกลบตอซัง และกำรตัดอ้อยโดยไม่เผำ 
สนับสนุนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง กลุม่เกษตรอนิทรย์ี และต่อยอดกลุม่อำชพี 
พัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพและควำมหลำกหลำย 
พฒันำเป็นนวตักรรมในต�ำบลได้ เช่น กลุ่มย้อมผ้ำ 
จำกสธีรรมชำติ

 ศนูย์บรกิารคนพกิารสร้างงาน-สร้างอาชีพ
อีกตัวอย ่ำงที่สำมำรถถอดบทเรียนได ้

อกีโครงกำรทีน่ัน่คอื กำรจดัตัง้ศนูย์บรกิำรคนพกิำร  
โดยสมำคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งนี้ผู ้ปกครองในจังหวัดขอนแก่น 
ทีล่กูหลำนมคีวำมบกพร่องหรอืพกิำร ชนดิที ่7 หรอื
ทีท่รำบกนัดคีอืออทสิตกิ ซ่ึงเดก็เหล่ำนีจ้ริงๆ แล้ว
จะมีควำมสำมำรถพิเศษที่แตกต่ำงกัน สำมำรถ
ท�ำงำนได้เหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งมำรวมกันโดย
จัดให้มีกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพในพื้นที่จ�ำนวน 
4 ไร่ซึ่งมีผู้บริจำคเพื่อใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
ด้ำนเกษตรกรรม ทัง้นีท้ัง้ผูป้กครองและเด็กจะอยู่ 
ด้วยกนั เพือ่อบรมสัง่สอนเรือ่งต่ำงๆ ในชวีติประจ�ำวนั 
ให้ช่วยเหลอืตวัเองได้มำกทีส่ดุ 

อกีส่วนกส็อนกำรปลกูพชื เลีย้งสัตว์ และกำร
ท�ำอำหำร ซ่ึงจะเป็นชุมชนออทิสติกครบวงจร
อีกแห่งหน่ึงของต�ำบลสำวะถี เป็นศูนย์เรียนรู้ 
อีกแห่ง เพรำะจะมีกำรจัดโซนและก�ำหนดควำม
รบัผดิชอบดแูลแต่ละด้ำนให้กบัผูป้กครองและเดก็ 
เช่น โซนเลีย้งไก่ โซนปลกูผกัเกษตรอนิทรย์ี พชืไม้ผล  
บ่อเลีย้งปลำ เลีย้งกบ เพำะเหด็ ฯลฯ นอกจำก 
สำมำรถน�ำมำใช้ประกอบอำหำรกนิกนัแล้ว ยังน�ำไป 
จ�ำหน่ำยในตลำดของต�ำบลอีกด้วย ขณะนี้ก�ำลัง
ขยำยพืน้ทีเ่พิม่อกีด้วย และก�ำลงัจะสร้ำงทีพั่กเพิม่  
จะได้ไม่ต้องเดินทำงไป-กลับ เพรำะบำงคน 
มำจำกต่ำงอ�ำเภอไกลๆ ก็ม ีซึง่ในอนำคตจะรองรบั
ผู้ปกครองและเด็กออทิสติกได้มำกขึ้น จะเป็น 
ศนูย์ใหญ่ของจงัหวดัขอนแก่นด้วย

ต้องติดตามบทบาทของ 7 องค ์กรที่ 
ประสานบูรณาการท�างานในการพฒันาจงัหวดั
ขอนแก่นน�าร่องจงัหวดัแรก ซึง่ ทาง สสส. เอง 
ได้วางเป้าหมายไว้จะเกดิชมุชนน่าอยู ่150พืน้ที ่ 
ต�าบลสขุภาวะ 84ต�าบลส่วนองค์กรร่วมท�างาน
ต่างก็มีเป้าหมายต่างๆ กัน แต่ทั้งนี้จะต้อง 
สอดคล้องและน�าไปสู่ชมุชนจดัการตนเองทีเ่ข้มแขง็ 
และยัง่ยนืนัน่เอง

พณ.ชูผลิตภัณฑ์ “กก-ไหล” ยกดอก
1 เดียวของ จ.สกลนคร สู่ตลาดโลก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งผลักดันวิสาหกิจ
ชมุชน ให้เข้าร่วมโครงการ Digital Village BCG 
ชมุชนออนไลน์ นวตักรรมรกัษ์โลก พร้อมลงพืน้ที ่
วิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง บ้านจ�าปาทอง 
จ.สกลนคร ทีค่ดิค้นนวตักรรมแปรรปูกกและไหล 
ภายใต้แบรนด์ ‘ไหลไหมคราม’ 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนำ
ธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ เปิดเผยว่ำ ได้ลงพืน้ที่  
จ.สกลนคร เพือ่พบปะพดูคยุกับประธำนและสมำชกิ
วิสำหกิจชุมชนสำยรุ้งนำวำทอง บ้ำนจ�ำปำทอง 
อ.วำรชิภมู ิจ.สกลนคร ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรชมุชน 
ที่ ก รมพัฒนำธุ ร กิจกำรค ้ ำ ให ้ กำรส ่ ง เสริ ม 

สนบัสนนุ โดยวสิำหกจิชมุชนผลติผลติภณัฑ์ทีแ่ปรรปู
จำกกกและไหล จุดเด่นคือ กำรเก็บลำยยกดอก 
บนผลติภณัฑ์ให้มลีวดลำยทีส่วยงำม ชัดเจน ไม่เหมอืน 
ใคร เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่โดดเด่น ซึ่งเป็น 
งำนศลิป์กกไหลยกดอกทีม่เีพยีง 1 เดยีวในจงัหวัด
สกลนคร

วิสำหกิจชุมชนสำยรุ้งนำวำทอง จดทะเบียน
จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. 2561 มกีำรแปรรปูผลิตภัณฑ์จำก
ภมูปัิญญำท้องถิน่เดมิทีส่บืทอดมำแต่ครัง้บรรพบรุษุ 
น�ำแนวคดิเอำวัตถุดิบในชมุชน คอื เส้นครำม เส้นไหม  
มำฟั ่นเพ่ือทอผสมกับเส้นไหล และมีกำรเก็บ 
ลำยยกดอกของผลิตภัณฑ์ เป็นนวัตกรรมที่คิดค้น 
ขึน้มำใหม่และแปรรูปภำยใต้แบรนด์ ‘ไหลไหมครำม’  
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมสวยงำม แปลกตำ รวมทั้ง  
มีกำรน�ำเส ้นกกและเส ้นไหลมำแปรรูปเป ็น
ผลติภณัฑ์ทีห่ลำกหลำย เช่น กระเป๋ำถอื เสือ่น่ัง เส่ือพบั  
ท่ีนวดมอืเพือ่สุขภำพ และอืน่ๆ ซ่ึงได้รับกำรตอบรับ 
เป็นอย่ำงดจีำกผูบ้รโิภคทัง้ชำวไทยละต่ำงชำต ิปัจจบุนั 
ก�ำลังพฒันำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มคีวำมทันสมยั เพือ่

เป็นทำงเลอืกทีห่ลำกหลำยส�ำหรับผูบ้ริโภค
นำงอรมน กล่ำวว่ำ จำกกำรได้พบปะกบั นาย

มนตรี เย็นวัฒนา ประธำนและสมำชิกวิสำหกิจ
ชุมชนสำยรุ้งนำวำทอง บ้ำนจ�ำปำทอง ทรำบว่ำ  
วสิำหกจิฯ มคีวำมเข้มแขง็ในระดบัด ีและพร้อมเป็น 
ภำคส่วนระดบัชมุชนทีช่่วยกระตุน้เศรษฐกจิท้องถิน่  
ผ่ำนกำรจ้ำงงำนคนในพืน้ท่ี แต่ละปีสำมำรถสร้ำงรำยได้ 
เข้ำชมุชนกว่ำ 1 ล้ำนบำท ผลติผลติภณัฑ์ได้มำกกว่ำ 
3,000 ชิน้ต่อปี 

ทั้งนี้ สิ่งที่ผู ้ประกอบกำรต้องกำรให้ภำครัฐ 
ช่วยเหลอื คอื 1) สนบัสนนุด้ำนกำรขยำยตลำดให้ม ี
ควำมหลำกหลำย เช่น กำรเข้ำร่วมออกบทูในกจิกรรม 
ต่ำงๆ ทีก่ระทรวงพำณชิย์หรือกรมฯ จัดขึน้ 2) ขยำย 
ช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ท่ีน�ำสินค้ำไปขำย 
ท้ังในและต่ำงประเทศ 3) ขยำยช่องทำงกำรตลำด
ในประเทศ เช่น สนำมบิน ร้ำนขำยของทีร่ะลึกให้ 
นกัท่องเท่ียว และศนูย์กำรค้ำชัน้น�ำเพือ่เผยแพร่สนิค้ำ 
ให้นักท่องเทีย่วได้ชืน่ชม และน�ำมำซึง่ควำมชืน่ชอบ
พร้อมซื้อกลับไปเป็นของฝำกของก�ำนัลหรือใช้เอง  

ซึง่ปัจจบุนัวสิำหกจิชมุชนฯ จ�ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำง 
โซเชียลมเีดยีเป็นหลกั เช่น Facebook : ไหล-ไหม-ครำม  
/ IG: @nawatong6 และผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย  
ณ ร้ำน SACICT Shop รวมถึง กำรออกร้ำน 
ตำมงำนต่ำงๆ ทัง้ภำยในและนอกจงัหวดั

 “กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้เตรียมจัดอบรม
หลักสูตรที่มีจ�ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ 
ให้แก่ผู ้ประกอบกำรและกลุ ่มวิสำหกิจชุมชน 
ใน จ.สกลนคร เช่น กำรน�ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำร
ประกอบธุรกิจ กำรขยำยช่องทำงกำรตลำดผ่ำน 
ช่องทำงออนไลน์ ฯลฯและทีส่�ำคญัทีส่ดุ คอื ผลักดนั 
ให้วิสำหกิจฯ เข้ำร่วมโครงกำร Digital Village 
BCG ชุมชนออนไลน์ นวัตกรรมรักษ์โลก ซึ่งเป็น
หน่ึงในโครงกำรเรือธงของกรมฯ ที่จะช่วยให้ 
ผู ้ประกอบกำรท้องถิ่นสำมำรถขยำยกำรตลำด 
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์แบบมอือำชพี ช่วยให้มคีวำม
เข้มแขง็มำกขึน้ 

รวมทั้ง จะประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก
และส่งเสริมให้ภำคธุรกิจสำมำรถประกอบธุรกิจ 
ได้อย่ำงรำบรื่น เพิ่มศักยภำพและขยำยโอกำส 
แห่งควำมส�ำเร็จ โดยมีภำครัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง  
ให้กำรสนบัสนนุ และอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเตม็ที”่  
นำงอรมน กล่ำว

กำรพัฒนำ มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำข้อมูลต�ำบล 
โดยใช้โปรแกรม TCNAP (Thailand Community 
Networking Appraisal Program-TCNAP) ทีน่�ำมำ 
ใช้ด�ำเนินงำนตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ชุมชน สะท้อน 
ควำมพยำยำมของชมุชนในกำรจัดกำรและแก้ปัญหำ
ของพืน้ที ่ส่งผลให้เกดิเป็นชมุชนท้องถิน่ทีเ่ข้มแขง็

 “สาวะถโีมเดล” ต้นแบบชมุชนจดัการตนเอง
เทศบำลต�ำบลสำวะถ ีอ.เมอืง จ.ขอนแก่น เป็น

ตัวอย่ำงของชุมชนเข้มแข็ง จัดกำรตนเองได้อย่ำง
มั่นคงและยั่งยืน โดยใช้ฐำนของควำมร่วมมือและ
ทรพัยำกรของท้องถิน่ทีม่อียูบ่รหิำรจดักำร ซึง่ประสบ
ควำมส�ำเร็จ เป็นชมุชนสุขภำวะระดบัพืน้ทีแ่บบอย่ำง
ทีถ่อดบทเรียนไปสูช่มุชนอืน่ๆ ได้เป็นอย่ำงด ีสิง่ทีเ่ป็น 
ควำมส�ำเร็จในพื้นท่ีแห่งนี้ไม่ได้มีเฉพำะในเรื่องใด 
เร่ืองหนึง่แต่มกีำรบริหำรจดักำรในหลำยเรือ่งด้วยกนั 
ที่ผ ่ำนกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที ่
อย่ำงต่อเน่ือง  เช่น กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรจดักิจกรรม 
เชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชน กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน
กลุม่เปรำะบำง เช่น เดก็ออทสิตกิ และส่งเสรมิกำร
พึง่พำตนเองของครอบครวั กำรด�ำเนนิงำนของสภำ
องค์กรชมุชน 

โดยใช ้กลไกกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเป ็น 
เครื่องมือสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม กำรพัฒนำ

ได้พฒันำศกัยภำพเป็นศูนย์จัดกำรเครอืข่ำย ในปี 2557  
เพือ่ขบัเคล่ือนงำนและพฒันำคณุภำพชวิีตของชมุชน
ท�ำให้เกิดแนวคิดในกำรพัฒนำศักยภำพของชุมชน 
ในด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สขุภำพ 

จำกข้อมูลกำรวิเครำะห์งำนพัฒนำของพื้นที่
ต�ำบลสำวะถี พบว่ำ มีกำรด�ำเนินงำนหลำกหลำย
ระดบั สะท้อนควำมพยำยำมของชมุชนในกำรจดักำร
และแก้ปัญหำด้วยตนเองในชุมชน เทศบำลต�ำบล
สำวะถี ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีแนวคิดในกำรบริหำร
จัดกำรขยะด้วยตนเอง โดยเน้นกำรจัดกำรขยะ 
จำกต้นทำง ภำยใต้โครงกำร “หมูบ้่ำนบรหิำรจดักำรขยะ  
เพือ่สขุภำวะทีด่”ี คดัแยกขยะสะสมเงนิทองคุม้ครอง
สุขภำพ (ฌำปนกิจขยะ) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกขยะ 
ในชมุชน เกดิถนนสำยบญุปลอดขยะ 

จำกเดิมเทศบำลได้ไปขุดหลุมทิ้งขยะจ�ำนวน 
12 บ่อ สร้ำงปัญหำผลกระทบกับชำวบ้ำนรอบๆ  
ในเรื่องของกล่ินและน�้ำผิวดิน ไม่มีกำรก�ำจัดแค่ฝัง
กลบ จงึต้องปิดบ่อขยะ พอดไีปดงูำนทีจ่งัหวัดสกลนคร 
จึงน�ำมำใช้กับชุมชนที่นี่ดู ล�ำดับแรกคือกำรคัดแยก
ขยะ ทกุบ้ำนจะต้องมีกำรคดัแยกขยะวำงไว้หน้ำบ้ำน
ตนเอง ขยะแต่ละประเภทรำคำต่ำงกนั โดยให้ลกูบ้ำน 
ทั้ง 24 ชุมชนคัดแยกแล้วเทศบำลรับซื้อก�ำหนดไว้ 
4 จดุ เช้ำรบัซือ้ 2 จดุ และบ่ำยรบัซือ้ 2 จดุ แล้วม ี
จติอำสำมำรวบรวมไปขำยอกีทหีนึง่ 

ข้อปฏิบัติหลักที่ก�ำหนดไว้คือ จะมีสมุดบัญช ี

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบริษัท	วอีาร์ทวนิส์	จ�ากดั

ปี 2567 ถกูขนำนนำมในประเทศจีนว่ำเป็น 
“ปีแห่งการเปิดเผยข้อมลู” เนือ่งจำกเครือ่งมอื
นโยบำยของรัฐบำลหลำยฉบบั ได้ก�ำหนดประเทศ
ให้อยู่บนเส้นทำงส�ำหรับกำรเปิดเผยข้อมลูควำม
ยั่งยืนภำคบังคับและสมัครใจที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน  
UNEP FI (United Nations Environment 
Programme - Finance Initiative) ได้ทบทวน
ควำมคืบหน้ำของจีนในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูล
ด้ำน ESG ว่ำ เครือ่งมอืนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลู 
ESG นัน้ได้วำงรำกฐำนส�ำหรบัระบบกำรเปิดเผย
ข้อมลูระดบัประเทศ 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2567 ภำยใต้ คณะ
กรรมการก�ากบัดูแลหลกัทรัพย์ของจนี (CSRC) 
ตลำดหลกัทรัพย์สำมแห่งของจีนได้ออกแนวทำง
กำรรำยงำน ESG โดยก�ำหนดให้บริษัทในดัชนี 
SSE 180 ดัชนี STAR 50 ดัชนี SZSE 100 
และดัชนี ChiNext และบริษัทท่ีจดทะเบียน 
ในประเทศและต่ำงประเทศเปิดเผยข้อมูล ESG 
ในปี 2569 และสนบัสนนุให้บรษิทัอืน่ๆ เผยแพร่
รำยงำน ESG โดยสมคัรใจ

จีนเริ่มการเดินทางเปิดเผยข้อมูล ESG 
เอกสำร “Guiding Opinions” ซึง่เผยแพร่

ในเดอืนมีนำคม 2567 โดยธนำคำรประชำชนจีน 
(The People’s Bank of China : PBOC) ร่วมกับ 
กระทรวงอ่ืนๆ อีก 6 กระทรวง เรยีกร้องให้มีกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงิน นโยบำย
และมำตรฐำน แนวทำงปฏบิติัในกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง ผลติภณัฑ์และตลำด และกำรเปิดเผยข้อมลู
อย่ำงเตม็ที ่จำกข้อมลูของ PBOC สนิเชือ่สเีขยีว
และพันธบัตรสีเขียวของจีนเติบโตในอัตรำเฉลี่ย
มำกกว่ำ 20% ในช่วงเจด็ปีท่ีผ่ำนมำ นบัตัง้แต่ม ี
ค�ำแนะน�ำเบือ้งต้น ส�ำหรบักำรจดัตัง้ระบบกำรเงนิ 
สเีขียวในปี 2559 ซึง่ได้กระตุน้กำรเพิม่ขึน้ของจนี 
ในด้ำนพลงังำนแสงอำทิตย์ พลงังำนลม รถยนต์ไฟฟ้ำ  
แบตเตอรี ่และภำคส่วนอืน่ๆ   

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่ำนมำ จนีให้ควำมส�ำคญั
กบักำรลดควำมยำกจนและกำรฟ้ืนฟชูนบท แต่
เม่ืออำยุเฉลี่ยของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว ท�ำให้เงินบ�ำนำญเป็นเร่ืองที่ได้รับควำม
สนใจอย่ำงมำก รวมถึงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
ครั้งที่ 4 ก็ท�ำให้เทคโนโลยีและกำรเงินดิจิทัล 
กลำยเป็นสิง่ส�ำคญัมำกเช่นกัน

ในเดือนตุลำคม 2566 มีแนวคิดที่เรียกวำ่  
“เสาหลกัห้าประการ” ของระบบกำรเงินสมยัใหม่ 
ที่ เกิดขึ้นจำกกำรประชุมงำนกำรเงินกลำง 
ระดบัสงูของจีน หมำยถงึ กำรเงนิเทคโนโลย ีกำรเงนิ 
สเีขยีว กำรเงนิแบบรวม กำรเงินบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ 
และกำรเงนิดจิิทลั 

หลงัจำกกระบวนกำรปรกึษำหำรอืสำธำรณะ 
กระทรวงกำรคลังได้สรปุแนวทำงพืน้ฐำนส�ำหรบั
กำรเปิดเผยข้อมลูควำมยัง่ยนืขององค์กรในเดอืน
ธนัวำคม 2567 โดยเสนอข้อก�ำหนดทัว่ไปส�ำหรบั 
กำรเปิดเผยข้อมลูด้ำนควำมยัง่ยนืให้เป็นไปตำม 
กรอบกำรเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมกำร
มำตรฐำนควำมยั่งยืนระหว่ำงประเทศ (The  
International Sustainability Standards Board  
:ISSB)  ซ่ึงก�ำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรก�ำกบัดแูล กลยทุธ์ ควำมเสีย่ง 
และกำรจัดกำรโอกำส ตลอดจนตัวชี้วัดและ 
เป้ำหมำย ท่ีมใิช่มมุมองทีเ่ป็นสำระส�ำคัญทำงกำรเงนิ 
เท่ำนั้น โดยประเมินทั้งผลกระทบของ ESG  
ต่อกำรเงนิของบรษิทั และผลลพัธ์ของ ESG 

การเผยแพร ่แนวทาง เหล ่ า น้ี ถือ เป ็น 
ก้าวส�าคญัในการพฒันาวฒันธรรมการเปิดเผยข้อมลู 
ในประเทศจีน	 เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของ
แผนการของกระทรวงการคลัง	 	 ที่จะออกทั้ง
มาตรฐานท่ัวไปส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยั่งยืนขององค์กร	 (ตาม	 IFRS	 S1)	 และ
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพ
ภมูอิากาศ	(ตาม	IFRS	S2)		ภายในปี	2570		ซึง่
เป็นการวางรากฐานส�าหรับการสร้างระบบการ
เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระดับชาติภายในปี	
2573

ในปี 2563  จีนได้ประกำศเป้ำหมำยที่จะ
บรรลุจุดสูงสุดของกำรปล่อยคำร์บอนภำยใน 
ปี 2573 และควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอนภำยใน
ปี 2603  และต่อมำได้ออกนโยบำยมำกมำย 
เพื่อก�ำหนดเศรษฐกิจไปสู่เป้ำหมำยนั้น รวมถึง
กำรเน้นกำรเงินสีเขียว เพื่อเร่งกำรเปล่ียนผ่ำน 
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ในเดอืนกรกฎำคม 2567 คณะกรรมกำรกลำง 
พรรคคอมมิวนิสต์ได้มีกำรตัดสินใจครั้งส�ำคัญ 
เรื่ อง  “การปฏิรูปให ้ ลึกซึ้ งยิ่ งขึ้ นอย ่ าง 
ครอบคลุมเพื่อพัฒนาความทันสมัยของจีน” 
และสัง่กำรให้สถำบนักำรเงนิ ส�ำรวจวธิกีำรทีเ่ป็น
นวัตกรรมใหม่ในกำรจดัหำเงนิทนุให้กับโครงกำร
ในห้ำด้ำนดงักล่ำว 

ในอนำคต กำรมุ่งเน้นในจีนจะยังคงอยู่กับ
กำรเปิดเผยข้อมลูด้ำนควำมยัง่ยนืและกำรจัดหำ
เงินทุนส�ำหรับกำรเปลี่ยนผ่ำนสุทธิเป็นศูนย์  
สถำบนักำรเงนิท่ีต้องกำรได้เปรยีบในกำรแข่งขัน
จะต้องก�ำหนดเป้ำหมำยกำรลดคำร์บอนในพอร์ต
โฟลโิอและพฒันำแผนกำรด�ำเนนิงำนของตวัเอง 

อย่ำงไรกต็ำม รำยงำนดชันปีระสทิธภิำพกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภมิูอำกำศ (Climate Change 
Performance Index 2025 : CCPI) ที่เพิ่ง 
เผยแพร่ในกำรประชุม COP29 สะท้อนว่ำ 
ควำมพยำยำมของมนุษยชำติในกำรแก้ไขวิกฤต
โลกร้อนยงัไม่มำกพอ อนัดบั 1-3 ของโลกยังคง 
ว่างเปล่า แสดงว่ำไม่มีประเทศใดด�ำเนินกำร
อย่ำงรอบด้ำนเพียงพอต่อเป้ำหมำยกำรจ�ำกัด
อุณหภมิูโลกให้ไม่เกิน 1.5°C ตำมข้อตกลงปำรสี  
ทีท่�ำได้ดทีีส่ดุคอื เดนมำร์ก 

ส�ำหรบัควำมพยำยำมของจนีอยูใ่นอนัดับท่ี 55  
จำก 67 ล�ำดับโดยอิหร่ำนได้ต�ำแหน่งร้ังท้ำย  
สหรัฐอเมริกำอยู่ในอันดับท่ี 57 และไทยอยู่ใน
อันดบัที ่24  ผูเ้ชีย่วชำญของ CCPI กล่ำวถงึกำร
ขยำยตวัในเรือ่งเซลล์แสงอำทิตย์ แบตเตอรีล่เิธยีม  
และรถยนต์ไฟฟ้ำของจนี ซึง่แม้ว่ำจะช่วยขบัเคลือ่น 
กำรเติบโตในกำรจัดหำพลังงำนและกำรผลิต
พลงังำนหมุนเวยีนได้อย่ำงรวดเรว็  แต่จนียงัคง
พึ่งพำถ่ำนหินเป็นอย่ำงมำก และขำดเป้ำหมำย
ด้ำนสภำพภมูอิำกำศท่ีเพยีงพอ

“ช่วงทศวรรษทีผ่่านมา จนีให้ความส�าคญักบัการลดความยากจน
และการฟื้นฟูชนบท แต่เมื่ออายุเฉลี่ยของคนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็ ท�าให้เงนิบ�านาญเป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมาก รวมถงึ 
การปฏิวัตอิตุสาหกรรมคร้ังที ่4 กท็�าให้ เทคโนโลยี และการเงนิดจิทิลั 
กลายเป็นส่ิงส�าคัญมากเช่นกนั”
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“สรวงศ์” ห่วงความปลอดภัยนักท่องเท่ียว
เชิญหน่วยงานรฐั-เอกชน ร่วมระดมความคดิเหน็

รมว.ท่องเทีย่วและกฬีา ระดมภาครฐั-เอกชน 
ถกปัญหาด้านความปลอดภัย เรียกความเชื่อมั่น
ให้นกัท่องเทีย่ว หลงักระแสข่าว นทท.ถกูท�าร้าย-
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา-ภัยคุกคามจาก 
กลุม่อทิธพิลข้ามชาต ิรวมทัง้ได้ก�าหนดมาตรการ
เพิม่เตมิในประเดน็การแก้ไขปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
การท ่อง เ ท่ียว ท่ี เพิ่ ม สู งขึ้ นและเป ็นธรรม 

ต่อนักท่องเที่ยว และเน้นย�้าให้มีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทีร่วดเรว็ บรกิารทีเ่ป็นมิตร

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายสรวงศ์ เทียนทอง รฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเทีย่วและกฬีำ เป็นประธำน
กำรประชมุแก้ไขปัญหำด้ำนควำมปลอดภยัท่ีส่งผล 
กระทบต่อนกัท่องเทีย่วในกำรเดนิทำงมำประเทศไทย  
ได้กล่ำวว่ำ กำรประชมุวนันีเ้ป็นกำรประชมุท่ีจัดขึน้ 

ควำมคดิเห็นและก�ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว โดยจะน�ำมำตรกำร 
ที่รัดกุมมำใช้ในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแบบ
ครบวงจร 

“โดยเฉพำะแอปพลเิคชัน่ Thailand Tourist 
Police ช่วยให้นักท่องเที่ยวสำมำรถส่งข้อควำม 
รูปภำพ และพกัิดสถำนท่ีเพือ่สอบถำมข้อมลู แจ้งเหตุ  
หรือขอควำมช่วยเหลือ ท�ำให้กำรประสำนงำน
ระหว่ำงนักท่องเที่ยวและเจ้ำหน้ำที่มีควำมสะดวก
รวดเร็ว และมปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้” 

นอกจำกน้ี กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
ได้จัดสรรเจ้ำหน้ำท่ีช่วยเหลือนักท่องเท่ียวประจ�ำ
ทุกจงัหวดั รวมท้ังส้ิน 79 แห่งทัว่ประเทศ เพือ่ให้ 
บริกำร ช ่วยเหลือ อ�ำนวยควำมสะดวกแก ่ 
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
สถำนเอกอัครรำชทูตต่ำงๆ ประจ�ำประเทศไทย 
ในกำรแก้ไขปัญหำทีเ่กีย่วข้องกบันกัท่องเทีย่ว

นำยสรวงศ์ กล่ำวอีกว่ำ ในกำรประชุมยังมี
กำรก�ำหนดมำตรกำรเพ่ิมเติมในประเด็นกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนค่ำใช้จ่ำยกำรท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงข้ึนและ
เป็นธรรมต่อนกัท่องเท่ียว โดยเน้นย�ำ้ให้มกีำรพฒันำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รวดเร็ว บริกำรที่เป็นมิตร 

เนื่องมำจำกบทควำมสื่อสังคมออนไลน์ หัวข้อ  
“นกัท่องเท่ียวฝรัง่ต่ำงชำตหิำยไปไหน” ซ่ึงเผยแพร่ 
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2568 บทควำมดังกล่ำว 
ได้รวบรวมและแปลควำมคิดเห็นของชำวต่ำงชำติ
ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวและท่ีท�ำงำนในไทย (Expats) 
ต่อกำรลงข่ำวของ Bangkok post learning เร่ือง 
“Thailand faces lower tourist numbers” ใน
ประเดน็ด้ำนควำมปลอดภยั กำรถกูท�ำร้ำยร่ำงกำย 
กำรเรียกเก็บค่ำโดยสำรเกินอัตรำ กำรเผชิญภัย
คุกคำมจำกกลุ่มอิทธิพลข้ำมชำติในพื้นที่ท่องเที่ยว 
รวมท้ังกำรถูกรีดไถทรัพย์ ท่ีอำจเป็นปัจจัยในกำร 
ลดจ�ำนวนกำรเดนิทำงเข้ำประเทศไทยของนกัท่องเทีย่ว

นำยสรวงศ์ กล่ำวว่ำ กระทรวงฯ ให้ควำม
ส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อเสียงสะท้อนของนักท่องเที่ยว
และชำวต่ำงชำติในไทยซึ่งสะท้อนถึงภำพลักษณ์
ของประเทศไทย ดงันัน้ เพือ่คงควำมเป็นจุดหมำย 
ปลำยทำงท่ีน่ำสนใจในสำยตำนกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลก  
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว
อย่ำงสมดลุ ท้ังด้ำนคณุภำพ กำรบรกิำร และควำม
คุ้มค่ำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำจึงได้เชิญ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำรือในประเด็นด้ำนกำร 
ท่องเที่ยวในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันระดม 

“เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์”
ย่ิงนานวันย่ิงเลือ่นลอย !!

เส้นทางสายนีม้ากด้วยขวากหนาม
สถานบันเทิงครบวงจร หรือ “เอ็นเตอร ์

เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์” ท่ีรัฐบาล น.ส.แพทองธาร  
ชินวัตร ก�าลังผลักดันอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ ้นการ 
ท่องเทีย่วของประเทศ ก�าลังถกูต่อต้านอย่างหนกั  
จากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดให้มีบ่อน
กาสโินถกูกฎหมายขึน้ในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่  27 มี.ค.
2568 เหน็ชอบ ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิ 
สถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. .... ที่จัดท�ำ 
โดยกระทรวงกำรคลงั โดยอ้ำงว่ำ ได้เปิดรบัฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกประชำชนแล้ว มีผู ้แสดง 
ควำมคดิเหน็ 71,289 คน มีผูเ้ห็นด้วยร้อยละ 80 
(จ�ำนวน 57,000 คน) และได้น�ำส่งร่ำงกฏหมำยนี้  
ไปให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจ
พจิำรณำเรยีบร้อยแล้ว 

รำยละเอียดส�ำคัญของร่ำง พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
ได้แก่ กำรด�ำเนินธุรกิจสถำนบันเทิงครบวงจร 
ท่ีจะต้องมีธุรกิจ อย่ำงน้อย 4 ประเภท ได้แก่  
1. ห้ำงสรรพสนิค้ำ 2. โรงแรม 3. สถำนบรกิำร  
4. สนำมกฬีำ 5. ยอร์ชและครซูชิง่คลบั 6. สถำนท่ี 
เล่นเกม 7. สระว่ำยน�ำ้และสวนน�ำ้ 8. สวนสนุก 
9. กิจกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก�ำหนด นอกเหนือจากกาสิโน ซึ่งจะไม่เกิน 
10% ของท่ีดนิหรือพืน้ท่ีใช้สอยของอาคาร

 โดยคนไทยที่จะเข้ำกำสิโนได้ ต้องมีอำยุ 
ไม่ต�่ำกว่ำ 20 ปี และต้องมีเงินฝากในบัญช ี
เงินฝากประจ�าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ต่อเนือ่งกัน 
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (เสียค่ำเข้ำ คร้ังละ  
5,000 บำท)

แต่ประเด็นส�ำคัญของร่ำงกฎหมำยนี้ คือ
กำรจัดตัง้หน่วยงำนขึน้มำก�ำหนดนโยบำยและ
ควบคมุกำรด�ำเนินกิจกำร จ�ำนวน 3 หน่วยงำน  
ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการนโยบายสถานบนัเทิง
ครบวงจร โดยนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน
กรรมกำร รองนำยกฯ ท่ีนำยกฯ มอบหมำย นัง่
รองประธำนฯ มีกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 10 คน 
ได้แก่ รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผบ.ตร. 
เลขำธิกำร BOI เลขำธิกำร ปปง. และกรรมกำร
ผูท้รงคณุวุฒ ิท่ีนำยกฯ แต่งตัง้ไม่เกิน 6 คน ซ่ึง
จะมหีน้ำทีแ่ละอ�ำนำจในกำรเสนอแนะนโยบำย
ต่ำงๆ ต่อ ครม. เช่น กำรก�ำหนดพืน้ท่ีประกอบ
ธุรกิจ กำรก�ำหนดจ�ำนวนในอนุญำต และเสนอ
อตัรำภำษีท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

(2) คณะกรรมการบริหารส�านักงาน
ควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิง 
ครบวงจร นำยกรฐัมนตรจีะเป็นผูแ้ต่งตัง้ ประธำน 
คณะกรรมกำร เพ่ือท�ำหน้ำหน้ำท่ีควบคุมกำร
ด�ำเนินงำนของ ‘ส�ำนักงำนควบคมุกำรประกอบ
ธุรกิจสถำนบันเทิงครบวงจร’ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบั และมตขิองคณะ
กรรมกำรนโยบำย

 (3) ส�านักงานควบคุมการประกอบ 

ในสภำผู้แทนรำษฎร ที่ได้เสนอญัตติด่วนด้วย
วำจำ ขอให้สภำฯ พิจำรณำมำตรกำรจัดกำร
ผลกระทบจำกแผ่นดินไหวอย่ำงเป็นระบบก่อน 
เพือ่น�ำเสนอให้ ครม. พจิำรณำด�ำเนนิกำร

จำกควำมขดัแย้งน้ี ร้อนหนกัข้ึนไปอีก เมือ่ 
นายไชยชนก ชดิชอบ เลขำธิกำรพรรคภมูใิจไทย  
ออกมำพูดกลำงสภำว่ำ “ผมขอประกาศ 
ในสภาอนัทรงเกยีรตแิห่งนีว่้า	“ผมนายไชยชนก	
ชิดชอบ	 ลูกชายคนโตของนายเนวิน	 และนาง
กรุณา	 ชิดชอบ	 ผมเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย	
จะไม่มีวันเหน็ด้วยกับกาสโิน”

ท�ำให้เกิดกระแสข่ำวว่ำ อำจจะน�ำไปสูก่ำร
ปรบัคณะรฐัมนตร ีท�ำให้ นายอนทุนิ ชาญวรีกลู  
รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ต้อง 
ออกมำให้สมัภำษณ์ว่ำ “ในฐานะหัวหน้าพรรค
ภมูใิจไทย	ขอยนืยนัว่า	สิง่ทีน่ายไชยชนก	พดูนัน้
เป็นความคดิเหน็ส่วนตวั	 ในฐานะ	 สส.คนหนึง่ 
ทีท่�าหน้าที	่แต่ในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิพรรคภูมใิจไทย	 
เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย	 ต้องท�าตาม 
มตขิองพรรค	 เพราะพรรคภมูใิจไทยเป็นพรรค
ร่วมรฐับาล	 เพราะฉะนัน้เรือ่งใดๆ	 ของรัฐบาล 
ท่ีมกีารแถลงร่วมกันไปแล้ว	พรรคภูมใิจไทยก็ยนิดี 
ท่ีจะให้การสนับสนุน”

แต่ในท้ำยที่สุด ร่ำง พ.ร.บ.กำรประกอบ
ธุรกิจสถำนบันเทิงครบวงจร พ.ศ...ไม่ทัน
ได้พิจำรณำในสมัยประชุมนี้ เมื่อมีพระรำช
กฤษฎีกำปิดประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมัญ 
ในวันท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2568 ท�ำให้ร่ำงดงักล่ำว 
จะต้องเลื่อนไปพิจำรณำในที่ประชุมรัฐสภำฯ 
สมัยหน้ำ ซึ่งคำดว่ำจะเปิดประชุมได้ในเดือน
กรกฎำคม 2568

กระนั้นก็ตำม ควำมเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ผู ้คัดค้ำนยังคงมีอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพำะ
เวทีคัดค้ำนหลักของกลุ่มเครือข่ำยนักศึกษำ
ประชำชนปฏริปูประเทศไทย (คปท.) หำกแต่
ในปัจจุบัน กลุ่มที่ออกมำคัดค้ำนกำรต้ังบ่อน
กำสโิน ขยำยวงไปกว่ำ 30 กลุม่ อำท ิกลุม่อดีต
สมำชิกวุฒิสภำและอดีตสมำชิกสภำปฏิรูป 
แห่งชำติ (สปช.) เกือบ 300 คน, กลุ ่ม 
รำชบัณฑิตและภำคีสมำชิกส�ำนักธรรมศำสตร์
และกำรเมือง (รำชบัณฑติ 33 รำย ภำคสีมำชกิ 
37 รำย), กลุม่เครอืข่ำยนักกฎหมำยเพ่ือสงัคม, 
กลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เกือบ 10 กลุ่ม, 
พุทธสมำคมแห่งประเทศไทย, สภำกำรศึกษำ
คำทอลกิแห่งประเทศไทย, กลุม่ 99 นกัวชิำกำร, 
พรรคประชำชน และแม้แต่พรรคประชำชำติ 
ซึง่เป็นพรรคร่วมรฐับำลกไ็ม่เอำด้วย เพรำะขดั
ต่อหลกัศำสนำอสิลำม ล่ำสดุองค์กำรนกัศกึษำ
มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง (อศ.มร.) ได้ออกมำ
คดัค้ำนด้วยเช่นกัน

หลายคนก�าลงัจับตาดวู่า ท่ามกลางเสียง
คดัค้านมากขนาดนี ้รัฐบาลจะกล้าสวนกระแส
ออกมาผลักดันโครงการนี้ต่อไปอีกหรือไม่ ก็
ต้องตามดกูนัต่อไป !!

ธรุกจิสถานบนัเทงิครบวงจร ซึง่จะเป็นหน่วยงำน 
ของรัฐ ระดับปฏิบัติกำร (operational) โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรควบคุม ก�ำกับดูแล ติดตำม 
ตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบ
ธุรกิจของเอน็เตอร์เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์

พลนัทีร่่างกฎหมายฉบบันีป้รากฏโฉมออกมา 
เสยีงคดัค้านกด็งักระห่ึม !!

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธำน
สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) 
ระบุว่ำ ปัญหำใหญ่ที่สุด คือกำรยกร่ำงกฎหมำย
ฉบับนี ้ ไม่มีรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร นอกจำกนีย้งัก�ำหนดให้จดัสรรใบอนญุำต
โดยใช้วิธีคดัเลอืก และให้คะแนนตำมหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่ฝ่ำยกำรเมืองก�ำหนดขึ้น แทนที่จะใช้วิธี 
กำรประมูล จึงอำจส่งผลต่อควำมโปร่งใส จำกกำรใช้ 
ดลุพนิจิในกำรออกใบอนญุำตให้แก่ผู้ประกอบกำร  
“ขอเสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงการนี้	 โดย 
เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีได้มาตรฐาน	
ถ้าพบว่าได้ผลประโยชน์มากกว่าความเสียหาย 
ทีอ่าจเกดิขึน้จรงิ	กค็วรประกาศจ�านวนใบอนญุาต
ที่จะออกก่อนล่วงหน้า	 แล้วออกใบอนุญาตด้วย
วิธีการประมูลแข่งขันกัน	 จากผู้ขอใบอนุญาตที่มี
คณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์ครบถ้วน”

ส่วนผูค้ดัค้ำนอกีหลำยกลุม่ ให้เหตผุลว่ำ กำร
ให้มบ่ีอนกำสโินถกูกฏหมำย แม้ว่ำจะใช้พ้ืนท่ีเพยีง 
10% ก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่ำงมำก  
เพรำะคนไทยลักลอบเล่นกำรพนันมำกอยู่แล้ว  
อกีท้ังกำรพนันออนไลน์กเ็ข้ำถงึประชำชน เดก็และ
เยำวชนจ�ำนวนมำก โดยเจ้ำหน้ำท่ีไม่สำมำรถปรำบ
ปรำมได้ หำกรฐับำลเปิดบ่อนถกูฎหมำยขึน้มำอกี 
แถมยังมีข่ำวว่ำจะเปิดพนันออนไลน์ด้วย ต่อไป
สงัคมจะเปิดใจยอมรบักำรพนนัมำกขึน้ กระทบต่อ
ค่ำนิยมในสงัคม จะเกิดปัญหำกำรลกั ว่ิง ชงิ ปล้น 
กำรขำยบริกำรทำงเพศ และจะกลำยเป็นแหล่ง
ฟอกเงินให้กับนักธุรกิจ ข้ำรำชกำรที่ประพฤติ 
มิชอบ ได้ง่ำยขึน้ นอกจำกนี ้จะมีนักพนันท่ีสิน้เน้ือ
ประดำตวั เป็นโรคซึมเศร้ำ และฆ่ำตวัตำยมำกข้ึน

หลังจำกท่ีร่ำง พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกจิสถำน
บนัเทิงครบวงจร พ.ศ. .... ได้รบักำรบรรจเุข้ำสูก่ำร
พจิำรณำของสภำผูแ้ทนรำษฎร ในกำรประชมุสภำ
ผูแ้ทนฯ เมือ่ 3 เม.ย. 68 นายอนสุรณ์ เอ่ียมสะอาด 
สส.บัญชีรำยชื่อพรรคเพื่อไทย ได้เสนอให้เลื่อน
กำรพจิำรณำ ร่ำง พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจสถำน
บันเทิงครบวงจร พ.ศ... ขึน้มำประชมุก่อน ท�ำให้
เกดิควำมขดัแย้งกับ นายณฐัพงษ์ เรอืงปัญญาวฒุ ิ
สส.บัญชรีำยชือ่พรรคประชำชนและผูน้�ำฝ่ำยค้ำน

จดัเกบ็ค่ำธรรมเนยีมหรอืรำคำสนิค้ำและค่ำบรกิำร
ที่เท่ำเทียมกันระหว่ำงชำวไทยกับชำวต่ำงชำติ 
และนักท่องเที่ยวสำมำรถใช้จ่ำยได้อย่ำงคุ้มค่ำโดย 
ไม่ลดทอนคณุภำพของประสบกำรณ์ท่องเทีย่ว ซึง่ถอืว่ำ 
เป็นควำมท้ำทำยของประเทศไทยในกำรรักษำควำม
สำมำรถกำรแข่งขันในตลำดท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
ด้ำนรำคำท่ีพัก ค่ำอำหำร และส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ ทีอ่ำจถกูมองว่ำรำคำของประเทศไทย
สงูเกินควำมเหมำะสม เมือ่เปรยีบเทียบกบัจดุหมำย
ปลำยทำงข้ำงเคยีง 

เน้นย�ำ้ให้มกีำรดแูลควำมสะอำดของชำยหำด กำร
จดักำรขยะอย่ำงเป็นระบบ กำรแก้ปัญหำฝุน่ PM2.5  
กำรก�ำกับและควบคุมกลิ่นจำกกำรใช้กัญชำเสรี 
ไม่ให้รบกวนนกัท่องเทีย่วและกระทบต่อบรรยำกำศ
กำรท่องเทีย่ว กำรลดมลภำวะทำงเสยีงจำกกำรใช้
ยำนพำหนะให้อยูใ่นขดีจ�ำกดั ตลอดจนกำรพฒันำ 
ปรับปรุง และแก้ไขโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบ
ขนส่งสำธำรณะรองรับนกัท่องเทีย่วคณุภำพสงู

“อย่ำงไรกต็ำม ถงึแม้ว่ำมนีกัท่องเทีย่วจ�ำนวน
หนึง่ แสดงควำมคดิเหน็ต่อกำรท่องเท่ียวไทยอย่ำง

นายพชิยั นรพิทะพนัธุ ์รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พำณชิย์ นายสชุาต ิชมกลิน่ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ 
นายวุฒไิกร ลวีรีะพนัธ์ุ ปลดักระทรวงฯ และ นางสาว 
นสุรา กาญจนกลู อธบิดกีรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ 
ร่วมเปิด “ศนูย์บริกำรทรัพย์สนิทำงปัญญำครบวงจร 
(IP One)” เพื่อยกระดับบริกำรด้ำนทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำให้ครอบคลมุทกุมติ ิต้ังแต่กำรรับค�ำขอ กำร 
ให้ค�ำปรกึษำ ไปจนถงึกำรส่งเสริมกำรใช้เชงิพำณชิย์
และกำรป้องปรำมกำรละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

นำยพชิยั กล่ำวว่ำ กระทรวงพำณชิย์มุง่เน้นกำร
พฒันำบรกิำรภำครฐัแบบ “One Stop Service” 
ควบคู ่กับกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ เพื่อให ้
ประชำชนและภำคธุรกิจเข้ำถึงบริกำรได้สะดวก 
ยิง่ขึน้ จงึนบัเป็นโอกำสดทีีก่รมทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
เปิดตวั “ศนูย์ IP One” ในวำระครบรอบ 33 ปีของ
กำรก่อตั้งกรมฯ โดยศูนย์นี้จะเป็นกลไกในกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ ผ่ำน 
กำรผลักดันทรัพย์สินทำงปัญญำให้เป็นเครื่องยนต์ 

เศรษฐกจิใหม่ทีจ่ะขบัเคลือ่นกำรค้ำกำรลงทนุของไทย 
สูค่วำมย่ังยืน

กำรเปิดศูนย์ IP One สะท้อนถึงควำมมุ่งมั่น 
ในกำรเสริมสร้ำงระบบทรัพย์สินทำงปัญญำไทยให้ 
เข้มแข็งและได้มำตรฐำนสำกล สนบัสนนุกำรขบัเคลือ่น 
นโยบำยเศรษฐกิจดจิิทัล Soft Power และเศรษฐกิจ 
ESG รวมถึงกำรเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรไทย  

“พชัิย” เปิดศูนย์ครบวงจร IP One
ยกระดบับรกิารทรพัย์สนิทางปัญญา

โดยเฉพำะ SMEs และ Startups ในกำรใช้ทรพัย์สนิ 
ทำงปัญญำเป็นเครือ่งมือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและนวัตกรรม 
ใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ 

โดยศูนย์ IP One ให้บริกำรโดยเจ้ำหน้ำที ่
ผู ้เชี่ยวชำญจำกกรมทรัพย์สินทำงปัญญำแบบ 
ครบวงจร ตัง้แต่กำรจองควิผ่ำนระบบ Que-Q ทำง
สมำร์ตโฟน กำรยืน่ค�ำขอคุม้ครองเครือ่งหมำยกำรค้ำ 
สิทธบัิตร ลิขสิทธิ ์ส่ิงบ่งชีท้ำงภมูศิำสตร์ กำรสบืค้น
ข้อมูลทรัพย์สินทำงปัญญำ ไปจนถึงกำรวำงแผน
ขยำยตลำดทั้งในและต่ำงประเทศด้วยทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ ซ่ึงจะช่วยลดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด�ำเนินธรุกจิยคุใหม่ 

“ในอนำคตทรัพย์สินทำงปัญญำจะมีบทบำท
ส�ำคญัยิง่ ทัง้ด้ำนจไีอ สนิค้ำพืน้ถิน่ และกำรขยำย 
สทิธบิตัรของไทย ซึง่กำรเปิดศนูย์นี ้จะช่วยให้กำรขอ 
ค�ำปรกึษำเป็นเร่ืองง่ำยขึน้ จงึขอเชิญชวนผูป้ระกอบกำร  
นักวิจัย นักประดิษฐ์ ศิลปิน และประชำชนทั่วไป 
เข้ำมำใช้บริกำรที่ศูนย์ IP One ณ กรมทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย์ หรอืสอบถำมข้อมลู
เพิม่เตมิได้ทีส่ำยด่วน 1368” นำยพชิยั กล่ำว

ตรงไปตรงมำ แต่รัฐบำลมองว่ำนัน่คอืโอกำสในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำ โดยเลง็เหน็ถงึควำมจ�ำเป็นและ
เร่งด่วนกับกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ โดยรัฐบำลไทย 
มุง่มัน่ท่ีจะท�ำให้ประเทศไทย กลบัมำเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงยอดนยิมของนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตดิงัเดมิ 
ตลอดจนมภีำพลกัษณ์ทีด่ด้ีำนกำรท่องเทีย่ว และมี
ควำมเชือ่มัน่ด้ำนควำมปลอดภยัให้กบันกัท่องเทีย่ว
ชำวต่ำงชำติอีกด้วย กำรท่ีประเทศไทยจะกลับมำ
เป็นจดุหมำยปลำยทำงท่องเทีย่วระดบัโลก เรำต้อง
มั่นใจว่ำ ทุกคนที่เดินทำงมำจะรู้สึกปลอดภัยและ
ยนิดทีีไ่ด้มำเยอืน” นำยสรวงศ์ กล่ำวสรปุ

อี ก ท้ั ง มี น โ ยบำย ในกำ รพัฒนำบ ริ ก ำ ร 
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต ้องกำร 
สัมผัสประสบกำรณ์/กิจกรรมท้องถิ่น (Local  
Experience) อำท ิกำรท่องเทีย่วโดยชมุชน (CBT) 
และกำรพ�ำนกักบัเจ้ำบ้ำน (Homestay) เพือ่สร้ำง 
ประสบกำรณ์ ท่ีหลำกหลำยซ่ึงตอบโจทย ์ กับ 
นกัท่องเทีย่วทีช่อบกำรท่องเทีย่วแบบอิสระทีป่ระหยัด 
ค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรับมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำสภำพ
แวดล้อมและมลภำวะด้ำนกำรท่องเที่ยว เป็นอีก
ประเดน็หนึง่ทีไ่ด้มกีำรหำรอืกนัอย่ำงกว้ำงขวำง โดย

“รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะท�าให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายปลายทาง 
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติดังเดิม ตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่ดี 
ด้านการท่องเที่ยว และมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ให้กับนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาตด้ิวย”

‘ศ.สชุาต’ิ ห่วงปัญหาค่าเงนิบาทแขง็ค่ามาก 
ท�าให้ขายของไม่ได้ ประเทศเตบิโตต�า่

ศ.ดร.สชุาต ิ ! ชีเ้งนิบาทแขง็ค่ามาก  เป็น
ฝีมอืแบงก์ชาต ิ ท�าให้ขายของไม่ได้  ประเทศ
เตบิโตต�า่  ประชาชนยากจน  ต้องแก้ตรงทีเ่หตุ 
คอืท�าให้เงนิบาทอ่อนค่าลงให้แข่งขนัได้

ศาสตราจารย์  ดร.สุชาต ิ ธา ดา ธ�า รง เวช  
อดตี รฐัมนตร ีว่ำกำร กระทรวงกำรคลัง กล่ำว
ว่ำ   ประเทศจีนเจรญิเติบโตปีละ  5-6%, แต่
ประเทศไทยเตบิโต ต�ำ่มำก ค่ำเงนิบำทควรอ่อน
กว่ำค่ำเงนิหยวนไปเรือ่ยๆ แต่ท�ำไมเพยีงปีเดยีว
เงนิบำทแขง็ ค่ำเทียบเงนิหยวนถึงกว่ำ  10% 
อนันี้เกดิจำกควำมเข้ำใจผดิของแบงก์ชำต ิ ที่
พยำยำมท�ำให้อตัรำเงินเฟ้อไทย  ต�ำ่กว่ำอตัรำ
เงนิเฟ้อโลก มำนำน กว่ำ 10 ปี  ค่ำเงินบำทจึง
แขง็ขึ้นไปเรือ่ยๆ  ไปทดแทนอัตรำเงินเฟ้อไทย
ทีต่�ำ่กว่ำเงินเฟ้อโลก  ท�ำให้เรำขำยของส่งออก
แทบไม่ได้  จึงมำลดกำรผลิต  ท�ำให้ เศรษฐกิจ 
ประเทศไทยไม่เจรญิเตบิโต  ประชำชนยำกจนลง

รัฐบำลควรแก้ไขปัญหำ เศรษฐกจิ โตต�ำ่ โดย
ควรแก้ที่เหตุ  คอื  ท�ำให้ค่ำเงินบำทอ่อนลงมำ  
เพือ่ให้แข่งขนัได้  กำรส่งออกและท่องเทีย่วกจ็ะ
กลบัมำเพิ่มขึ้นได้อีกมำก  กำรเติบโตของ  GDP   

ตลำดน้อยมำก กำรกู้ของรัฐ บำลเช่นนี้  จึงไป
เพิม่ดอกเบีย้ในตลำดเงิน  ซ่ึงสูงมำกอยู่ แล้ว 
ให้สงูขึ้นไปอีก  แล้วกจ็ะไปลดจ�ำนวนกำรกู้เงนิ
ของเอกชน ทีกู่อ้ยู่แล้ว  ซึ่งเรยีกว่ำ  Crowding  
out effect

นอกจำกน้ี   เศรษฐกิจ เรำอยู ่ในระบบ 
ให้อัตร ำ แ ล กเปลี่ยนขึ้นลงเสรี (Flexible  
exchange rate) เมือ่รฐับำลไปกำรกู้ เงนิเพิม่
ท�ำให้ดอกเบีย้ในตลำดสงูขึน้  ก็จะเกิดเงนิตรำ 
ต่ำงประเทศไหลเข้ำ  ท�ำให้เงนิบำทแขง็ค่ำขึน้ไปอกี   
ไปลดรำยได้จำกกำรส่งออกและท่องเท่ียว  เม่ือ
บวกกบักำรลงทนุเอกชนที่ลดลง  จงึจะท�ำให้ 
ควำมเตบิโตของ GDP  เพิม่ขึน้น้อยมำก

“แน่นอนครบั  เรำอำจเหน็ด้วยตำว่ำมีแหล่งน�ำ้  
มถีนนเพิ่ ม ขึน้  เนือ่ง จำกรั ฐบ ำลน�ำเงนิกู้ใหม่ 
ไปสร้ำง  แ ต่ที่ เรำ ไม่เหน็คื อ กำรลงทุนเอกชน 
ลดลง, กำรส่งออก และท่องเที่ยวลดลง  หำกรฐั 
จะไม่ให้เกดิ ปัญหำ  Crowding  out กต้็องให้แบงก์ชำติ  
ไปเพิม่ป ริ ม ำณ เงิ น บ ำทในระ บบเ ศรษฐกิจ  
ให้เหมำะสมเพยีงพอครบั” ดร.สชุำต ิ กล่ำว

กจ็ะกลบัมำสู งขึ้ น  สดั ส่วนหนีต่้อ   GDP  ของ 
หนีค้รวัเรือนและหนีรั้ฐบำล กจ็ะลดลงไปเอง  ปัญหำ  
มำกมำยของ  SME  กจ็ะลดลง ด้วย เพรำะขำยของ
ได้, รำคำพชืผลเกษตร ทีต่กต�ำ่ทัง้หมด  กจ็ะกลบัมำ 
สงูขึน้ 

ประเทศเรำยงัไม่คดิแก้ปัญหำ ทีร่ะบบ (Macro)   
แต่ไปคิด เป็นเร่ืองๆ  (Micro ) เช่น  รัฐบำล 
จะไปกูเ้งนิเพิม่อกีเป็นจ�ำนวนมำก  เพือ่มำใช้จ่ำย  
ในภำวะทีแ่บงก์ชำต ิกดให้ปรมิำณเงินบำทเหลอืใน 

อตัราแลกเปลีย่นหรอืค่าเงนิบาทไทย 
e = Pt/Pw

e คือค่ำเงินบำทไทย
Pt  ระดบัรำคำสนิค้ำไทย
Pw ระดบัรำคำสนิค้ำโลก

Take double log:
ln(e)=ln(Pt)-ln(Pw)
แล้ว  take delivatives
de/e=dPt/Pt-dPw/Pw

(กา รเ ปล่ียนแปลงอัตรา
แลก เป ลี่ ยน		 เท ่ากับ		 การ
เปล่ี ยนแ ปลง ราคาของไท ย	 
ลบด้วย		การเปลีย่นแปลงราคา
ของโลก)			

*เมื่ อเ งินเฟ้อไทยต�่ากว่า
เงิ นเ ฟ้ อ โลก		 ค่าเงนิบาทกต้็อง
แขง็ค่าขึน้
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“นอกเหนอืจากการทีไ่ทยจะต้องเร่งเจรจากบัสหรฐัฯ ในเรือ่ง
การปรับลดก�าแพงภาษีแล้ว ยังต้องติดตามผลการเจรจาของ
ประเทศคูแ่ข่งของไทย ซึง่หากประเทศเหล่านีส้ามารถเจรจาขอยกเว้น
หรอืลดอตัราภาษนี�าเข้าได้ต�า่กว่าไทย กอ็าจส่งผลกระทบต่อขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของสนิค้าไทยในตลาดสหรฐัฯ ได้” เกรียงไกร  เธยีรนกุลุ  

ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

ส่อง “กรมอทุยานฯ” เร่งใช้ระบบ “E-Ticket”
หวงัเป็น “พระเอก” กอบกูช่ื้อเสยีงอทุยาน

ช่วงที่ผ่านมาเหมือนกรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื งานจะเข้าหนกั โดยเฉพาะ
การกล่าวถึงการท�างานในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาติ 
จนเกดิเป็นประเดน็ทีบ่านปลายไปถงึการจดัเกบ็
รายได้ทีไ่ม่โปร่งใส 

เนือ่งจากกรมอุทยานฯ เป็นหน่วยงานทีถ่กู
จบัตามองในเรือ่งของการโปร่งใสในการท�างาน
อยู่เดมิ ...

แม้เจ้ากระทรวงจะพยายามยามเปล่ียนตัว 
ผูบ้รหิารทีม่ภีาพลักษณ์ทีเ่รียกว่าใสซือ่มอืสะอาด 
เอาจริงเอาจังกับการท�างานที่ตรงไปตรงมา ผิด
ว่าไปตามผิด อย่าง นายอรรถพล เจรญิชนัษา 
มาเป็นอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า และ
พันธุ ์พืช แทนคนเก่าที่มีประเด็นเรื่องซื้อขาย
ต�าแหน่งเพือ่กอบกู้ภาพลกัษณ์ของกรมฯ ให้ดีขึน้ 
แล้วกต็าม 

ขณะท่ีอทุยานแห่งชาตฯิ ทัว่ประเทศ มพีืน้ที่
ครอบคลุมมากกว่า 73 ล้านไร่ หรือประมาณ  
23% ของประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีอุ่ทยาน
แห่งชาต ิท้ังหมดกว่า 44.9 ล้านไร่ แบ่งเป็นพืน้ที่
อทุยานแห่งชาติทางบก 130 แห่ง อทุยานแห่งชาติ 
ทางทะเล 26 แห่ง และอทุยานแห่งชาตทิางทะเล 
บนบกกว่า 1.1 ล้านไร่ และพืน้ทีน่�า้กว่า 3.1 ล้านไร่  
หรือคิดเป็น 73% ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาต ิ
ทางทะเลทัง้หมด

แน่นนอนท่ีสุด เมื่อกรมอุทยานฯ มีพื้นที่ 
ทีต้่องดแูลอย่างกว้างขวาง กจ็ะน�ามาซึง่ช่องโหว่ 
ของการดูแล โดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บ
รายได้ของกรมอุทยานฯ หลายฝ่ายจึงมองว่า 
การน�าระบบ E-ticket เข้ามาใช้จะเป็นทางออก
ทีด่ขีองเรือ่งนี้

โดยหากดูจากจะสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยว
และการจัดเกบ็รายได้ของอทุยานแห่งชาต ิพบว่า 

5,771 ราย ลกูจ้างชัว่คราวรายเดอืน 757 ราย บุคคล 
ภายนอกที่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
3,388 ราย และการจ้างเหมาพนกังาน 7,724 ราย 
ซ่ึงนอกจากสวสัดกิารจากกรมอทุยานแห่งชาตฯิ  
แล้ว ยังมีกองทุนจากหน่วยงานอื่นที่ให้การ 
ช่วยเหลือ และสวัสดิการด้านทุนการศึกษา
ส�าหรับบุตรเจ้าหน้าทีด้่วย

หากพิจารณาแบ่งประเภทโครงการตาม
เป้าประสงค์ท่ีจะด�าเนินการ จะพบว่า โครงการ
ที่ได้รับเงินอุทยานแห่งชาติเพื่อไปด�าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีสัดส่วน ดังนี้  
1. เงนิประเภท ก. ให้เทศบาลและ อบต. 4.70% 
2. เงนิประเภท ข คนืกลบัไปให้อทุยานแห่งชาติ 
14.57% 3. เงนิสมทบงบประมาณปกต ิ39.26% 
4. การจดัซ้ือครุภณัฑ์/ตดิตัง้ทุน่ 26.59% 5. การ
ก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก 0.66% 6. การ
ขยายเขตไฟฟ้า ประปา สาธารณปูโภค 0.38% 

7. การเพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัรกัษาป่า  
0.88% 8. ค่าตอบแทนงาน SMART และ 
สวัสดกิารเจ้าหน้าที ่7.62% 9. การแก้ไขปัญหาช้าง  
2.77% 10. การศึกษาวิจัย 0.71% 11. การ 
ฝึกอบรม 0.57% 12. โครงการนักเรียน นกัศกึษา 
ช่วยปฏบิตังิาน 0.87% 13. โครงการอืน่ๆ0.42%

ในช่วงวนัที ่1 ตลุาคม 2567-20 เมษายน 2568 มี
นักท่องเทีย่วเข้าอุทยานแห่งชาตทิัว่ประเทศจ�านวน 
11.74 ล้านคน เพิม่ขึน้ 2.36% จากช่วงเดยีวกนัของ
ปีทีผ่่านมา และสามารถจดัเก็บรายได้ 1,551.39 ล้าน 
บาท เพิม่ข้ึน 2.6%

ส�าหรับเรื่องการน�าระบบ E-ticket เข้ามาใช้ 
นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมอทุยานแห่ง
ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า กรมฯ ได้
เร่งขับเคลือ่นระบบ E-Ticket ท้ังระบบให้แล้วเสร็จ
และพร้อมใช้งานในฤดกูาลท่องเท่ียวหน้า ซึง่จะเริม่ 
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เพื่อเพิ่มความโปร่งใส 
ในการจัดเกบ็รายได้ จงึดูเหมือนว่า ระบบ E-Ticket 
จะเป็นพระเอกหลกัของเร่ืองนี้

อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัการจดัเกบ็ค่าบรกิารผ่าน 
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  
1) การจ่ายด้วยเงนิสดให้เจ้าหน้าทีท่ีห่น้าด่านทางเข้า
อุทยานแห่งชาต ิและ 2) การจองเข้าและจ่ายผ่าน 
ระบบ E-Ticket ในอุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง ที่ม ี
นักท่องเทีย่วจ�านวนมากและจัดเกบ็เงนิค่าเข้าอทุยาน 
แห่งชาตไิด้สงู 

แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาตทิางบก 3 แห่ง ได้แก่  

อุทยานแห ่งชาติ เขาใหญ ่  อุทยานแห ่งชาต ิ
ดอยอนิทนนท์ และอทุยานแห่งชาตเิอราวณั, อทุยาน 
แห่งชาติทางทะเล 3 แห่ง ได้แก่ อทุยานแห่งชาติ 
อ่าวพงังา อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสมิลินั และอทุยาน 
แห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพีพี 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เร่ิม
ใช้ระบบ E-Ticket มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2566 ซึง่ระบบ 
E-Ticket ถูกพัฒนามาจาก Application QueQ 
ที่ใช้ส�าหรับจองคิวเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตาม
จ�านวนนกัท่องเท่ียวท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละพืน้ที ่(CC) 
ท่ีมกีารใช้งานมาตัง้แต่วนัท่ี 25 มถินุายน 2563 ซ่ึง 
เป ็นช่วงท่ีประเทศไทยเริ่มเปิดการท่องเที่ยว 
ในรปูแบบทีต้่องมกีารป้องกนัและการเฝ้าระวงัการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นกัท่องเทีย่วในอทุยาน
แห่งชาติ จึงมีความคุ้นชินในการใช้แอปพลิเคชั่น 
ดงักล่าว เมือ่ปรบัมาใช้เป็นระบบ E-Ticket ทีส่ามารถ 
จองและจ่ายเงนิล่วงหน้าได้ 

โดยที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล จะเป็นพื้นที ่
ที่ได ้รับความสนใจจากสาธารณชน ในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บเงินรายได้ โดยเฉพาะ
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งอ่าวมาหยา 
เกาะปอดะ เกาะไม้ไผ่ เกาะพพีดีอน และเกาะพพีเีล 
เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสถิติจ�านวนนักท่องเท่ียว 
สูงสุด ปีที่แล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ม ี
นกัท่องเทีย่วมากถงึ 1.9 ล้านคน และมสีถิตกิารจดัเก็บ 
เงนิรายได้สงูสดุ เป็นจ�านวนมากกว่า 629 ล้านบาท 

และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถติจิ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
และจ�านวนเงินรายได้ท่ีจัดเก็บได้จากอุทยาน 
แห่งชาติท่ัวประเทศ พบว่า อุทยานแห่งชาต ิ
หาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพีพมีีจ�านวนนกัท่องเท่ียว 
มากถึง 10.3% ของนกัท่องเท่ียวท้ังหมด และจดัเกบ็เงนิ 
ได้กว่า 28.5% ของรายได้ท้ังหมด

อรรถพล เจรญิชนัษา

“GULF” ส่งมอบพลงังานสะอาดจากแสงอาทติย์ 
ช่วยผูค้นเข้าถงึแหล่งน�า้ ยกระดบัคณุภาพชวีติ

“บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน)” หรือ “GULF” บริษัทช้ันน�าด้าน
พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล และการ
ลงทนุ ท่ีมุ่งม่ันสร้างรากฐานทีม่ัน่คง เพือ่อนาคต
ทีย่ัง่ยนื ส่งมอบพลงังานสะอาดจากแสงอาทติย์
ท่ี “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง 
อ.สงัขละบรีุ จ.กาญจนบรุ”ี ในโครงการ “Green 
Energy Green Network for THAIs พลงังาน
สะอาดเชื่อมเครือข่ายเพ่ือคนไทย” เพื่อให้ครู
และนักเรียน ตลอดจนชุมชนโดยรอบเข้าถึงน�้า 
เพือ่การอุปโภคบรโิภค ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ  
พร้อมต่อยอดโอกาสทางการศกึษา เพือ่อนาคต
ทีย่ัง่ยนื 

นายชาญชยั สงัขธติ ิครศูนูย์การเรยีนรูช้มุชน
ศรีสุวรรณสะเนพ่อง อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

กล่าวว่า ศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งนีฯ้ ตัง้อยูใ่นพืน้ทีป่่า 
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เปิดท�าการเรียน 
การสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1–6 มาตัง้แต่
ปี 2557 เพือ่ให้เดก็ในพืน้ทีท่ีอ่ยูห่่างไกล ครอบครัว
พ่อแม่มีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งลูกหลานไป 
เรยีนในตวัเมอืงได้ มโีอกาสเข้าถงึระบบการศกึษา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่ไปกับ
การตระหนักถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียง โดย
เฉพาะการดูแลธรรมชาติ ดิน น�้า ป่า รวมถึง
ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ี การอ่านและพดูภาษา
กะเหรีย่ง ปัจจบุนัมนีกัเรยีน 22 คน ในภาคการ
เรยีนปกต ิและมนีกัเรยีนทีเ่รยีนตามบรบิทตนเอง 
หรอืการศึกษาตามอัธยาศยั โดยจะมคีรเูข้าไปสอน 
และประเมนิผลการเรยีนอกี 30 คน  

“ที่ผ่านมา นอกจากจะประสบปัญหาไฟฟ้า

ชาญชยั สงัขธติิ หทยัทพิย์ ชยัภริมย์กลุ ส ุโพสี 

จากโซลาร์เซลล์ทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่ใช้ส�าหรบัการเรยีนรู้  
การใช้งานของนักเรียนและครูไม่เพียงพอ แล้ว 
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า เนื่องจาก 
ศนูย์แห่งนีต้ัง้อยูป่ลายสายของประปาหมูบ้่าน ซึง่เป็น 

ประปาภเูขา ท�าให้แรงดนัน�า้มีน้อย น�า้จึงไม่เพียงพอ 
ต่อการอุปโภคและบริโภค บางครั้งไม่มีน�้าใช ้
เป็นเดือน ครูและนักเรียนต้องยืมรถชาวบ้าน 
ไปตกัน�า้มาไว้ใช้ ขณะเดยีวกนัมเีดก็นกัเรยีนกลุม่หนึง่ 
ทีบ้่านอยูไ่กล เดินทางยากล�าบาก จ�าเป็นต้องมา
พกัอาศยักนินอนท่ีศนูย์การเรยีนฯ ท�าให้ต้องใช้น�า้
มากข้ึน เมือ่น�า้ไม่เพยีงพอจงึเป็นความยากล�าบาก 
ส่งผลต่อการเรยีนรู ้การใช้ชวิีตของครแูละนักเรยีน
เป็นอย่างมาก”

“หลังจากที่ GULF เข้ามาติดตั้งแผงโซลาร ์
เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้า นอกจากจะท�าให้ศูนย์การ
เรยีนรูฯ้ สามารถสบูน�า้จากแหล่งน�า้มาเกบ็ไว้เพือ่ใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน ท้ังการดื่มกิน และใช้ประกอบ
อาหารให้กับครูและนักเรียนแล้ว ยังสามารถใช้ 
ในการปลกูผกั เพาะเหด็ และเลีย้งปลา เพือ่น�ามาเป็น 
อาหารช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ ไม่เพียงเท่านั้น
ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการ
ศึกษา ท�าให้ครูและนักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับ 
โลกภายนอกด้วยคอมพวิเตอร์ และทบทวนบทเรยีน 
ในเวลากลางคนืได้อกีด้วย” 

 “ในฐานะตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้ฯ ขอ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง GULF ที่เข้ามาติดต้ัง
โซลาร์เซลล์ ซึ่งไม่ใช่แค่ท�าให้เรามีน�้าไว้กินไว้ใช้ 
สามารถปลกู เลีย้งปลาได้เท่าน้ัน แต่ไฟฟ้ายงัท�าให้
เดก็ๆ ได้เข้าถงึความรู ้เตมิเตม็ความฝันของตวัเอง 
ทั้งยังสามารถต่อยอดเส้นทางชีวิตไปสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะท�าให้เขามีชีวิตในอนาคต 
ท่ีม่ันคงและดข้ึีน สดุท้ายแล้วสามารถกลบัมาพฒันา 
ชมุชนในพืน้ทีข่องตวัเองได้อกีด้วย” นายชาญชยั 
กล่าวท้ิงท้าย

ด้าน น.ส.หทัยทิพย์ ชัยภิรมย์กุล นักเรียน 

ปีท่ี 4 หน่ึงในนักเรยีนท่ีพกัอาศยัในศนูย์การเรียนรู้ฯ  
กล่าวว่า การขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้ โดยเฉพาะ 
ในช่วงฤดูแล้งถือเป็นปัญหาส�าคัญต่อการใช้ชีวิต  
และการเรยีนรูเ้ป็นอย่างมาก บางครัง้ผมและเพ่ือนๆ  
รวมถึงครูต้องช่วยกันไปตักน�้าจากล�าห้วย หรือ
แหล่งน�้ามาใช้ไว้ และเมื่อมีไฟฟ้า นอกจากจะ 
สามารถสบูน�า้มาไว้กนิไว้ใช้ได้แล้ว ยังใช้ในการปลกูผกั  
เลี้ยงปลา เพื่อน�าไปประกอบอาหารได้อีกด้วย  
ที่ส�าคัญยังช่วยให้ชั่วโมงของการเรียนรู้มีมากข้ึน 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ท�าให้เราสามารถ

ทบทวนบทเรยีน ท�าการบ้าน อ่านหนงัสอืได้
GULF มุ ่งขยายผลเพื่อส ่งมอบพลังงาน

สะอาดให้กับชุมชนพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลน
สาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดความ
เหลือ่มล�า้ ยกระดบัคณุภาพชวิีตของผูค้น ตอกย�า้ 
การเป็นบรษัิทชัน้น�าด้านพลงังาน โครงสร้างพืน้ฐาน  
ดจิิทัล และการลงทุน มุ่งม่ันสร้างรากฐานทีม่ัน่คง 
เพือ่อนาคตท่ีย่ังยืน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนึ่งในนักเรียนที่พักอาศัย
ในศนูย์การเรยีนรูฯ้ กล่าวเสรมิว่า ตอนท่ีไม่มีน�า้ใช้ 
ล�าบากมาก บางวันต้องไปช่วยกันตกัน�า้ในล�าห้วย
มาใช้ แต่เม่ือมีไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สามารถสบูน�า้
มาไว้ใช้ ไว้กรองดืม่ได้ พอเรามนี�า้สะอาดกล็ดความ
กงัวลว่าจะไม่มีน�า้ใช้ ท�าให้การเรยีนของเราโฟกสั
ขึน้ มีเวลาทบทวนบทเรยีนมากขึน้

ขณะที ่นายส ุ โพส ี นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา 

อย่างไรก็ตาม ผลการใช้งานระบบ E-Ticket 
ที่ผ ่านมา ยังไม่สามารถน�ามาใช้ได้ครอบคลุม 
ทกุพืน้ที ่เนือ่งจากไม่มสีญัญาณโทรศพัท์ ไม่มสีญัญาณ 
อนิเทอร์เน็ต หรือสัญญาณท่ีมไีม่เสถยีร โดยปัจจบัุน 
ระบบ E-Ticket สามารถใช้งานได้เฉพาะ Mobile 
application เท่านั้น จ�าเป็นต้องใช้สัญญาณ
โทรศัพท์ในการเชื่อมต่อออนไลน์ ด้วยสภาพพื้นที่ 
ท่ีเป็นเกาะกลางทะเล มสีภาพภูมปิระเทศท่ีไม่สามารถ 
ตั้งเสาสัญญาณหรืออุปกรณ์เพื่อการส่ือสารได้ 
ทัง้ในด้านเทคนคิของระบบสือ่สาร และความคุม้ค่า
ในการลงทนุ จงึไม่มผีูใ้ห้บริการโทรคมนาคมเข้ามา
ด�าเนนิการ เช่นทีอ่่าวมาหยา ซ่ึงมรีะบบ E-Ticket 
รองรับ แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
จงึต้องใช้วธิกีารเกบ็เงนิสดนัน่เอง 

แต่ปัจจบุนักรมอทุยานฯ ได้พฒันาและเร่งน�า
ระบบ E-ticket มาใช้ให้ทันในวนัท่ี 15 ตลุาคม 
2568 นอกจากยงัจะเป็นระบบช่วยอ�านวยความ
สะดวกการจองเข้าใช้บริการต่างๆ ที่มีภายใน
อทุยานแห่งชาตแิต่ละแห่งให้กบันกัท่องเทีย่วแล้ว 
ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ ความโปร่งใส การเกบ็
รายได้อทุยานแห่งชาตไิด้อกีด้วย

ส�าหรับเร่ืองของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
ของอุทยานแห่งชาติในปีงบประมาณ 2568 
ได ้อนุมัติ โครงการท่ีต ้องใช ้จ ่ ายเงินอุทยาน 
แห่งชาติไปแล้ว วงเงิน 2,181,811,892.32 บาท 
(99.19% ของงบประมาณทัง้หมด) เป็นโครงการที่
ออกแผนปฏบัิตกิารไปแล้ว 73 โครงการ ในวงเงนิ 
2,173,204,892.32 บาท และอยูร่ะหว่างออกแผน
ปฏบิตักิารอกี 2 โครงการ วงเงนิ 8,607,000.00 บาท 

โดยเงินอุทยานแห่งชาติจะถูกแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก ร้อยละ 5 จ�านวน 102.23 ล้าน 
บาท เป็นเงินที่ต้องให้แก่เทศบาลหรือองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท้องที่ท่ีเป็นที่ตั้งของอุทยาน 
แห่งชาติ ประเภท ข ร้อยละ 20 จ�านวน 316.59 ล้าน 
บาท เป็นเงินงบบริหารจัดการที่จัดสรรคืนให้
แต่ละอทุยานแห่งชาตไิม่เกนิ 30 ล้านบาท/ปี/แห่ง 
ประเภท ค ร้อยละ 60 จ�านวน 1,222.44 ล้านบาท 
เป็นเงนิงบบ�ารุงรักษา ใช้ส�าหรับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และบ�ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และประเภท ง  
ร้อยละ 15 จ�านวน 540.55 ล้านบาท เป็นเงนิงบส�ารอง  
ใช้ส�าหรับกรณจี�าเป็นเร่งด่วนหรือฉกุเฉนิ

 ส�าหรับ 73 โครงการท่ีได้รับอนุมัติ วงเงิน 
2,173.20 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ�า 
1,497.67 ล้านบาท (14 โครงการ) และรายจ่าย
ตามภารกจิ 675.54 ล้านบาท (59 โครงการ) โดย
รายจ่ายประจ�าประกอบด้วย เงินท่ีให้แก่เทศบาล
และ อบต. เงินที่จัดสรรคืนให้อุทยานแห่งชาติ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอุทยาน 
แห่งชาติและบรกิารนกัท่องเทีย่ว โครงการบรหิารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันรักษาป่า โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบลาดตระเวน เชิงคุณภาพ 
(SMART Patrol) โครงการนกัเรียน นกัศกึษา ช่วย 
ปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติ โครงการอุทยาน 
แห่งชาติสีเขียวและโครงการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว
เพือ่แก้ไขปัญหาช้างป่า 

ส่วนรายจ่ายตามภารกจิ ประกอบด้วย การจดัซือ้ 
ครุภัณฑ์และติดตั้งทุ ่น การก่อสร้างสิ่งอ�านวย
ความสะดวก การขยายเขตไฟฟ้า ประปา และ
สาธารณปูโภค การเพิม่ประสทิธภิาพป้องกนัรักษา
ป่า สวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีผู้พิทักษ์ป่า การ
แก้ไขปัญหาช้าง การศกึษาวิจยั การฝึกอบรม และ
โครงการอืน่ๆ เช่น การผลติสือ่จดัพมิพ์หนงัสอื การ
ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และการบ�ารุง
รักษาระบบ E-Ticket และระบบจองทีพ่กั 

นอกจากนี้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ดร.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได ้
ปรับอัตราเงินสวัสดิการส�าหรับเจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้น
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่ม 
อตัราการช่วยเหลือกรณเีสียชวีติจากการปะทะ ต่อสู้  
ลาดตระเวน หรือถูกสัตว์ป่าท�าร้าย จากเดิม  
500,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท และกรณเีสยีชีวติ 
จากการปฏบัิตหิน้าทีอ่ืน่ๆ จากเดมิ 400,000 บาท 
เป็น 500,000 บาท 

รวมถึงปรับเพ่ิมอัตราช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บ 
ทพุพลภาพหรอืพกิารสญูเสยีอวยัวะทัง้สองข้าง จากเดมิ  
300,000 บาท เป็นสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
และกรณสีญูเสยีอวยัวะข้างเดยีว เป็นสงูสดุไม่เกนิ 
600,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ 
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิาน 

ท้ังน้ี บุคลากรท่ีปฏิบัตงิานด้านอทุยานแห่งชาติ
ทั่วประเทศมีทั้งส้ิน 18,533 คน เป็นข้าราชการ  
534 ราย ลกูจ้างประจ�า 359 ราย พนกังานราชการ 
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บแีอลซพี ีเสรมิพลงัระบบไฟฟ้า
มุง่สูพ่ลงังานทีม่ัน่คงและยัง่ยืน

ทส.ตรวจแก้ไขการกดัเซาะชายฝ่ังสริินาถ
สัง่เร่งขยายระยะ 2 ต่อยอดความส�าเร็จ

กลุม่บางจากพร้อมเดนิหน้าผลติน�า้มนั SAF
ขบัเคลือ่นน่านฟ้าคาร์บอนต�า่ แห่งแรกในไทย

กลุ่มบริษัทบางจาก เปิดหน่วยผลิตน�้ามัน
เช้ือเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable  
Aviation Fuel - SAF) ณ โรงกลัน่น�า้มนับางจาก 
พระโขนง เป็นหน่วยผลติ Neat SAF 100% ที่
สร้างขึน้โดยเฉพาะ (Stand Alone) แห่งแรก 
ของประเทศไทย ด�าเนนิการโดยบรษิทั บเีอสจเีอฟ  
จ�ากัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก ภายใต ้
ระบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
สะท้อนความมุ่งม่ันในการพัฒนานวัตกรรม 
สเีขยีวเพือ่ความยัง่ยืน จากผูน้�าพลังงานทดแทน
สูผู่บ้กุเบกิพลงังานแห่งอนาคต

นายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารกลุม่บรษิทับางจากและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า หน่วยผลิต SAF แห่งน้ีเป็นหน่วยผลิต 
Neat SAF 100% แบบ Stand Alone แห่งแรก
ของประเทศไทยทีด่�าเนนิการอย่างครบวงจร ตัง้แต่
การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงการขนส่ง 
ภายใต้ระบบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สากล ISCC (International Sustainability and 
Carbon Certification) 

โดยมีก�าลังการผลิตเร่ิมต้นที่ 1 ล้านลิตร 
ต่อวัน ใช้เทคโนโลยี HEFA (Hydroprocessed 

ร่วม เช่น Bio-LPG และ Bionaphtha ขณะนี้ 
หน่วยผลติ SAF อยู่ระหว่างการทดสอบสมรรถนะ
ของโรงงาน (Plant Performance Test Run) 

จากข ้อมูลขององค ์กรพลังงานระหว ่าง
ประเทศ (IEA) และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ภาคการบินมีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สงูถงึ 492 ล้านตนัต่อปี แม้จะ
ใช้พลงังานเพยีงร้อยละ 2.9 ของโลกเท่าน้ัน การ
พฒันา SAF จึงเป็นหวัใจของแผนการลดคาร์บอน
ในระดับโลก สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้
มากถึงร้อยละ 80 ซ่ึงมากกว่าและคุ้มทุนกว่า
เทคโนโลยีอื่นๆ ในปัจจุบัน โดยหลายประเทศ
ได้ออกมาตรการบังคับใช้ SAF (SAF Blending 
Mandate) ในเชือ้เพลงิส�าหรบัอากาศยานแล้ว เช่น 
สหภาพยุโรป (ร้อยละ 2 ในปี 2568 และร้อยละ 6  
ในปี 2573) สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 2 ในปี 

เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงสารน้ีเป็นสารทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อสขุภาพ โดยเฉพาะการกระตุ้นการเกิดโรคมะเรง็  
และยังมีปริมาณสารซัลเฟอร์ต�่ามาก จึงช่วยลด
ปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ รวมถึง 
ลดความเสีย่งของการเกิดฝนกรดอีกด้วย

โครงการน้ีสะท ้อนความเป ็นผู ้น�าด ้าน
นวัตกรรมพลงังานของกลุม่บรษิทับางจาก ต่อยอด
จากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการพฒันาพลงังาน
ทดแทน เริ่มจากความร่วมมือกับกรมอู่ทหารเรือ
ในปี 2543 ในการสร้างโรงงานผลติไบโอดีเซลจาก
น�้ามันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้ในโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา และน�าร่องการผลติและจ�าหน่ายไบ
โอดเีซลเป็นรายแรกในประเทศไทยในสถานีบริการ
น�า้มันบางจากเม่ือปี 2547 

นอกจากน้ี ยังได้รเิริม่โครงการรบัซือ้น�า้มนัพชื
ใช้แล้วจากชมุชนและเครอืข่าย เพือ่น�ามาผลติเป็น 
ไบโอดีเซลตั้งแต่ปี 2551 จนได้รับการยอมรับ 
ในฐานะผูน้�าด้านพลงังานทดแทนของประเทศ และ 
พัฒนามาสู่ผู้บุกเบิกพลังงานแห่งอนาคตด้วยการ
ผลติ Neat SAF ซ่ึงให้ความส�าคญักบัระบบความ 
ย่ังยืนในห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการรับซื้อน�้ามัน 
ปรงุอาหารใช้แล้วผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิง้” ทีส่ถานี 
บริการบางจากกว่า 290 แห่งทั่วประเทศ และ 
ตั้งเป้าขยายเป็น 2,000 แห่งภายในสิ้นปี 2568 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ 
จัดหาวัตถุดิบกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร
ภาคธุรกิจในหลากหลายอตุสาหกรรม 

นอกจากนี ้ยังมีการเตรยีมรองรบัระบบ Book 
& Claim ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรระดับโลก 
ใช้ในการสนับสนุนการใช้เชือ้เพลงิสะอาด เพือ่ให้
ผู้โดยสารและสายการบินสามารถร่วมสนับสนุน
การลดคาร์บอนได้โดยตรง ผ่านการอ้างสทิธ์ิการใช้  
SAF ที่ผลิตขึ้นจริง พร้อมได้รับใบรับรองการ 
ลดคาร์บอน ช่วยเร่งการเปลีย่นผ่านสูพ่ลงังานสะอาด 
ได้อย่างเป็นรปูธรรม

Esters and Fatty Acid) แปรรปูกรดไขมันหรอื
น�้ามันพืช เช่น น�้ามันปรุงอาหารใช้แล้ว ที่ผ่าน
การออกแบบและพัฒนาโดยความร่วมมือกับ  
2 บรษัิทชัน้น�าของโลก คอื Desmet จากประเทศ
เบลเย่ียม ผูเ้ชีย่วชาญด้านกระบวนการปรบัสภาพ
วตัถดุบิ (Pretreatment) และ UOP Honeywell 
จากสหรฐัอเมรกิา ผูน้�าด้านเทคโนโลยแีปรสภาพ
ไฮโดรโปรเซสซิ่ง (Hydroprocessing) ท�าให้
กระบวนการผลิตสามารถควบคุมคุณภาพในทุก
ขัน้ตอน ตัง้แต่การจัดการวัตถดุบิ การปรบัสภาพ
น�้ามันปรุงอาหารใช้แล้ว การเติมไฮโดรเจน การ
ปรับโครงสร้างโมเลกุล ไปจนถึงการกลั่นแยก 
(Fractionation) เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
เทียบเท่าน�า้มันอากาศยานตามมาตรฐาน ASTM 
(American Society for Testing and Materials) 
โดยมีผลติภณัฑ์หลักคอื Neat SAF และผลติภณัฑ์

ประเทศไทยเผชิญกับสภาพอากาศร้อน
อบอ้าวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช ้
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน โดยเมือ่เวลา 20.47 น.  
ของวันที่ 22 เมษายน 2568 เกิดพีคไฟฟ้า
คร้ังท่ี 3 ของปี ท่ีระดบั 34,130.1 เมกะวัตต์ 
จากระบบของท้ัง 3 การไฟฟ้า (กฟผ., กฟภ., 
กฟน.) แม้ยังไม่ถึงระดับพีคสูงสุดตลอดกาล
ของปี 2567 ท่ี 36,792.1 เมกะวตัต์ (2 พ.ค.  
2567) แต ่แนวโน ้มการใช ้ไฟที่ เพิ่มขึ้น 
ต่อเนือ่ง สะท้อนถงึภาระระบบไฟฟ้าทีส่งูขึน้
ในฤดรู้อนนี้

ท่ามกลางภาวะการใช้ไฟฟ้าสงู โรงไฟฟ้าหลกั 
ที่ท�าหน้าที่ เป ็น Base Load ของระบบ
จึงมีบทบาทส�าคัญในการประคับประคอง
เสถียรภาพ โดยเฉพาะ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
(BLCP Power Limited) ในจังหวัดระยอง ซ่ึง 
ประกาศความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัพคีไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้เทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA) ในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้า 
บีแอลซพียัีงตดิตัง้ระบบควบคุมมลพษิท่ีล�า้สมยั  
อาทิ เตาเผา Low NOx เพ่ือลดการปล่อย
ไนโตรเจนออกไซด์ ระบบ ESP (Electrostatic 
Precipitator) ส�าหรับดกัจบัฝุน่ละออง ระบบ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(รมว.ทส.)  ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มโครงการแก้ไข
ปัญหาการกั ดเซาะชายฝั่งอุทยานแห่งชาติ 
สรินิาถ จ.ภเูก็ต เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการ 
รัว้ไม้ดกัทรายซกิแซก พร้อมสัง่การขยายผล
ระยะ 2 ต่อเนือ่ง

อุทยานแห่ง ชาติสิรินาถ ที่มีขนาดพื้นที่
กว้างใหญ่ 56,250 ไร่ (ในพื้นน�้า 42,500 ไร่ 
และบนบก 13 ,750 ไร่) มีชายหาดทรายงาม 
ต่อเนือ่ง 13 กโิลเมตร ปัจจบุนัเผชญิกบัวกิฤต 
การกดัเซาะชายฝ่ังรนุแรงทัว่พืน้ที ่ประสบปัญหา 
การกัดเซาะ ตลอดแนวชายหาด 13 กม. โดย 
บรเิวณทีท่�าการอทุยานฯ ถกูกัดเซาะเข้าในแผ่นดิน  
11.6 เมตร ส่วนหาดทรายแก้วมีอัตราการ 
กดัเซาะเฉลีย่ 2.64 เมตร/ปี ระหว่างปี 2558-
2559 ถูกกัดทับถม 24.5 เมตร ท�าให้ต้นสน 
หน้าหาดล้มเป็นจ�านวนมาก ทีน่่าวติกยิง่คอื พืน้ที่ 
ชายฝั่งปัจจุบันห่างจากถนนออกจังหวัดเพียง 
25 เมตร คลื่นหนุนสูงในบางปีพัดน�้าทะเล 
ข้ามถนน กระทบการจราจร หากไม่รบีแก้ไขอาจเกดิ 
วกิฤตการคมนาคมขนส่งได้

กรมอุทยานฯ ได้จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝ่ังบรเิวณพืน้ทีว่กิฤตในอทุยาน
แห่งชาตสิรินิาถ  โดยสร้างรัว้ไม้ดกัทรายคูข่นาน
แบบซกิแซก ระยะที ่ 1 ความยาว 500 เมตร 
เพื่อเก็บกักตะกอ นทรายและลดแรงกระท�า
ของคลื่น โดยใช้ง บประมาณจากเงินอุทยาน
แห่งชาต ิเป็นการศกึษาแนวทางลดการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง โดยใช้วัสดธุรรมชาตทิีห่าง่ายในท้องถิน่ 

FGD (Flue Gas Desulfurization) เพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์

นอกจากน้ี ยังอยู ่ระหว ่างการศึกษา
โครงการ เผาไหม้ร่วมกับแอมโมเนีย เพื่อช่วย
ลดคาร์บอนไดออกไซ ด์ในกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของ
ประเทศในระยะยาว

“แม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต�่ากว่า 2 บาท 
ต่อหน่วย เรายงัคงยนืหยดัในบทบาทของโรงไฟฟ้า 
ฐานท่ีม่ันคง ไม่เพยีงผลติพลงังานอย่างต่อเนือ่ง
ในยามจ�าเป็น แต่บีแอลซพียัีงวางแผนสนบัสนนุ
และมุ่งวางรากฐานให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่
พลังงานสะอาดควบคู่ไปในอนาคตเพื่อรักษา
สมดุลด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาวอย่างสมดุล
และม่ันคง”

แม้พคีไฟฟ้าจะเกิดบ่อยครัง้ในปีนี ้แต่ก�าลงั
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยยังมีเพียงพอ 
โดยอ้างอิงร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ 
ไทย พ.ศ. 2567–2580 (PDP 2024) ที่ยัง 
ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไทยมีศักยภาพการ
ผลติไฟฟ้าท่ีประมาณ 55,947 เมกะวตัต์ และ
มีไฟฟ้าส�ารองในระบบอยู่ท่ี 25.5% (ข้อมลูจาก
กระทรวงพลงังาน ณ วันท่ี 27 ธ.ค. 2567) จงึ
มั่นใจได้ว่า ระบบไฟฟ้าจะยังคงมีเสถียรภาพ
รองรบัความต้องการท่ีเพิม่ขึน้ได้อย่างต่อเนือ่ง

มีลักษณะพิเศษคือแนวร้ัวไม้วางแบบซิกแซก  
2 ชั้น ช่วยลดความเร็วคลื่นได้ดีกว่าการสร้าง 
แนวตรง และสามารถเกบ็ตะกอนทรายได้ ปัจจบุนั 
ได้ด�าเนนิการปักไปแล้ว 300 เมตร มทีรายสะสม
เฉลีย่ 30-50 เซนตเิมตร

หลังตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า รมว.ทส. 
พอใจผลการด�าเนินงาน สั่งให้กรมอุทยานฯ 
เร่งด�าเนนิการระยะ 2 ขยายผลทนัท ี ด้วยการ
ตดิตัง้รัว้ไม้ดกัทรายเพิม่เตมิ 1,150 เมตร รวม
ทัง้หมด 1,650 เมตร เพือ่ครอบคลมุพืน้ทีเ่สีย่ง
มากขึ้น เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ลด
ผลกระทบต่อชาวบ้านและนักท่องเท่ียว สร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ยงัเป็นโครงการน�าร่องทีส่ามารถใช้เป็นต้นแบบ
ส�าหรบัอทุยานทางทะเลแห่งอืน่ทีป่ระสบปัญหา
คล้ายคลงึ ด้วยการใช้วสัดทุ้องถิน่ ค่าใช้จ่ายไม่สงู 
บ�ารงุรกัษาง่าย และมปีระสทิธภิาพจรงิ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื  กล่าวว่า 
โครงการระยะ 2 จะเร่งด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็
ภายในปี 2569 เพือ่ให้สามารถรบัมอืกบัคลืน่ลม 
ที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงกาน้ี 
คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวม 5.85 ล้านบาท 
และสามารถลดอัตราการกัดเซาะลงได้ 60% 
ตามการศกึษาพืน้ทีท่ดลอง ด้วยความส�าเรจ็ของ
โครงการน�าร่อง กรมอทุยานฯ วางแผนขยายผล 
ไปยังอุทยานทางทะเลอื่นๆ ที่มีปัญหาการ 
กดัเซาะชายฝ่ัง ทัว่ทัง้ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและ 
ทะเลตะวนัตก โดยจะปรบัเทคนคิให้เหมาะสม
กบัสภาพแวดล้อมท้องถิน่ต่อไป

“ก.พลังงาน” เปิดตวัเครือข่ายอนุรักษ์พลงังาน
ผนกึ 72 องค์กร ประหยดัไฟฟ้ากว่า 125 ล้านบ.

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) 
ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หอการค ้าไทยและสภาหอการค ้าแห ่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
บริษัทจัดการพลังงานไทย จัดกิจกรรม 
“ประกาศเจตนารมณ์เครือข ่ายอนุรักษ์
พลังงาน ปี 2568 : Energy Beyond 
Standards 2025” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ ปลดักระทรวง
พลังงาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดง
ความยินดีต่อความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทีเ่ข้าร่วมในกจิกรรม

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัด
กระทรวงพลงังาน เปิดเผยว่า กจิกรรมประกาศ

ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ 
เชงิเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และความยัง่ยืน

นอกจากน้ี กิจกรรมในครัง้น้ียังเปิดโอกาส
ให้แต่ละหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์อย่าง
ชัดเจนในการขับเคลื่อนมาตรการอนุรักษ์
พลังงานในองค์กร พร้อมร่วมกันสร้างความ
ตระหนักรู้ในวงกว้าง และเป็นแรงขับเคลื่อน
ส�าคัญสู ่การเปลี่ยนผ่านไปสู ่ระบบพลังงาน
สะอาดในอนาคต

ส�าหรับปีที่ผ ่านมา กิจกรรมเครือข่าย
อนุรกัษ์พลงังาน Energy Beyond Standards 
2024 มหีน่วยงานทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 
75 องค์กร สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
รวมได้ท้ังสิน้ 582 ล้านหน่วย ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 250,000 ตนั โดยมี
ผลประหยัดมาจากมาตรการส�าคญัๆ อาทิ การ
เปลี่ยนเครื่องอุ่นอากาศด้วยก๊าซ การเปลี่ยน
เครื่องท�าน�้าเย็นแบบประหยัดพลังงาน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย
การลดจ�านวนการใช้ Gas turbine generator  
ให้เหมาะสมกับการผลิต รวมถึงการบ�ารุง 
การรกัษาระบบ Chiller Plant

“พพ.พร้อมให้การสนับสนุนเครอืข่ายอย่าง
เตม็ท่ี ท้ังด้านเทคนิค องค์ความรู ้และข้อมูลด้าน
แหล่งเงนิทุน เพือ่ให้แต่ละองค์กรสามารถลงทุน
ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน” 
อธิบด ีพพ. กล่าว

เจตนารมณ์เครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2568 
: Energy Beyond Standards 2025 ถือเป็น
เวทีส�าคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่าง 
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคอตุสาหกรรม ในการ
ผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นจริง
ภายในองค์กรต่างๆ โดยมเีป้าหมายส�าคญัคอืการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขนั และสนบัสนนุการเปลีย่นผ่าน
สูพ่ลงังานสะอาดของประเทศ

“ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทส�าคัญในการน�านโยบาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปสู ่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ซึ่งไม่เพียงส่งผลเชิงบวกในระดับองค์กร 
แต่ยงัเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างความมัน่คงด้าน
พลังงานของประเทศ และสนับสนุนเป้าหมายสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  
ภายในปี ค.ศ. 2050” ดร.ประเสรฐิ กล่าว

 ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ นนัธิกา ทงัสพุานชิ

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

ส�าหรับกิจกรรมในปีน้ี เป็นการต่อยอดจาก
ความส�าเรจ็ของเครือข่ายอนรุกัษ์พลงังานทีผ่่านมา  
โดยมีองค์กรภาครัฐ เอกชนชั้นน�ากว่า 72 แห่ง 
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดย 
ทกุองค์กรแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการลดการใช้ 
พลงังานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 25 ล้านหน่วย ภายใน
ระยะเวลา 8 เดอืน คดิเป็นมลูค่าประหยัดพลงังาน
กว่า 125 ล้านบาท พร้อมตัง้เป้าลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกได้กว่า 12,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า คิดเป็นปริมาณที่ ลดการน�าเข้า LNG  
ได้ประมาณ 79,000 ตนั

นางสาวนนัธกิา ทงัสพุานชิ อธบิดีกรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กล่าวว่า การ
ด�าเนนิกจิกรรมเครอืข่ายอนรุกัษ์พลงังานปี 2568 น้ี  
เน้นการสร้างต้นแบบองค์กรที่สามารถบริหาร
จัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน
การใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ การเข้าถงึแหล่งเงนิทุน 
การอบรมบคุลากร และการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 

2568 และร้อยละ 10 ในปี 2573) และสิงคโปร์ 
(ร้อยละ 1 ในปี 2569 และร้อยละ 5 ในปี 2573) 
ส�าหรบัประเทศไทย อยู่ระหว่างการพจิารณาการ
ก�าหนดมาตรการผสมดงักล่าว

นอกจากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากภาค
การบินแล้ว SAF ยังช่วยลดมลพษิทางอากาศอืน่ๆ  
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะแทบไม่มสีารอะโรมาตกิ 

ชัยวฒัน์ โควาวสิารชั
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สทนช.ชีน้�า้ในอ่างเก็บน�า้ล�าตะคองเหลอื 16% 
เน้นย�า้หน่วยงานเตรยีมแผนป้องกนัภยัแล้ง

สทนช. ชีน้�า้ในอ่างเกบ็น�า้ล�าตะคองเหลอื 
16% แต่ยงัเพียงพอส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค 
ในขณะที่อ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่อีก 3 แห่ง  
ยังมีน�้ามากกว่า 30% พร้อมรับข้อส่ังการ 
รองนายกฯ เตรยีมรบัมอืฝนท้ิงช่วงของจงัหวดั 
นครราชสีมาและวางแผนป้องกันบรรเทา
อทุกภยัตลอดช่วงฤดฝูนนี ้โดยเฉพาะบรเิวณ
พืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ทีเ่ปราะบาง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธาน
กรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ ลงพืน้ทีก่�ากบั
และตดิตามการปฏบิตัริาชการในพืน้ทีเ่ขตตรวจ
ราชการที ่ 13 ณ จงัหวดันครราชสมีา โดยได้
ติดตามสถานการณ์น�้าและปัญหาภัยแล้งของ 
อ�าเภอสคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา ร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วข้อง ณ อ่างเกบ็น�า้ล�าตะคอง และได้เป็น 
ประธานการประชุมเพ่ือรบัฟังรายงานความคบืหน้า 
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามนโยบายทีส่�าคญั
ของรฐับาล 

โดยม ีนายสมเกยีรต ิ วริยิะกลุนนัท์ นาย 
วิจิ ตร  กิจวิ รั ตน ์  และ นายกิตติศั กดิ์  
ธีระวฒันา รองผูว่้าราชการจงัหวดันครราชสมีา 
ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการส�านักงาน 
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (สทนช.) และหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ในการนี ้เลขาธกิาร 
สทนช. ได้รายงานสถานการณ์น�้าและการ 
ขบัเคลือ่นมาตรการแก้ไขปัญหาภยัแล้งของจงัหวดั 
นครราชสมีา 

จากนัน้ รองนายกรฐัมนตรไีด้มอบนโยบาย
ขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสมีาให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ 

ดงันี ้ให้ สทนช. ประสานจงัหวดันครราชสมีาและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนที ่ เตรยีมแผนป้องกนั
สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะบรเิวณพืน้ทีเ่สีย่ง 
หรือพ้ืนที่ เปราะบางทั้งอุทกภัยและภัยแล ้ง 
จากฝนทิง้ช่วง และเมือ่เกดิเหตตุ้องเร่งด�าเนนิการ 
ให ้ความช ่วยเหลือไม ่ให ้ เกิดผลกระทบกับ
ประชาชนหรอืเกดิขึน้น้อยทีส่ดุ รวมทัง้ด�าเนนิการ 
ตามมาตรการรบัมอืฤดฝูนปี 2568 

ให้กรมชลประทานบริหารจัดการน�้าต้นทุน
ของอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  
อ่างเกบ็น�า้ล�าตะคอง อ่างเกบ็น�า้ล�าพระเพลงิ อ่างเกบ็น�า้ 
มลูบน อ่างเกบ็น�า้ล�าแซะ และวางแผนจดัสรรน�า้ 
ให ้เพียงพอกับความต้องการ โดยให้ความ 
ส�าคัญกับน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นล�าดับ
แรก พร้อมทัง้ให้กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
ด�าเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพ่ิมปริมาณ 
น�า้ต้นทุนของอ่างเกบ็น�า้ในจงัหวดันครราชสมีา โดย 
เฉพาะอ่างเก็บน�้าล�าตะคองที่เป็นแหล่งน�้าต้นทุน
ส�าคัญของจังหวัด รวมถึงให้จังหวัดนครราชสีมา 
กรมชลประทาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เร่งซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งน�้าที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบให้สามารถเก็บกกัน�า้ในช่วงฤดฝูนไว้ใช้
ในช่วงฤดแูล้งได้ 

ทส.เดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล
วางรากฐาน สู่การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (รมว.ทส.)  
กล ่าวภายหลังจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ ยม 
การด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมว่า การเดนิทาง 
มายังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง 
ทะเลอนัดามนัตอนบน เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงาน
ของกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมท้ัง 
รับฟังการรายงานผลการด�าเนินงาน ความ 
ก้าวหน้า และแนวทางการพฒันาโครงการอนรุกัษ์
ทรัพยากรทางทะเลที่ส�าคัญ พร้อมติดตามความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้าง “พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต 
ใต้ทะเลไทยเฉลมิพระเกยีรตฯิ” และเยีย่มชม “ศนูย์ 
ช่วยชวีติสตัว์ทะเลหายากสริธีาร” ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์แนวปะการังและส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลไทย 
ในพระด�าร ิสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิรวัิณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา  แสดงถึงความมุ ่งมั่น 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ในการส่งเสรมิงานด้านวทิยาศาสตร์ทางทะเล การ
วิจัย และการอนุรักษ์ ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรม 
และโครงการที่สะท้อนถึงการพัฒนาองค์ความรู้  
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน และสร้าง
ความตระหนักรู้ต่อความส�าคัญของระบบนิเวศ
ทางทะเล ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัและ
ศนูย์กลางการอนรัุกษ์ทรพัยากรทะเลของประเทศ

ทีอ่ยูร่ะหว่างการอนบุาลในบ่อเลีย้ง จ�านวน 12 ตวั 
อายปุระมาณ 1-2 เดอืน โครงการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟู
ประชากรปลาฉลามเสอืดาว โดยใช้วธิกีารเลีย้งใน
กระชงัทะเล (sea pen) ซึง่ปัจจบุนัได้น�าปลาฉลาม
เสอืดาวทีม่อีายปุระมาณ 1 ปี มาเลีย้งและอนบุาล
ในบ่อเลี้ยง ฝึกให้กินอาหารเลียนแบบธรรมชาติ 
เป็นเวลาประมาณ 3 เดอืน แล้วย้ายให้ไปปรบัตวั 
ในคอกทะเลทีเ่กาะไม้ท่อนเป็นเวลาประมาณ 2 เดอืน  
เพือ่ปรบัพฤตกิรรมก่อนปล่อยกลบัคนืสูธ่รรมชาติ

ส�าหรับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต
ใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด�าเนินงานก่อสร้างระยะท่ีสอง ประกอบด้วย
การตกแต่งภายในอาคาร การติดตั้งระบบและ
งานภมูสิถาปัตยกรรม เพ่ือเตรยีมพร้อมรองรบัการ
เป็นพพิธิภณัฑ์แห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 
ใต้ทะเลกว่า 6,000 ชนดิ จากน่านน�า้ในประเทศ
และทะเลอาณาเขต รวมมากกว่า 200,000 ตวัอย่าง  
โดยเป็นตวัอย่างต้นแบบชนดิใหม่ของโลกมากกว่า 
250 ชนิด และตัวอย่างสัตว์ทะเลน�้าลึกหายาก 
ซึ่งไม่เคยมีการเก็บมาก่อนในประเทศไทย น�ามา 

สนองพระราชด�าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อวางรากฐาน
สู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุล
และยัง่ยนืในระดบัประเทศและภมูภิาคต่อไป

ด้าน ดร.ป่ินสักก์ สรุสัวด ีอธิบดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง กล่าวว่า ศูนย์ช่วยชีวิต 
สัตว์ทะเลหายากสิรีธาร มบีทบาทส�าคญัในการอนรุกัษ์ 
สตัว์ทะเลหายากในประเทศไทย และเป็นศนูย์กลาง
การฟ้ืนฟูสขุภาพสัตว์ทะเลทีไ่ด้มาตรฐานสากล โดย
ในช่วงปี 2562-2568 มีการช่วยเหลือสัตว์ทะเล 

รวมถงึประชาสมัพนัธ์ข้อมลูการบรหิารจดัการน�า้ 
และแจ้งเตือนภัยด้านน�้าให้ประชาชนรับทราบ
เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
และเพื่อให้จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งเก็บกักน�้า
ไว้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ให้จังหวัดและหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องศกึษาข้อมลูและจดัท�าแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาแหล่งน�้าที่มีความจ�าเป็น เพื่อขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาลต่อไป

ด้าน ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล เลขาธกิาร สทนช. 
กล่าวเพิม่เตมิว่า สทนช. ได้ตดิตามสถานการณ์น�า้ 
อ่างเก็บน�้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่าง 
ใกล้ชิด โดยภาพรวมพบว่า ปรมิาตรน�า้ปีนีน้้อยกว่า
ปี 2567 ปัจจบุนัอ่างเก็บน�า้ในจงัหวดันครราชสมีา
ทัง้หมด 4,959 แห่ง มปีรมิาตรน�า้รวม 429.40 ล้าน

ทส.ช ู“น�า้บาดาล” เป็นวาระส�าคญั
ในกรอบความร่วมมอือาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม

ภาดล ถาวรกฤชรตัน์

ทส.โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาล พร้อม
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน 
ช ู“น�า้บาดาล” เป็นวาระส�าคญัในกรอบความ
ร่วมมอือาเซยีนด้านสิง่แวดล้อม

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล เป็นประธานแถลงข่าว 
การจัดประชมุระหว่างประเทศ เรือ่ง “การบรหิาร 
จัดการทรัพยากรน�้าบาดาลในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Groundwater Management)” 
ภายใต้หวัข้อ Regional Meeting on ASEAN 
Groundwater Resources Management  
การประชุมครั้ง น้ีมี จุดมุ ่งหมายเพื่อสร ้าง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ยกระดบัองค์ความรู ้ประสบการณ์ และแนวทาง 
ปฏบัิตท่ีิดด้ีานการบรหิารจัดการน�า้บาดาล รวมถึง 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าบาดาลอย่างยั่งยืน โดยมี
ผูแ้ทนจากหน่วยงานด้านน�า้บาดาลของประเทศ
สมาชกิอาเซยีน ผูแ้ทนเลขาธิการอาเซยีน และ
องค์กรระหว่างประเทศด้านการพฒันาและการ
เงิน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
บรหิารจัดการน�า้ของไทย เข้าร่วม

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล เปิดเผยว่า น�้าบาดาล
เป็นทรพัยากรท่ีมีความส�าคญัอย่างย่ิงต่อความ

มั่นคงด้านน�้าของภูมิภาคอาเซียน แต่ที่ผ่านมา
ประเด็นนี้ยังไม่ได้รับความสนใจอย่างเพียงพอ
ในเวทีระดับภูมิภาค การประชุมคร้ังนี้จึงนับเป็น
ก้าวส�าคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ แลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ และผลักดันให้การบริหาร
จัดการน�้าบาดาล เป็นวาระส�าคัญในกรอบความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน เพื่อให  ้
ทุกประเทศสามารถปรบัตวัและรบัมือกบัวิกฤตน�า้ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ

อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ าบาดาล กล ่าว 
เพ่ิมเติมว่า กรมทรัพยากรน�้าบาดาลของไทย 
มีความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา 
วิศวกรรม และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าบาดาล 

ด้านการจัดการทรัพยากรน�้า (AWGWRM) 
การประชุมเจ ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้าน 
สิง่แวดล้อม (ASOEN) และการประชมุรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสิง่แวดล้อม (AMME) เพ่ือผลกัดัน
ให้ประเด็นเรื่องน�้าบาดาลได้รับการกล่าวถึง
มากขึ้นในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม
ของอาเซยีน และสนับสนุนการบรรลเุป้าหมาย

เข้มงวดและรณรงค์ให้ใช้น�้าอย่างประหยัดในทุก 
ภาคส่วน โดยท่ีผ่านมาหน่วยงานได้เร่งด�าเนินการ 
เพือ่แก้ไขปัญหาด้านน�า้ โดยเฉพาะปัญหาภยัแล้ง 
ของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในระยะเร่งด่วนและ 

ระยะยาว ตามข้อสัง่การของรองนายกรฐัมนตร ี(นาย 
ประเสรฐิ จันทรรวงทอง) เม่ือคราวลงพ้ืนท่ีในเดอืน
พฤศจิกายน 2567 อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังจะเร่ง
ด�าเนินการตามข้อสัง่การในวันน้ีอย่างเคร่งครดั 

ลกูบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) หรอืคดิเป็น 32% ของ
ความจเุกบ็กกั (ข้อมลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2568) 
โดยมอ่ีางเกบ็น�า้ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเกบ็น�า้ 
ล�าพระเพลิง มีปริมาตรน�้า 65.63 ล้าน ลบ.ม. 
(42% ของความจุเก็บกัก) อ่างเก็บน�้ามูลบน มี
ปรมิาตรน�า้ 52.77 ล้าน ลบ.ม. (37% ของความจุ 
เกบ็กกั) อ่างเกบ็น�า้ล�าแซะ มปีรมิาตรน�า้ 107.91 ล้าน  
ลบ.ม. (39% ของความจเุกบ็กกั) และอ่างเก็บน�า้
ล�าตะคอง 

แม้ว่าปัจจบุนัจะมปีรมิาตรน�า้เพยีง 50.14 ล้าน  
ลบ.ม. หรือคิดเป็น 16% ของความจุเก็บกัก  
แต่ยังเพียงพอส�าหรับการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ได้ก�าชับให้ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบริหารจัดการน�้าอย่าง 

พร้อมท้ังมีกฎหมายท่ีส�าคญั เช่น พระราชบัญญัติ
น�า้บาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ ซึง่เป็น
กลไกส�าคัญในการก�ากับควบคุมการใช้น�้าบาดาล
อย่างย่ังยืน ความส�าเรจ็ของไทยในเวทีนานาชาติ 
ทั้งด้านการศึกษาวิจัย และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ สะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็น
ผูน้�าด้านการบรหิารจัดการน�า้บาดาลในภมิูภาค

ส�าหรับผลจากการประชุมครั้งนี้ จะได้รับ
การน�าเสนอในการประชุมคณะท�างานอาเซียน

การพฒันาท่ีย่ังยืน (SDGs) เป้าหมายที ่6 ด้าน
น�้าสะอาดและสุขอนามัย ดังนั้น การประชุม 
ครัง้นีไ้ม่เพยีงแต่สร้างเครอืข่ายและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น แต่ยัง
แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของประเทศไทยในการ 
เป็นผู ้น�าด้านการบริหารจัดการน�้าบาดาล 
ในภมิูภาคอาเซียน เพือ่รับมือกับวกิฤตน�า้และ
ความท้าทายด้านสิง่แวดล้อมในอนาคต

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

 ดร.สรุสห์ี กติตมิณฑล

“หน่วยงานต้องเตรยีมแผนป้องกันภยัแล้ง
จากฝนทิง้ช่วงและอทุกภยัล่วงหน้า โดยเฉพาะ
บรเิวณพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพ้ืนทีเ่ปราะบาง”

หายากเกยต้ืนแล้วถงึ 835 ตวั แบ่งเป็น สตัว์ทียั่งมชีีวิต 
จ�านวน 331 ตวั และซากสตัว์ จ�านวน 504 ตวั โดย
กลุ่มเต่าทะเลเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดถึง 670 ตัว  
คดิเป็นร้อยละ 80.2 รองลงมาเป็นกลุม่โลมาและวาฬ  
จ�านวน 125 ตวั คดิเป็นร้อยละ 15 และมอัีตรา
การรอดชีวิตของสัตว์ทะเลหายากหลังการรักษา
สงูถงึร้อยละ 70 ของสตัว์ทีไ่ด้รบัการรกัษาทัง้หมด 

นอกจากน้ี ยังมีโครงการส�าคัญที่ศูนย์ฯ ได้
ด�าเนินการ อาทิ โครงการอนุบาลเต่ามะเฟือง ที่
มุง่เน้นการอนบุาล ดแูลให้ลกูเต่ามสีขุภาพแขง็แรง
ก่อนปล่อยคนืสูธ่รรมชาต ิปัจจบุนัมลีกูเต่ามะเฟือง

จัดแสดงในแง่มุมต่างๆ ทั้งความหลากหลายของ
ชนดิพนัธุ ์ความชกุชมุ การแพร่กระจาย ตลอดจน 
ผลกระทบทีส่ตัว์ทะเลหายากเหล่านีไ้ด้รบัจากกิจกรรม 
ของมนุษย์ นอกจากน้ี ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับ
ประเทศทีเ่ชือ่มโยงงานวจิยั องค์ความรูด้้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นสถานที่แลกเปล่ียน
เรียนรู ้ของนักศึกษาและนักวิจัยปีละไม่ต�่ากว่า 
1,000 คน อันจะเป็นการสร้างความตระหนัก 
ในการอนรุกัษ์และการจัดการทีย่ั่งยืนของทรพัยากร 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย “ดร.ปิ่นสักก์ 
กล่าวทิง้ท้าย”

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ 
ฝนท้ิงช่วง รวมถงึป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ 
จากอทุกภยัตลอดช่วงฤดฝูนน้ี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับ
การให้บริการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการเพ่ิมช่องทางการช�าระ
ค่าน�้าประปาออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านตู้ช�าระเงิน
อัตโนมัติ (Smart Pay Kiosk) สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล ตอกย�้า
ความมุ่งมั่นในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้
บริการและอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนือ่ง

นายจกัรพงศ์ ค�าจนัทร์ ผูว่้าการการประปา
ส่วนภมูภิาค (กปภ.) เปิดเผยว่า การให้บรกิารตูค้อีอส 
ในการช�าระค่าน�้าประปาออนไลน์ถือเป็นอีก 
ก้าวส�าคัญของ กปภ. ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยกุต์ใช้เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายและเป็น
อีกหน่ึงทางเลือกท่ีตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าในยคุดจิทิลั 

ล่าสุด กปภ. ได้ขยายผลติดตั้งตู ้ช�าระเงิน
อตัโนมตั ิ(Smart Pay Kiosk) เป็นจ�านวน 113 ตู้ 
57 จุดทั่วประเทศ รองรับการช�าระค่าน�้าประปา

กปภ.ขยายผลตู้คีออส เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ายุคดิจิทัล
ผ่านแอปพลเิคชนัทกุธนาคารฟรไีม่มค่ีาธรรมเนยีม 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั โดยไม่ต้องรอคิว ส�าหรบั
ข้ันตอนการใช้บริการ ลูกค้าสามารถเลือกภาษา
ที่ต้องการและสัมผัสที่หน้าจอเพื่อเริ่มใช้บริการ
ช�าระค่าน�้าประปา เลือกตัวเลือกค้นหารายการ 
ทีต้่องการช�าระ ได้แก่ 1) ค้นหาจากหมายเลขผูใ้ช้
น�า้ 2) ค้นหาจากหมายเลขบตัรประจ�าตวัประชาชน
ตามสญัญาการใช้น�า้ พร้อมกรอกหมายเลขผูใ้ช้น�า้
หรือหมายเลขบัตรประจ�าตวัประชาชนและสัมผัส
ปุ่มค้นหาก่อนตรวจสอบและยืนยัน หากต้องการ
ช�าระเงินให้เลือกปุ่มช�าระ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ
ช�าระเงนิ หลงัจากนัน้ หน้าจอจะแสดงรายละเอยีด

ผูใ้ช้น�า้ ได้แก่ เดอืนทีแ่จ้งค่าน�า้ค้างช�าระ ยอดค่าน�า้
ค้างช�าระ และวนัครบก�าหนดช�าระค่าน�า้ พร้อมทัง้  
QR Code ส�าหรบัการช�าระค่าน�า้ เมือ่ด�าเนนิการ 
ช�าระเงนิแล้วเสร็จ ลกูค้าสามารถกดรับใบเสรจ็/ใบ 
ก�ากับภาษีได้ทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหน้ีค้างช�าระ  
2 เดอืน ระบบจะแสดงใบเสรจ็ทัง้ 2 เดอืน โดยลกูค้า 
สามารถกดรบัใบเสรจ็ได้ทลีะเดือน 

ผูว่้าการ กปภ. กล่าวเพิม่เตมิว่า กปภ. มุง่มัน่ 
ในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการอย่าง 
ต่อเนือ่งและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าช่องทางในการช�าระ 
ค่าน�า้ประปาออนไลน์ผ่านตูคี้ออสนี ้จะเป็นอกีหนึง่
ทางเลอืกทีช่่วยอ�านวยความสะดวกและเพิม่ความ
พงึพอใจให้กบัลกูค้า กปภ. มากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้สามารถ
ตดิตามข่าวสารการให้บริการหรือเชก็จุดให้บรกิาร
ได้ที่ Facebook Fanpage : การประปาส่วน 
ภมูถิาค ส�านกังานใหญ่ หรอืหากต้องการสอบถาม
ข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อได้ที ่ PWA Contact 
Center 1662 ตลอด 24 ชัว่โมง  
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ทส.ร่วมประชมุ คทช. เดนิหน้าแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน
นาวาตรี สธุรรม ระหงษ์ เลขานุการ รมว.ทส. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการนโยบายทีดิ่น

แห่งชาต ิ(คทช.) ครัง้ท่ี 1/2568 โดยมี ประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เป็นประธานการประชมุการยกเว้นค่าธรรมเนยีม
การอนญุาตใช้พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิ และให้แจ้งเวยีนมตไิปยงัจงัหวดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
การยกเว้นการปฏบัิตติามมต ิครม. ปี 2533 และ 2535 เก่ียวกับการใช้ประโยชน์พ้ืนทีป่่าไม้ การ
ขยายเวลาการท�างานของคณะอนกุรรมการอสิระดแูลปัญหาผลกระทบจากการประกาศแนวเขต
อทุยานแห่งชาตทัิบลาน เพิม่อกี 30 วัน การยกเว้นการปรบัปรงุแผนท่ีแนวเขตทีดิ่นของรัฐ (One 
Map) ใน 13 จังหวัด

  ผลส�าเรจ็มาตรการแก้วกิฤตพะยนู
และแหล่งหญ้าทะเล หลงัพบพะยนูหากนิเกาะลบิง 
25 ตัว ฝากทุกฝ่ายร่วมอนุรักษ์ดูแลต่อเนื่อง ให้
พะยูนอยู่คู่ทะเลไทยต่อไป ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นท่ี
ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาด
ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ถงึกรณท่ีีศนูย์ศกึษาและวจิยั
อทุยานแห่งชาตทิางทะเลท่ี 3 (ตรงั) กรมอทุยานแห่ง
ชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื (อส.) ส�ารวจพบ พะยนู
ถงึ 25 ตวั เข้ามาหากินหญ้าทะเลบรเิวณเกาะลบิง 
และเกาะมุกด์ ในทะเลตรงั ถือว่าเป็นสัญญาณทีด่ี 
ของความพยายามแก้ไขปัญหาวิกฤตพะยูนและ
หญ้าทะเล 

 ดร.เฉลมิชยั กล่าวต่อว่า การทีพ่บ
พะยนูสขุภาพดกีลบัมาหากินท่ีบรเิวณเกาะลบิง และ
เกาะมกุด์ เป็นจ�านวนมากเช่นนี ้แสดงถงึความอดุม
สมบรูณ์ของแหล่งหญ้าทะเล ท่ีเป็นแหล่งอาหารหลกั 
ของพะยูน ซึ่งจากการส�ารวจก็พบว่าหญ้าทะเล 
ในพืน้ท่ีดังกล่าวมีการเติบโตและขยายตัวจากการแตก 
ยอดอ่อน รวมถงึพะยนูทีพ่บ กม็พีะยนูแม่ลกู ทีแ่สดง
ให้เหน็ว่า พะยนูในทะเลไทยยงัคงมกีารขยายพนัธุ์  
เป็นแนวโน้มที่ดี และเป็นก�าลังใจให้กับทุกฝ่าย 
ในการร่วมกันอนรัุกษ์ดแูลพะยนู รวมถงึอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาติให้มีความอุดม

สมบรูณ์ เพือ่ให้ยงัคงมพีะยนูอยูคู่ก่บัทะเลไทยต่อไป 
 ทส. ออกมาตรการเข ้ม แก ่  

“ผู้ประกอบการท่องเท่ียวด�าน�า้” ลดผลกระทบต่อ
ปะการัง ดร.ป่ินสกัก์ สรุสัวด ีอธบิดกีรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ได้กล่าวถงึช่วงหลายปีทีผ่่านมา  
กิจกรรมท่องเที่ยวด�าน�้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่แนวปะการังที่มี
ความสวยงาม ซ่ึงผูป้ระกอบการหลายรายละเลยการ
ควบคมุดแูลนกัท่องเทีย่ว ปล่อยให้ด�าน�า้โดยไม่มกีาร
อบรมหรือแนะน�าวิธีปฏบัิตทิีถ่กูต้อง ขาดเจ้าหน้าที ่
ผู้เชีย่วชาญดูแล ท�าให้นักท่องเทีย่วมาสัมผัส เหยยีบย�า่  
หรอืใช้ตนีกบโดยไม่รูวิ้ธ ีมกีารให้อาหารปลา และทิง้ 
ขยะในทะเล รวมถงึผูป้ระกอบการท่ีจดักจิกรรมท่องเท่ียว 
ด�าน�้า เคล่ือนย้ายปะการัง สัตว์น�้า หรือส่ิงมีชีวิต 
ใดๆ มาให้นกัท่องเทีย่วดู ส่งผลให้เกดิความเสยีหาย
ต่อแนวปะการังมาอย่างต่อเนือ่ง 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(ทช.)  จดัท�าประกาศ “มาตรการคุม้ครองทรัพยากร 

วิธีการใช้ตีนกบไม่ให้กระทบต่อปะการัง และต้อง
ใส่ชูชีพทุกคร้ัง เว้นแต่ผ่านหลักสูตรการด�าน�้าลึก 
หรือหลกัสตูรการด�าน�า้อสิระมาแล้ว”

 ทัง้นี ้กรม ทช. ได้ด�าเนนิการจดัท�า 
(ร่าง) ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ว่าด้วย ผูค้วบคมุและผูช่้วยผูค้วบคมุการท่องเทีย่ว
ด�าน�า้ในบริเวณแนวปะการัง โดยมมีคัคุเทศก์ ผูน้�า
การด�าน�้า และครูสอนด�าน�้า หรือระดับเทียบเท่า
ขึน้ไป ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จ�านวน 1,946 คน ซ่ึง
อยู่ระหว่างเร่งด�าเนินการออกบัตรให้กับผู้ผ่านการ 
ฝึกอบรม โดยหากผู้ประกอบการที่จัดกิจกรรม 
ท่องเที่ยวด�าน�้า ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 
ดังกล่าว จะมโีทษตามมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตัิ 
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือท้ังจ�าทัง้ปรบั 
เพือ่ประโยชน์ในการสงวน คุม้ครอง อนรุกัษ์ หรอื 
ฟ้ืนฟทูรัพยากรปะการัง ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต

บนแนวปะการัง ต้องเรียนบนพืน้ทราย 
 “การออกมาตรการดงักล่าว จะช่วย

สร้างมาตรฐานการด�าน�า้ในบริเวณแนวปะการัง ทัง้
การด�าน�า้ตืน้และด�าน�า้ลกึ ให้กบันกัด�าน�า้มอืใหม่ที่
ยงัไม่มปีระสบการณ์ พร้อมก�ากบัดแูล และควบคมุ
การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวด�าน�้าบริเวณแนว
ปะการังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมข้ีอปฏบัิติ 
ดงันี ้1. ในการด�าน�า้ลกึ (Scuba) ห้ามน�ากล้องลงไป
ถ่ายภาพใต้น�้า ยกเว้นมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรด�าน�้าลึก
ระดับเทยีบเท่า Advanced หรอืมปีระสบการณ์ด�าน�า้ 
40 ไดฟ์ขึน้ไป ท�าหน้าทีถ่่ายภาพให้ หากมกีารเรียน
หรือสอบด�าน�้าลึก ห้ามครูและนักเรียน ถ่ายภาพ 
ใต้น�า้ (ยกเว้นการเรียนตามหลกัสตูรถ่ายภาพใต้น�า้)  
ถ้าต้องการถ่ายภาพในการเรียนจะต้องมีบุคคล 
ท�าหน้าทีถ่่ายภาพโดยเฉพาะ เพราะหากไม่เชีย่วชาญ
ในการด�าน�้าจะท�าให้ปะการังเกิดความเสียหาย  
2. ในการด�าน�า้ตืน้ (Snorkel) หากด�าน�า้ตืน้ในบรเิวณ
แนวปะการังระดบัน�า้จะต้องสงูไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
จากยอดปะการงั หากมกีารใช้ตีนกบ ผูค้วบคมุต้องแจ้ง 

ปะการังจากกจิกรรมท่องเทีย่วด�าน�า้” ขึน้ เพือ่บังคบัใช้ 
กบั “ผูป้ระกอบการทีจ่ดักจิกรรมท่องเทีย่วด�าน�า้” 
โดยมีสาระส�าคัญคือ ต้องจัดให้มี “ผู้ควบคุมหรือ 
ผู้ช่วยควบคุม” ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที ่
กรม ทช. ก�าหนด เดนิทางไปกบันกัท่องเทีย่วทกุครัง้ 
ซ่ึงผูค้วบคมุต้องชีแ้จงกฎหมาย ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถึงวิธีการด�าน�้าที่ไม่กระทบต่อปะการังและ 
สิง่มชีวีติใต้ทะเลให้กบันกัท่องเท่ียวทราบก่อนการด�าน�า้  
โดยมอีตัราส่วนผูค้วบคมุ ต่อ นกัท่องเทีย่ว แบ่งตาม
ประเภทการด�าน�้า ได้แก่ การด�าน�้าลึก (Scuba)  
ผูค้วบคมุ 1 คน ต่อนกัด�าน�า้ไม่เกนิ 4 คน การด�าน�า้ตืน้  
(Snorkel) และด�าน�า้อสิระ (Freediving) ผูค้วบคมุ  
1 คน ต่อนกัด�าน�า้ไม่เกนิ 20 คน การทดลองเรยีนด�าน�า้ 
 (DSD or Try Dive) ผูค้วบคมุ 1 คน ต่อนกัเรียน
ไม่เกนิ 2 คน และการเรยีนและการสอบด�าน�า้ลกึ  
ผูค้วบคมุ 1 คน ต่อนกัเรยีนไม่เกนิ 4 คน และห้ามเรยีน 

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

เฉลมิชยั ศรอ่ีอน

ดร.ป่ินสกัก์ สรุสัวดี

ณัฐรกิา วายภุาพ นติพิน

ทส.เดนิหน้าส�ารวจศกัยภาพน�า้บาดาล 
หวงัแก้ปัญหาในพืน้ท่ีแล้งซ�า้ซาก/น�า้เคม็ 

“ดร.เฉลิมชยั” ส่งมอบน�า้บาดาลระยะไกล  
ให้ชาวบ้านแสนพัน และตดิตามความก้าวหน้า 
โครงการศกึษา ส�ารวจและประเมนิศกัยภาพ
น�า้บาดาล ในพ้ืนทีห่าน�า้ยาก จงัหวดัสกลนคร

สืบเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ต�าบล 
อุม่จาน มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็และมคีวาม
ต้องการใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับแหล่งน�้า
ผวิดนิไม่เพยีงพอ ส่วนน�า้บาดาลทีใ่ช้พบปัญหา
มคีณุภาพกร่อย เคม็ กรมทรพัยากรน�า้บาดาล 
จงึได้ด�าเนนิการเจาะส�ารวจในพืน้ทีบ้่านแสนพนั 
หมูท่ี ่6 พบว่ามศีกัยภาพน�า้บาดาล เฉลีย่ 5-7 
ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และคุณภาพน�า้บาดาล
จดื สามารถน�าไปพฒันาเป็นโครงการได้ จงึได้ 
จดัท�า “โครงการจดัหาแหล่งน�า้บาดาลระยะไกล 
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ�้าซากหรือน�้าเค็ม  
รปูแบบที ่1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” 
ซึง่ประกอบด้วยบ่อบาดาลขนาด 6 นิว้ จ�านวน 
4 บ่อ ถงัเหลก็เกบ็น�า้ ขนาด 100 ลบ.ม. จ�านวน 
2 ถัง หอถังสูง ขนาด 110 ลบ.ม. ปัจจุบัน
สามารถพัฒนาน�้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้มากถึง 
131,400 ลกูบาศก์เมตรต่อปี ประชาชนได้รบั 
ประโยชน์ จ�านวน 339 ครวัเรอืน หรอื 1,049 คน  
ประชาชนใช้น�า้ไปแล้ว 4,765 ลกูบาศก์เมตร

ภาคครวัเรอืน ช่วยเพิม่ความม่ันคงในการเข้าถงึ
แหล่งน�า้ ในระดบัชมุชนแก่พืน้ทีท่ีข่าดแคลนน�า้ 
และส่งเสรมิให้มกีารใช้น�า้บาดาลอย่างคุม้ค่า ม ี
ประสทิธภิาพและยัง่ยนื พร้อมก�าชับให้ผูน้�าท้องถ่ิน  
และชาวบ้านทกุคน ช่วยกนัดแูลรกัษาเครือ่งมอื  
รวมถงึอปุกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป  
และร่วมแบ่งปันน�้ากินน�้าใช้กันอย่างท่ัวถึง 
และเพยีงพอ

กรมทรัพยากรน�้าบาดาล เล็งเห็นถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงจัดท�า “โครงการ
ศกึษา ส�ารวจและประเมนิศกัยภาพน�า้บาดาล
ในพืน้ทีห่าน�า้ยาก เพือ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุและ
สนบัสนนุการบรหิารจดัการน�า้เชงิพืน้ที ่ (ระยะ
ที ่ 3)” ซึง่ได้รบังบประมาณจากกองทุนพฒันา
น�า้บาดาล โดยการด�าเนนิการเจาะส�ารวจและ
พฒันาน�า้บาดาล ในต�าบลตองโขบ 9 หมูบ้่าน 

อบก.จบัมอื กกท. ร่วมรณรงค์ลดก๊าซเรอืนกระจก 
ดันกจิกรรมกฬีาสูร่ปูแบบ Carbon Neutral Event

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) หรือ อบก. ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื กบั การกฬีาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
ในการผลกัดันและส่งเสริมการลดก๊าซเรอืนกระจก
จากการจดัแข่งขนักฬีา ในรปูแบบคาร์บอนนวิทรลั
อเีวนต์ (Carbon Neutral Event) เพือ่มุ่งสู่ความ
เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

พร้อมกันนี้ได้จัดงานแถลงความร่วมมือ โดย
มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ นายสรวงศ์  
เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม และ  
ดร.ณฐัรกิา วายุภาพ นติพิน รองผูอ้�านวยการ รกัษาการ 
ผูอ้�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 
พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ
การกฬีาแห่งประเทศไทย ร่วมในพธิ ีและ นางสาว
ชรญัญา เพชรสวุรรณนาคะ นางสาวไทย พิษณโุลก 
2568 และ “Miss Climate Change” ร่วมเป็น 
กระบอกเสยีงในการสร้างการรบัรูด้้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ์เป็นศูนย์ 
หรอื Net Zero 

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มบีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในจ�านวนนี ้
มาจากการส่งเสริมการท�ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ในรปูแบบต่างๆ เช่น องค์กร ผลติภณัฑ์ การจดังาน
อเีวนต์ และระดบับุคคล รวมจ�านวน 140,000 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ส�าหรับองค์กรกีฬา ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ 
และประกาศเจตนารมณ์เป ็นองค ์กรที่มุ ่ งมั่น 
ด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัแข่งขนักฬีา  
เพื่อมุ่งสู ่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) ในครัง้น้ี มจี�านวนทัง้สิน้ 4 องค์กร ได้แก่  
ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สมาคมการ
จัดการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาขี่ม้า
แห่งประเทศไทย

ดร.ณัฐรกิาฯ กล่าวด้วยว่า ภายใต้ความร่วมมอื 
ในคร้ังน้ี อบก. จะร่วมพัฒนาองค์ความรู ้ด ้าน 
คาร์บอนฟตุพริน้ท์และการชดเชยคาร์บอนท่ีเหมาะสม 
กับบริบทของ กกท. รวมถึงภาคส่วนด้านการกีฬา 
และสมาคมกฬีาต่างๆ เพือ่สนบัสนนุให้เกิดการสร้าง 
จิตส�านึกและพฤติกรรมที่ดีให้กับบุคลากรหรือ 
เจ้าหน้าทีใ่นสาขากฬีา ผูจ้ดังานและผูเ้ข้าร่วม ผ่านการ 
สนบัสนนุความรูเ้ชงิเทคนคิ และการอบรม รวมท้ัง
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ สร้างการรับรูเ้รือ่งคาร์บอน
ฟตุพริน้ท์และการชดเชยคาร์บอน ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารของ อบก.

“ภายใต้ความร่วมมอืในครัง้นี ้จะมส่ีวนผลกัดนั
การจดัแข่งขนักีฬาของไทยให้ก้าวสูม่าตรฐานระดบั
สากล ตอบโจทย์ทัง้นักกฬีา ผู้ชม นกัท่องเท่ียว และ
นักลงทุนที่ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน ตลอดจน
สอดรับนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นผูน้�าของอาเซียนในด้านการลดการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และพฒันาตลาดซือ้ขาย 
คาร์บอนเครดิตโดยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การซ้ือขายคาร์บอนเครดิตของอาเซียนได้ในที่สุด” 
ดร.ณัฐรกิาฯ กล่าวในตอนท้าย

เรามุ ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับมาตรการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก และตลอดเวลาทีผ่่านมา เราได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันต่อ
สถานการณ์โลกและปรบัตวัให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
และน�าไปสู ่การบรรลุเป ้าหมายความเป ็นกลาง 
ทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี  
ค.ศ. 2050 ได้ในทีสุ่ด

โอกาสน้ีขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรกีฬา 
ที่ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ในการมุ ่งมั่นด�าเนินการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกจากการจัดแข่งขันกฬีา ในรปูแบบคาร์บอน
นิวทรลัอเีวนต์ (Carbon Neutral Event) และร่วมเป็น 
พลังส�าคัญในการผลักดันการลดการปล่อยก ๊าซ 
เรือนกระจกอย่างเป็นรปูธรรม ส่ิงน้ีสะท้อนถงึเจตนารมณ์ 
ที่แน่วแน่ในการร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ
ประเทศของเรา

ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อ�านวยการ 
รักษาการผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ 

เรอืนกระจก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน วิกฤตการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นหน่ึงในความท้าทายเร่งด่วนของ
โลก ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกจิ และสังคม ทัง้น้ี วงการกฬีา มบีทบาทส�าคญั
ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และการกระตุน้เศรษฐกจิ 
แต่อย่างไรกต็าม การจดัแข่งขนักฬีาน้ันมกีารปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจากการ 
เดนิทาง การใช้พลงังาน หรอืการใช้ทรพัยากรจ�านวนมาก 
ในการรองรบันกักฬีา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่ ผูช้ม 
และนักท่องเทีย่ว

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วย นายจตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และคณะ 
ผูบ้รหิาร ทส. ลงพืน้ท่ีบ้านแสนพนั หมูท่ี ่6 ต�าบล 
อุม่จาน อ�าเภอกุสมุาลย์ จังหวดัสกลนคร ลงพืน้ที่ 
ตดิตามความก้าวหน้า “โครงการศกึษา ส�ารวจ
และประเมินศักยภาพน�้าบาดาลในพ้ืนที่หาน�้า
ยาก เพือ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุและสนบัสนนุการ
บรหิารจดัการน�า้เชงิพืน้ที ่ (ระยะที ่ 3) ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต�าบลตองโขบ อ�าเภอ
โคกศรสีพุรรณ จงัหวดัสกลนคร” ซึง่เป็นพืน้ที่
ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน�้าอุปโภค
บริโภค โดยในช่วงหน้าแล้งน�้าผิวดินบางแห่ง  
แห้งขอด อีกทั้ งยังเป ็นพ้ืนที่ที่ มี คุณภาพ 
น�้าบาดาลระดับลึกเป็นน�้าเค็ม จึงไม่สามารถ
พฒันาบ่อน�า้บาดาลระดับลกึได้ ท�าให้ปรมิาณน�า้ 
ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ เพือ่เปิดโครงการ
จัดหาแหล่งน�้าบาดาลระยะไกลเพ่ือแก้ปัญหา 
ในพืน้ทีแ่ล้งซ�า้ซากหรอืน�า้เค็ม รปูแบบท่ี 1 ประจ�า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) มีความห่วงใย 
ต่อความเป็นอยูข่องพีน้่องประชาชน ต้องการให้ 
ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครบ 
ทกุมติ ิโดยสนบัสนนุให้กรมทรพัยากรน�า้บาดาล
ช่วยเหลือประชาชนให้มีน�้าอุปโภคบริโภค 
ได้ตลอดปี แก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าให้แก่  

จ�านวน 2 บ่อ ซึ่งบ่อที่ 1 สามารถพัฒนาน�้า
ได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน�้า
จืด ซึ่งปัจจุบันอยู ่ระหว่างด�าเนินการเจาะ
บ่อที่ 2 และเมื่อด�าเนินการเจาะส�ารวจเสร็จ
สิ้น กรมทรัพยากรน�้าบาดาล จะด�าเนินการ
จัดท�า “โครงการจัดหาน�้าบาดาลขนาดใหญ่
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง” เพื่อแก้ไขปัญหาการ 
ขาดแคลนน�้าให ้ประชาชนในพื้นที่ต�าบล 
ตองโขบ จงัหวดัสกลนคร ซึง่ประชาชนจะได้รบั 
ประโยชน์ จ�านวน 1,675 ครวัเรอืน หรอื 6,764 คน  
ปริมาณน�้ าที่ สามารถพัฒนาขึ้นมาใช ้ ได ้  
219,000 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน ์  อ ธิบดี
กรมทรัพยากรน�้าบาดาล กล ่าวว ่า ตาม
นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีใ่ห้ความ
ส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ ทัง้
น�้าอุปโภคบริโภค และน�้าเพื่อการเกษตร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นี ้จงึมโีครงการพฒันา
น�า้บาดาลทีจ่ะด�าเนนิการ เพือ่ช่วยเหลอืพีน้่อง
ประชาชน ได้แก่

1. โครงการพฒันาน�า้บาดาลเพือ่การเกษตร
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ�านวน 8 แห่ง  
2. โครงการพัฒนาน�้าบาดาลเพ่ือการเกษตร
แปลงใหญ่ พืน้ที ่300 ไร่ จ�านวน 4 แห่ง 3. โครงการ 
พฒันาน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรแปลงใหญ่ พืน้ที่  
500 ไร่ จ�านวน 2 แห่ง 4. โครงการพัฒนา 
น�า้บาดาลเพือ่ความมัน่คงระดบัชมุชน จ�านวน 
2 แห่ง 5. โครงการจัดหาแหล่งน�้าบาดาล 
ระยะไกลเพือ่แก้ปัญหาในพืน้ทีแ่ล้งซ�า้ซากหรอื
น�า้เคม็ จ�านวน 2 แห่ง  

ดั งนั้น อบก. ซึ่ ง เป ็นหน ่วยงานให ้บริการ 
ทางวิชาการ รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG 
Certify Body) โดยด�าเนนิงานตามนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนให ้
ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม จงึร่วมกบั กกท. จดังานในวนันีข้ึน้ 
เพ่ือแถลงความร่วมมือ ในการร่วมเป็นเครือข่าย 
ผลกัดนั และสนบัสนนุให้ กกท. รวมทัง้สมาคมกฬีาต่างๆ  
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้กระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกีฬา เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมลดก๊าซ 
เรอืนกระจกของประเทศไทย เสรมิสร้างให้สมาคมกฬีา
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัแข่งขนักฬีา มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ มส่ีวนร่วมลดก๊าซเรอืนกระจกและชดเชยด้วย 
การซือ้คาร์บอนเครดติจากโครงการ T-VER (Thailand 
Voluntary Emission Reduction Program) เพือ่ให้ 
เป็นการจัดแข่งขันกีฬาในรูปแบบ Carbon Neutral 
Event ซ่ึงเป็นการกระตุน้ตลาดคาร์บอนภายในประเทศ 
โดยในปีงบประมาณ 2568 อบก. มเีป้าหมายส่งเสรมิ
ให้เกดิปรมิาณการซือ้ขายและถ่ายโอนคาร์บอนเครดติ 
ซ่ึงมาจากโครงการ T-VER จ�านวน 900,000 ตัน 

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน
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กรมข้าวหนนุชาวนาเชยีงราย
ต่อยอดนวัตกรรมเพ่ิมมลูค่า

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู ้อ�านวยการกองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว เปิดเผยว่า ในการลงพื้นที่จังหวัด
เชียงรายได ้ติดตามภารกิจและผลส�าเร็จในการ
สนบัสนนุการเพิม่มลูค่าจากการแปรรปูสนิค้าข้าวไทย 
ประกอบด้วย ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวปลอดสารพษิต�าบล
แม่อ้อ อ�าเภอพาน กลุม่วสิาหกจิชุมชนหมดู�าเหมยซาน
เกษตรพอเพยีง อ�าเภอเทงิ และกลุม่วสิาหกจิชุมชนกลุม่
สรุากลัน่ฐตินินัท์ อ.แม่ลาว จ.เชยีงราย 

โดยผลจากการด�าเนินการของกองพัฒนา
ผลติภณัฑ์ข้าว กรมการข้าวและศนูย์วจิยัข้าวเชยีงราย 
ได้สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกร ทั้งด้านการพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 

และยกระดบักลุม่เกษตรกรผูผ้ลติข้าวให้เกดิอาชีพท่ีมัน่คง 
และมรีายได้ครวัเรอืนเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก

ทัง้นี ้“ข้าว” นบัเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัของประเทศ 
ทั้งในด้านการบริโภคและการเป็นสินค้าเกษตรส่งออก
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค เนื่องจากเป็นพืชเกษตรหลัก 
ของประเทศทีค่รอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูมากท่ีสดุโดยคิดเป็น 
ร้อยละ 45.2 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของประเทศ  
ในฐานะทีก่องพฒันาผลติภณัฑ์ข้าว เป็นหน่วยงานในสงักดั
กรมการข้าว ท่ีมบีทบาทในการดูแลภารกจิด้านการตลาด
สนิค้าข้าวของกรมการข้าว และเชือ่มโยงตลาดสนิค้าข้าว
ระหว่างเกษตร ภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จงึม ี
นโยบายส่งเสริมพัฒนาให้ข้าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก 

ท่ีส�าคญั ท่ีท�าให้อาหารไทยเป็นหนึง่ใน Soft Power
นอกจากข้าวจะเป็นอาหารจานหลักแล้ว ยังสามารถ

น�าไปแปรรูปเป็นเครื่องปรุงและขนมในรูปแบบต่างๆ 
โดยในแต่ละพื้นที่ของไทย ได้น�าเอาข้าวมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถีการด�ารงชีวิต กลายเป็นวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและวถีิชวีติของคนไทย การผลกัดนั Soft Power 
ข้าวไทย เป็นนโยบายทีส่อดคล้องกบันโยบายของรฐับาล 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของคุณค่าและพลังของ Soft Power รวมทั้งมีพันธกิจ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเพ่ิมมูลค่าของ 
ข้าวไทย ให้เกิดความยัง่ยนืในเชงิพาณชิย์ โดยในการด�าเนนิการ 
จะเน้นทัง้ในด้านของการประชาสมัพนัธ์ข้าว การส่งเสรมิ 
ให้เกิดการใช้นวตักรรมใหม่ๆ ในการสร้างผลติภณัฑ์แปรรปู 
จากข้าวคณุภาพของไทยให้เป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ จะช่วยต่อยอด 
การผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว 

เกิดการพัฒนาและยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ให้ได้รบัประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน

ส�าหรับในปีงบประมาณ 2568 กองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ด�าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มมูลค่าจาก
การแปรรปูสนิค้าข้าวไทย ภายใต้แผนงานส�าคญั เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่า โดยมี 
เป้าหมายพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูจากข้าว เพือ่เพิม่ความ 
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาด 
พร้อมกนันีม้กีารต่อยอดบรรจภุณัฑ์ ด้วยการปรบัปรงุ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและเพ่ิมมูลค่าของสินค้า เพื่อ
สนับสนุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จาก
ข้าว รวมถงึการให้ค�าแนะน�าด้านมาตรฐาน GMP พร้อม
สนับสนุนโรงสีให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพการผลติและความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์ ต่อไป

83 ปี กรมปศสัุตว์ เปิดตวัระบบบรกิาร
สตัวแพทย์ทางไกล “DLD-Televet”

ครบรอบ 83 ปี กรมปศสุตัว์ พร้อมเปิดตวั 
ระบบบริการสัตวแพทย ์ทางไกล “DLD- 
Televet” ยกระดบัการดแูลสุขภาพสตัว์ สะดวก 
รวดเรว็ ตอบโจทย์ยคุดจิทิลั

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาส 
เป็นประธานพธิเีปิดงาน วนัคล้ายวนัสถาปนากรม
ปศุสัตว์ ครบรอบ 83 ปี ภายใต้แนวคิด “83 ปี 
ครอบครวัปศสุตัว์ ก้าวสูอ่นาคตด้วยหวัใจดิจิทลั” 
โดยม ีนายบญุสงิห์ วรนิทร์รกัษ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาดิลัน  
อาลอีสิเฮาะ ทีป่รึกษารัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ นายภูผา ลิกค์ ผู ้ช ่วย 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน  
รตันมงัคลานนท์ อธบิดกีรมปศสุตัว์ และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี 
กรงุเทพมหานคร ว่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการน�าของ 
ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส�าคญักบั
การยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรไทย ดว้ย
การส่งเสรมิให้ภาคเกษตรกรรมปรบัตวัสูย่คุดจิทิลั 
เพ่ิมรายได้ และพัฒนาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ตอบสนองนโยบายนี้อย่างเป็น
รปูธรรม โดยได้แสดงให้เหน็ถงึบทบาททีส่�าคญัยิง่
ในการควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ของประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัยและความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่รักษา

ฟุ้งกระจายของสารเคมีที่เกษตรกรอาจได้รับ 
ทัง้การสมัผสัและสดูดมขณะฉดีพ่นอกีด้วย

รวมถงึการส�ารวจพืน้ทีท่างการเกษตรขนาด
ใหญ่ การวเิคราะห์ดนิและคาดการณ์เวลาการ
เกบ็เกีย่วได้อย่างแม่นย�า ด้วยสมรรถนะทีส่งูขึน้ 
สามารถสร้างแผนที่ในรูปแบบสามมิติ (3D 
Mapping) ท�าให้สามารถวเิคราะห์ และวางแผน
ในการเพาะปลกูได้

ส�าหรับประเทศไทยโดรนเพื่อการเกษตร
เริม่เข้ามามบีทบาทมากขึน้ ในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ช่วยท�าการเกษตรแบบแม่นย�าขึน้ เช่น การรดน�า้ 
การให้ฮอร์โมน การให้ปุ๋ยทางใบ ซ่ึงประหยัด
เวลามากกว่าการใช้แรงงานคน นอกจากนี ้ด้วย
สมรรถนะสูงของโดรนยังใช้ในการท�างานอื่นๆ 
เช่น ถ่ายภาพเพือ่ตรวจวเิคราะห์โรคพชื ท�าให้
ดูแลรักษาโรคพืชได้อย่างตรงจุด การใช้โดรน
มาฉีดพ่นยาเพ่ือรักษาโรคพืชเฉพาะต�าแหน่ง 
ได้อย่างแม่นย�ามากขึน้ สามารถฉดีพ่นแปลงพชืไร่  
ลดการใช้แรงงานคนจาก 10-20 คน เหลอืเพยีง  
1-2 คน เท่านั้น แต่ราคาของโดรนยังสูง  
ท�าให้เกษตรกรยงัไม่สามารถประเมนิจดุคุม้ทนุ
ได้ และเลอืกเป็นการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิาร
มากกว่า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม 
ส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินนโยบาย ระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้ 
เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหาร
จัดการร่วมกัน โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ในการด�าเนินงาน เพื่อหาปัจจัยการผลิต 
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการ 
ด้านการตลาด เพิม่โอกาสในการแข่งขนั โดยม ี
หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคทีีเ่ก่ียวข้อง 
ให้การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก โดย 
ให้น�าเทคโนโลย ีเช่น โดรนเพือ่การเกษตร เข้ามา 
ประยกุต์ใช้มากขึน้ ปัจจบุนัมเีกษตรกรแปลงใหญ่ 
ที่มีโดรนเพ่ือการเกษตร มาใช้ท�าการเกษตร 
จ�านวน 546 แปลง เกษตรกรได้รบัประโยชน์ 
กว่า 34,000 ราย โดยตัง้เป้าหมายให้เกษตรกร
ที่ใช้โดรนในกลุ่มแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุน
การผลติกว่า 1,100 ล้านบาท

ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การพัฒนาภาค
เกษตรในประเทศไทย มุง่เน้นการน�าเทคโนโลย ี
สมัยใหม ่  โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิ จิทั ล 
มาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนวิธีการท�าการเกษตร 
เช่น การท�าเกษตรแบบแม่นย�า, ระบบอตัโนมตัิ
ในฟาร์ม, การท�าเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น 
โดยการสนับสนุนจากภาครัฐและความ 
ร่วมมอืจากภาคเอกชน อกีทัง้กระแสเศรษฐกจิ
โลก ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ที่มีการคิดค้นวิจัยและพัฒนาใช้เทคโนโลย ี
และนวตักรรมใหม่เพิม่มากขึน้ ในทกุอุตสาหกรรม  
ซึง่อากาศยานไร้คนขบัหรอืโดรน (Drone) นบัเป็น 
หนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบ  
การท�าธรุกจิมากขึน้

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูล Fortune 
Business Insights ปี 2024 มลูค่าตลาดโดรน 
เชิงพาณิชย์ของโลกอยู่ที่ประมาณ 4.6 แสน
ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตจาก 5.8 แสน
ล้านบาท เป็น 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2032 
โดยมอีตัราการเตบิโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 
20.8% ในช่วงปี 2025-2032 และส�าหรับ 
โดรนเพือ่การเกษตรท่ัวโลกมมีลูค่าราว 1.6 แสน
ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 2 แสน 
ล้านบาท ในปี 2024 เป็น 798 ล้านล้านบาท  
ในปี 2032 โดยมอัีตราการเตบิโตต่อปีแบบทบต้น  
(CAGR) ที ่18.5%

ในประเทศทีก่ารเกษตรมคีวามก้าวหน้าสงู  
โดรนจะมีราคาถูก น�าไปใช ้ประโยชน์ได  ้
หลากหลาย เช่น ช่วยลดข้อจ�ากัดของการท�างาน  
ในต้นพชืท่ีมคีวามสงู การให้ปุย๋ทางใบ ท�าให้พชื 
สามารถดูดซึมอาหารผ่านปากใบได้ทันท ี
โดยไม่ต้องผ่านราก ท�าได้ในเวลารวดเรว็ ลดการ

มาตรฐานการด�าเนนิงานทีเ่ข้มแขง็ แต่ยงัสามารถ
เปลี่ยนแปลง ปรับตัว และพัฒนากระบวนการ
ท�างานให้สอดคล้องกบัยคุดจิทิลั

นายอิทธ ิกล่าวอีกว่า ส�าหรับงานในคร้ังนี ้ยงัได้ 
มีการเปิดตัวระบบ DLD-Televet อย่างเป็น
ทางการครั้งแรก ซึ่งถือเป็นก้าวส�าคัญในการ 
ยกระดบับรกิารสตัวแพทย์ของประเทศไทยทีไ่ม่ใช่ 
เพียงแค่ระบบเทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นเครื่องมือ
ส�าคัญในการลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับ
บรกิารด้านสุขภาพสตัว์ โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกล  
ระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก 
การพัฒนาระบบ DLD-Televet ยังสะท้อน 
แนวคดิ “ครอบครวัปศสัุตว์ ก้าวสู่อนาคตด้วยหวัใจ
ดิจิทัล” ที่กรมปศุสัตว์น�ามาใช้ขับเคลื่อนองค์กร
ให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และพร้อม
รองรับความเปล่ียนแปลงในทุกมิติ นอกจากนี้  
ยงัได้ก�าชบักรมปศสุตัว์ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ในการเล้ียงโค-กระบือ ให้ด�าเนินการตรวจสอบ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิโรคระบาดในอนาคต พร้อมสร้าง 
ความเชือ่มัน่ และความมัน่ใจ แก่เกษตรกรผูเ้ลีย้ง
โค-กระบอื และประเทศผูบ้รโิภคต่อไป

ด้าน นายสตัวแพทย์สมชวน รตันมงัคลานนท์  
อธิบดีกรมปศุสัตว ์  กล ่าวว ่า กรมปศุสัตว ์ 
มุ ่งม่ันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่ให้ความส�าคัญกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างรายได้ที่ม่ันคง 
และพัฒนาภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่ม
ประสทิธภิาพทกุมติ ิ ก้าวสูด่จิทิลัเตม็รปูแบบ โดย
ได้ปรับกระบวนการท�างานให้สะดวก รวดเร็ว  
ลดความซ�า้ซ้อน ด้วยการใช้เทคโนโลยสีนบัสนนุการ 
ท�างานของเจ้าหน้าทีท่กุภาคส่วน ยกระดบับรกิาร

“นฤมล” เผย เลือ่นกรดียางออกไป 1 เดอืน 
ลดอุปทาน ท�าราคายางพาราพุง่กระฉดู

“รมว.นฤมล” เผย กยท. จบัมอืเครอืข่ายฯ 
เลือ่นกรดียางออกไป 1 เดอืน ลดอปุทาน สร้าง
แรงกดดันต่อสมดลุของตลาด ท�าราคายางพารา
พุง่กระฉดู ตลาดยางสดุคกึคกั

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน
สถานการณ์ราคายางพาราทุกชนดิปรบัตวัข้ึนอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ราคายางแผ่น 
รมควนัชัน้ 3 (ไม่อดัก้อน) ราคาปรบัขึน้มา 70 บาท
ต่อกโิลกรัม (กก.) ยางแผ่นดบิคณุภาพด ี(ความชืน้
ไม่เกนิ 3%) ราคาปรบัขึน้มา 68 บาทต่อกโิลกรมั 
น�า้ยางสด ราคาปรบัขึน้มา 58.75 บาทต่อกโิลกรัม 
ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) ราคาปรบัขึน้มา 58 บาท 
ต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 70%)  
ราคาปรบัขึน้มา 40.60 บาทต่อกโิลกรมั

“ราคายางที่ปรับขึ้นต ่อเ น่ืองในขณะนี ้
เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) และคณะกรรมการเครอืข่าย 
สถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง ในการขอความร่วมมือ 
เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเล่ือนฤดูกาล 
เปิดกรีดยางออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที ่
จะท�าการเปิดเดอืน พ.ค. 2568 โดยให้เริม่ท�าการ
เปิดกรดีเดอืน ม.ิย. 2568 ซึง่จะท�าให้ผลผลติยาง
หายไปจากระบบตลาดโลกไม่ต�่ากว่า 3 แสนตัน 
หากมลูค่าผลผลติยางพาราชนดิแผ่นรมควนัชัน้ 3 
(ไม่อัดก้อน) กโิลกรัมละ 72.04 บาท (ข้อมลูจาก
การประกาศราคายางของฝ่ายเศรษฐกิจการยาง 
กยท. ณ วนัที ่3 เมษายน 2568) โดยคดิเป็นมลูค่า
มากกว่า 14,400 ล้านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว 

การลดลงของอปุทานนีจ้ะสร้างแรงกดดนัต่อสมดลุ 
ของตลาด ส่งผลท�าให้ตลาดโลกยางตืน่ กลวัอนาคต 
ซปัพลายจะขาดท�าให้ผูค้้าทีม่คี�าสัง่ซ้ือไว้จะต้องรีบ
ซือ้ของเกบ็ไว้ส่งมอบ ส่งผลท�าให้ตลาดยางกลบัมา
คกึคกัใหม่อกีรอบ” ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล กล่าวย�้าว่า กระทรวงเกษตรฯ  
มุ่งม่ันแก้ปัญหาด้านราคายาง เพื่อคลายความ 
เดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกรโดยเรว็ทีส่ดุ ในระหว่าง 
เลือ่นเปิดกรดียาง เกษตรกรชาวสวนยางสามารถ
บ�ารุงรักษาต้นยางให้แข็งแรงสมบูรณ์ เตรียม
พร้อมเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อเปิดกรีด โดย กยท.  

จะสนบัสนนุเงนิกูจ้ากองทนุพฒันายางพารา มาตรา  
49 (3) แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่าน
โครงการสนิเชือ่ระยะสัน้ ส�าหรับสถาบนัเกษตรกร
เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิตยางพารา (สถาบันฯ ละ  
1 สญัญา) วงเงนิไม่เกนิ 5 ล้านบาท/1 สญัญา โดย
ปลอดดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 4 เดอืน โครงการ 
สนิเชือ่ระยะสัน้ ส�าหรบัสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง 
เพือ่จดัหาปัจจยัการผลติ เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้ ได้มอบหมายให้ กยท. ช่วยเหลอื 
ผู้ประกอบกิจการยางที่รับซื้อยางพาราโดยการ 
ช่วยเหลอืชดเชยอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ทัง้นี ้จะต้อง 
มเีง่ือนไขเป็นผูป้ระกอบกจิการทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
พร้อมกบัวางแผนซือ้โรงงานผลติยางล้อเพ่ือรองรบั
ผลผลิตของเกษตรกรมาแปรรูป เพื่อดึงอุปทาน
ผลผลติยางออกจากตลาด และเป็นการยกระดบั
คุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีมาตรฐาน 
สร้างโอกาสทางธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมให้

มีแบรนด์สินค้ายางพาราเป็นของ กยท. รวมถึง
เป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ
เพิม่มากขึน้

ก่อนหน้าน้ี ศ.ดร.นฤมล กล่าวถงึสถานการณ์
ราคายางพาราขณะน้ีว่า ตัง้แต่วันท่ี 8 เม.ย.ท่ีผ่านมา  
เนื่องจากมาตรการการเรียกเก็บภาษี “โดนัลด์ 
ทรัมป์” ผู้น�าสหรัฐ ประกาศปรับขึ้นภาษีน�าเข้า
พื้นฐาน (Baseline Tariff) ในอัตรา 10% กับ 
ทุกประเทศท่ีสหรฐัมีการน�าเข้าสนิค้า ส่งผลท�าให้
ราคายางตกลงอย่างต่อเนือ่ง ตนจึงได้เรยีกประชมุ
คณะกรรมการควบคมุยาง ครัง้ท่ี 1/2568 อาศัย
อ�านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมยาง พ.ศ. 2542 
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. เพื่อเร่งแก้ไขราคายางพารา
อย่างเร่งด่วน

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ล่าสดุราคายางพารา
ทกุชนดิได้ปรบัขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง โดยราคากลาง
เปิดตลาดวันน้ี (29 เม.ย. 68) 1) ยางแผ่นรมควัน 
ชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) ราคา 69 บาทต่อกิโลกรัม  
2) ยางแผ่นดบิคณุภาพด ี(ความชืน้ไม่เกนิ 3%) ราคา  
67 บาทต่อกโิลกรมั 3) น�า้ยางสด ราคา 58.25 บาท 
ต่อกิโลกรมั 4) ยางก้อนถ้วย (DRC 100%) ราคา  
57 บาทต่อกโิลกรมั และ 5) ยางก้อนถ้วย (DRC 70%)  
ราคาปรบัลงมาเหลอื 39.90 บาทต่อกิโลกรมั 

ทั้งนี้ หากน�าไปเปรียบเทียบกับราคายาง 
ในช่วงวันท่ี 8 เม.ย. 68 ท่ีราคากลางเปิดตลาด 1) ยาง 
แผ่นรมควันชัน้ 3 (ไม่อดัก้อน) อยู่ท่ีราคา 60 บาท
ต่อกิโลกรัม 2) ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้น 
ไม่เกนิ 3%) ราคา 58 บาทต่อกโิลกรมั 3) น�า้ยางสด  
ราคา 56 บาทต่อกิโลกรมั 4) ยางก้อนถ้วย (DRC 
100%) ราคา 53 บาทต่อกโิลกรมั และ 5) ยางก้อน
ถ้วย (DRC 70%) ราคาปรบัลงมาเหลอื 37.10 บาท 
ต่อกโิลกรมั ซึง่จะเหน็ได้ชดัว่าราคายางขยบัตวัสงูขึน้ 
อย่างต่อเน่ืองทุกวัน

“ดิฉันได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) และ กรมวิชาการเกษตร รายงานการ 
ซื้อ-ขาย ทั้งราคาขายยางทั้งปริมาณ และราคา 
ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม-
กรกฎาคม ซึง่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคมุยาง พ.ศ. 
2542 กระทรวงเกษตรฯ มีภารกจิต้องดแูลให้ราคา
ยางพาราอยู่ในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิข้ึนกบัเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้มากทีสุ่ด”  
ศ.ดร.นฤมล กล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนใช้โดรน 
เปลี่ยนผ่าน สู่ยุคเกษตรดิจิทัล

ต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ จนสามารถขึน้แท่น
เป็นหนึง่ในผูน้�าการส่งออกผลติภณัฑ์ปศสุตัว์ระดบั
โลก เช่น ไก่เนือ้ ไข่ไก่และผลติภัณฑ์จากน�า้นม 

ขณะเดียวกัน ระบบบริการสัตวแพทย์ทางไกล 
“DLD-Televet” นบัเป็นนวตักรรมส�าคญัทีจ่ะช่วย 
ยกระดับการดูแลสุขภาพสัตว์ในประเทศไทย  
โดยเฉพาะในพืน้ทีห่่างไกลและชนบททีข่าดแคลน 
สตัวแพทย์ ระบบนีจ้ะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึ 
ค�าปรึกษาทางสัตวแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถ
วนิจิฉยัและดแูลสขุภาพสตัว์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DLD-Televet ยังเป็น 
เคร่ืองมอืส�าคัญในการแลกเปล่ียนข้อมลูด้านโรคสตัว์ 
แบบเรยีลไทม์ ช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงด้านปศสุตัว์  
และคณุภาพชวีติของเกษตรกรไทยได้อย่างยัง่ยนื

โอกาสนี ้ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มกีารมอบโคเพศเมยี จ�านวนทัง้สิน้ 
27 ตัว ให้แก่เกษตรกรจังหวดัชยัภมูเิลีย้งเพือ่ขยาย
พันธุ์ เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตร
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามโครงการธนาคารโค-กระบอื 
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�าริ การมอบรางวัล
ต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ 
และเกษตรกร เช่น DLD Quality Awards รางวลั
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
กรมปศสุตัว์ ดเีด่น ระดบัประเทศ รางวลั LAB OK  
และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด 
กรมปศสุตัว์ในหวัข้อต่างๆ ทีจ่ดัแสดงให้เหน็ถงึการ 
ขบัเคลือ่นองค์กรสู่ยคุดจิทิลั การจดัแสดงผลติภณัฑ์
ปศสุตัว์ OK รวมถงึการแสดงโชว์ Line Dance การ
ให้บรกิารผ่าตดัท�าหมนัและบริการฉดีวคัซนีป้องกนั
โรคพษิสนุขับ้าอกีด้วย

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์  

สศก.ดนั GDP เกษตรไทยโตเฉลีย่ 3% 
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผย 
ว่า ปี 2568 คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
การเกษตรจะอยู่ในช่วง 1.8-2.8% เมื่อเทียบ 
ปีทีผ่่านมา โดยมปัีจจยัการสนบัสนนุจากน�า้ฝนที่ 
ตกลงมาปริมาณมาก ท�าให้ปริมาณน�า้ในอ่างเก็บน�า้ 
และแหล่งน�า้ธรรมชาตเิพยีงพอต่อการเพาะปลกู  
รวมไปถึงอากาศเอื้ออ�านวยส่งผลต่อการเจริญ 
เตบิโตของพชืและสัตว์ ประกอบกับการพฒันา 
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังม ี
ปัจจัยเส่ียงทีต้่องติดตาม เช่น ความแปรปรวน
ทางสภาพอากาศ ราคาผลผลติ รวมไปถงึปัจจยั
ภายนอกอย่างเศรษฐกจิโลกท่ีชะลอตวั

อีกทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด 
แต่ทัง้นีย้งัไม่ได้รวมปัจจยัของทรมัป์ 2.0 ซึง่ต้อง
รอติดตามและประเมนิผลในช่วงครึง่ปีหลงัจะมี
ผลกระทบมากน้อยแค่ไหน

ส่วนการขับเคลื่อนให้จีดีพีเกษตรมีการ
เติบโต ต้องขับเคล่ือนพัฒนาสภาพเศรษฐกิจ 
ในระยะเร่งด่วน เพ่ือรับมอืต่อความแปรปรวนของ 
สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ โรคในพชืและสตัว์ 
ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ การลดต้นทุน และ
การปราบปรามการลักลอบน�าเข้าสินค้าเกษตร
ผดิกฎหมาย

ทั้งนี้ หากจะผลักดันให้แนวโน้มเศรษฐกิจ
การเกษตรเติบโตได้ 3% จ�าเป็นจะต้องยกระดับ
ผลผลิตให้มมีากขึน้ การลดต้นทนุ การเพ่ิมราคา
สนิค้า โดยต้องเพิม่มาตรฐานของตวัสนิค้าให้เป็น
พรเีมีย่ม สร้างเครอืข่ายสหกรณ์ ผลติสนิค้าตาม
ความต้องการของตลาด เป็นต้น

“โดยส่ิงท่ีให้ความส�าคัญ คือ มาตรการ
สร้างภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์  
เพิม่ประสทิธภิาพ โดยการส่งเสรมิเครือ่งจกัรกล  
การพัฒนาระบบประกันภัยภาคเกษตร น�า
เทคโนโลย ีนวตักรรมเข้ามาปรบัใช้ สร้างอาชพี
ที่มั่นคง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส 
ให้กบัเกษตรกรและมาตรการยกระดับสินค้าเกษตร 
สู่การเพิ่มรายได้ ซ่ึงจะต้องมีการผลิตสินค้า 

ตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมการปลูก 
พชืทดแทน เพิม่ประสิทธภิาพของผลผลติ และการ 
ผลติต่อไร่ให้ดขีึน้”

อย่างไรก็ดี การเติบโตเศรษฐกิจทางการ
เกษตร ส่วนใหญ่มองปัจจัยภายในมากกว่า
ภายนอก ดังนัน้ ยงัเชือ่ว่าจีดีพีภาคเกษตรยังคงม ี
การเติบโต แม้จะมีปัจจัยเรื่องของทรัมป์ 2.0  
ซึง่ยงัมองว่ามาตรการของทรมัป์ สามารถน�าวิกฤต 
เป็นโอกาส ซึง่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความม่ันใจว่า 
สามารถด�าเนนิการดแูลและยกระดบัภาคเกษตร 
ซึง่ด�าเนนิการภายใต้กฎหมาย กฎระเบยีบ และ
เชือ่ว่าจะมผีลกระทบต่อเกษตรกรไทยน้อยทีส่ดุ

นอกจากนี้ ในปี 2569 กระทรวงเกษตรฯ 
ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะผลักดันในการปลูกพชืเศรษฐกิจ 
ใหม่ เช่น กล้วยหอม กาแฟ ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง  
ซึง่เป็นพืชทีมี่ความต้องการและสามารถเพิม่รายได้ 
ให้เกษตรกรได้ในอนาคต

นายฉันทานนท์ กล่าวอีกว่า ปี 2569 แนวโน้ม 
การเตบิโตจดีพีภีาคการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จะมุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตเป้าหมาย
ประมาณ 4% เพิ่มราคาสินค้าเกษตร 4%  
จะท�าให้จีดีพีภาคเกษตรขยายตัว 3.5% หรือ
เฉลี่ยปีละ 3% ซึ่งการยกระดับรายได้ให้
เกษตรกร ตามแผนกระทรวงเกษตรฯ ได้บรรจุ
ในแผนงบประมาณปี 2569 โดยของบฯ จาก
ส�านกังบประมาณ 1 หมืน่ล้านบาท

แต ่ทั้ งนี้  จากการส�ารวจพื้นที่ เกษตร 
ทั่วประเทศยังมีหลายพ้ืนที่ที่ ไม ่ เหมาะสม 
ในการเพาะปลกูพืชบางชนดิ จ�าเป็นจะต้องมกีาร 
ปรบัเปลีย่น ดังนัน้ สศก.ได้เสนอแนวทางท่ีจะเพิม่ 
จีดีพีภาคเกษตรให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ 3%  
ภายใต้ข้อจ�ากัดเดิมๆ โดยเฉพาะที่ดินในการ
เพาะปลูกจ�ากัดไม่สามารถขยายเพ่ิมเติมได้อีก 
เบือ้งต้นภาครฐัร่วมยกระดับ 10 สนิค้าเกษตร  
และอกีหลายพชืดาวรุ่งทีต่ลาดต้องการ ได้แก่ ข้าว  
ไก่เนือ้ ทเุรยีน สุกร อ้อยโรงงาน ปาล์มน�า้มนั 
มันส�าปะหลัง กุ้งขาวแวนนาไม และข้าวโพด
เลีย้งสตัว์
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มกอช.ตอกย�า้ศักยภาพทเุรยีนไทย 
เพิม่ขดีความสามารถแข่งขันตลาดโลก

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
แถลงตอกย�า้ความส�าเรจ็ในการยกระดบัมาตรฐาน
ทุเรยีนไทยสูต่ลาดโลก พร้อมชบูทบาทเชงิรกุของ
ภาครฐัในการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ด้านคุณภาพ 
ความปลอดภยั และการตรวจสอบย้อนกลบั เพือ่เพิม่ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการ
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ประกาศ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรือ่ง หลักการปฏิบติั
ในการตรวจและรับผลทเุรยีนส�าหรบัโรงรวบรวมและ
โรงคดับรรจ ุ(มกษ.9070-2566) และจะมผีลบงัคบัใช้
ในเดอืนกรกฏาคม พ.ศ. 2568 นี ้มกอช. ได้ตอกย�า้
บทบาทส�าคัญในการยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทย 
เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดโลก โดยเฉพาะการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถงึ

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่างทั่วถึง 
โดยมุง่เน้นการอนญุาต ก�ากบัดแูล ตรวจสอบ และ
รบัรองผูผ้ลติ ผู้ส่งออกและผู้น�าเข้าสินค้าเกษตร ตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ
มาตรฐานบังคับที่เก่ียวข้องกับการผลิตและแปรรูป
ทเุรยีน เช่น โรงรวบรวมและโรงคดับรรจุ และผูผ้ลติ
ทเุรยีนแช่เยอืกแขง็ ทีส่ามารถยืน่ขอใบอนญุาตและ

แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากส้มโอ
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผ่อนคลายนอนหลบัง่ายข้ึน มฤีทธิต้์านการอกัเสบ  
บรรเทาอาการปวด ช่วยระบบย่อยอาหาร ลด
คอเลสเตอรอล เสรมิสร้างระบบภมูคิุม้กนั ต้าน
เชือ้แบคทเีรยี เชือ้รา และไวรสั มฤีทธิต้์านอนมุลู
อสิระ ช่วยลดความเสีย่งของมะเร็ง ช่วยกระตุ้น
ระบบเผาผลาญและการไหลเวยีนเลอืด 

ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพ เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยพบว่าผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเม็ดฟู่และเยลลี่กัมมี่ ของนักวิจัย
ในโครงการ คือ นางสาวปิยนุช ศรชัย และ 
นายสมชาย หลวงสนาม ได้รบัความสนใจจาก
ผูบ้รโิภคมากกว่า 90% รวมถงึมแีผนจะน�าไปใช้ 
ในอุตสาหกรรมน�้าหอม เคร่ืองส�าอาง และ
ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดจากธรรมชาติ

“กรมวิชาการเกษตร ได้บรูณาการงานวิจยั
และพัฒนา โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็น

การเตรียมพืน้ท่ีดนิพรุ
เพือ่ปลูกปาล์มสาคูในภาคใต้

กรมวชิาการเกษตร แปรรูปวัสดเุหลอืท้ิง
จากส้มโอเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งเป้า
ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมน�้าหอม และเครื่อง
ส�าอาง สร้างมลูค่าเพิม่เชงิพาณิชย์

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ในฐานะโฆษกกรมวิชาการ 
เกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหาผลไม้ที่ขนาดไม่ได ้มาตรฐาน 
หรือมีลักษณะท่ีไม่สวยงามที่จะน�ามาขายได้
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้
เกษตรกรต้องขายผลไม้เหล่านี้ในราคาที่ถูกลง 
หรอืน�าไปท�าอาหารสตัว์ ท�าปุ๋ย หรอืปล่อยท้ิงไว้ 
จนเน่าเปื่อยย่อยสลายเป็นขยะอาหาร ส่งผล
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน ซึ่งมี 
ศักยภาพในการท�าให้โลกร้อน สูงกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 25 เท่า 

ส�านักวิจัยพฒันาเทคโนโลยีชวีภาพ ได้เลง็เหน็ 
ถึงความส�าคัญในการจัดการเปล่ียนขยะ 
ให้เป็นศูนย์ จึงได้ด�าเนินโครงการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมการแปรรูปผลไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ 
โดยน�าร่องกับส้มโอขาวแตงกวาที่บางฤดูกาล 
มีขนาดไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สวยงามตาม 
ความนยิมของผูบ้รโิภค เช่น ส้มโอทีม่ผีวิและทรง 
ไม่สวย เปลือกหนา รสชาติไม่หวาน โดยน�า
เนื้อและเปลือกของส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
มาผลติเป็นผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ได้แก่ เม็ดฟู่

ทางเคมีในเน้ือส้มโอและเปลอืกส้มโอ พบว่าในเน้ือ
จะถกูน�าไปพฒันาเป็นต�ารบัผลติภณัฑ์เสริมอาหาร
จากผลส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในรูปแบบเม็ดฟู่ 
และในส่วนเปลือกจะน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เยลลีเ่พือ่สขุภาพ เน่ืองจากในน�า้ เน้ือ และเปลอืก
ของส้มโอท่ีเหลอืทิง้มีสารส�าคญัท่ีมีคณุค่าและเป็น 
ประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ วติามนิซ ีและสารลโีมนนี  
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสารดี-ลิโมนีน ที่สกัด 
ได้จากส้ม ส้มโอ มะนาว และมะกรดูได้รบัความ
นยิมมากในอตุสาหกรรมต่างๆ ทัว่โลก เช่น การ
แปรรปูอาหาร อตุสาหกรรมการแพทย์เภสชักรรม 
และเครื่องส�าอาง เป็นต้น เพราะเป็นสารสกัด
จากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยต่อร่างกายและ
สามารถบรโิภคได้

รับผลทุเรียนส�าหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ,  
มกษ. 9046-2560: หลกัปฏิบตัทิีด่สี�าหรับการผลติทเุรยีน 
แช่เยอืกแข็ง, มกษ. 3-2567: มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
เร่ือง ทเุรียน

มาตรฐานเหล่านี้จะช่วยสร้างความเช่ือมั่น 
ให้ประเทศคู่ค้า อาทิ จีน เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาด
ที่ ให ้ความส�าคัญกับการรับรองคุณภาพและ 
ความปลอดภัยของสินค้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ทเุรยีนไทย มกอช. ได้ด�าเนนิกจิกรรมและโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง อาทิ

จดัท�าหลกัสูตรกลางส�าหรบัผูค้วบคมุการเกบ็เกีย่ว 
และผู ้ตรวจสอบความแก่อ ่อนของผลทุเรียน,  
พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และระบบ E-learning 
ผ่านเว็บไซต์ www.elearning.acfs.go.th (ผู้เรียน
ผ่านแล้วกว่า 1,500 คน), ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีต่รวจ
ประเมิน และผู้ตรวจสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
รวมกว่า 1,500 คน, ส่งเสริมสถานประกอบการ
ต้นแบบ พร้อมหน่วยตรวจสอบรับรอง (CB) ที่ยื่น
ขยายขอบข่ายตาม มกษ. 9070 แล้ว 7 ราย, จัดท�า 
สื่อวีดิทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ และการพัฒนา
วทิยากรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และ จัดสมัมนา
และกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ
ทัว่ประเทศ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 ศูนย์ขยาย
พันธุ์พืชที่ 6 เลขที่ 99/1 หมู่ 5 ต�าบลงิ้วงาม 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพิษณโุลก ซึง่เป็นหน่วยงาน 
ท่ีสนบัสนนุเกษตรกรให้มคีวามเข้มแข็งคณุภาพชีวติ 
ที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างรายได้
ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง ปัจจุบันเร่งขยายพันธุ์ 
กล้วยหอมทอง กล้วยมะลิอ่อง ซึง่เป็นพืชทางเลอืก  
ส่งให้เกษตรกรน�าไปเพาะปลกูน�าผลผลติสูท้่องตลาด 
เพือ่สร้างรายได้

นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู ้อ�านวยการ 
ศนูย์ขยายพนัธุพ์ชืที ่6 จงัหวัดพษิณโุลก กล่าวว่า  
ภารกิจของศูนย์ขยายพันธุ ์พืชที่ 6 จังหวัด
พิษณุโลก มีหน้าที่ศึกษา พัฒนา วิจัย ทดสอบ 
ประยุกต ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
เมด็พนัธุ ์พนัธ์ุพืชพนัธุด์ ีและการจดัการพนัธุพ์ชื โดย 
วางแผนการผลติเมด็พนัธุแ์ละพืชพรรณดใีห้เป็น
ไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กบัความต้องการของเกษตรกร ให้มคีณุภาพและ
ได้มาตรฐาน และส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการผลติ ขยาย กระจายพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสม
กบัศกัยภาพของพ้ืนที ่และยงัเป็นศูนย์กลางในการ 
รวบรวมการผลติการขยายและกระจายพืชพรรณ
เพือ่ใช้ในงานส่งเสรมิการเกษตรและพฒันาอาชพี
การเกษตร

โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมอาชีพ 
ด้านการผลติและขยายพนัธุพ์ชืแก่เกษตรกรและ 
ผู ้ที่สนใจทั่วไป พร้อมบริการข้อมูลข่าวสาร 
ข่าวสารวชิาการด้านการผลติขยายพนัธุพ์ชื และ
สนบัสนนุปัจจัยการผลติทีจ่�าเป็นรวมทัง้ให้บรกิาร
ทางการเกษตรอืน่ๆ ตามศกัยภาพของศนูย์ 

ซึง่ปัจจุบันได้รบัมอบนโยบายจากกองขยาย
พันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ได้จัดท�า 
โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ ์ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคง
ด้านอาหาร การผลิตพืชจากการเพาะเลี้ยง 
เนือ้เย่ือ โดยพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคญั ได้แก่ กล้วยหอมทอง  
และกล้วยน�า้ว้ามะลอ่ิอง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 
เร่งขยายพันธุ์กล้วยหอมทอง 

นางศลุพีร เออร์-ราฮบีีย์้ นกัวชิาการส่งเสริม
การเกษตรช�านาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตและ 
ขยายพันธุ ์พืช กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์ขยาย 
พนัธุพ์ชืที ่6 ได้เร่งด�าเนนิการผลติกล้วยเศรษฐกจิ
ตามนโยบายดังกล่าว โดยการขยายพันธุ ์พืช 
ด้วยวิธกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ นอกจากนี ้ยงัมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
แก่เกษตรกร กลุม่เกษตรกรเครอืข่าย และประชาชน 
ทีส่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่กล้วยหอมทอง ถือเป็น 
พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีความส�าคัญ เนื่องจาก
กล ้วยหอมทองมีความต ้องการของตลาด 
ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก โดย 3 อนัดับแรกได้แก่  
ประเทศญีปุ่น่ จีน และลาว ซึง่สามารถสร้างมูลค่า
ให้กบัประเทศไทย

กล้วยหอมทองของประเทศไทยมีลักษณะ
พเิศษ คือ เมือ่สกุแล้วจะเป็นสเีหลอืงทอง มีขนาด
พอด ีลกูไม่ตดิเหลีย่ม ไม่ใหญ่มาก และมีคณุภาพ
ความหวานเน้ือเหนยีวนุม่ คณุภาพดกีว่าประเทศ
อืน่ ส่วนกล้วยน�า้ว้ามะลอ่ิอง ซ่ึงเป็นทีน่ยิมปลกู 
ในท้องถ่ิน จงัหวัดพษิณโุลก เนือ่งจากเป็นแหล่งผลิต 
กล้วยแปรรปู กล้วยตาก เป็นสนิค้า OTOP

ส�าหรบัเกษตรกร หรอืประชาชนท่ัวไป ท่ีสนใจ 
พันธุ์พืชหรือพันธุ์กล้วย สามารถเดินทางติดต่อ
ได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก 
เลขท่ี 99/1 ต�าบลงิ้วงาม อ�าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ตามวันเวลาราชการ หรือสอบถาม 
เพิม่เตมิได้ทีห่มายเลขโทรศพัท์ 0 5590 6220

สอบถามเพิม่เตมิ : กลุม่วิจัยและพฒันาการจัดการดนิเปรีย้ว กองวิจัยและพฒันาการจัดการท่ีดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ โทร 0 2579 7562

นอกจากนี้ ยังพบว่าส้มโอที่เหลือทิ้งมีสาร
ส�าคัญหลายชนิด เช่น สารอัลฟ่า-ไพนีน, เบต้า- 
ไพนีน, เบต้า-เมอร์ซนี, อลัฟ่า-เฟลแลนดรนี, ดี-ลโิมนีน)  
และ เบต้า-เฟลแลนดรีน ที่มีประโยชน์ต ่อ 
สขุภาพหลายด้าน ได้แก่ ช่วยบ�ารงุระบบทางเดนิ
หายใจ ช่วยขยายหลอดลม บรรเทาอาการหอบหดื  
เสริมสร้างความจ�า ลดความเครียด ช่วยให้ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อแก้ปัญหาขยะจาก
เปลือกส้มโอที่มีปริมาณมากของเกษตรกร
ชาวสวนส้มโอ ช่วยลดการสูญเสียอาหารที่ 
กลายเป็นขยะอาหารของประเทศไทย เพิม่ขดีความ 
สามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างความ 
เข้มแขง็อย่างย่ังยืนให้กบัอตุสาหกรรมเกษตรไทย 
ในตลาดโลก สอดคล้องกบันโยบายการขับเคลือ่น  
BCG ส�าหรับเกษตรกรและผู ้ประกอบการ 
ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
ส�านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โทรศัพท์ 
0 2904 6885 ต่อ 95

แสดงเครื่องหมายการรับรองก่อนการส่งออก เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าในด้านคุณภาพ
และความปลอดภยั

ประเทศไทยมีความได้เปรียบในฐานะประเทศ
ผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ของโลก ด้วยระบบความ
ปลอดภัยทางอาหารที่ได้รับการยอมรับ มกอช.  
ได ้พัฒนามาตรฐานบังคับที่ครอบคลุมตั้ งแต  ่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า อาทิ มกษ. 9001-2567: การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชอาหาร (GAP), 
มกษ. 9070-2566: หลักปฏิบัติในการตรวจและ 

“มกอช.ยืนยันว ่า จะเดินหน ้าสนับสนุน 
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME อย่างเข้มข้น 
และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่
การผลติให้ปฏบิตังิานได้อย่างสอดคล้องและสามารถ
ยืน่ขอการรับรองตามมาตรฐาน ซึง่จะช่วยรบัประกนั
คณุภาพทเุรียนของไทยให้คงรักษาช่ือเสยีงและความ
โดดเด่นทั้งด้านรสชาติและคุณภาพระดับพรีเมียม 
เป็นทีย่อมรับตลาดโลก” เลขาธกิาร มกอช. กล่าว

นายสตัวแพทย์ชยัวฒัน์ โยธคล

ส้มโอขาวแตงกวา เยลลีกั่มม่ีส้มโอขาวแตงกวา 
บาล์มอโรม่าส้มโอขาวแตงกวา และสครับขดัผวิ
ส้มโอขาวแตงกวา เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับ
เน้ือและเปลอืกของส้มโอขาวแตงกวาชยันาท

นางสาววรารตัน์ ศรปีระพฒัน์ นกัวชิาการ
เกษตรช�านาญการ ส�านักวิจัยพฒันาเทคโนโลยี
ชวีภาพ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ

 คดัเลอืกพืน้ทีบ่รเิวณขอบพรท่ีุไม่เป็นป่าพรุ 
และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
ได้ พร้อมเก็บเศษซากหรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่ 
ปรบัสภาพพืน้ทีใ่ห้เหมาะส�าหรบัการปลกูปาล์มสาคู

 สร้างถนนเข้าสวนปาล์มสาคู เพื่อความ
สะดวกในการปลูกและขนส่งผลผลิตหลังการ 
เกบ็เกีย่วขนาดถนนกว้างตัง้แต่ 4 ถงึ 6 เมตร จ�านวน 
ของถนนขึน้อยูก่บัขนาดแปลงและภมูปิระเทศ

 ขุดร่องน�้าเนื่องจากพื้นที่พรุมักจะเป็น 
ท่ีลุม่ต�า่ มีน�า้ท่วมขงับ่อยครัง้ ควรมีการขดุร่องน�า้
เพือ่ระบายน�า้ออกไปจากแปลงปลกู การท�าร่องน�า้ 
ควรท�าควบคู่ไปพร้อมกับการท�าถนน โดยร่อง 
มลีกัษณะเป็นรูปตวัวใีห้เนินดนิบนสนัร่องทีจ่ะปลกูปาล์ม 
อยู่สูงกว่าระดับน�้าที่ท่วมขัง เพื่อไม่ให้น�้าท่วมขัง
บรเิวณโคนต้น

การเตรียมพืน้ที่

การเตรียมดนิและการปลกู

ปาล์มสาค ูเป็นพชืในวงศ์ปาล์มทีม่คีวามส�าคญัมาก 

ชนดิหนึง่ของภาคใต้ เนือ่งจากทกุส่วนของต้นปาล์ม

สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชวีติประจ�าวนั เช่น ใบ

ท�าจากมงุหลังคา ยอดอ่อนปรงุเป็นอาหาร เนือ้ใน

ของส่วนล�าต้นท�าเป็นอาหารสตัว์และสกดัเป็นแป้ง 

เป็นต้น

นอกจากนี ้ ต้นปาล์มสาคสูามารถปลกูเป็นแนว

กนัลม ให้ร่มเงาและป้องการพังทลายของดนิอีกด้วย 

ปาล์มสาคสูามารถเจรญิเตบิโตได้ดใีนพ้ืนทีพ่ร ุ ทีม่ี

ข้อจ�ากดัดนิเป็นดนิอนิทรย์ีมคีวามเป็นกรดสงูหรอื

เป็นดินเปร้ียวจัด มีน�า้ขังหรือชืน้แฉะเกอืบตลอดปี ท้ังนี ้จ�าเป็นต้องมีการปรบัปรุงดนิ 

จึงจะท�าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิม่ขึน้

 วางแนวปลูกและก�าหนดระยะปลูก ระยะปลูก 
ปาล์มสาคูท่ีแนะน�าส�าหรับดินพรุคือ 9x9 เมตร 
พืน้ที ่1 ไร่ สามารถปลกูปาล์มสาคูได้ จ�านวนทัง้สิน้  
22 ต้น

 เตรยีมแปลงปลกู โดยยกร่องกว้าง 6-8 เมตร  
และคนู�า้กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลกึ 0.5-0.8 เมตร

 ส่วนคนู�า้ ขุดดนิลกึ 0.5 เมตร หรอืมากกว่าน้ี  
เพือ่ให้ได้ดนิบนร่องปลกูสงู 0.5-0.8 เมตร จากพืน้เดมิ  
แต่ไม่ควรเกิน 1 เมตรหรือไม่ลึกถึงชั้นดินเลน 
เพราะจะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ขึน้

 ขดุหลมุปลกู ขนาด 45x45x35 เซนตเิมตร
 ใช้หินปูนฝุ่น อัตราครึ่งหนึ่งของความต้องการปูน หว่านให้ท่ัวบนสันร่องและในร่องคูน�้า  

คลกุเคล้ากับดนิและหมักท้ิงไว้ 20 วัน
 ปรบัปรงุหลมุปลกูด้วยปุ๋ยหมักอตัรา 25 กิโลกรมัต่อหลมุ และปุ๋ยรอ็คฟอสเฟต 250-500 กรัม

ต่อหลมุ ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากัน

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ

 ในพืน้ท่ี 1 ไร่ ในปีแรก ค่าลงทุนประกอบ
ด้วย ค่าพันธุค่์าปลกู และค่าบ�ารงุรกัษาโดยเฉลีย่ 
5,000 บาทต่อไร่ ในขณะที่ปีที่ 2-5 มีค่าลงทุน
ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ต่อปี ส่วนผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจจะเริ่มปีที่ 5 สร้างรายได้โดยเฉลี่ย
ปีละ 13,000 บาทต่อไร่ต่อปี

 ดินอินทรีย์ โดยปกติไม่เหมาะสมต่อการ
ปลกูพชืเศรษฐกจิ หากใช้ประโยชน์อย่างไม่ถกูต้อง 
จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรนุแรง 

ดงัน้ัน ในพืน้ท่ีท่ียังคงสภาพเป็นป่า ควรปล่อยให้
เป็นป่าตามธรรมชาตหิรอืปลกูไม้ทีข่ี้นึได้ในพืน้ทีพ่รุ

 น�าต้นพันธุป์าล์มสาคู
มาปลูกในหลุมและกลบดิน
ให้แน่น จากนั้นดูแลรักษา
ก�าจัดวัชพืชและใส่ปุ ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดนิและความ
ต้องการของปาล์มสาคตู่อไป

“จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมใีนเน้ือส้มโอและเปลอืกส้มโอ พบว่าในเนือ้
จะถูกน�าไปพฒันาเป็นต�ารบัผลติภณัฑ์เสรมิอาหารจากผลส้มโอพนัธุข์าวแตงกวาในรปู
แบบเมด็ฟู่ และในส่วนเปลอืกจะน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เยลลีเ่พ่ือสุขภาพ”
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ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พลันที่ ...  
ข่าว “ตุลาการ (ศาลปกครอง) ผูแ้ถลงคดชีี ้ประธาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่” ถูกเปิดเผยออกมา 
หน้าสือ่หลายแห่ง ....!!!

แน่นอนว่า การจบัจ้องไปยังองค์กรอิสระแห่งน้ี 
ย่อมทวคีวามร้อนแรงขึน้อย่างไม่ต้องสงสยัอกีครัง้ 
…?? แม้ประเดน็ถ้อยแถลงคร้ังนี ้จะไม่ใช่ค�าพพิากษา
กต็าม กแ็ต่ท�าให้สัน่สะเทอืนไปถงึหวัขบวนได้

จากค�าแถลงสรุปประเด็นได้ว่า หนึ่ง กรณี 
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ ์
ประธาน กสทช. ไม่ลงนามในค�าส่ังที่เป็นไปตาม
มตคิณะกรรมการ ท้ังในเรือ่งการสอบสวนทางวนิยั
และการเปล่ียนตวัรกัษาการเลขาธกิาร ถอืเป็นการ
ละเลยการปฏบิตัหิน้าที ่ ทัง้นี ้ ตามพระราชบญัญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถีฯ่ ได้ก�าหนดให้ กสทช. เป็น 
องค์กรอสิระทีด่�าเนนิการโดยระบบคณะกรรมการร่วม  
ซึ่งประธานไม่มีอ�านาจตัดสินใจเพียงล�าพัง เว้นแต ่
ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามขั้นตอนทาง
กฎหมาย มตขิองคณะกรรมการจึงมผีลผกูพันสงูสดุ
ในทางปฏบิตัิ

สอง มติของท่ีประชุมคร้ังท่ี 13/2566 วาระ 
5.22 ซึง่เสนอแต่งตัง้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ภมูศิษิฐ์ 
ให้รักษาการแทนนั้น ยังไม่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน  
การที่ประธาน กสทช. ไม่ด�าเนินการแม้มีหนังสือ 
แจ้งเตือนถึงสองคร้ัง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที ่
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

จากข้อวนิจิฉยัดงักล่าว ตลุาการผูแ้ถลงคดเีสนอ
ให้ศาลมีค�าสั่งให้ด�าเนินการตามมติคณะกรรมการ  
กสทช. ให ้แล ้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต ่มี 
ค�าพิพากษา ได้แก่ 1. ถอดถอน นายไตรรตัน์ วริยิะศริกิลุ
ออกจากต�าแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสทช.  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนาย
ไตรรัตน์ให้เป็นไปตามมตทิีป่ระชมุ และ 3. ส�าหรับ
กรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ ซึ่งได้
เกษียณอายรุาชการแล้ว เห็นว่าไม่มคีวามจ�าเป็นต้อง
มคี�าสัง่บงัคบัอกีต่อไป

อย่างไรกต็าม ท่ีไปทีม่า หากตดิตามข่าวสาร
ขององค์กรแห่งนีม้าอย่างต่อเนือ่ง จะพบเหตุแห่ง
ความสงสยันี ้ก่อตวัขึน้มาเป็นระยะ นับแต่ “นาย
ฐากร ตณัฑสทิธิ”์ อดตีเลขาธกิาร กสทช. ลาออก  

ปญัหาใหญ ่กสทช. !!!?
ปญัหา “ยือ้เกา้อี”้ ...

บนผลประโยชนม์หาศาล

เมือ่ปี 2563 เพือ่ขยบัตวัเองขึน้ไปเป็นบอร์ด กสทช.  
แต่กต้็องผดิหวัง 

ชื่อของ “นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” รอง
เลขาธิการ สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร 
ในขณะนั้น ก็โดดเด่นขึ้น เมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็น
รักษาการเลขาธิการ กสทช. (กรณีไม่มีผู ้ด�ารง
ต�าแหน่ง) ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2563 แทน 

บทบาทของ นายไตรรตัน์ จงึเข้ามาเกีย่วพนั 
กับ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ในเวลาต่อมา 
อีกหลายเรื่อง ที่ได้กลายเป็นปมขัดแย้งกับบอร์ด
อย่างร้ือรัง อยากจะหาข้อยตุไิด้ จงึเป็นสิง่ทีไ่ด้เหน็
คอื การประชุมบอร์ดหลายครัง้ต้องล่ม 

และเมือ่วนัท่ี 9 ม.ิย. 66 ทีป่ระชมุบอร์ด กสทช.
ได้มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิของคณะอนกุรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ 
กรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก และมีมติเสียง
ข้างมากให้ นายไตรรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�าแหน่งรักษาเลขาธิการ กสทช. และมีมติให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฯ กรณีการ
ถ่ายทอดสดฟตุบอลโลกด้วย พร้อมทัง้มีมตแิต่งต้ังให้  
นายภมูศิษิฐ์ มหาเวสน์ศริ ิ รองเลขาธกิาร กสทช.  
สายงานกจิการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ปฏบัิติหน้าท่ี 
ในต�าแหน่ง รักษาการเลขาธกิาร กสทช. แทน

แต่ก็ถูกสกัด ท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประธานฯ และรักษาการฯ อย่างมนัีย โดยข่าววงใน 
กสทช. ระบวุ่า มีการวพิากษ์วจิารณ์ การที ่ศ.คลินิก 
นพ.สรณ ประธาน กสทช. ไม่ลงนามในค�าส่ังแต่งตัง้ 
พนักงานเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. 
และการที่เลขานุการประจ�าประธาน กสทช. ออก 
ประกาศยืนยันว่า นายไตรรตัน์ ยงัไม่พ้นจากรักษาการ 
แทนเลขาธิการ กสทช.นั้น เป็นการละเมิดต่อ 
มตบิอร์ด กสทช. และยกเอาอ�านาจประธาน กสทช.
ให้เหนอืกว่า บอร์ด กสทช. ทัง้ทีต่ามกฎหมายและ
ระเบียบแล้ว ประธาน กสทช. มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
มตบิอร์ด กสทช. 

นอกจากนี ้ยงัอาจเข้าข่ายเป็นการเอือ้ประโยชน์
ให้แก่ นายไตรรัตน์ ในช่วงที่ก�าลังมีการสรรหา
เลขาธกิาร กสทช.คนใหม่ ซ่ึง นายไตรรตัน์ ได้สมคัร
เข้ารับการสรรหาด้วย เพราะหากไม่มีผู้ที่ได้รับการ
แต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีร่กัษาเลขาธกิาร กสทช.แทน กจ็ะ
ไม่มผีูล้งนามในค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
วนิยัฯ นายไตรรัตน์ ตามมตบิอร์ด กสทช.ได้ เพราะ

การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนัิยฯ เป็นอ�านาจ
ของเลขาธกิาร กสทช. โดยที ่นายไตรรตัน์ ไม่สามารถ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนัิยฯ สอบตวัเองได้

ส�าหรับ บอร์ด กสทช. 4 คน มีมติให้ นาย
ไตรรัตน์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนวนิยัฯ ประกอบด้วย พล.อ.ท. 
ดร.ธนพนัธุ ์หร่ายเจรญิ (ด้านกระจายเสยีง), ศ.ดร. 
พริงรอง รามสตูร (ด้านโทรทศัน์), รอง ศ.ดร.ศภุชั 
ศุภชลาศัย (ด้านเศรษฐศาสตร์) และ รอง ศ.ดร.
สมภพ ภรูวิกิรยัพงศ์ (ด้านกจิการโทรคมนาคม)

ส่วนบอร์ด กสทช. 2 คน งดออกเสยีง ศ.คลนิกิ 
นพ.สรณ และ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้าน 
ส่งเสริมเสรีภาพประชาชน) ส่วน 1 เสียงที่ให้  
นายไตรรัตน ์  ยังคงปฏิบัติหน ้าที่รักษาการ
เลขาธิการ กสทช.เช่นเดิม ได้แก่ พล.ต.อ.ดร. 
ณฐัธร เพราะสนุทร (ด้านกฎหมาย)

ส่งผลให้นายไตรรตัน์ยืน่ฟ้องต่อศาลอาญาทจุรติ
และประพฤติมิชอบกลาง ต่อบอร์ดกับพวกรวม  
5 คน ได้แก่ พล.อ.ท.ดร.ธนพนัธุ ์หร่ายเจรญิ, ศ.ดร. 
พริงรอง รามสูต, รอง ศ.ดร.ศภุชั ศภุชลาศยั, รอง ศ.ดร. 
สมภพ ภรูวิกิรยัพงศ์ และนายภมูศิษิฐ์ มหาเวสน์ศริิ  
(รองเลขาธิการ กสทช.) ในข้อหาเป็นเจ้าพนกังานร่วมกนั 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แต่
ท้ายสุด ศาลได้มีค�าสั่งยกฟ้องประด็นดังกล่าว 
ไปแล้วเม่ือวนัที ่8 เมษายน 2568 ทีผ่่านมา

อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลมีค�าวิจฉัยออกมา 
พล.อ.ท.ดร.ธนพนัธ์ หร่ายเจรญิ กรรมการ กสทช. ได้เสนอ 
ต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 
ประธาน กสทช.พิจารณาด�าเนินการตามมต ิ
ทีป่ระชมุ กสทช. ดงัน้ี

1. เปล่ียนตัว รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน
เลขาธกิาร ซ่ึงคอืนายไตรรตัน์ จนกว่าการสอบสวน
จะเสรจ็ส้ิน

2. แต่งตั้งรองเลขาธิการ กสทช.สายงาน 
กระจายเสยีงฯ ได้แก่ นายภมูศิษิฐ์ มหาเวสน์ศริ ิข้ึนเป็น 
ผูร้กัษาการแทนเลขาธกิารฯ และ 3. ส�านกังาน กสทช. 
ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
ตามระเบียบการบรหิารงานบุคคลฯ

ทั้งน้ี มีรายงานข่าวเปิดเผยว่า ตามข้อเท็จจริง
แล้ว นายไตรรัตน์ ได้หมดสัญญาไปแล้วเม่ือวันที่  
30 เมษายน 2568 ทีผ่่านมา แต่ยังคงมีความพยายาม
ยือ้ต�าแหน่งออกไปอกี โดยการประชุมบอร์ด กสทช. 
เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2568 ทีม่วีาระ การแต่งตัง้ 
รักษาการเลขาธิการ กสทช. แทน นายไตรรัตน์  
วริยิะศริกิลุ ทีส้ิ่นสุดวาระและถูกศาลยกฟ้องไปแล้ว
ในคดฟ้ีองร้องระงบัมต ิกสทช. เมือ่ปี 2566 ซึง่ท�าให้
มติให้เปล่ียนตัวรักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. 
ชอบด้วยกฎหมาย

แต่ นพ.สรณ บญุใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. 
กลับตัดสินใจส่ังพักประชุมเน่ืองจากเหตุไฟฟ้า
ดับ และในเวลาต่อมาก็ประกาศยกเลิกการประชุม
ทัง้หมด ท่ามกลางเสียงคัดค้านจาก กรรมการ กสทช. 
หลายคนท่ียนืยนัว่ามวีาระส�าคญัรอการพจิารณาถงึ 
34 เรือ่ง ซ่ึงบางวาระค้างมาเกนิหนึง่ปี

โดยแหล่งข่าวจากส�านักงาน กสทช. ระบุว่า  
น่ันเป็นเพราะ ประธาน กสทช. ทราบว่า มแีนวโน้ม 
ที่ กรรมการ กสทช. เสียงข้างมากจะทักท้วงกรณี
ไม่ยอมบรรจุวาระส�าคัญเรื่องการแต่งตั้งรักษาการ
เลขาธกิาร กสทช. แทน นายไตรรตัน์ วริยิะศริกิลุ 

นพ.สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ไตรรตัน์ วริยิะศริกิลุ

น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการ
ก่อสร้าง รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) ทอท. หรอื 
AOT เปิดเผยว่า ปัจจุบัน AOT อยู่ระหว่าง
ทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิใหม่ โดยมีเป้าหมายให้สามารถ 
รองรับผู ้โดยสารได้จาก 65 ล้านคนต่อป ี
ในปัจจบุนั เป็น 150 ล้านคนต่อปีภายในปี 2574 
รวมทัง้เป็นไปตามระเบยีบของส�านกังานการบนิ 
พลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) คาดว่า 
จะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคมหรือ
กันยายน 2568 นี้ จากนั้นจะน�าเสนอต่อ 
ท่ีประชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) พจิารณาอนุมัติ
ต่อไป 

ในเบื้องต้นรูปแบบการพัฒนาที่จะลงทุน
เพิม่เตมิน้ัน จะประกอบไปด้วย โครงการขยาย 
อาคารผูโ้ดยสารฝ่ังตะวนัออก มพีืน้ที ่81,000 ตร.ม.  
จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 15 ล้านคน  
ใช้เงินลงทุน 13,520 ล้านบาท ล่าสุดเตรียม
เสนอให้ ครม.พจิารณาอนมุตั ิ เพือ่เปิดประมลู
และก่อสร้างโครงการต่อไป

นอกจากน้ี  ยังมีโครงการ Existing Phase 
จะรองรบัผูโ้ดยสารได้ 65 ล้านคน 94 เท่ียวบิน 
ต่อชัว่โมงและมี 79 ประต ูพืน้ทีร่วม 516,000 ตร.ม.  
และโครงการก ่อสร ้างอาคารผู ้ โดยสาร
ด ้านใต ้  (South Terminal) พื้น ท่ีรวม 
1,597,000 ตร.ม. มี 150 หลุมจอด ทางวิ่ง

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการ 
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิ(สดช.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 67  
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(กองทนุดอี)ี ได้ประกาศเปิดรบัข้อเสนอโครงการ 
ภายใต้วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท มีผู้เสนอ
เข้ามาทั้งสิ้น 509 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 
32,168 ล้านบาท ก่อนผ่านการคัดเลือกตาม 
หลักเกณฑ์จนเหลือ 24 โครงการ ภายใต้
กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศ ซึ่งโครงการทั้ง 24 นี้ เป็นต้นแบบ
ที่สามารถน�าไปขยายผลได้ในวงกว้าง แต่ยัง
เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้เทคโนโลยีเพื่อ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น 
ในภาคเกษตร ภาคสาธารณสขุ การบรหิารภาครฐั  
หรอืการพฒันาทักษะแรงงานดจิิทัล

“โครงการท่ีผ ่านเกณฑ์สอดคล้องกับ
นโยบายการพฒันาด้านดจิทิลัของประเทศ ซึง่

ทอท.ปรับแผนพัฒนา ‘สุวรรณภูมิ’ 
ผุดอาคารผู้โดยสาร รันเวย์เส้นท่ี 4

กองทุนดีอี หนุน 24 โครงการดิจิทัล 
กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท

เส้นที่ 4 หรือรันเวย์ 4 ที่จะสามารถรองรับ 
ผูโ้ดยสารได้จ�านวน 70 ล้านคน 120 เทีย่วบนิ/
ชัว่โมง และมี 160 ประต ูใช้เงนิลงทนุประมาณ  
170,000 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากเดมิทีก่�าหนดไว้  
150,000 ล้านบาท

“เบื้องต้นแผนการพัฒนาสนามสุวรรณภูม ิ
น่าจะเป็นไปตามน้ี ขณะทีเ่งินลงทนุคงต้องปรบัใหม่ 
เช่นกัน เนื่องจากมีการลงทุนโครงการใหญ่ 
คือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านใต้  
หลงัจากน้ี AOT จะต้องกลบัไปดเูรือ่งการลงทุน
เพือ่ให้เกิดความคุม้ค่า” 

น.ส.ปวณีา ยงักล่าวว่า ส�าหรบัพ้ืนท่ีว่างโดยรอบ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน AOT เปิดให้
นักลงทุนที่สนใจเช่าพัฒนาโครงการ มีจ�านวน 
2 แปลง ได้แก่ แปลง 548 ไร่ เป็นทีดิ่นท�าเล
ทองภายในสนามบนิ ใกล้ศนูย์ขนส่งสาธารณะ 
ติดถนนสุวรรณภูมิ 4 และถนนสุวรรณภูมิ 2 
เชื่อมต่อกับถนนลาดกระบัง และถนนบางนา-
ตราด และแปลง 462 ไร่ ที่เข้าออกผ่านทาง
ถนนลาดกระบัง-วัดศรีวารีน้อย ซึ่งแปลงนี้
มีความเหมาะสมที่ลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์
คอมเพลก็ซ์ได้

ท้ังหมดน้ีคอืก้าวส�าคญัของประเทศไทยในการ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน ทุกโครงการที่ได้รับทุน 
ในปีงบประมาณ 67 จะน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงที่
เป็นรูปธรรม เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมไทย 
ในยุคดจิิทัล ซึง่จะเป็นโครงการต้นแบบทีส่ามารถ 
น�าไปขยายผลต่อยอดการพฒันาประเทศต่อไป 
รวมถึงมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายว่าสัดส่วน 
มูลค ่า เศรษฐกิจดิ จิ ทัลของประเทศไทย 
จะเพิม่ขึน้เป็น 30% ในปี 70”

ด้าน น.ส.วรรณศิริ พัวศิริ ผู้อ�านวยการ 
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม กล่าวว่า กองทนุดอี ีด�าเนินงานมาตัง้แต่ 
ปี 61 และได้ให้การสนับสนุนไปแล้วทั้งสิ้น  
291 โครงการ งบประมาณรวม 10,800 ล้านบาท  
ซึ่งเป ็นการสนับสนุนภายใต้นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งโครงการที่ผ่าน 
การอนมุติัได้เข้าสูก่ระบวนการลงนามในสญัญา
งบประมาณปี 67 ท้ัง 24 โครงการ กองทุน
ดีอี จะติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
บนหลักการความโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้
ม่ันใจว่าผลลพัธ์จะเกิดขึน้อย่างคุม้ค่า ตรงตาม
วัตถปุระสงค์ เกิดประโยชน์สงูสดุต่อสาธารณะ 
และการพฒันาของประเทศอย่างแท้จริง

เวทางค์ พ่วงทรพัย์

ปมปัญหานี้ย่ิงซับซ้อนเม่ือปรากฏว่า ประธาน 
กสทช. กลับอนุมัติให้ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน 
รองเลขาธกิาร กสทช. สายงานกจิการโทรคมนาคม 
ลงนามต่อสญัญาให้กบั นายไตรรตัน์ ทัง้ยงัให้ นาย
ไตรรตัน์ ลงนามต่อสญัญากลบัให้ นายสทุธศัิกดิ ์โดย
ไม่ผ่านความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ กสทช. ซึง่เป็น 
กระบวนการทีผ่ดิระเบยีบอย่างชดัเจน ของระเบยีบ
ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของ กสทช. ทีก่�าหนด
ให้ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุก่อนเสมอ

ทัง้นี ้ แหล่งข่าวยงัระบวุ่า การด�าเนนิการครัง้นี้ 
เป็นการใช้อ�านาจของ ประธาน กสทช. แบบเบด็เสรจ็ 
โดยอ้างว่าในฐานะผู ้บังคับบัญชาของส�านักงาน  
กสทช. มอี�านาจโดยตรงในการต่อสญัญาหรอืแต่งต้ัง 
บุคลากรระดับสูง แต่ในความเป็นจริงที่ผ่านมา  
ไม่เคยมกีรณใีดที ่ รองเลขาธกิาร กสทช. ได้รบัการ
แต่งตั้งหรือต่อสัญญา โดยไม่มีความเห็นชอบจาก 
ทีป่ระชมุ กสทช.

ขณะที่ นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.พรรค
ประชาชน โฟสต์ถงึปมปัญหาของ กสทช. ในเฟซบุก๊ 
ของเธอไว้อย่างน่าฟังว่า “รักษาการกันอีท่าไหน
ไม่รู ้เป็นมาแล้ว 4 ปี 10 เดอืน ระยะเวลายาวนาน
เกอืบเท่าวาระของเลขาธิการ กสทช. ไปแล้ว เรือ่งนี ้
มปัีญหามากในเชงิความรบัผดิรับชอบ เพราะรกัษาการ 
มีอ�านาจเต็มเทียบเท่าตัวจริง แต่กลับไม่ต้องรับผิด
รบัชอบใดๆ อย่างเลขาธกิารตวัจรงิ เช่น แจงบญัชี
ทรัพย์สินกับ ป.ป.ช. แต่ไม่ต้องเปิดเผยและบอร์ด 
กสทช. ไม่สามารถประเมินงานเพื่อปลดออกจาก
ต�าแหน่งได้ นี่คือช่องว่างทางกฏหมายท่ีคนพวกนี้
เลง็เหน็และช่วงใช้”

พร้อมกบัตัง้ค�าถามไว้ข้อหนึง่ด้วยว่า “ประธาน 
กสทช. เป็นอะไร? ท�าไมถงึรกัใคร่ถกูคอกบัรกัษาการ 
เลขาท่านนีซ้ะเหลือเกนิ ถงึขนาดว่าออกแรงท�าทกุทาง 
พยายามให้ นายไตรรัตน์ ได้อยู่ในต�าแหน่งเดิมต่อ  
ไม่สรรหาคนใหม่ ไม่บรรจวุาระในการหาเลขาจรงิๆ 
สกัท ีมนัเป็นอะไรกนัหนอสองคนนี?้”

หรือข้อเท็จจริงเรื่องคุณสมบัติของประธาน 
กสทช. ว่า “ขนาดทีป่ระชาชน ส�านกัข่าว นกัวชิาการ 
สส. หรือแม้กระทัง่ สว. ทีเ่ลือกนายสรณ มาเองกบัมือ  
ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ เลย 
และหลังสอบสวน ได้มีการท�ารายงานสอบหา 
ข้อเท็จจริงจนได้ความว่า นายสรณ ขาดคุณสมบัต ิ
หรอืมลีกัษณะต้องห้าม รวมถงึกระท�าการอนัเป็นการ
ฝ่าฝืนสิ่งที่ห้ามท�า และหากตีความตามกฏหมาย
ต้องหลุดจากการเป็นกรรมการ กสทช. หรือเรียก
ได้ว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันแรก
เลยด้วยซ�า้”

“แต่จนแล้วจนรอดจนถึงวินาทีนี้ นายสรณ ก็
ยงันัง่เป็นประธาน กสทช. ซึง่มนัไม่ควรจะเป็นไปได้
แต่มนัเป็นไปแล้ว เรือ่งนีใ้หญ่มากเพราะกระทบกบั 
ผลประโยชน์ของประเทศชาติเพราะ กสทช. คือ 
ผู้ก�ากับดูแลบ่อเงินบ่อทอง “คลื่นความถี่” ซึ่งเป็น
เงนิแผ่นดนิหลายหมืน่ล้าน”

พร้อมกบัถามว่า แล้วใครคอืกรรมการในกรณีนี ้?  
ใครจะเป็นผูม้อี�านาจช้ีว่า นายสรณ ขาดคณุสมบตัิ 
เพื่อที่จะส่งไม้ต ่อให้นายกฯ กราบบังคมทูล 
ต่อไป

เมือ่ 2 อ�านาจใหญ่ใน กสทช. - ประธานกบั
รกัษาการเลขาธกิารกอดคอรกักนัแนบแน่นแบบนี ้
ใครจะท�าอะไรได้

คนไทยต้องสู้ภาค 3 ประธาน กสทช. ไม่ท�า
เรือ่งถามกฤษฎกีา นายไตรรตัน์ ทีน่ัง่เป็นรกัษาการ
เลขาธิการก็ไม่ท�าเรื่องถาม แล้วยังเหลือใครที่ถาม
ได้อกีบ้าง

ค�าตอบคือ “นายกฯ และคณะรัฐมนตรี” 
สส.รกัชนก โพสต์ไว้ตอนหนึง่

และส�าหรับสังคมแล้ว คงต้องถามหาความ 
รับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา ... และใคร 
ได้ประโยชน์จากความขดัแย้งเหล่านี ้....

ป้ันคลองเตยพืน้ที ่520 ไร่/ผดุมกิซ์ยสู
รอความชัดเจนเอน็เตอร์เทนเมนต์ฯ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่ 6 พ.ค. 
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้
ประโยชน์พืน้ทีบ่รเิวณท่าเรอืกรงุเทพ (คลองเตย) 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครัง้ท่ี 1/2568 โดยทีป่ระชมุ

ได้รับทราบความคืบหน้าการด�าเนินงานของ 
คณะอนกุรรมการทัง้ 4 คณะดงันี้

1. คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ฯ โดยได้พิจารณารูปแบบ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือ ร่วมกับแผนแม่บท 

การพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(กทท.) ปี 2562 และก�าหนดกรอบการจ้าง 
ทีป่รกึษาเพือ่ศกึษาแนวทางการใช้ประโยชน์พืน้ที่
ใน 4 ด้าน ได้แก่ การทบทวนนโยบาย, การทบทวน
แผนแม่บทฯ ปี 2562, การศึกษาด้านกฎหมาย 
และการศึกษาความเหมาะสมด้านการเงินและ
การลงทนุ

2. คณะอนกุรรมการพจิารณาพฒันาศกัยภาพ
พื้นที่ชุมชนคลองเตยฯ ได้แต่งตั้งคณะท�างาน 
ส�ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และจดัท�าบัญชผีูอ้ยูอ่าศยั 
และโรงเรอืนในพืน้ทีข่องการท่าเรอืฯ เพือ่รวบรวม
ข้อมูลประชากรและสิ่งปลูกสร้าง คณะท�างานฯ 
ได้จดัท�าแบบส�ารวจข้อมลูชมุชนและเตรยีมเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
นอกจากนี ้ยงัมีการหารอืถงึการจดัสรรงบประมาณ 
เพือ่จ้างส�ารวจข้อมลูชมุชน

3. คณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการ
จราจรและสิ่งแวดล้อมฯ ได้หารือถึงการเร่งรัด 

การด�าเนินการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและ 
ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (ทางพิเศษสาย S1), 
การศกึษาการเช่ือมต่อระบบรางเพือ่ขนส่งตูส้นิค้า,  
และการศึกษาด้านการบริหารการจราจรในพื้นที่
ท่าเรือทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมต่อระบบขนส่ง 
สาธารณะด้วยรถราง

4. คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนฯ ได้สรุปแนวคิดและหลักการ 
การด�าเนนิงานด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ
การประชาสมัพนัธ์ โดยเน้นการสือ่สารแบบ 3 ขัน้,  
แนวทางประชาสัมพันธ์ 6 มิติ, การด�าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน, การสื่อสาร

กับพนักงาน และแนวทางประชาสัมพันธ์ผ่าน 
โซเชยีลมีเดยี

นางมนพร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้เริ่ม
พิจารณาแนวทาง การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ  
โดยน�าร่องแผนพัฒนา 520 ไร่ ที่อยู ่บริเวณ 
หน้าท่าเรอื จากเดมินัน้พืน้ทีด่งักล่าวใช้งานได้ไม่เกดิ 
ประสทิธิภาพสงูสดุ เบ้ืองต้นจะน�ามาพฒันาพืน้ท่ี
ในการจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดมิ และพฒันาเป็นสมาร์ทพอร์ต รวมถงึ 
เพิม่โครงการมกิซ์ยูสต่างๆ เช่น การสร้างห้างสรรพสนิค้า  
ร้านค้า และ ที่อยู่อาศัย และ ส�านักงาน โดย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะต้องท�า
โมเดลค�านึงถึงประโยชน์มากสุดต่อประเทศและ
ประชาชนในภาพรวมอย่างแน่นอน

ส่วนเรือ่งของการวางเป็นพ้ืนทีเ่อน็เตอร์เทนเมนต์ 
คอมเพล็กซ์ ทางกระทรวงคมนาคมรอดูความ
ชัดเจนของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
สถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. …หรือ พ.ร.บ. 
เอน็เตอร์เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์ ทีจ่ะเตรยีมจะน�าเข้าสู่ 
ท่ีประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรก่อน

“ถามว่าทางกระทรวงและหน่วยงานต้องการ
ให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น มองว่าอะไรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศชาตเิราก็อยาก

จะท�า แต่เนือ่งจากท่ีแห่งน้ีเป็นท�าเลทอง เวลาจะ
วางแผนท�าอะไรในพืน้ทีต้่องรอกฎหมาย และขอ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน” นางมนพร กล่าว

นางมนพร กล่าวว่า โจทย์การศึกษาพัฒนา
พืน้ทีท่่าเรอืนัน้ ควรมกีารพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย์ 
เป็นองค์ประกอบ โดยจะเน้นการพัฒนาพื้นที่  
เป็นในส่วนของโครงการมกิซ์ยสู การสร้างสนามกฬีา  
การสร้างโรงละคร จดุจดังานขายสนิค้า หรอื โรงแรม 
สวนสนกุ ซึง่ถ้าพดูถงึ เอน็เตอร์เทนเมนต์คอมเพลก็ซ์  
เท่าที่ทราบจากข้อมูลการน�าเสนอของสื่อมวลชน 
ส�าหรบั กาสโิน จะมเีพยีง 10% เท่านัน้

อย่างไรก็ตาม ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในทีป่ระชมุ
ได้มีมติอีกว่า การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ในพื้นที่  
520 ไร่น้ัน ต้องมีการจัดจ้างท่ีปรกึษาเพือ่ด�าเนนิการ 
ศกึษาพืน้ทีโ่ดยละเอยีด เพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
และต้องไม่มีผลกระทบต่อชมุชน โดยกระบวนการ
ศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อน�ามาประกอบการ
พจิารณาน้ัน คาดได้ข้อสรปุช่วงเดอืน พ.ค. 2569 
ส่วนภายหลังจากนั้นจะเริ่มแนวทางการพัฒนา 
ต่อไป แต่ในส่วนพืน้ท่ีท่ีเหลอือกีประมาณ 1,833 ไร่  
จาก 2,353 ไร่นั้น ยังคงอยู่ในแผนการพัฒนา 
เช่นกัน แต่จะเริม่ไปทีละระยะ หากมคีวามคบืหน้า
จะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทนัที

มนพร เจรญิศรี



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

“เวลาดูหนังนี่ ผมชอบดูว่าฉากน้ีถ่ายยังไง เป็นพวกเทคนิคฉากพิเศษ  
ผมอ่าน ผมตามตลอด พอมาท�ามวิสคิวิดโีอ เลยเป็นสนามส�าหรบัผม บางที
ผมคิดไอเดียไว้ก่อน จะถ่ายแบบน้ี พอมีเพลงไหนเหมาะ ผมท�าเลย เวลาท�า 
มวิสิควดีิโอ เขาส่งเพลงมา นีเ่อาไปท�ามวิสคิวิดีโอ คอืไม่ได้ม ีconcept ไม่ได้มี
อะไรมาเลย ช่วงน้ันเป็นอสิระมาก”

หากจะพดูถงึ “ภาพยนตร์ไทย” แล้ว ผ่าน
สถานการณ์ลุ่มๆ ดอนๆ มาเป็นระยะ นั่นอาจ
เป็นเพราะมปัีญหาด้วยกันหลายด้าน แต่ทีส่�าคญั
ก็คือ “ความนิยม” ที่ได้รับจากผู้ชมชาวไทย 
แต่ก็ใช่ว่า ภาพยนตร์ไทยจะถึงจุดอับเป็นเสีย 
ทเีดยีว เพราะกม็บีางเรือ่ง “โด่งดงั” ได้รับความ
นิยมอย่างน่าอัศจรรย์ พุ่งกระฉูดทั้งในประเทศ
และในระดบัสากลด้วย กค็อื “องค์บาก” และ 
“ต้มย�ากุ้ง” ที่ท�าให้ช่ือ “ปรัชญา ปิ่นแก้ว”  
โด่งดังขึ้นในทันที ในฐานะ ผู้ก�ากับฝีมือดีของ
วงการภาพยนตร์ไทย

และในวันนี้ “ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ก็ก�าลัง 
จะสร้างชือ่ให้ประเทศไทยขึน้อกีครัง้ เม่ือเขากระโดด 
เข้ารับเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ 
“สายใยรกัสองแผ่นดนิ” เพือ่เฉลมิฉลองในวาระ
ครบรอบ 50 ปี ความสมัพนัธ์ไทย-จนี ในปี 2568 
ให้แน่นแฟ้นยิง่ขึน้ 

ก็ทราบดีว่า ผมมีเป้าหมายอะไร ก็แนะน�าผม
เข้าสูว่งการบนัเทงิได้เลย สมัภาษณ์ทเีดยีว กไ็ป
สมัภาษณ์กบัคณุเอก กลุชยั กลุละวณชิย์ ตอนนัน้ 
คณุกลุชยัจะท�ารายการทวี ีรุน่พีก่แ็นะน�ามรีุน่น้อง 
คนหนึง่อยากท�างานด้านนี ้ฝากได้ไหม คณุเอก 
กเ็รยีกผมมาสมัภาษณ์ แล้วก็ท�าเลย ตอนนัน้คณุเอก 
ไปฝากทีบ่รษิทัหนึง่เป็นโปรดกัชัน่เฮ้าส์ ชือ่บรษิทั 
แพคช๊อท อยู่สุขุมวิท 62 ผมก็ไปเลย ก็ไปอยู่ 
ฝ่ายศลิป์ ออกแบบฉาก”

คณุปรชัญา บอกว่า อยูท่ี ่ แพคช๊อท ไม่ถงึปี 
กย้็ายไปอยูบ่รษิทั อาร์เอส โปรโมชัน่ หลงัจากที่
แพคช๊อทเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์ให้กับอาร์เอส อยู่ท่ี 
แพคช๊อตนี่ลุยทุกอย่าง ทั้งมีช่วยออกความคิด 
เป็นอาร์ต ช่วยครเีอทฟี ถ่ายภาพกเ็อา ให้ท�าอะไร
ท�าหมดเลย จนช่วยก�ากบั ท�าอยู ่8 เดอืน ทัง้ทวีี 
มวิสคิวดิโีอ ต่อมา อาร์เอส กเ็ปิดรบัครเีอทฟี ผม
ก็ไปสัมภาษณ์กับ เฮียฮ้อ (สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 
ประธานกรรมการบริหารของอาร์เอส) ก็รับเลย 
เพราะเคยเหน็ผลงานมาบ้างแล้ว

“อยู่ที่อาร์เอสก็สนุกเลย เพราะได้ท�าในสิ่ง
ที่เราชอบ เราต้ังใจอยู่แล้ว ตอนผมเรียน ผมท�า
กจิกรรมจนต้องซ�า้ชัน้อกีปีหนึง่ เพราะท�ากจิกรรม 
แล้วเรากร็ูว่้า การท�ากจิกรรมมนัได้ประโยชน์ ท�าให้
เรามปีระสบการณ์จรงิในการท�างาน ได้รูห้ลกัการ
ในการท�างาน ได้รูก้ารแก้ปัญหา ปกตใินยคุก่อน 
เดก็ต่างจงัหวัดจะเสยีเปรยีบเดก็กรงุเทพฯ หลายครัง้ 
ผมรู้สกึว่า ในรุ่นเดยีวกัน ผมรูอ้ะไรมากกว่า เพราะว่า 
เราเตรยีมตวั แล้วเราสนใจจรงิ อยากรูอ้ยากเหน็
กบัทางด้านการผลติ ด้านโปรดกัชัน่”

“เวลาดูหนังนี่ ผมชอบดูว่าฉากนี้ถ่ายยังไง 
เป็นพวกเทคนคิฉากพเิศษ ผมอ่าน ผมตามตลอด 
พอมาท�ามิวสิควิดีโอ เลยเป็นสนามส�าหรับผม 
บางทีผมคิดไอเดียไว้ก่อน จะถ่ายแบบน้ี พอมี
เพลงไหนเหมาะ ผมท�าเลย เวลาท�ามวิสคิวดิโีอ  
เขาส่งเพลงมา นี่เอาไปท�ามิวสิควิดีโอ คือ 
ไม่ได้มี concept ไม่ได้มีอะไรมาเลย ช่วงนั้น
เป็นอสิระมาก”

คณุปรชัญา ยงักล่าวถงึการท�ามวิสคิวดิโีอด้วย
ว่า มีหลายประเภท การท�าเล่าเหมือนหนัง คือ 
ประเภทหนึง่ในหลายประเภท แต่ผมจะเน้นเล่าเรือ่ง  
เน้นท�าเป็นหนัง ผมให้ความส�าคัญกับการฟัง 
ครัง้แรก ถ้าไม่พร้อมกย็งัไม่ฟัง ครัง้แรกมนัจะลอย 
มาเลย เราได้เรยีนรูห้ลกัการขาย ได้เรยีนมาร์เกต็ติง้ 
โดยไม่รู้ตัว แล้วก็เข้าใจว่าการท�าน่ีมันต้องเพื่อ 
การขาย คือได้ลองผิดลองถูกกับการท�า มิวสิค
วดิโีอทีด่ต้ีองส่งเสรมิเพลง

คณุปรชัญา บอกอกีว่า นอกจาก ท�าหนัง ท�า
เพลงแล้ว เขายงัป้ันศิลปินด้วย โดยศลิปินของค่าย 
“บาแรมยู” ก็คอื “ญาญ่า หญิง - รฐา โพธิง์าม” 
และก็ท�าหนงัไปเร่ือยๆ หนึง่ในนัน้กค็อื “องค์บาก” 
ซึง่คณุปรชัญาบอกถงึแนวคดิท่ีท�าเร่ืองน้ีว่า มาจาก
การอยากท�าหนังแอค็ชัน่ อย่างมวยไทย ท่ีมีฉากบู๊ 
เดด็ๆ พเิศษ อย่างผูก้�ากบัรุน่คร ู“ฉลอง ภกัดวีจิติร”  
ประดษิฐ์ ขบัมอเตอร์ไซคลงจากเครือ่บนิ หรอือย่าง  
“คมน์ อรรฆเดช” “พยัคฆ์ย่ีเก” ก็จะมีประดษิฐ์
เครือ่งร่อน หรอืมอเตอร์ไซค์ท่ีตดิปีกแล้วบินขึน้ได้ 
แต่ผมอยากท�า “ตุก๊ตุก๊” มาไล่กนั แล้วกม็าเจอคณุ 
“พนันา ฤทธไิกร” เป็นนักแสดงและผูก้�ากับควิบู๊ 
และด้วยการพัฒนาไปพัฒนามา ก็มีการแนะน�า
ให้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งที่พวกเขาบอกว่า มีความ
สามารถเหมือน “เจ็ตล”ี “เฉนิหลง” หรอืท�าได้
มากกว่าด้วยซ�า้ 

อย่างไรก็ตาม คุณปรัชญา ยังไม่เชื่อ แล้วก ็
ไม่อยากไปก๊อปป้ีฉากบู๊แบบหนังจากฮ่องกง และ 
ก็ยังไม่รูจั้กชือ่ “จา พนม” เสยีด้วยซ�า้ แค่อยากให้ 
คุณพันนาไปคิดฉากที่เสี่ยงชีวิตเสี่ยงตายมาขาย  
และต้องมอีะไรเป็นของตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบใคร  
ขณะเดียวกับท่ีตอนนั้นมีโฆษณาออกมาชิ้นหนึ่ง
ของมวยไทยที่เรียกชื่อท่วงท่าออกมาให้เห็นด้วย 
เลยเกิดไอเดีย เลยไปเปลี่ยนเด็กคนนั้นมาฝึก
มวยไทยแล้วบนัทกึเป็นวดิโีอมาให้ดู มกีารบรรยาย
เป็นท่วงท่ามวยไทยอะไรบ้างขึน้มา

“ปรัชญา ปิ่นแก้ว” ในวัย 63 ปี เปิดอก 
ในคอลมัน์ “อปท.นวิส์เชญิเป็นแขก” ว่า ตวัเขา 
เป็นคนพืน้เพอ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา  
โดยมคุีณพ่อเป็นคนอยธุยา ประกอบอาชพีผู้รบัเหมา  
ส่วนคุณแม่เป็นคนอ�าเภอปากช่อง นครราชสีมา 
(โคราช) เป็นคนค้าขาย (ผลไม้บ้าง หลังสุด 
ข้าวแกงบ้าง) และตอนหลงัครอบครวัย้ายมาปักหลกั 
ท�ามาหากนิทีอ่�าเภอเมอืง มพีีน้่องด้วยกนั 5 คน 
และคุณปรัชญาก็เป็นคนท่ี 2 และก็เป็นลูกชาย 
คนเดยีว โดยชวีติในวยัเด็กไม่ได้ล�าบากอะไรมากนกั  
ฐานะกเ็หมอืนครอบครวัชนชัน้กลางทัว่ๆ ไป

ด้านการศึกษา อนุบาลที่ปากช่อง ประถม
ศกึษาทีโ่รงเรยีนสขุานาร ีอ�าเภอเมอืง นครราชสมีา 
และมาต่อชัน้มธัยมศกึษาจนจบมธัยมศกึษาปีที ่5 
ทีโ่รงเรยีนบญุวฒันา ทีอ่�าเภอเมือง นครราชสมีา  
ที่เดียวกับ “นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน”  
อธิบดกีรมการแพทย์ คนปัจจุบนั ท่ีเป็นรุน่น้อง 1 ปี  
หลงัจากนัน้กม็าเรียนต่อในระดบัอาชวีะ ปวช.และ 
ปวส. ที่คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสมีา ปัจจบุนัคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

คณุปรชัญา บอกว่า ตวัเขาชอบและมุ่งมัน่ท่ีจะ
เข้ามาสูว่งการท�าภาพยนตร์ตัง้แต่วยัเดก็แล้ว โดย 
ชอบวาดรูปและชมภาพยนตร์การ์ตนูจาก วอลต์ ดสินย์ี  
ที่เป็นแรงบันดลใจอย่างมาก อยากเป็นคนสร้าง
ภาพยนตร์การ์ตนู และก็มาตัง้เป้าทีจ่ะเป็นผูผ้ลติ
ภาพยนตร์ตัง้แต่เรยีนสถาปัตย์ ซึง่ในสมยันัน้ยงัไม่มี
การเรยีนนเิทศ ท�าภาพยนตร์ ซ่ึงสมยันัน้สถาปัตย์
จฬุาฯ ดงัมาก หลายคนต่อมากเ็ข้าวงการบนัเทงิ 
ซึง่กเ็ป็นต้นแบบทีใ่ฝ่ฝันของเขา

“พอจบมาผมก็เข ้าสู ่วงการหนัง เข ้า
กรุงเทพฯ เลย มีรุ ่นพี่ๆ ท่ีเข้ามาก่อนหน้าน้ี 

“แล้วจากการทีบ่อกอสิระมาก เอาเพลงมา
คดิอะไรกไ็ด้กเ็ริม่รูส้กึว่า มนัไม่ใช่ ควรจะมทีศิทาง 
มไีดเรก็ชัน่ อย่างเช่น การท�าจะต้องมีท่ีมาท่ีไป  
มเีป้าหมาย มแีนวคดิว่า อลับัม้นีม้คีอนเซปต์อะไร  
มคีดิอะไร ทศิทางเป็นอย่างไร มาถ่ายทอดให้เรา
ได้รู้ จากวันนั้นที่ผมได้โดยไม่มีอะไรแล้วไปคิด  
จนวันหนึ่งเรารู้สึกว่า มันต้องมีสิ มีที่ไปที่มา 
เพราะฉะนัน้ ใน 9 ปีทีผ่มอยู ่อาร์เอส ในไม่กีปี่ 
เราได้เรียกร้องหาทิศทางความชัดเจนในผลิต
อลับัม้”

คุณปรัชญา ได้เริ่มกล่าวถึงการท�าภาพยนตร์ 
หรือหนังว่า ตอนอยู่อาร์เอส ได้ท�าอยู่ 2 เรื่อง  
เร่ืองแรกคอื “รองต๊ะแล่บแปล๊บ” เรือ่งท่ี 2 “เกดิอกีท ี
ต้องมเีธอ” ช่วงนัน้เป็นช่วงทีห่นงัไทยก�าลงัตกต�า่ 
มีการผลิตน้อยลง ผู้ท�าหนังเร่ิมหายไป โรงหนัง
ทัว่ประเทศเริม่ปิดตวัลง บางจงัหวดัหายหมดเลย 
เพราะอตุสาหกรรมภาพยนตร์ ถกู โฮม เอน็เตอร์
เทนเมนต์ แย่งไป หนงัไทยแย่ลงเรือ่ยๆ จากปีหน่ึง
ทีเ่คยผลติออกมาเป็น 100 เรือ่ง เหลอืปีหน่ึงเพยีง 
2-3 เรือ่ง คอืไม่เหน็อนาคต แต่ผมกเ็ร่ิมอิม่ตวัจาก
การท�ามวิสคิวดิโีอแล้วเช่นกนั เพราะฉะน้ัน ท่ีอยู่
มาช่วง 9 ปี ก็ลาออกจากอาร์เอส เพือ่มาท�าหนัง 
เพราะไม่งัน้แล้วกจ็ะไม่ได้ท�าสกัที 

อย่างไรก็ตาม ช่วงต่อมา ได้ชวนพี่อังเคิล 
ผู ้ก�ากับที่เร่ิมมาแรงในยุคนั้น ที่อยู ่บริษัท ไท  
เอน็เตอร์เทนเมนต์ ซึง่เป็นบรษัิทคลืน่ลกูใหม่ อยูก่บั 
เฮียฮ้อที่เปิด อาร์เอส ฟิล์ม มาช่วยกันผลิต
ภาพยนตร์ไทยออกสูต่ลาดให้มากขึน้เพือ่พลกิฟ้ืน 
ขณะทีต่วัเขาก้าวไปเริม่อกีแห่งที ่“เมกเกอร์เฮด”  
แล้วมาเปิด “บาแรมยู” ขณะที่แกรมมี่ ฟิล์ม 
มี “ยทุธนา มุกดาสนิท” และ “พ่ีอุย๋-นนทรย์ี นมิบิตุร”  
มาท�า “2499 อนัธพาลครองเมอืง” แล้วประสบ
ความส�าเร็จ ปลุกหนังไทยให้กลับมาฮือฮาได ้
อีกครั้ง โตมาถึง “นางนาก” ของพี่อุ๋ย-นนทรีย์  
นมิบิตุร” ปี 2000 ทีเ่ป็นหนงัไทยเรือ่งแรกท่ีทลาย
ก�าแพงของอุตสาหกรรมหนงัไทยถงึ 2 ก�าแพง โดย
ก�าแพงที ่1 คอื เป็นหนงัไทยเรือ่งแรกท่ีเก็บรายได้
เกนิ 100 ล้านบาท ก�าแพงที ่2 คอื เป็นหนังไทย
เร่ืองแรกที่ไปขายยังต่างประเทศได้ มี “ทราย 
เจรญิปรุะ” และ “วนิยั ไกรบุตร” เป็นนักแสดงน�า

“นัน่แหละถอืว่าเป็นจดุเริม่ต้นในการกลับมา
ฟ้ืนใหม่ของวงการหนงัไทย แล้วกเ็ลยมผู้ีก�ากบั 
อย่าง “เป็นเอก” เกดิข้ึนมา ผมกท็�า “องค์บาก” มา  
หนังไทยก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆ จากวันนั้น 
ทีผ่ลติได้ปีละเพยีง 2-3 เรือ่ง ปัจจบุนั 60 เร่ือง
ต่อปี เป็นหนงัทีฉ่ายโรงนะ”

60 เรือ่ง แต่ท่ีดจีรงิๆ ยอมรบัได้ไม่เกิน 10 เรือ่ง  
ไม่ถึงครึ่ง หรือถ้าเทียบกับเกาหลี สมมติเขาผลิต
มา 100 เรือ่ง เรยีกว่าดเีกนิครึง่ บทภาพยนตร์เขาดี  
เรือ่งบทยังเป็นปัญหาของบ้านเรา ส่วนผลงานในปีน้ี 
จะเริม่เหน็งานออกมาปลายๆ ปี แล้วต่อเน่ืองไป
เรือ่ยๆ อย่างน้อย 2-3 เรือ่ง

สุดท ้ายเราถามถึงการจัดท�าภาพยนตร ์
“สายใยรกัสองแผ่นดนิ” ในวาระครบรอบ 50 ปี 
สมัพนัธไมตรไีทย-จีน ในปี 2568 น้ี เป็นอย่างไร
บ้าง คณุปรชัญา กล่าวว่า ภาพยนตร์เรือ่งน้ี เป็น 
ความร่วมมอืระหว่างสมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จีน จับมือ 
กับมูลนิธิปัญญาวุฒ ิและสถานเอกอคัรราชทูตจีน 
ประจ�าประเทศไทย ซ่ึงจะจดัท�าออกมาในรปูแบบ 
ของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ความยาว  
30 นาที แนวพเีรยีด โรแมนตกิย้อนยุค และยังมี
ความต่อเน่ืองมาถงึปัจจุบัน ซึง่ทีมงานต้องค้นคว้า
ข้อมูลย้อนกลบัไปเม่ือ 50 ปีก่อน และต้องคดัสรร 
นักแสดงท่ีจะมารบับทให้ดสูมจรงิสมจัง 

โดยมี “มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์” รับบท  
“มาล”ี แม่ครวัสาวไทย ท่ีเริม่มีความสมัพนัธ์กับ  
“เอส ชษิณุพงศ์ สกลุนนัทิพฒัน์” รบับท (เฉยีง)  
เจ้าหน้าทีส่ถานเอกอคัรราชทตูจนีประจ�าประเทศไทย
ผ่านเรือ่งราวท่ีส�าคญัๆ ท่ีอยู่บนหน้าประวัตศิาสตร์
นับแต่สองประเทศเริ่มมีสัมพันธไมตรีมาตั้งแต่ปี 
2518 จนมาถงึปัจจุบัน 2568 ซึง่สายใยน้ีก็เปรยีบ
เสมือนกับสมัพนัธภาพของไทยและจีน

ปรชัญา ป่ินแกว้
จากผูก้�ากบัภาพยนตรม์อืดี 
สู ่“สายใยรกัสองแผน่ดนิ” 

เชือ่มสมัพันธ ์50 ปี ไทย-จนี

ปรชัญา บอกว่า ปัจจุบันมีการ
พัฒนาขึ้น เรื่องงานโปรดักชั่น 
เราพัฒนามาตลอด เรื่องฝีมือ
ดีขึ้น แต ่สิ่ ง ท่ีพัฒนาช ้าสุด 
เป็นจุดบอดของเรา คอื ความคดิ 
สร้างสรรค์ แล้วกบ็ทภาพยนตร์  
หนงัดกีม็ ีแต่มนัน้อยเมือ่เทยีบกบั 
สัดส่วนของปริมาณที่ผลิตมา 
ในแต่ละปี อย่างที่บอกปีหนึ่ง  

“ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว บท 
ภาพยนตร์ก็เสร็จแล้ว ก็จะเริ่มถ่ายท�าได้ใน 
กลางเดือนพฤษภาคมนี้ คือนอกจากสนุกแล้ว  
จะท�าออกมาให้น่าดดู้วย ด้วยแนวความโรแมนตกิ 
เป็นตวัมาห่อหุ้มสมัพนัธ์ไทย-จนี 50 ปีทีผ่่านมา 
โดยตวัหลกัของเร่ือง เราจะให้ผูช้มตามนางเอก
ที่มีความฝันอยากจะท�าอาหารจีน อยากเปิด
ร้านอาหารจนี มาตัง้แต่นางเอกยงัท�างานอยูใ่น
ร้านอาหารแห่งหนึง่ แล้วมารูจ้กักนักบัพระเอก
ที่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตจีน และเกิดผูกพันกัน 
เล็กๆ สักช่วงเวลาหนึ่ง มีการช่วยเหลือกัน 
จนพัฒนามาเป็นความรัก มีท้ังอุปสรรคและ
ความสมหวังตลอด 50 ปีของคนทัง้สอง”

หนังจะเริม่ฉายภาพในปี 2518 ที ่มาล ีกม็อีายุ 
18 ปี เริม่ท�างานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึง่ อ่านข่าว 
“ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช” อดตีนายกรฐัมนตร ีเริม่
เปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ขณะที่วันหนึ่ง 
เฉียง ท�างานเลกิดกึ ไปเจอร้านอาหารจนีร้านหนึง่ 
ทีก่�าลงัจะปิด แต่นางเอกกย็อมทีจ่ะท�าอาหารให้กนิ  
แล้วพระเอกก็บอกว่าอร่อย ขณะที่ครอบครัว 
ยังบ่นว่านางเอกอยู่เลยว่าท�ายังมีฝีมือไม่พอ  
กท็�าให้ท้ังคูถ่กูใจกนั ก่อเป็นความสมัพันธ์ทีเ่กดิขึน้
ทีละนิดๆ โดยเฉียง ก็เริม่สนใจมาลมีากขึน้ และคอย
ให้ความช่วยเหลอืมาตลอดโดยเฉพาะในเร่ืองการ
ท�าอาหารจีน หรอือกีตอนหนึง่ที ่มาล ีได้มโีอกาส
เข้าไปปรงุอาหารทีส่ถานทูตจนีให้กับผูน้�าจีน “เติง้  
เสยีวผงิ” มาเยอืนไทย หรอืช่วงจีนมอบหมีแพนด้า 
แล้วก็ยังมีช่วงโควิด-19 ระบาด ที่ประเทศไทย 
ได้รบัความช่วยเหลอืวัคซนีจากประเทศจนี 

ผู ้ชมจะได้รู ้เร่ืองราวความสัมพันธ์อันเป็น
ประวัตศิาสตร์สอดแทรกเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ
โดยไม่รูต้วั ผูช้มจะได้เหน็ฉากจากเด็กสาวมาสูว่ยั
กลางคนและมาถงึช่วงวัยในปี 2568 

คณุปรชัญา บอกด้วยว่า จริงๆ แล้วสิง่ทีย่าก
ของภาพยนตร์เรือ่งนีก้ค็อืโปรดักชัน่ แค่การท�าฉาก 
ต้ังแต่อดีตถงึปัจจุบัน อันนีย้าก เราใช้เทคนคิสมัยใหม่ 
เข้ามาช่วยท้ัง CG และ AI ทีท่�าให้ดูสมจริงสมจงั 
ส่วนมาลีและเฉียงมีโอกาสได้แต่งงานกันไหม 
และภาพยนตร์ “สายใยรกัสองแผ่นดนิ” จะจบ
ในแบบไหน

ก็อย่าลืมติดตามกัน โดยคาดว่าจะสามารถ
น�ามาฉายได้ในเดอืนกรกฎาคมทีจ่ะถึงนี ้...

ปรชัญา ป่ินแก้ว - เกดิวนัที ่2 กันยายน พ.ศ. 2505 เป็นผูก้�ากับภาพยนตร์ไทย นักเขยีนบท
ภาพยนตร์ และ ผูค้วบคมุการสร้าง ผลงานภาพยนตร์สร้างชือ่คอืเรือ่ง องค์บาก และ ต้มย�ากุ้ง

เริม่เป็นผูก้�ากบัศลิป์ให้กบับรษิทั แพคช๊อท ในปี พ.ศ. 2530 ในต�าแหน่งอาร์ทไดเรค็เตอร์ และ
ต�าแหน่งครเีอทฟี โดยเป็นผูก้�ากับมวิสกิวิดีโอทีบ่รษัิท อาร์เอส โปรโมชัน่ ได้รับรางวลัจากการประกวด
อยูห่ลายหน โดยเฉพาะได้รบัรางวลัโทรทัศน์ทองค�า ผูก้�ากับมิวสกิวิดีโอยอดเยีย่ม 4 ครัง้ จากเพลง
เกบ็ตะวนั ของอทิธ ิพลางกรู เพลงลกูผูช้าย ของฉัตรชยั เปล่งพานิช เพลงกระจกร้าว ของไฮรอ็ก 
และเพลงนานแสนนาน ของไฮรอ็ก

ปี พ.ศ. 2535 เริม่งานก�ากบัภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรือ่งแรกคอื รองต๊ะแล่บแปล๊บ จากน้ันก�ากับ
ภาพยนตร์และอ�านวยการสร้างภาพยนตร์อกีเป็นจ�านวนมาก อาทิเช่น เกิดอกีทีต้องมีเธอ, ปอบหวีด
สยอง, มนต์เพลงลกูทุง่ เอฟ.เอม็, 7 ประจัญบาน, FAKE โกหกท้ังเพ, เฮีย้น, นายอโศกกับนางสาว 
เพลนิจติ, คน ผ ีปีศาจ, บอดีก้าร์ดหน้าเหล่ียม, เอกซ์แมน แฟนพนัธุเ์อกซ์, เกดิมาลยุ, 7 ประจญับาน 2,  
ฟอร์มาลนีแมน รกัเธอเท่าฟ้า, เฉิม่, เสอืร้องไห้, มนุษย์เหลก็ไหล ฯลฯ และภาพยนตร์ท่ีสร้างชือ่คอื 
องค์บาก ต้มย�ากุ้ง และช็อคโกแลต ปี 2551 ภาพยนตร์เรือ่ง ฝัน-หวาน-อาย-จบู (4Romances) 
ก�ากบัตอน “หวาน”

ต่อมาได้ลาออกจากบรษิทั อาร์เอส ฟิล์ม เม่ือปี พ.ศ. 2540 มาเปิดบรษัิทค่ายเพลง เมกเกอร์เฮด 
ในเครอื จเีอม็เอม็ แกรมมี ่ปี พ.ศ. 2542 เปิดค่ายเพลงและภาพยนตร์ บาแรมยู

“ผมตัดต่อออกมาให้เหลือ 5 นาที แล้วก็
เอาไปให้คณุไพบลูย์ ด�ารงชัยธรรม ค่ายแกรมมี่
ด ูเรากเ็ลยเห็น “มขีอง” นี ่พร้อมกบัว่า ท�าหนงั
แอ็คชัน่โดยใช้มวยไทยท่ีเห็นถงึคณุค่า แต่ไม่ต้อง
เป็นบนเวทีมวยนะ แต่เป็นการต่อสูบ้นถนน แล้ว
กม็าสูไ่อเดยี การตามหาเศยีรพระ กช่็วยกนัแต่ง 
เรือ่งราวขึน้มา เขยีนเป็นบทภาพยนตร์ โดยองค์บาก 
ใช้เวลาอยู่ 2 ปีกว่า กม็าต่อด้วยเร่ือง ต้มย�ากุง้ 
แล้วก ็ชอ็กโกแลต็ ผมคดิว่า ถงึวันนี ้ผมท�าหนงั
มาแล้วประมาณ 70 เร่ือง หนงัฉายโรงนะ”

เมื่อพูดถึงภาพยนตร์ไทยในปัจจุบัน คุณ

“ตอนนีเ้ราได้ข้อมลูมาครบถ้วนแล้ว บทภาพยนตร์กเ็สรจ็แล้ว 
กจ็ะเริม่ถ่ายท�าได้ในกลางเดอืนพฤษภาคมนี ้ คอืนอกจากสนกุแล้ว 
จะท�าออกมาให้น่าดดู้วย ด้วยแนวความโรแมนตกิเป็นตวัมาห่อหุ้ม
สัมพนัธ์ไทย-จนี 50 ปีท่ีผ่านมา”


